K’hôi H’oàng

Đường Về Ánh Dương

1

Bân điûn tĔ cĎa quyùn sách này đđĜc tác giâ cho phép chia só miún phí tęi tçt câ các bän hĕu duyön đang đi trön con đđĘng tìm kiøm sĖ thêt và phát triùn bân thân mình. Tác giâ cďng cho phòp bän đąc thu âm và chia só läi quyùn sách dđęi däng sách nói (audio books).

Nøu bän câm thçy quyùn sách này hĕu ích và mong muĈn hĊ trĜ tác giâ, mąi đĂng gĂp tČy tåm xin đđĜc gĔi v÷: HOANG DANG KHOI - Agribank - 5402205061890

hoðc

VIEN NGOC ANH - Vietcombank - 1037774148

Câm ơn các bän đã đọc sách và đồng hành cùng tác giâ suốt những năm tháng qua!

Đường Về Ánh Dương

2

ĐƯỜNG VỀ ÁNH DƯƠNG

Đường Về Ánh Dương

3

Lời ngỏ

SĈng giĕa cuċc đĘi bċn b÷ và lo toan, dđĘng nhđ

chčng ta đã quön đi nhĕng ngày xđa cď, nhĕng ngày tháng yên bình và chêm rãi cĎa ông bà chúng ta.

Dù cho thĀ trçn nėi ta cĂ to bao nhiöu hay chđa h÷

có sĖ hiûn diûn cĎa điûn thoäi truy÷n thông, chúng ta vén thđĘng biøt đđĜc hæu nhđ tçt câ sĖ viûc cĎa mąi ngđĘi xung quanh thĀ trçn.

Ai sĈng ra sao, ën mðc thø nào hay nhĕng chuyûn to nhă cĎa bçt kü ai thü cďng đ÷u lan truy÷n nhanh nhđ lĔa rĒng, thêm chí câu chuyûn còn bĀ bóp méo và khĆng cān đčng nguyön bân bĚi vì cách truy÷n kù qua nhi÷u ngđĘi khác nhau đã làm cåu chuyûn bĀ

biøn tçu hay thay đĉi hoàn toàn.

Chčng ta đã tĒng sĈng nhđ thø, chčng ta đánh giá ngđĘi khác tĒng li tĒng tý cďng nhđ ngđĘi khác đánh giá ngđĜc läi mình. Chúng ta đã sĈng trong mċt cái vă

Đường Về Ánh Dương

4

bąc đđĜc täo ra tĒ mĆi trđĘng sĈng xung quanh, rći mċt cách vô thēc chčng ta nghÿ rìng đĂ là sĖ quan tâm chia só hay yöu thđėng đČm bąc mà chúng ta dành cho nhau.

Nhę cái ngày chúng ta vě òa câm xúc khi ba mõ rđęc chiøc ti vi tríng đen v÷ nhà. Rći nhĕng đēa tró hàng xóm tĐ têp ngći kín câ sån phėi và reo hā æm ÿ

mà phá tan đi màn đöm víng lðng nėi thĆn quö. Nhđ

thø đĂ, mċt cánh cĔa męi mĚ ra và đđa chčng ta vào mċt thø gięi hoàn toàn męi vęi sĖ xuçt hiûn cĎa khoa hąc và công nghû.

Mċt cách nhanh chóng, máy móc hiûn đäi đã câi thiûn cuċc sĈng cĎa chúng ta mċt cách kĝ diûu.

Chúng ta không còn phâi lao đċng tay chân vçt vâ đù sân xuçt và lao đċng nĕa, cďng nhđ nhĕng cën bûnh phĉ biøn hay nan y đ÷u có thù dú dàng đđĜc chĕa Đường Về Ánh Dương

5

chäy. Rći vô vàn nhĕng đi÷u męi, cái męi đđĜc gięi thiûu và đđa vào cuċc sĈng cĎa chúng ta.

Nhđ vêy, chúng ta hòa mình vào mċt thø gięi męi vęi sĖ sĆi đċng, náo nhiût, đæy đĎ và sung tčc hėn nhđng chčng ta vén mang theo trong mình cái cách

“quan tåm chia só” cĎa thø gięi cď. Chčng ta vén đánh giá nhau tĒng li tĒng tí, tĒ cách ën, cách mðc, cách nói cho tęi ën gü, mðc gü, chėi gü, đi xe gü„ và rći tĒ đĂ mà vĆ thēc täo ra xu hđęng cänh tranh và thù hiûn bân thân Ě trong mĊi chúng ta, vô tình làm lęn dæn cái tôi cĎa mĊi ngđĘi trong cuċc sĈng hiûn đäi vęi đæy đĎ sĖ tiûn nghi.

Nëm tháng trĆi qua, thø gięi vêt chçt trĚ nên bão hòa và chúng ta mçt dæn câm xúc thích thú thĖc sĖ

vęi nhĕng đi÷u męi mó. Chúng ta bít đæu câm thçy thiøu đċng lĖc và mût măi vęi cuċc sĈng lðp đi lðp läi mĊi ngày, nhđng chčng ta vén phâi thēc dêy mĊi Đường Về Ánh Dương

6

sáng, thay đć và bđęc ra cĔa đi làm nhđ là mċt thói quen hay chþ đėn giân là vü cėm áo gäo ti÷n.

Dæn dæn, chčng ta đã thay đĉi mà ngay câ bân thån münh cďng khĆng kĀp nhên diûn ra. Chúng ta mçt dæn sĖ “quan tåm chia só” tęi ngđĘi khác, chúng ta khĆng cān suy nghÿ nhi÷u v÷ viûc münh hay ngđĘi khác ën gü, mðc gü, đi bìng gü„ mà chčng ta bít đæu quan tåm đøn mċt giá trĀ thêt sĖ cĎa cuċc sĈng, đĂ

chính là ni÷m vui hay chính là tình yêu Ě bên trong mình.

Nhđng làm gü đù vui mċt cách thêt sĖ? Chúng ta suy nghÿ và kiøm tüm ngày qua ngày nhđng đi÷u đĂ

thêt mė hć nhđ mċt đám måy, mċt đám måy mà ta nghÿ rìng ta nhìn thçy đđĜc nhđng khi ta đđa tay ra ním lçy thì nó tan biøn ngay vào hđ vĆ.

Rći cē bđęc tĒng bđęc nðng trÿu trong cuċc sĈng xô bć này, giĕa nhĕng lúc bućn chán trong khung Đường Về Ánh Dương

7

cânh bēc bí cĎa không gian làm viûc, chúng ta bít đæu tĖ hăi: Münh là ai, münh đang Ě đåu, münh và tçt câ mąi thē xung quanh này tćn täi vì mĐc đých gü, tçt câ tĒ đâu ra và rći sô đi v÷ đåu„

Đường Về Ánh Dương

8

MỤC LỤC

1. SỰ KHỞI ĐẦU ................................................................................................. 10

2. ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI ........................................................................... 38

3. LINH HỒN ....................................................................................................... 51

4. PHÂN BIỆT TRÁI PHÂI .................................................................................. 69

5. BÂN NGÃ ........................................................................................................ 84

6. SIÊU BÂN NGÃ ............................................................................................... 95

7. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA Ý THỨC ................................................................... 110

8. TRÂI NGHIỆM .............................................................................................. 129

9. TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN .......................................................................... 149

10. SÁNG TẠO .................................................................................................. 170

11. MỘT THẾ GIỚI CHÌM TRONG BÓNG TỐI ............................................. 195

12. TRÁI ĐẤT MỚI ........................................................................................... 218

13. CHỮA LÀNH CƠ THỂ ............................................................................... 239

14. CẦU NGUYỆN VÀ ĐỨC TIN .................................................................... 260

15. CHÚA CHA VÀ CHÚA CON ..................................................................... 277

16. SỰ SỐNG VÀ CÁC TẦNG Ý THỨC .......................................................... 294

17. TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH .................................................................... 311

18. CÂU HỎI VÀ TRÂ LỜI................................................................................ 328

Đường Về Ánh Dương

9

1. SỰ KHỞI ĐẦU

Ý thēc: Là sĖ nhên diûn đđĜc bân thân hay các yøu tĈ

bön ngoài, sau đĂ cĂ hoðc khĆng đđa ra phân ēng phù hĜp.

Đường Về Ánh Dương

10

Xuyên suĈt lĀch sĔ cĎa nhân loäi, đã cĂ rçt nhi÷u hąc thuyøt, cách suy nghÿ hay nhĕng lĘi truy÷n v÷

viûc vď trĐ đđĜc täo ra nhđ thø nào và bĚi ai nhđng tçt câ đ÷u không thù diún tâ đæy đĎ đđĜc bēc tranh toàn cânh cĎa täo hóa. GiĘ đåy, khi Ğ thēc cĎa con ngđĘi đã phát triùn đøn ngđěng cæn thiøt, cùng vęi sĖ phát triùn cĎa khoa hąc công nghû mà cho phép chúng ta quan sát đđĜc sĖ vên đċng cĎa vêt chçt và vď trĐ, chčng ta đã cĂ đĎ khâ nëng đù ním bít đđĜc bēc tranh cĎa täo hóa vęi cách thēc mąi thē đđĜc täo ra và vên hành nhđ thø nào.

Khi con ngđĘi bít đæu quan sát đđĜc các hät vêt chçt cė bân mà cçu thành nön vď trĐ thì nhĕng câu hăi vü sao cďng đđĜc đðt ra. Qua viûc quan sát các hät vêt chçt cė bân cĎa vď trĐ, hay chính là nguyên tĔ, con ngđĘi nhên ra rìng các hät vêt chçt cďng cĂ týnh chçt phân ēng giĈng vęi các sĖ sĈng lęn hėn nhđ cåy Đường Về Ánh Dương

11

că hay đċng vêt, tēc là khi gięi thiûu các hät chçt khác nhau vào mċt hät chçt nào đĂ thü các hät chçt nhđ thù nhên diûn đđĜc nhau và có hoðc không xây ra các tđėng tác nhđ hčt, đèy, kých thých„ Rći con ngđĘi bít đæu đðt ra câu hăi: Đi÷u gì täo ra các lĖc hčt, đèy hay kích thích giĕa các hät vêt chçt nhđ vêy?

Ngućn lĖc vô hình và vô tên này là gì? Cách thēc các hät vêt chçt nhên diûn và tđėng tác vęi nhau có giĈng nhđ Ğ thēc cĎa các loài sinh vêt hay không?

Nhđ thø, sau khi chčng ta đã cĂ thù quan sát đđĜc thø gięi vêt chçt tęi mēc nhă nhçt, chúng ta bít đæu đðt ra đđĜc nhĕng câu hăi mà cho phép chúng ta gín køt khoa hąc và tâm linh läi vęi nhau - là hai lÿnh vĖc mà vĈn khĆng đi cČng nhau đđĜc trong mċt thĘi gian dài cĎa lĀch sĔ nhân loäi, đù chúng ta có thù thçy đđĜc bēc tranh toàn cânh cĎa vď trĐ và täo hóa.

Đường Về Ánh Dương

12

Và sĖ thêt đčng là nhđ vêy, tçt câ các hät vêt chçt cė bân cçu thành nön vď trĐ đ÷u có ý thēc, hay đėn giân mà nói thì chúng chính là ý thēc và tçt câ vď trĐ

thü đđĜc täo ra và vên hành bĚi mċt siêu ý thēc khĉng lć và vô tên.

Qua nhi÷u thĘi kĝ và tôn giáo khác nhau, siêu ý thēc này đđĜc gąi bìng nhi÷u cái tön khác nhau nhđ

Ngućn, ThđĜng Đø, Chúa TrĘi, Thiön Chča hay Đçng Sáng Täo„ nhđng qua thĘi gian, mċt cách xđng hĆ mà NgđĘi thích sĔ dĐng đĂ chýnh là Cha, vęi Ğ nghÿa rìng tçt câ vď trĐ là con cĎa NgđĘi cďng nhđ tçt câ nhĕng đēa con cĎa NgđĘi thü đ÷u đđĜc yöu thđėng vĆ

đi÷u kiûn bünh đîng nhđ nhau.

Vď trĐ cĎa chúng ta tćn täi mċt cách vô tên, không cĂ điùm đæu và khĆng cĂ điùm cuĈi. Vêt chçt hay ý thēc liên tĐc đđĜc täo ra tĒ Ngućn và giãn nĚ đù hình thành nön vď trĐ, rći sau chu trình tćn täi và vên đċng Đường Về Ánh Dương

13

trong không gian và thĘi gian thì vêt chçt hay ý thēc sô đđĜc đđa trĚ läi v÷ Ngućn. Nhđ thø, tĒ mċt điùm 0

trong không gian và thĘi gian, vêt chçt hay ý thēc đđĜc sinh ra tĒ mċt đæu và di chuyùn theo hình tròn trong không gian đù rći quay v÷ läi điùm 0 này Ě đæu ngđĜc läi. Theo cách gąi cĎa khoa hąc hiûn đäi, điùm 0 trong không gian thĘi gian này chính là mċt lĊ đen khĉng lć Ě trung tâm cĎa toàn vď trĐ.

Vật chçt (ý thức) của vũ trụ được täo ra từ một đæu của Nguồn trung tâm, di chuyển theo hình tròn ở trong không gian và quay läi Nguồn ở đæu ngược läi.

Đường Về Ánh Dương

14

DČ cho vď trĐ tćn täi mċt cách vô tên, không có điùm đæu và điùm cuĈi, nhđng tçt câ vď trĐ hiûn hĕu mà chúng ta biøt đđĜc hôm nay thì có thù nói là có mċt sĖ khĚi đæu.

Trđęc khi vď trĐ đđĜc hình thành, chþ có duy nhçt mċt ý thēc tćn täi mà ngay câ ý thēc này cďng khĆng nhên diûn đđĜc sĖ tćn täi cĎa mình bĚi vì không có sĖ

hiûn diûn cĎa các ý thēc khác đù đĈi chiøu và täo ra sĖ nhên diûn v÷ bân thân. Rći cho đøn mċt lúc, ý thēc Ngućn này đã täo ra nhĕng ý thēc khác hay chính là nhĕng đēa con đæu tiên cĎa mình, rći không gian tđėng đĈi cďng đćng thĘi đđĜc täo ra bĚi sĖ tćn täi cĎa nhi÷u ý thēc khác nhau.

NgđĘi đã täo ra hàng ngàn nhĕng đēa con khác nhau nhđng đa phæn chčng đ÷u bçt đċng, không phát triùn hay trôi dät dæn ra xa NgđĘi. Và rći mċt đi÷u kĝ

Đường Về Ánh Dương

15

diûu đã xây ra, mċt ý thēc có khâ nëng nhên diûn đã chąn Ě läi vęi NgđĘi.

Nhđ thø, ý thēc Ngućn đã Ě cùng vęi đēa con đæu tiên cĎa mình, hay đĂ chýnh là Chča Cha và Chča Con theo cách gąi cĎa chúng ta hôm nay. Bìng sĖ

tđėng tác và hiûn hĕu cĎa hai bên, Chúa Cha và Chúa Con có thù nhên diûn đđĜc sĖ tćn täi cĎa chính mình.

Dæn dæn, qua sĖ tđėng tác vęi nhau, tĒ hai ý thēc vô hình vô däng, Chúa Cha và Chúa Con bít đæu hình thành nên hình däng sė khĚi cĎa münh: ĐĂ chþ giĈng nhđ là hai đĈm sáng trong suĈt không màu. Rći chính bìng viûc tđėng tác và chėi đČa vęi nhau, hình däng cĎa Chúa Cha và Chúa Con trĚ nên linh hoät hėn, tĒ

hình khĈi trān đėn thuæn trĚ thành các hình khĈi uyùn chuyùn vęi các thành phæn nhđ tay chån Ě däng đėn giân đù tđėng tác vęi nhau. Cďng qua sĖ tđėng tác cĎa câ hai này, mċt sĖ gín køt kĝ diûu đã đđĜc täo ra, Đường Về Ánh Dương

16

mċt đi÷u mà không thù cít nghÿa hay giâi thých đđĜc vì sao nó xây ra hay nĂ là cái gü: ĐĂ chýnh là cái mà chúng ta gąi là tình yêu.

Qua sĖ tđėng tác vęi nhau, ý thēc cĎa Chúa Cha và Chúa Con phát triùn và tëng dæn, cho tęi mċt lúc hai NgđĘi bít đæu có mong muĈn sáng täo nên nhĕng hình hài hay cçu trčc đæu tiên mà tćn täi trong không gian và thĘi gian. Trong quá trình sáng täo nên vêt chçt và sĖ sĈng này, câ hai NgđĘi đ÷u sáng täo cùng nhau nhđng Chča Con cĂ vai trā sáng täo nên vêt chçt và hình hài là chính, còn Chúa Cha thì täo ra nhĕng ý thēc khác hay là nhĕng đēa con khác cĎa NgđĘi và đđa chčng vào nhĕng vêt chçt hay hình hài mà Chúa Con đã sáng täo ra.

Đù täo ra đđĜc thø gięi hĕu hình thì các hät cė

bân đã đđĜc täo ra đù cçu thành nên vêt chçt. Các hät cė bân này bao gćm photon, nguyên tĔ và các hät Đường Về Ánh Dương

17

nhă hėn nguyön tĔ. Tçt câ các hät này đ÷u là ý thēc mà đđĜc thiøt lêp mĈi quan hû nhên diûn và tđėng tác vęi nhau Ě trong không gian và thĘi gian. Nhđ thø, tçt câ các hät chçt cė bân này thì täo nên mċt tæng ý thēc cė bân hay là tæng ý thēc thē 1. Lön cao hėn mċt tæng, đĂ là tæng ý thēc thē 2 mà bao trùm toàn bċ

tæng ý thēc thē 1. Tæng ý thēc thē 2 này chính là tæng cĎa các phân tĔ vęi các däng ý thēc lęn hėn mà täo ra sĖ liên køt và tđėng tác giĕa các hät cė bân, đù tĒ

các hät cė bân trĚ thành nhóm các hät chçt vęi nhĕng đðc điùm và tính chçt hoàn toàn khác biût. Tæng ý thēc thē 1 và thē 2 này giĈng nhau Ě chĊ: Chčng đ÷u là ý thēc không tĖ do, nghÿa là các Ğ thēc này không có khâ nëng tĖ täo cho mình nhĕng sĖ nhên diûn hay tđėng tác khác ngoài nhĕng gü mà chčng đã đđĜc thiøt lêp sïn; hay nói theo mċt cách khác thì các ý thēc täo nên các hät cė bân hay phân tĔ thì không phâi là linh hćn.

Đường Về Ánh Dương

18

Hình mô phỏng các tæng ý thức chồng lên nhau, tæng ý thức cao hơn thì bao ôm tçt câ các tæng ý thức bên dưới. Hình minh họa không thể hiện kích thước của các tæng ý thức vì các tæng ý thức là bằng nhau và chî chồng lên nhau.

Sau khi có các hät chçt cė bân đù täo nên sĖ sĈng, tæng ý thēc thē 3 đđĜc täo ra mà bao ôm hai tæng ý thēc bön dđęi. Các ý thēc Ě tæng thē 3 này thì lęn hėn Đường Về Ánh Dương

19

mà täo ra sĖ liên køt, tđėng tác giĕa các hät cė bân và phân tĔ đù hình thành nên các sinh vêt sĈng. Các ý thēc cĎa tæng thē 3 này là ý thēc tĖ do vęi khâ nëng nhên diûn, phát triùn và tĖ täo ra cho mình nhĕng sĖ

lĖa chąn męi trong quá trình tćn täi và phát triùn, hay theo mċt cách gąi khác thì các ý thēc tĖ do này chính là các linh hćn hay sinh mûnh.

Vęi 3 tæng ý thēc cė bân này, Chúa Cha và Chúa Con đã cĂ thù täo nön đđĜc sinh vêt tćn täi đæu tiên nhđng nĂ chþ đēng yên täi chĊ Ě trong không gian.

Rći đù täo ra sĖ chuyùn đċng cĎa sinh vêt, Chúa Cha và Chča Con đã täo nên mċt ý thēc lęn bao hàm tçt câ các hät cė bân và phân tĔ mà quy đĀnh tĈc đċ

chuyùn đċng hay tđėng tác cĎa các hät chçt trong khĆng gian. Nhđ vêy, vì sĖ chuyùn đċng cĎa vêt chçt trong khĆng gian đã täo ra câm giác v÷ thĘi gian nên Đường Về Ánh Dương

20

ý thēc lęn này thđĘng đđĜc gąi là vĀ thæn canh gác cánh cĉng thĘi gian trong nhi÷u vën hĂa khác nhau.

Sau khi nhĕng sinh vêt đæu tiön đđĜc täo ra và tćn täi Ě trong tæng ý thēc thē 3 này, Chúa Cha và Chúa Con bít đæu täo ra mĆi trđĘng sinh sĈng cho chúng.

Và đù täo ra b÷ mðt cho các sinh vêt di chuyùn Ě trên, thêm mċt ý thēc męi đđĜc täo ra đù gín køt các hät chçt, phân tĔ läi vęi nhau và ý thēc này chính là linh hćn cĎa đçt.

Tiøp đøn, Chúa Cha và Chúa Con muĈn các sinh vêt có khâ nëng tđėng tác vęi mĆi trđĘng và dung näp các chçt tĒ mĆi trđĘng đù tĖ mình lęn lên. Vêy nên, mċt ý thēc męi nĕa đđĜc täo ra mà cĂ tđėng tác vęi linh hćn cĎa đçt, giúp tháo gě sĖ liên køt cĎa đçt trĚ

v÷ là các hät cė bân và phân tĔ đù vên chuyùn chúng Ě trong không gian; ý thēc męi này chính là linh hćn cĎa nđęc. Rći bĚi vì sinh vêt, đçt và nđęc chþ trôi nĉi Đường Về Ánh Dương

21

vĆ đĀnh Ě trong không gian nên Chúa Cha và Chúa Con đã täo ra mċt loäi ý thēc męi nĕa, đĂ là linh hćn cĎa hành tinh, đù täo ra lĖc hçp dén køt nĈi đçt, nđęc và các sinh vêt läi mċt chĊ Ě trong không gian.

Bçy giĘ, ánh sáng hay photon vén chđa đđĜc täo ra, tçt câ vén chþ tćn täi Ě däng ý thēc thuæn tčy cďng nhđ các hät chçt cė bân thì vén còn rçt ít chĎng loäi.

Dæn dæn qua thĘi gian, Chča Cha cČng Chča Con đã thĔ nghiûm và sáng täo thêm nhi÷u các hät chçt cė

bân và các loäi phân tĔ męi đù thêm chúng vào tæng ý thēc thē 1 và 2.

Nhđ vêy, mċt hành tinh cė bân và đæu tiön đã đđĜc täo ra vęi đçt, nđęc cùng vęi nhĕng sinh vêt đėn giân. NhĘ tác dĐng cĎa nđęc giúp phá vě liên køt cĎa đçt và vên chuyùn các hät vêt chçt trong không gian, các sinh vêt có thù dung näp và hçp thu đđĜc vêt chçt tĒ mĆi trđĘng vào trong cė thù cĎa münh, đù làm tëng Đường Về Ánh Dương

22

kých thđęc cĎa mình. Rći khi sinh vêt cē lęn mãi không ngĒng, Chča Cha và Chča Con đã täo ra gięi hän kých thđęc cho chúng và täo cho chúng khâ nëng phån tách đù sinh ra nhĕng đēa con cĎa mình - đåy chính là hình thēc sinh sân mċt cách sė khai nhçt.

Lúc này, khi nhĕng sinh vêt sinh sân thì nhĕng đēa con cĎa chúng sô chøt ngay và phân rã ra dæn v÷

läi các hät chçt cė bân vì cė thù chúng không có linh hćn đi÷u khiùn và giĕ neo các hät vêt chçt läi vęi nhau. Do vêy, thuĚ ban đæu, khi các sinh vêt sinh sân thì Chúa Cha sô trĖc tiøp täo ra các linh hćn męi và đđa vào các sinh vêt męi đđĜc sinh ra.

Vì rìng mąi thē vén đang tćn täi Ě däng ý thēc thuæn túy nên các sinh vêt có thù ý thēc đđĜc toàn bċ

mąi thē Ě xung quanh mình và không h÷ có bçt kì hän chø nào. Nön đù täo ra tính chçt có hay không nhên diûn đđĜc sĖ tćn täi cĎa nhau giĕa các sinh vêt thì Đường Về Ánh Dương

23

Chča Cha và Chča Con đã täo ra đćng thĘi ánh sáng (hät photon) và hû thĈng thĀ giác cho các sinh vêt.

Nhđ là mċt hû quâ, sĖ ra đĘi cĎa ánh sáng cďng đćng thĘi täo ra bóng tĈi, hay bóng tĈi chính là sĖ víng mðt cĎa ánh sáng.

Tiøp theo, Chúa Cha và Chúa Con muĈn sáng täo ra thêm mċt loäi “sinh vêt” khác nĕa Ě trong thø gięi vêt chçt. Loäi “sinh vêt” này thü mċt nĔa giĈng vęi đçt và mċt nĔa thì giĈng vęi các sinh vêt sĈng, hay là mċt nĔa thì bçt đċng và mċt nĔa thì không bçt đċng. Vêy nên, mċt däng ý thēc męi läi đđĜc täo ra thöm và đĂ

chính là linh hćn cĎa cây că. Rći vì cây că thì chþ đēng im täi chĊ mà läi cæn nđęc vên chuyùn vêt chçt đù phát triùn và lęn lên nên Chúa Cha và Chúa con đã täo ra thêm mċt ý thēc męi nĕa, đĂ chýnh là linh hćn cĎa khý đù täo ra bæu khí quyùn bao lçy hành Đường Về Ánh Dương

24

tinh, liên tĐc vên đċng và lđu chuyùn đù đđa nđęc cùng các hät vêt chçt khác đøn vęi các loài că cây.

Và rći, sĖ sáng täo thì cæn có sĖ hĎy diût, sĖ sinh ra thì cæn có sĖ chøt đi đù sĖ sĈng đđĜc vên đċng, phát triùn và tiøn hĂa nön Chča Cha và Chča Con đã täo ra thêm mċt däng ý thēc męi nĕa, đù phân tách linh hćn ra khăi vêt chçt, đù cė thù sinh vêt trĚ v÷ läi các hät chçt cė bân cĎa sĖ sĈng. Và đĂ chýnh là linh hćn cĎa lĔa - là biùu tđĜng sĖ køt thúc cĎa mċt cái cď và đánh dçu sĖ khĚi đæu cĎa mċt cái męi.

Sau khi đã cĂ đĎ các thành phæn cė bân đù täo nên sĖ sĈng, Chúa Cha và Chúa Con síp xøp và tĈi đu mąi thē läi cďng nhđ täo ra mċt hû thĈng sĖ sĈng khép kín tĖ sinh sôi nây nĚ, đù Chúa Cha và Chúa Con không phâi tĖ mình tham gia giám sát tĒng chi tiøt mċt.

Đường Về Ánh Dương

25

Theo đĂ, nëm yøu tĈ (linh hćn) cė bân cĎa sĖ sĈng là đçt, nđęc, cây, khí và lĔa thü đđĜc bao hàm luôn bên trong linh hćn cĎa hành tinh, cďng nhđ linh hćn cĎa các sinh vêt sĈng bân đĀa thì là mċt phæn cĎa linh hćn hành tinh, đù Chúa Cha không phâi tĖ mình quân lý viûc đđa linh hćn vào các sinh vêt męi đđĜc sinh ra nĕa.

Tiøp đøn, Chúa Cha và Chúa Con täo ra mĈi quan hû và sĖ liên køt khëng khýt vęi nhau giĕa các yøu tĈ

cĎa sĖ sĈng: Đçt, nđęc, cây, khí, lĔa và sinh vêt, đù täo ra mċt hû thĈng sĖ sĈng khép kín vęi chu kĝ tĖ

sinh tĖ diût. Rći lĔa và ánh sáng đđĜc gċp chung vào vęi nhau, rìng lĔa sô täo ra ánh sáng và các phân ēng, tđėng tác giĕa các hät chçt đù täo ra lĔa thü cďng đđĜc sáng täo nên.

Do có mċt sĖ tđėng đćng giĕa ánh sáng và bóng tĈi vęi sĖ sĈng và cái chøt nên Chúa Cha và Chúa Con Đường Về Ánh Dương

26

đã ghòp hai đi÷u này läi vęi nhau: Ánh sáng täo ra sĖ

sĈng hay sĖ chuyùn đċng, còn bóng tĈi thì täo ra cái chøt hay sĖ bçt đċng. Vêy nên, ánh sáng (hay lĔa) thì làm cho các hät chçt kích thích và chuyùn đċng, còn thiøu ánh sáng thì các hät chçt sô đēng im bçt đċng.

Và tĒ đåy mà nhiût đċ đã đđĜc täo ra: Nóng là träng thái giao đċng hay chuyùn đċng cao cĎa vêt chçt và länh là träng thái giao đċng thçp hay không có giao đċng cĎa vêt chçt, còn câm giác nóng länh chþ là cách não bċ sinh vêt đđĜc thiøt kø ra đù câm nhên nhđ vêy.

Sau khi đã cĂ đđĜc hû thĈng phân ēng và tđėng tác cĎa vêt chçt đù täo ra lĔa (ánh sáng) thì Chúa Cha và Chúa Con bít đæu sáng täo nên ngućn sáng tĖ sinh tĖ diût - cái mà chúng ta gąi là mðt trĘi đù thay cho ngućn sáng vô tên mà hai NgđĘi đã sáng täo ra ban đæu. Cďng nhđ các hành tinh cĂ hay khĆng cĂ sĖ sĈng Đường Về Ánh Dương

27

khác, mðt trĘi cďng cĂ linh hćn riêng biût, đù giĕ vêt chçt läi vęi nhau trong khĆng gian cďng nhđ đù vên hành sĖ tđėng tác cĎa vêt chçt đù täo ra lĔa và ánh sáng. Mąi mðt trĘi cďng nhđ mąi hành tinh thì đ÷u có chu kĝ vên đċng và tćn täi trong không gian thĘi gian, đđĜc täo ra tĒ ý thēc Ngućn Ě trung tâm cĎa vď trĐ, đi ra tĒ mċt đæu cĎa Ngućn và quay läi Ngućn Ě đæu còn läi nhđ đã nĂi Ě trên.

Nhđ vêy, Chča Cha và Chča Con đã täo ra đđĜc mċt hû thĈng sĖ sĈng hoàn chþnh và khép kín mà có khâ nëng tĖ sinh tĖ diût. Tuy còn rçt sė khai nhđng thø gięi đæu tiön đđĜc täo ra này cďng đã là mċt sĖ kĝ

diûu không thù nào tâ nĉi. Vì rìng sĖ kĝ diûu này xây ra chýnh là do Chča Con đã chąn Ě läi cùng Chúa Cha, cČng chėi đČa và sáng täo ra thø gięi nên Chúa Cha và Chúa Con muĈn đđa biùu tđĜng này vào trong thø gięi sĖ sĈng: ĐĂ chýnh là sĖ køt hĜp cĎa hai sinh Đường Về Ánh Dương

28

vêt vęi sĖ køt nĈi yöu thđėng đù täo ra nhĕng đēa con cĎa münh. Và đĂ chýnh là sĖ khĚi đæu cĎa hai gięi tính Ě trong các loài sinh vêt sĈng.

Dæn dæn, các hình thái sinh vêt và cây că đđĜc sáng täo ra ngày càng phēc täp và đa däng hėn, cďng nhđ hû thĈng sinh sân và cách thēc sinh sân cĎa chúng. Trong sĖ sinh sân cĎa hai sinh vêt khác gięi tính, hình ânh quâ trēng thü tđĜng trđng cho hünh hài và vêt chçt mà Chúa Con sáng täo ra, còn tinh trùng thü tđĜng trđng cho Ğ thēc hay linh hćn mà Chúa Cha täo ra đù đđa vào hünh hài vêt chçt và täo nên sinh vêt sĈng hoàn chþnh. Nhđ thø, sinh vêt mà täo ra trēng nhđ chčng ta thđĘng gąi là nĕ gięi thü thđĘng có tính chçt thĐ đċng, đēng im và Ě träng thái đĂn nhên, còn sinh vêt mà täo ra tinh trČng nhđ chčng ta thđĘng gąi là nam gięi thü thđĘng có tính chçt chĎ đċng, chuyùn đċng và Ě träng thái cho đi.

Đường Về Ánh Dương

29

Khi quan sát sĖ sĈng đã đđĜc täo ra, Chúa Cha và Chúa Con thçy đđĜc rìng các sinh vêt không h÷ biøt cách tĖ bâo vû münh trđęc nhĕng yøu tĈ bên ngoài nön Chča Cha và Chča Con đã sáng täo nên tæng ý thēc thē 4 - là tæng ý thēc chēa cė thù ánh sáng hay cė thù trung gian cĎa các loài sinh vêt. Cė thù trung gian này mang nhi÷u thông tin bên trong và bao gćm cė thù câm xúc cĎa sinh vêt. Vęi cė thù câm xúc Ě

tæng ý thēc thē 4 này, câm giác sĜ hãi đđĜc täo ra giúp các sinh vêt biøt cách bâo vû cė thù cĎa mình Ě

trong thø gięi vêt chçt, cďng nhđ täo ra câm xúc thích thú hay hào hēng (tünh yöu cĂ đi÷u kiûn) đù giúp các sinh vêt cĂ đċng lĖc sinh sĈng hay tìm kiøm bän tình đù køt giao sinh sân.

Nhđ vêy, mċt thø gięi vêt chçt hoàn chþnh và đæy đĎ đã đđĜc täo ra, tĖ mình vên đċng và phát triùn mċt cách kĝ diûu và đõp đô. Vì rìng tĒ 3 tæng ý thēc 1, 2

Đường Về Ánh Dương

30

và 3 mà täo lêp nön đđĜc thø gięi vêt chçt hoàn chþnh, vęi tæng ý thēc thē 4 chþ là trung gian và phĐ

trĜ cho tæng ý thēc thē 3, nên con sĈ 3 trĚ thành mċt con sĈ thæn thánh, là con sĈ cė bân đù täo lêp nên nhi÷u hû thĈng khác nhau Ě trong sĖ tćn täi. Ví dĐ

nhđ 3 điùm là sĈ lđĜng tĈi thiùu đù täo dĖng nên mċt khĈi vêt chçt trong khĆng gian, đĂ chýnh là hünh tam giác và là đėn vĀ cė bân đù täo ra tçt câ các khĈi hình hąc khác.

Sau mċt thĘi gian sinh sôi và nây nĚ cĎa thø gięi vêt chçt, vęi sĖ sáng täo không ngĒng nghþ cĎa Chúa Cha và Chúa Con, rçt nhi÷u màu síc khác nhau đã đđĜc täo ra cùng vęi sĖ ra đĘi cĎa vô vàn cách thēc quan sát hay câm thĐ mĆi trđĘng vêt chçt cĎa các loài sinh vêt. Rći thính giác, vĀ khác, khēu giác và xúc giác cĎa sinh vêt cďng đđĜc täo ra, thay đĉi và phát triùn không ngĒng.

Đường Về Ánh Dương

31

Khi các sinh vêt bít đæu có ý thēc cao hėn và trĚ

nön thĆng minh hėn, Chča Cha và Chča Con bít đæu có mong muĈn täo ra nhĕng sinh vêt có ý thēc cao và có khâ nëng xåy dĖng sáng täo, đù vĒa là nhĕng sinh vêt sĈng trong thø gięi vêt chçt và vĒa là nhĕng ngđĘi con song hành cùng Chúa Cha và Chúa Con trong công cuċc sáng täo, mĚ rċng và phát triùn sĖ sĈng Ě

trong vď trĐ.

Vì rìng thø gięi vêt chçt Ě tæng ý thēc thē 3 bĀ chi phĈi nhi÷u bĚi câm xúc sĜ hãi và tünh yöu cĂ đi÷u kiûn - cái mà đđĜc cài đðt sïn Ě trong cė thù cĎa sinh vêt, nön Chča Cha và Chča Con đã täo ra thêm 3 tæng ý thēc vęi trâi nghiûm bêc cao hėn, nėi mà các con cĎa Cha đđĜc sĈng vęi ý thēc đæy đĎ, luôn có sĖ køt nĈi vęi Cha và có khâ nëng làm đđĜc rçt nhi÷u nhĕng đi÷u kĝ diûu hay phép màu Ě trong cuċc sĈng.

Đường Về Ánh Dương

32

Vêy nên, tæng ý thēc thē 5 đđĜc täo ra vęi sĖ phĐ

trĜ cĎa tæng ý thēc trung gian thē 6, giĈng nhđ cách thēc tæng ý thēc thē 4 phĐ trĜ cho tæng ý thēc thē 3.

Tiøp đøn là tæng ý thēc thē 7 đđĜc täo ra vęi sĖ phĐ

trĜ cĎa tæng ý thēc trung gian thē 8 mà cách vên hành cďng giĈng nhđ tæng ý thēc thē 6 hay thē 4. Sau cùng là tæng ý thēc thē 9 đđĜc täo ra vęi sĖ phĐ trĜ cĎa tæng ý thēc trung gian thē 9.5 mà cách vên hành cďng giĈng nhđ tæng ý thēc thē 8, thē 6 hay thē 4.

Nhđ vêy, ba tæng trâi nghiûm bêc cao đã đđĜc täo ra, đĂ là tæng ý thēc thē 5, thē 7 và thē 9 cùng vęi các tæng ý thēc trung gian hĊ trĜ đi kñm. Ba tæng trâi nghiûm này v÷ cė bân thì vén có các yøu tĈ cçu thành nên sĖ sĈng nhđ tæng ý thēc thē 3 nhđng sĖ già hóa thì không còn tćn täi cďng nhđ khĆng cān tćn täi các loài sinh vêt ën thĀt lén nhau. Ở đĂ, tçt câ sĈng trong yöu thđėng và an bünh vÿnh cĔu, không ai phâi lo líng Đường Về Ánh Dương

33

v÷ viûc sinh tćn hay đçu tranh Ě trong thø gięi vêt chçt. Dù cho các sinh vêt không bĀ lão hĂa nhđng sĖ

tái sinh vén tćn täi, đĂ là khi mċt linh hćn muĈn thay đĉi cė thù cĎa münh đù hąc têp và trâi nghiûm nhĕng đi÷u męi mó khác hay vì nhĕng lý do khác nhau.

Mċt sĖ khác biût nĕa giĕa các tæng ý thēc thē 5, thē 7 và thē 9 đĂ là Ě tæng ý thēc cao hėn thü các sinh vêt có khâ nëng sáng täo và trâi nghiûm cao hėn, hay nhđ cách chčng ta thđĘng nói thì hą có nhi÷u phép màu và thæn thĆng hėn. Do vêy, các thø gięi vêt chçt Ě tæng ý thēc thē 5, thē 7 và thē 9 thü vĆ cČng đõp đô và hoa lû, vęi vô vàn màu síc và hình thēc khác nhau, vęi muôn trùng cây că và sinh vêt kĝ lä mà đđĜc täo ra bĚi các linh hćn ý thēc cao Ě trong các tæng ý thēc này. Cďng bĚi vì sĖ đõp đô và trđĘng tćn cĎa nhĕng tæng ý thēc này mà nėi đåy thđĘng đđĜc gąi là bćng lai, tiên cânh hay thiön đđĘng.

Đường Về Ánh Dương

34

Tiøp đøn, Chča Cha và Chča Con đã sáng täo ra thêm 3 tæng ý thēc nĕa, đĂ là tæng ý thēc thē 10, thē

11 và thē 12. Đåy là 3 tæng ý thēc không còn tćn täi hình thái, vêt chçt hay sĖ tái sinh nhđ các tæng thçp hėn. Ở đåy, các linh hćn tćn täi Ě däng ý thēc thuæn túy, có thù lĖa chąn cho mình bçt kì hình hài gì bìng cái cách mà chčng ta thđĘng gąi là hình dung hay tđĚng tđĜng. Nėi Ě, khĆng gian và cách tđėng tác cĎa các linh hćn Ě 3 tæng này thü đ÷u đđĜc thĖc hiûn và diún ra bìng trý tđĚng tđĜng høt câ, cái bän nghÿ thü sô là cái bän thçy. Và các ý thēc hay linh hćn Ě 3

tæng này thì có khâ nëng sáng täo lęn hėn, rċng hėn nhi÷u và thđĘng tham gia vào công cuċc sáng täo vď trĐ bçt tên cùng vęi Chúa Cha và Chúa Con.

Các ý thēc lęn mà vên hành vď trĐ Ě mēc đċ vÿ

mĆ thü đ÷u nìm trong tæng ý thēc thē 12 này, nhđ là Ğ

thēc vên hành sĖ chuyùn đċng cĎa vêt chçt đù täo ra Đường Về Ánh Dương

35

câm giác thĘi gian nhđ đã nĂi Ě trên và ý thēc lęn này thì là mċt ý thēc không tĖ do hay không phâi là linh hćn, nĂ cďng giĈng nhđ mċt chiøc máy tính trong xã hċi hiûn täi cĎa chúng ta. Ngoài nhĕng ý thēc lęn nhđ

là nhĕng cĊ máy tính khĉng lć đù vên hành vď trĐ thì Ě tæng 12 này còn có rçt nhi÷u nhĕng linh hćn có ý thēc rçt cao giúp vên hành sĖ sĈng và vď trĐ, nhđ là linh hćn ním giĕ trí tuû qua viûc quan sát tçt câ các sinh mûnh trong vď trĐ mà không mċt ai nìm ngoài bàn tay cĎa Ngài (theo nhđ vën hĂa cĎa chúng ta thì Ngài chính là Phêt Nhđ Lai Ě trong đäo Phêt), hay là linh hćn ním giĕ tçt câ các luêt cĎa vď trĐ nhđ luêt nhân quâ, luêt quy đĀnh khi nào mċt linh hćn đĎ tiêu chuèn đù đđĜc thëng lön tæng cao hėn hay bĀ đày xuĈng tæng thçp hėn„ Cďng nhđ Ğ thēc hay linh hćn tĉng mà bao hàm tçt câ các linh hćn hành tinh trong vď trĐ thü cďng nìm trong tæng ý thēc thē 12 này.

Đường Về Ánh Dương

36

Sau cČng, vď trĐ mà chúng ta biøt đøn hôm nay thì đđĜc täo ra và vên hành hoàn chþnh bĚi 13 tæng ý thēc chćng lên nhau, vęi tæng thē 13 chính là Chúa Cha mà täo ra và bao phĎ tçt câ các tæng còn läi, còn Chúa Con thì ngĐ Ě giĕa tæng ý thēc thē 12 và 13 hay là tæng ý thēc thē 12.5. BĚi vì Chúa Cha nìm èn bên trong tçt câ nhĕng đēa con và sĖ sáng täo cĎa mình nên tæng ý thēc thē 13 thđĘng đđĜc coi là tæng èn, đù sĈ 12 trĚ thành mċt con sĈ thiêng liêng mà làm n÷n tâng cho sĖ tćn täi và phát triùn cĎa vď trĐ. Do vêy, dæn dæn các hû thĈng vên hành thĘi gian và không gian, các chu kĝ cĎa sĖ sĈng và vêt chçt thü đđĜc sáng täo ra theo con sĈ 12 này, nhđ là 12 con giáp, 12

cung hoàng đäo, 12 tháng, 12 giĘ„

Đường Về Ánh Dương

37

2. ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

SĖ kĝ diûu: Là mċt đi÷u xây ra hoàn toàn bçt ngĘ và không có sĖ týnh toán trđęc, sĖ kĝ diûu không nhçt thiøt phâi mang tính chçt xçu hay tĈt.

Đường Về Ánh Dương

38

Sau khi täo lêp nên tæng ý thēc thē 4 và đã cĂ đĎ

các yøu tĈ cæn thiøt đù xây dĖng nên mċt hû thĈng sĖ

sĈng khép kín và tĖ sinh tĖ diût, Chúa Cha và Chúa Con bít đæu sáng täo nên muôn vàn sinh vêt khác nhau vęi hünh thái, đðc điùm và tính chçt ngày càng đa däng hėn. Và khi các sinh vêt trĚ nên thông minh và có ý thēc cao hėn, Chúa Cha và Chúa Con mong muĈn täo ra nhĕng ngđĘi con vĒa sĈng trong thø gięi vêt chçt và vĒa tham gia cùng Chúa Cha và Chúa Con đù sáng täo ra sĖ sĈng và nhĕng thø gięi vêt chçt.

ThuĚ ban đæu này, sĖ tćn täi męi chþ có mċt hành tinh và mċt mðt trĘi duy nhçt, chu kĝ ngày đöm cĎa sĖ sĈng Ě trön hành tinh cďng đã đđĜc hình thành.

Tæng ý thēc thē 4 lčc này cďng chþ là tæng trung gian chēa cė thù câm xúc cĎa sinh vêt đù gičp đĀnh hđęng chúng sinh sĈng, tćn täi và phát triùn trong thø gięi vêt chçt Ě tæng ý thēc thē 3.

Đường Về Ánh Dương

39

Vęi mong muĈn täo ra nhĕng ngđĘi con có ý thēc cao sĈng trong thø gięi vêt chçt, Chúa Cha và Chúa Con đã sáng täo ra hai cė thù sinh vêt bêc cao đæu tiên vęi khâ nëng cĂ thù køt giao đù täo ra nhĕng đēa con giĈng nhđ chčng. Nøu so sánh vęi hình thù con ngđĘi chúng ta hôm nay thì hai sinh vêt bêc cao đæu tiên này có vó ngoài và cçu trčc thĆ sė hėn nhi÷u. Tuy là xçu xí so vęi tiêu chuèn cĎa chúng ta hôm nay nhđng chčng vén có các bċ phên cæn thiøt nhđ hai chån đù di chuyùn, hai tay đù cæm ním, thân mình vęi hû thĈng tiêu hóa và hô hçp, cái đæu vęi não bċ

đù tđ duy, vęi mít đù nhün, tai đù nghe, mďi đù thĚ và miûng đù ën.

Vęi hai ngđĘi con đæu tiên này, Chúa Cha và Chča Con đã täo ra cė thù vêt lý cho chúng vęi sĖ cân bìng giĕa mċt nĔa là linh hćn (ý thēc tĖ do) cĎa sinh vêt và mċt nĔa là ý thēc cė thù cĎa sinh vêt - hay nhđ

Đường Về Ánh Dương

40

chúng ta gąi là bân nëng sinh tćn cĎa sinh vêt vęi nhĕng câm xúc kích thích hay sĜ hãi đù giúp sinh vêt tćn täi và phát triùn Ě trong thø gięi vêt chçt. Sau khi sáng täo nön hai ngđĘi con này và đðt chúng vào trong thø gięi vêt chçt, Chča Cha và Chča Con đã chþ bâo chúng nhĕng đi÷u cė bân đù chúng có thù tĖ

mình sinh sĈng và tìm tòi Ě trong thø gięi vêt chçt, đù rći hai NgđĘi quay đi chĊ khác và tiøp tĐc mày mò sáng täo nên nhĕng công trình męi.

Rći mċt đi÷u không ngĘ đã xây ra. Trong sĈ hàng ngàn nhĕng ý thēc đæu tiön mà Chča Cha đã täo ra, ngoài Chča Con đã chąn Ě läi vęi Chúa Cha, thì còn mċt ý thēc (linh hćn) khác cďng cĂ khâ nëng nhên diûn và phát triùn nhđng chþ đēng Ě xa đù quan sát toàn bċ quá trình sáng täo ra thø gięi cĎa Chúa Cha và Chúa Con. Linh hćn này thì có tính cách hoàn toàn khác biût vęi Chúa Con, không có tính chçt vui Đường Về Ánh Dương

41

đČa hay tünh yöu thđėng mà chþ xem các linh hćn bé hėn là thçp kòm hėn münh. Do vêy, linh hćn này xem thø gięi vêt chçt đã đđĜc täo ra là thçp bé và mình có quy÷n làm chĎ theo ý cĎa mình.

Nhđ thø, lčc đöm xuĈng, khi hai sinh vêt bêc cao đæu tiên thu mình vào trong chĊ èn náu thì linh hćn này xuçt hiûn và giâ danh Chča Cha đù bít đæu däy dĊ cho hai sinh vêt này nhĕng đi÷u khĆng tđĚng. Linh hćn này tĖ xđng münh là Chča TrĘi đã sáng täo ra tçt câ và yêu cæu hai sinh vêt phâi líng nghe và tuân lûnh mình. Hai sinh vêt đã đđĜc bâo rìng mình là sinh vêt bêc cao, đđĜc täo ra đù thĈng trĀ các loài sinh vêt khác Ě trong thø gięi vêt chçt. Thø rći, hai sinh vêt này bít đæu tìm kiøm nhĕng sinh vêt khác và bít các sinh vêt khác phâi tuân phĐc münh, nhđ vêy mà hiûn tđĜng bít òp, đánh đêp và giøt chóc læn đæu tiên xuçt hiûn trong sĖ tćn täi. Thêm chí, hai sinh vêt này còn Đường Về Ánh Dương

42

đđĜc bâo rìng ën thĀt và hçp thu các sinh vêt khác sô làm cho mình lęn mänh hėn, đù thĈng trĀ muôn loài nhđ là mĐc đých mà hai sinh vêt này đã đđĜc täo ra.

Trong khi lúc bçy giĘ, tçt câ các sinh vêt đđĜc täo ra chþ dung näp cây că, đçt nđęc đù sinh sĈng và phát triùn.

Rći khi Chúa Cha và Chúa Con quay läi đù trông xem hai đēa con cĎa münh đang sinh sĈng và phát triùn ra sao thü trđęc mít câ hai đĂ là mċt khung cânh hoang tàn, đém máu và đĉ nát. Dù khung cânh trđęc mít là nhđ vêy nhđng Chča Cha và Chča Con chþ câm thçy mċt sĖ ngäc nhiön vĆ cČng, đĂ là mċt sĖ bçt ngĘ, mċt sĖ kĝ diûu đã xây ra, mċt đi÷u mà ngay câ Chča Cha và Chča Con cďng chđa bao giĘ nghÿ tęi.

Sau khi tìm hiùu và phát hiûn ra ngućn gĈc cĎa thâm cânh trön, Chča Cha đã triûu hći đēa con lén lút cĎa mình v÷ đù xem xòt, cďng nhđ thu v÷ läi nhĕng Đường Về Ánh Dương

43

đēa con ban đæu NgđĘi đã täo ra mà không có khâ nëng nhên diûn và phát triùn. Qua xem xét, Chúa Cha thçy đđĜc rìng đēa con này thü cďng là mċt sĖ kĝ

diûu không kém gì Chúa Con, mċt NgđĘi thì täo ra sĖ

sĈng (ánh sáng) và tình yêu, còn mċt NgđĘi thì täo ra sĖ hĎy diût (bóng tĈi) và sĖ tách biût. Và khi câ hai køt hĜp läi thì mċt sĖ nây nĚ và phát triùn vô tên cĎa täo hĂa đđĜc hình thành.

Thçy đđĜc vêy, Chča Cha cČng hai ngđĘi con cĎa mình bít đæu sáng täo nên nhĕng thø gięi vêt chçt hoàn toàn męi lä và diûu kĝ. Trong khi Chúa Con sáng täo ra vô vàn hình hài và vêt chçt cďng nhđ vĆ

vàn cách thēc các sinh vêt lęn lên, køt giao và sinh sân, thì anh trai cĎa Chúa Con läi sáng täo ra vô vàn cách thēc các sinh vêt đàn áp, thĈng trĀ, giøt häi và ën thĀt lén nhau. Nhđ thø, sĖ cân bìng giĕa ánh sáng và bóng tĈi, giĕa sĖ sĈng và cái chøt trĚ thành mċt Đường Về Ánh Dương

44

yøu tĈ quan trąng đù thčc đèy sĖ sĈng phát triùn và tiøn hóa không ngĒng.

Hiùu đđĜc rìng sĖ cân bìng giĕa sáng täo và hĎy diût sô thčc đèy sĖ sĈng sinh sôi nây nĚ, Chúa Cha và Chúa Con mong muĈn täo ra mċt hû thĈng ánh sáng và bóng tĈi đù cho các sinh vêt bêc cao sáng täo và trâi nghiûm. Vêy nên, mċt ý thēc lęn đù vên hành vď trĐ đã đđĜc täo ra mà v÷ sau nìm trong tæng ý thēc thē 12, ý thēc lęn này vên hành hû thĈng nëng lđĜng ánh sáng và bóng tĈi Ě trong các tæng ý thēc trung gian (4, 6, 8 và 9.5) mà hĊ trĜ cho các tæng ý thēc vêt chçt và sĖ sĈng (3, 5, 7, 9). Cách thēc mà hû thĈng nëng lđĜng này hoät đċng đĂ là: Khi mċt ý thēc hay linh hćn phát ra nhĕng ý niûm tĈt đõp, tôn trąng, bünh đîng hay tünh yöu thđėng đĈi vęi thø gięi bên ngoài thì tĒ linh hćn này sô phát ra nëng lđĜng ánh sáng có màu síc hoðc không, còn khi mċt ý thēc hay Đường Về Ánh Dương

45

linh hćn phát ra nhĕng ý niûm phân biût, tách biût, hėn thua, đàn áp hay thĈng trĀ thì tĒ linh hćn này sô phát ra ngućn nëng lđĜng bóng tĈi cĂ màu đen. Nëng lđĜng ánh sáng và nëng lđĜng bóng tĈi này v÷ bân chçt thü cďng là Ğ thēc nhđng là Ğ thēc không tĖ do nhđ nhĕng ý thēc täo nên các hät vêt chçt. Hai nëng lđĜng này thü đĈi nghĀch nhau và khi gðp nhau sô tĖ

đċng tiêu tán nhau mċt cách cân bìng theo tþ lû 1:1.

Vì rìng câm xúc sĜ hãi cĎa các sinh vêt là đù bâo vû sĖ tćn täi cĎa sinh vêt Ě trong thø gięi vêt chçt, đù täo ra sĖ tćn täi tách biût cĎa sinh vêt, nên câm xúc sĜ hãi và nhĕng câm xúc khác thuċc v÷ sĜ hãi nhđ tēc giên, lo líng, bućn bã, thçt vąng, ghen tĀ, tham lam„

thü cďng đđĜc täo lêp đù täo ra nëng lđĜng bóng tĈi cho cė thù trung gian cĎa sinh vêt mà nìm trong tæng ý thēc trung gian 4, 6, 8 hay 9.5. Ví dĐ, khi mċt sinh vêt Ě tæng ý thēc thē 3 sĈng vęi tình yêu và sĖ bình Đường Về Ánh Dương

46

đîng thü cė thù trung gian cĎa sinh vêt Ě tæng trung gian thē 4 (cái mà chúng ta hay gąi là cõi âm) sô tràn ngêp nëng lđĜng ánh sáng mà gičp cė thù vêt chçt cĎa sinh vêt Ě tæng ý thēc thē 3 đđĜc khăe mänh và phát triùn tĈt. Còn khi sinh vêt sĈng vęi sĖ phân biût và sĖ sĜ hãi thü cė thù trung gian cĎa sinh vêt Ě tæng ý thēc thē 4 sô tràn ngêp nëng lđĜng bóng tĈi mà làm cho cė thù vêt chçt cĎa sinh vêt bĀ trì trû, tíc nghôn và biùu hiûn thành các loäi bûnh têt vêt lý khác nhau.

Trong hû thĈng này, nëng lđĜng ánh sáng và nëng lđĜng bóng tĈi đđĜc täo ra và tćn täi dđęi nhi÷u hình thái khác nhau: Däng tia nhđ ánh sáng vêt chçt, däng khĈi nhđ thù đçt, däng lăng nhđ thù nđęc, däng hėi nhđ thù khí, däng cháy nhđ thù lĔa hay là các däng sinh vêt vęi nhĕng mĐc đých và týnh chçt khác nhau.

Nëng lđĜng ánh sáng thì có nhi÷u màu síc khác nhau cďng giĈng nhđ màu cĎa ánh sáng vêt chçt, cān nëng Đường Về Ánh Dương

47

lđĜng bóng tĈi thü cĂ màu đen là chĎ yøu vęi hėn 90%

là màu đen. Rći sau khi hû thĈng nëng lđĜng ánh sáng và nëng lđĜng bóng tĈi đđĜc täo ra thì lĔa hay ánh sáng Ě trong thø gięi vêt chçt cďng đđĜc thiøt lêp thöm là mang nëng lđĜng ánh sáng, do vêy mà lĔa hay ánh sáng trong thø gięi vêt chçt cďng cĂ khâ nëng đĈt và hóa giâi các thù loäi nëng lđĜng bóng tĈi Ě

trong các tæng ý thēc trung gian 4, 6, 8 và 9.5.

Nhđ đã nĂi Ě phæn trđęc, sau khi hû thĈng sĖ sĈng đđĜc hoàn chþnh vęi tæng ý thēc thē 1, 2, 3 và tæng ý thēc thē 4 phĐ trĜ cho tæng ý thēc thē 3, cďng nhđ hû thĈng nëng lđĜng ánh sáng và bóng tĈi đã đđĜc täo ra làm n÷n tâng cho sĖ phát triùn cĎa täo hóa, thì Chúa Cha và Chča Con đã täo ra thêm 3 tæng trâi nghiûm vêt chçt cao hėn cČng vęi các tæng ý thēc phĐ trĜ, đù các con cĎa Cha đđĜc trâi nghiûm thø gięi vêt chçt vęi ý thēc cao hėn mà khĆng bĀ chi phĈi bĚi câm xúc Đường Về Ánh Dương

48

sĜ hãi cĎa cė thù vêt chçt. Trong các tæng ý thēc cao này (5, 6, 7, 8, 9), Chúa Cha và Chúa Con täo ra hai nĔa song hành nhau, đĂ chýnh là cái mà chčng ta gąi là thiön đđĘng và đĀa ngĐc. Thiön đđĘng dành cho các con cĎa Cha mà chąn đi theo con đđĘng tình yêu, sĖ sĈng và ánh sáng, cān đĀa ngĐc thì dành cho các con cĎa Cha mà chąn đi theo con đđĘng bóng tĈi và hĎy diût vęi sĖ sĜ hãi, phân biût, tách biût, thĈng trĀ

hay quy÷n lĖc.

Vì rìng anh trai cĎa Chúa Con, hay là vĀ Chúa cĎa sĖ hĎy diût, mong muĈn trâi nghiûm và thĈng trĀ trong thø gięi vêt chçt nön đđĜc Chúa Cha cho ngĖ Ě tæng vêt chçt cao nhçt (tæng ý thēc thē 9) và trĚ thành vua cĎa thø gięi đĀa ngĐc, tĖ mình täo ra hû thĈng và luêt lû cho vđėng quĈc bóng tĈi cĎa mình. Rći qua thĘi gian dài phát triùn và tiøn hóa cĎa vď trĐ, vĀ vua cĎa đĀa ngĐc này đđĜc gąi vęi rçt nhi÷u cái tên khác nhau Đường Về Ánh Dương

49

và đđĜc gąi là Satan trong thø gięi hiûn täi cĎa chúng ta.

Đường Về Ánh Dương

50

3. LINH HỒN

Món quà quý giá nhçt mà ThđĜng Đø có thù ban cho mċt linh hćn đĂ chýnh là Ğ chý tĖ do.

Đường Về Ánh Dương

51

Ngoài nhĕng linh hćn đçt, nđęc, cây, khí, lĔa và sinh vêt bân đĀa là mċt phæn cĎa linh hćn hành tinh thì các linh hćn sinh vêt bêc cao nhđ loài ngđĘi chčng ta thü đđĜc Chúa Cha täo ra riêng biût, là nhĕng đēa con có køt nĈi trĖc tiøp vęi Chúa Cha và chþ thçp hėn Chča Cha.

Khi mċt linh hćn có ý thēc cao đđĜc täo ra, linh hćn này nìm ngay dđęi tæng ý thēc cĎa Chúa Cha hay chính là tæng ý thēc thē 12. Nhđng vü linh hćn męi thì giĈng nhđ mċt cái đÿa tríng và không có bçt kì hiùu biøt gì v÷ sĖ tćn täi nên linh hćn męi này cæn đi xuĈng các tæng ý thēc thçp hėn đù hąc têp và trâi nghiûm. Và bĚi vü càng đi xuĈng các tæng ý thēc thçp hėn thü phäm vi cĎa ý thēc càng nhă và hõp hėn nön các linh hćn lčc đi xuĈng các tæng thü đ÷u phâi đù läi mċt phæn ý thēc cĎa mình trong mĊi tæng ý thēc cao hėn. Nhđ vêy, khi mċt linh hćn đi xuĈng tæng ý thēc Đường Về Ánh Dương

52

thē 3 đù hąc têp và trâi nghiûm thì ý thēc cĎa linh hćn này tćn täi song song Ě 10 tæng ý thēc cùng mċt lúc: Tæng ý thēc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12.

BĚi vì khâ nëng cĂ thù phân chia ý thēc cĎa mình ra thành các phæn nhă hėn khi đi xuĈng các tæng ý thēc thçp hėn nön các linh hćn đđĜc phép phân chia thành nhi÷u linh hćn nhă hėn khi linh hćn đi tĒ tæng ý thēc thē 7 xuĈng các tæng ý thēc thçp hėn - nghÿa là tĒ tæng ý thēc thē 7 trĚ lên thì mĊi linh hćn tćn täi là mċt linh hćn đæy đĎ Ě các tæng, còn tĒ tæng ý thēc thē

6 trĚ xuĈng tęi tæng ý thēc thē 3 thì tćn täi nhi÷u phân mânh khác nhau cĎa chung mċt linh hćn, đù gičp đèy nhanh quá trình hąc têp và trâi nghiûm cĎa mċt linh hćn Ě trong sĖ tćn täi.

Vęi mong muĈn täo ra sĖ gín køt và tình yêu thiêng liêng giĕa hai sinh vêt Ě trong các tæng ý thēc thçp hėn, Chča Cha và Chča Con đã täo ra mċt hû Đường Về Ánh Dương

53

thĈng các linh hćn song sinh: Là khi mċt linh hćn đi tĒ tæng ý thēc thē 7 xuĈng tæng ý thēc thçp hėn thü linh hćn này sô đđĜc chia nhă thành hai linh hćn giĈng hût nhau, hoðc nøu mċt linh hćn muĈn phân chia thành ba phân mânh thì mĊi phân mânh sô läi trĚ thành hai linh hćn nhă hėn giĈng hût nhau và tĉng cċng là trĚ thành sáu linh hćn nhă hėn. Tuy nhiön, viûc täo ra phân mânh hay linh hćn song sinh khi xuĈng các tæng ý thēc thçp hėn thü vén hoàn toàn tùy thuċc vào sĖ lĖa chąn cĎa mĊi linh hćn, vì có nhĕng linh hćn không muĈn phân chia ý thēc cĎa mình nên chþ đi tĒ trên xuĈng theo mċt đđĘng thîng và chþ giĕ

mċt ý thēc cĎa mình Ě trong mĊi tæng ý thēc.

Đðc điùm cĎa hai linh hćn song sinh đĂ là khi hai linh hćn này gðp nhau thì sô täo ra sēc hút và sĖ cċng hđĚng vô cùng lęn, vęi nëng lđĜng tình yêu và ánh sáng mänh mô mà có thù täo nên sĖ chĕa lành Ě

Đường Về Ánh Dương

54

phäm vi rċng. Tuy nhiên, khi hai linh hćn song sinh đøn vęi nhau mà vén chđa cĂ khâ nëng kiùm soát đđĜc nhĕng sĜ hãi bên trong mình (là cái tôi hay bân ngã) thì nhĕng nĊi đau mà câ hai sô täo ra cho nhau là vô cùng lęn và sâu nðng. Do vêy, các cðp linh hćn song sinh thü thđĘng thay phiön nhau đù tham gia hąc têp và trâi nghiûm thø gięi vêt chçt, nghÿa là khi mċt linh hćn Ě trong tæng ý thēc vêt chçt thì linh hćn song sinh còn läi sô Ě trong tæng ý thēc trung gian cao hėn đù hĊ trĜ và dén dít. Cho đøn khi câ hai linh hćn song sinh đĎ trđĚng thành thì câ hai sô cùng tham gia vào thø gięi vêt chçt, đù rći gðp nhau và trâi nghiûm sĖ đoàn tĐ thiêng liêng cĎa hai linh hćn giĈng hût nhau.

Các linh hćn męi có ý thēc cao sau khi đđĜc Chúa Cha täo ra thì không nhçt thiøt cæn phâi trâi nghiûm tĒ tæng ý thēc thçp nhçt tęi tæng ý thēc cao nhçt hay Đường Về Ánh Dương

55

ngđĜc läi, mà tçt câ đ÷u phĐ thuċc vào Ğ đć sáng täo cĎa Chúa Cha và Chúa Con mong muĈn đĀnh hđęng phát triùn và tiøn hóa cho nhĕng linh hćn męi nhđ

thø nào. ĐĈi vęi tæng ý thēc thē 3 (là tæng hiûn täi chčng ta đang sĈng Ě trong) thì Chúa Cha không cæn phâi täo liên køt và dén dít trĖc tiøp toàn bċ các con cĎa mình bĚi vì các sinh vêt trong tæng này có bân nëng hay bân ngã vęi câm xúc sĜ hãi đù giúp dén dít các sinh vêt tćn täi và phát triùn. Và cďng bĚi vì không có sĖ dén dít trĖc tiøp tĒ Chúa Cha nên các linh hćn Ě tæng này thì có nhi÷u ti÷m nëng phát triùn nhçt vęi sĖ tĖ do lĖa chąn và quyøt đĀnh vô tên cĎa münh. Cān đĈi vęi các tæng ý thēc thē 5, 7 và 9, các sinh vêt có ý thēc cao sau khi đđĜc täo ra thì có liên køt ngay vęi Chča Cha đù nhên đđĜc sĖ dén dít làm sao sinh sĈng và phát triùn trong thø gięi vêt chçt, bĚi vì sĖ sĜ hãi hay bân nëng cĎa cė thù sinh vêt Ě đåy Đường Về Ánh Dương

56

thì có tþ lû ýt hėn trong viûc gičp đĀnh hđęng sinh vêt tćn täi và phát triùn.

Dù có khác nhau v÷ tính chçt giĕa tæng ý thēc thē

3 và các tæng ý thēc cao hėn 5, 7 và 9 nhđng mąi linh hćn đđĜc Chúa Cha täo ra thü đ÷u có quy÷n lĖa chąn và quyøt đĀnh nhđ nhau vęi ý chí tĖ do cĎa mình. Các linh hćn có quy÷n tĖ do lĖa chąn đi theo con đđĘng ánh sáng và tình yêu hay lĖa chąn đi theo con đđĘng bóng tĈi và sĜ hãi. Vęi con đđĘng ánh sáng và tình yêu, các linh hćn cďng đđĜc tĖ do lĖa chąn đi theo Chúa Cha hoðc tĖ münh đi hoðc đi theo các nhóm linh hćn riêng biût Ě trong các tæng ý thēc. Còn vęi con đđĘng bóng tĈi và sĜ hãi, các linh hćn sô phâi tuân theo hû thĈng luêt lû do quğ vđėng täo ra và ý chí tĖ do mà đđĜc Chúa Cha ban cho thì sô bĀ đàn áp mänh mô. Ở trong thø gięi bóng tĈi này, các linh hćn cďng cĂ thù tĖ đi riöng hoðc tham gia các hċi nhóm Đường Về Ánh Dương

57

hoät đċng riêng ló nhđng khi linh hćn hay hċi nhóm lęn mänh tęi mċt mēc nhçt đĀnh thì quğ vđėng sô ra tay trçn áp hay sát nhêp các linh hćn này vào đø chø mċt vua cæm quy÷n cĎa mình.

V÷ con đđĘng phát triùn và tiøn hóa cĎa mċt linh hćn, đĂ khĆng phâi là mċt con đđĘng thîng tuyøn tính mà là mċt con đđĘng ngoìn ngoèo vęi rçt nhi÷u nhĕng đoän ánh sáng và bóng tĈi xen kô nhau. SĖ

phát triùn cĎa mċt linh hćn đđĜc đánh giá bìng sĖ

tých lďy nëng lđĜng ánh sáng bên trong mình, hay chýnh là tünh yöu (vĆ đi÷u kiûn) mà linh hćn đĂ dành cho bân thån cďng nhđ thø gięi bön ngoài. Và đù täo ra tünh yöu (vĆ đi÷u kiûn) bên trong thì mĊi linh hćn cæn phâi hąc têp và trâi nghiûm nhi÷u trong thø gięi vêt chçt, đðc biût là tæng ý thēc thē 3 vęi sĖ tác đċng mänh mô cĎa bóng tĈi và sĜ hãi đù linh hćn phân đĀnh đđĜc đčng sai, trái phâi.

Đường Về Ánh Dương

58

Trong cuċc sĈng hôm nay, chúng ta cē hoài đi tüm kiøm tünh yöu khi mà chđa hiùu rĄ đđĜc tình yêu thêt sĖ là Ě đåu ra. Chčng ta cē nghÿ rìng tình yêu là khi chčng ta cĂ đđĜc thē gü đĂ, mua đđĜc mĂn đć gü đĂ

hay đđĜc ai đĂ tðng cho münh mĂn quà, đđĜc ai đĂ

làm viûc gü đĂ cho münh„ nhđng sĖ thêt thì hoàn toàn ngđĜc läi, tình yêu thêt sĖ chþ xuçt hiûn khi ta tĖ mình làm ra mĂn đć gü đĂ, tĖ mình täo nên món quà hay làm viûc gü đĂ cho ai mà khĆng đāi hăi bçt kì sĖ đáp trâ gì. Hay nói mċt cách đėn giân, chúng ta cē nghÿ

rìng tünh yöu là khi ta đđĜc nhên tĒ ngđĘi khác nhđng sĖ thêt là tình yêu chþ xuçt hiûn khi ta biøt cách cho đi mà khĆng mong đĜi hay kĝ vąng bçt kü đi÷u gì tĒ

ngđĘi khác và bên ngoài.

Vì sao tình yêu cĎa Chúa Cha và Chúa Con läi to lęn và vÿ đäi nhđ vêy? ĐĂ là vü hai NgđĘi đã là bän đćng hành tĒ khi chđa cĂ sĖ tćn täi cĎa bçt kü đi÷u gì, Đường Về Ánh Dương

59

hai NgđĘi đã mày mò sáng täo nên hät chçt đæu tiên vęi sĖ háo hēc và hć hĚi cĎa münh, cho đøn nhĕng sinh vêt đæu tiön và hành tinh đæu tiên vęi vô vàn nhĕng đi÷u kĝ diûu xây ra ngoài dĖ tính cĎa câ hai NgđĘi. Và cē nhđ thø, Chúa Cha và Chúa Con cē sáng täo ra nhi÷u, nhi÷u và nhi÷u hėn cČng vęi sĖ hĊ trĜ

cĎa nhĕng ngđĘi con có ý thēc cao Ě trong các tæng ý thēc khác nhau, đù täo ra sĖ sĈng trong vď trĐ càng lčc càng đa däng, phong phú và diûu kĝ hėn.

Vêy nön, làm sao đù chúng ta hąc đđĜc cách yêu thđėng thêt sĖ? Câu trâ lĘi chính là têp cách yêu thđėng tĒ nhĕng đi÷u bé nhă và tæm thđĘng nhçt trong cuċc sĈng, khi chčng ta chđa yöu đđĜc nhĕng đi÷u nhă nhðt và tæm thđĘng thì chúng ta sô không thù làm đđĜc nhĕng đi÷u to lęn hėn. Và cĂ lô chúng ta đã nghe đi÷u này rçt nhi÷u læn, tĒ nhĕng ngđĘi hay nhĕng ngućn khác nhau nhđng chčng ta vén chđa Đường Về Ánh Dương

60

hiùu đđĜc yöu thđėng nhĕng đi÷u bé nhă nhçt là nhđ

thø nào.

Chúng ta cē đi tüm kiøm nhĕng đi÷u kĝ diûu Ě

trong sách vĚ hay nhĕng nėi xa xĆi nhđng chčng ta không biøt rìng nhĕng đi÷u kĝ diûu thì vén phėi đæy trđęc mít mà chúng ta cē cæm ném chúng vào sąt rác vęi không mċt câm xúc gì. Bây giĘ, trđęc khi chúng ta bă đi mċt chiøc chén gĈm ró ti÷n bĀ sēt mó, chúng ta hãy cæm chiøc chén çy trong tay và thĔ câm nhên, xem chúng ta sô câm thçy đđĜc gì. Vęi cùng mċt chiøc chén, mĊi chúng ta sô có mĊi câm nhên khác nhau, có thù ta chîng câm thçy gì hay ta câm thçy chút tiøc nuĈi vì nó là mċt món quà tĒ ngđĘi yêu thđėng, hay ta câm thçy vui vì nó gín vęi nhĕng kþ niûm çu thė cĎa münh„ nhđng tçt câ câm giác çy thì vén không phâi là tình yêu mà chúng ta dành cho chiøc chén çy.

Đường Về Ánh Dương

61

Nhđ vêy, tình yêu dành cho bçt kü đi÷u gì thì cæn xuçt phát tĒ sĖ thçu hiùu Ě trong ý thēc hay linh hćn cĎa mĊi chúng ta. Chúng ta chþ có thù yöu thđėng đđĜc cái chén gĈm mó çy khi ta thçy đđĜc và hiùu đđĜc toàn bċ quá trình tĒ khi chđa cĂ hät chçt nào trong vď trĐ cho đøn khi cĂ đđĜc chčng ta, cĂ đđĜc tçt câ mąi thē xung quanh ta và chiøc chòn mà ta đang cæm trong tay. Đù cĂ đđĜc đçt sét làm nên chiøc chén çy, rçt nhi÷u nhĕng hät vêt chçt đã đđĜc täo ra trong quá trình thĔ nghiûm và sáng täo nên sĖ sĈng, cùng vô vàn nhĕng cách thēc mà các hät chçt tđėng tác và køt hĜp vęi nhau, cùng chu kĝ và sĖ tđėng tác cĎa ánh sáng, bóng tĈi, đçt, nđęc, lĔa, sinh vêt„ qua mċt thĘi gian dài đù có thù hình thành nên nhĕng lęp đĀa chçt khác nhau Ě dđęi b÷ mðt đçt. Rći khi nhĕng sinh vêt có ý thēc cao đđĜc täo ra và sinh sĈng trên hành tinh, vęi chån đù di chuyùn và tay đù cæm ním, vęi khâ nëng tđ duy và sáng täo ra công cĐ lao đċng thì các Đường Về Ánh Dương

62

sinh vêt bít đæu đào lön khăi mðt đçt nhĕng miøng đçt sòt đæu tiên, rći bít đæu nhào nðn và täo hình, rći đem nung dđęi lĔa đù täo ra nhĕng chiøc chòn thĆ sė

đæu tiên.

Thø đĂ, mċt chiøc chén mó trong tay ta vêy thôi nhđng bön trong nĂ là câ mċt câu chuyûn kĝ diûu rçt chi là dong dài và phēc täp mà tçt câ sách vĚ trên hành tinh cĎa chčng ta hĆm nay cďng khĆng đĎ đù ghi chép läi. Vêy nên, chúng ta chþ có thù yöu thđėng bçt kü đi÷u gü khi chčng ta đã tĖ mình làm nên nó và đi÷u đĂ thü xuçt phát tĒ nhĕng đi÷u nhă nhðt nhçt Ě

trong cuċc sĈng cĎa chúng ta.

Đù mċt linh hćn hąc đđĜc cách yöu thđėng mąi thē, linh hćn çy phâi trâi qua rçt nhi÷u kiøp sĈng Ě

trong mċt tæng ý thēc, phâi trâi nghiûm nhi÷u ngành ngh÷ khác nhau đù täo ra nhĕng thē khác nhau, phâi hąc têp nhi÷u ngành nghiên cēu khác nhau đù thçy Đường Về Ánh Dương

63

đđĜc và hiùu đđĜc thø gięi vêt chçt tćn täi và hoät đċng nhđ thø nào. Rći khi mċt linh hćn đã hiùu đđĜc thø gięi xung quanh, hiùu đđĜc bân thån münh cďng nhđ ngđĘi khác thì tình yêu bên trong linh hćn sô đđĜc sinh ra mċt cách tĖ nhiên và bao trùm lçy toàn bċ linh hćn çy. Và đĂ cďng chýnh là lčc mċt linh hćn đã đĎ đi÷u kiûn đù đđĜc lên tæng ý thēc cao hėn đù tiøp tĐc hąc têp, trâi nghiûm và sáng täo Ě mēc đċ cao hėn và såu hėn. Rći cē nhđ vêy, mċt linh hćn sô têp sáng täo tĒ nhĕng đi÷u nhă nhçt cho tęi nhĕng đi÷u lęn hėn và lęn hėn, song hành vęi đi÷u đĂ chýnh là sĖ

lęn dæn cĎa tünh yöu vĆ đi÷u kiûn bên trong linh hćn çy, cho đøn khi linh hćn cĂ đĎ đi÷u kiûn và phát tâm muĈn rĘi khăi thø gięi vêt chçt đù lên các tæng ý thēc thuæn túy 10, 11 và 12 đù tiøp tĐc sáng täo Ě mēc đċ

cao và såu hėn nĕa cùng vęi Chúa Cha và Chúa Con.

Đường Về Ánh Dương

64

SĖ phát triùn cĎa mċt linh hćn thì không nhçt thiøt phâi là tuyøn tính tĒ tæng ý thēc thçp nhçt cho đøn cao nhçt. Ví dĐ, mċt linh hćn đđĜc täo ra và trâi nghiûm trđęc tiên Ě tæng ý thēc thē 3 thü khi đã phát triùn lên tęi các tæng 5, 7 hay 9 thü cďng cĂ thù quay läi tæng ý thēc thē 3 đù hąc thöm các đi÷u męi hay đù hĊ trĜ các linh hćn męi đang hąc têp Ě tæng này. Hay nhĕng linh hćn đđĜc täo ra và trâi nghiûm trđęc tiên Ě

các tæng ý thēc thē 5, 7 hay 9 thü cďng thđĘng cæn phâi quay xuĈng tæng ý thēc thē 3 đù hąc têp v÷ ánh sáng và bóng tĈi, hay tình yêu và sĜ hãi. Hay nhĕng linh hćn đã trâi nghiûm và thçu hiùu đĎ v÷ thø gięi vêt chçt, đã mang trong münh mċt tình yêu rċng lęn và ngĖ trong các tæng ý thēc 10, 11 hay 12 (trong Phêt giáo gąi là niøt bàn, là các tæng cĄi nėi Phêt ngĖ) thü cďng cĂ thù quay läi tæng ý thēc thē 3 theo ý nguyûn cĎa Chča Cha và Chča Con đù sáng täo nên nhĕng công trình sĖ sĈng męi.

Đường Về Ánh Dương

65

Trđęc khi mĊi công trình sĖ sĈng męi đđĜc bít đæu, Chča Cha và Chča Con thđĘng hoäch đĀnh lên toàn bċ tuyøn thĘi gian, các sĖ kiûn, các sĖ thay đĉi, các bđęc ngoðt cďng nhđ Ğ nghÿa và mĐc đých cĎa mĊi công trình sáng täo. Sau khi nċi dung sáng täo cĆng trünh đã hoàn thiûn, Chúa Cha và Chúa Con sô bít đæu đđa nguyûn vąng cĎa münh ra toàn vď trĐ đù kêu gąi các con cĎa mình cùng tham gia sáng täo nên công trình męi này. Nhđ vêy, tçt câ nhĕng linh hćn muĈn tham gia sáng täo nên công trình sĖ sĈng męi thü đ÷u là tĖ nguyûn theo ý chí tĖ do cĎa mĊi linh hćn và sĖ hiûn diûn cĎa các linh hćn tĒ tæng ý thēc thē

10, 11 và 12 trong tæng ý thēc thē 3 thü thđĘng täo ra nhĕng tác đċng vô cùng to lęn đøn sĖ phát triùn cĎa nhĕng linh hćn męi.

Vêy nên, xuyên suĈt lĀch sĔ phát triùn cĎa nhân loäi, đã cĂ nhi÷u con ngđĘi bđęc trên mðt đçt này là Đường Về Ánh Dương

66

nhĕng linh hćn đøn tĒ các tæng ý thēc thē 10, 11 và 12, đĂ là nhĕng thánh nhån đã täo lêp nên nhĕng tôn giáo, týn ngđěng đù dén dít con ngđĘi trong cuċc sĈng trâi nghiûm và sáng täo, đù gičp con ngđĘi sĈng có đäo đēc, biøt yöu thđėng và tha thē, biøt phân biût đčng sai phâi trái, đù rći mċt ngày Chúa Cha và Chúa Con sô gąi v÷ nhĕng đēa con cĎa münh mà cĂ đĎ tình yêu, phèm chçt và đēc hänh. Và cái ngày çy cuĈi cČng cďng đã tęi đĈi vęi nhân loäi, cái ngày mà đđĜc gąi vęi nhi÷u cái tên khác nhau Ě trong nhĕng tôn giáo, vën hĂa hay tiön tri khác nhau. ĐĂ là ngày tên thø, ngày phán xét, ngày hái gðt (các linh hćn) hay ngày phån đĀnh thiûn ác„ mà sô täo ra vô vàn thiên tai, chøt chóc, bûnh têt, nän đĂi, cđęp bóc, chiøn tranh„

Trong chuĊi ngày tên thø hay phán xét cĎa nhân loäi này, Chúa Con sô đých thån münh xuĈng đù sĈng Đường Về Ánh Dương

67

nhđ là mċt con ngđĘi bünh thđĘng, đù giáo hóa và cēu đċ chúng sanh khăi con đđĘng læm lĊi, đù giúp con ngđĘi nhìn thçu đđĜc thø nào là ánh sáng và thø nào là bóng tĈi, thø nào là tình yêu và thø nào là sĜ hãi, đù dén đđa Trái Đçt cùng nhân loäi v÷ vęi ánh sáng, v÷ vęi tình yêu và v÷ vęi Chúa Cha. SĖ xuçt hiûn hay sĖ trĚ läi cĎa Chúa Con trong nhĕng ngày cuĈi cùng cĎa nhân loäi thü cďng đã đđĜc ghi chép läi trong nhi÷u tĆn giáo, vën hĂa hay dĖ ngôn khác nhau mà trong đĂ Chča Con đđĜc gąi vęi nhi÷u các tên khác nhau nhđ Đçng sáng thø, Sáng thø chĎ, Đçng cēu thø Messiah, Chuyùn Luân Thánh Vđėng, Phêt ChĎ, Phêt Vđėng hay là Phêt Di Lðc.

Đường Về Ánh Dương

68

4. PHÂN BIỆT TRÁI PHÂI

Làm sao đù phân biût đđĜc trái phâi khi mà chúng ta chđa hiùu đđĜc bân chçt thêt sĖ cĎa trái phâi hay đčng sai là gü?

Đường Về Ánh Dương

69

TĒ thuĚ çu thė, khi chčng ta bít đæu ý thēc đđĜc v÷ thø gięi bön ngoài, chčng ta đã dæn làm quen vęi hai khái niûm đčng và sai hay phâi và trái. Rçt nhi÷u tæng lęp đčng sai Ě trong mąi lÿnh vĖc đĘi sĈng đã đđĜc täo ra đù dén dít chúng ta trong viûc trâi nghiûm và sáng täo nėi træn thø này (tæng ý thēc thē

3), nhđng chčng ta bít đæu câm thçy mût măi và tĖ

hăi rìng nhĕng cái đčng này cĂ thêt sĖ là đčng không, hay là nhĕng cái sai này có thêt sĖ là sai khĆng„

Tçt câ mąi thē đđĜc täo ra trong sĖ tćn täi đ÷u là sĖ quy đęc, khi vêt chçt đđĜc täo ra thì không gian tđėng đĈi cďng đđĜc hünh thành đćng thĘi, hay khi ánh sáng đđĜc täo ra thì bóng tĈi cďng đćng thĘi xuçt hiûn. Nhđ thø, v÷ bân chçt thêt sĖ và cao nhçt, cái đčng chýnh là sĖ lĖa chąn đi theo con đđĘng ánh sáng Đường Về Ánh Dương

70

và tình yêu, còn cái sai chính là sĖ lĖa chąn đi theo con đđĘng bóng tĈi và sĜ hãi.

Chúng ta hãy nhìn läi cuċc sĈng cĎa mình ngày hôm nay, chúng ta có thù thçy đđĜc rìng có 3 hû thĈng đčng sai đang chäy song hành và trċn lén đù dén dít chúng ta sinh sĈng và trâi nghiûm trong thĖc täi này. Mċt là đčng sai vęi bân chçt cao nhçt là ánh sáng và bóng tĈi. Hai là đčng sai vęi bân chçt khoa hąc, nøu ta làm đčng thü ra køt quâ còn sai thì không.

Ba là đčng sai vęi bân chçt ni÷m tin mà đđĜc các linh hćn täo ra trong quá trình trâi nghiûm và sáng täo, đù lĖa chąn mình muĈn trĚ thành ra sao và nhđ thø nào.

Trong hû thĈng đčng sai vęi bân chçt là ni÷m tin này thì läi có 3 phân nhánh nhă hėn. Mċt là nhĕng ni÷m tin đčng sai đđĜc chúng ta tĖ täo ra cho mình trong quá trình trâi nghiûm và sáng täo, cái đčng Ě

đåy cĂ thù có bân chçt là ánh sáng và tình yêu hoðc Đường Về Ánh Dương

71

là bóng tĈi và sĜ hãi do ý thēc cĎa ta chđa đĎ cao đù phân biût đđĜc tríng đen rĄ ràng. Hai là nhĕng ni÷m tin đčng sai mà các thø lĖc bóng tĈi bön ngoài đđa vào đù tác đċng và đi÷u khiùn cuċc sĈng cĎa chúng ta, vêy nên nhĕng cái đčng Ě đåy thü gæn nhđ chþ toàn dĖa trên bóng tĈi và sĜ hãi đù đàn áp Ğ chý tĖ do mà Cha đã ban cho mĊi linh hćn cďng nhđ đù giĕ cho chúng ta sĈng trong sĖ sĜ hãi và đau khĉ, đù rći täo ra nëng lđĜng bóng tĈi mà gičp nuĆi dđěng các sinh thù bóng tĈi trĚ nên lęn mänh hėn. Ba là nhĕng ni÷m tin đčng sai mà đđĜc Chúa Cha và Chúa Con hay các con cĎa Cha truy÷n däy vào cuċc sĈng cĎa chúng ta đù täo nön các tĆn giáo, týn ngđěng hay vën hĂa đù làm n÷n tâng dén dít chúng ta sinh sĈng, trâi nghiûm và phát triùn; vêy nên nhĕng cái đčng Ě đåy thü toàn bċ đ÷u đđĜc dĖa trên ánh sáng và tình yêu thêt sĖ, gičp hđęng chčng ta đøn sĖ tĈt đõp và hoàn mĠ.

Đường Về Ánh Dương

72

Qua thĘi gian, sau khi các linh hćn bêc cao đøn rći đi đù täo nön các tĆn giáo, týn ngđěng trong tæng ý thēc thē 3 này thì các thø lĖc bóng tĈi bít đæu thâm nhêp và chþnh sĔa nhĕng bài giâng, bài däy mċt cách tinh vi đù đi÷u chþnh lĈi sĈng, cách sĈng cĎa con ngđĘi Ě trong mċt khuôn khĉ mà bĀ bao vây bĚi nhĕng sĖ sĜ hãi vô hình. Vêy nên, vęi nhĕng con ngđĘi đi theo tôn giáo ngày hôm nay, hą vén thđĘng nghÿ rìng münh đang đi trön con đđĘng ánh sáng và tình yêu nhđng v÷ bân chçt thü đĂ läi là con đđĘng bóng tĈi và sĜ hãi mà gây tĉn thđėng, tĉn häi tęi bân thån cďng nhđ ngđĘi khác hay các sĖ sĈng khác Ě bên ngoài mình.

Ví dĐ, bân chçt thêt sĖ cĎa các tôn giáo chþ giúp đĀnh hđęng con ngđĘi cách sinh sĈng yöu thđėng và chan hòa cùng vęi vän vêt xung quanh, nhđng sau khi bĀ thâm nhêp và chþnh sĔa bĚi các thø lĖc bóng tĈi thì Đường Về Ánh Dương

73

các tôn giáo bít đæu yêu cæu nhĕng ngđĘi đi theo phâi thĖc hành viûc ën chay, khĆng đđĜc sát sinh, không lêp gia đünh hay là tĒ bă gia đünh ngđĘi thân cĎa münh đù đi theo tĆn giáo tu têp và rèn luyûn.

Nhìn tĒ bên ngoài, chúng ta cē nghÿ rìng viûc ën chay hay không sát sinh thì thêt là tĈt, là con đđĘng cĎa ánh sáng và tünh yöu nhđng bön dđęi vó ngoài hào nhoáng đĂ thü chính là bóng tĈi, sĜ hãi và tách biût. Nhđ đã nĂi Ě phæn trđęc, chúng ta có thù hiùu đđĜc rìng tçt câ mąi thē xung quanh chčng ta đ÷u có linh hćn, tĒ đçt, nđęc, lĔa, khý, cåy đøn các sinh vêt đėn bào nhă bò nhđ vi khuèn, vi rút hay các sinh vêt cçp cao nhđ thč vêt và con ngđĘi. Do vêy, chþ bìng viûc chúng ta tćn täi trong thø gięi vêt chçt này, chþ ngći im hít thĚ khĆng khý là chčng ta đã sát sinh rći, bĚi lô các hät chçt trong khĆng khý đù nuĆi dđěng cė

thù chčng ta thü cďng đđĜc täo ra bĚi quá trình chøt đi Đường Về Ánh Dương

74

và sinh ra cĎa vô vàn nhĕng sinh vêt khác nhau. Nhđ

thø, mĊi hoät đċng sân xuçt và lao đċng cĎa chúng ta Ě trong thø gięi vêt chçt thü đ÷u täo ra sĖ sát sinh hay giøt chóc mà chþ Ě các mēc đċ khác nhau mà thôi.

Vęi tĆn giáo hay týn ngđěng thêt sĖ mà không có sĖ can thiûp hay chþnh sĔa, chúng ta sô hąc đđĜc cách yöu thđėng, biøt ėn và trån quĞ bân thân mình cďng nhđ mąi sĖ sĈng Ě bên ngoài mình. Cùng vęi mċt cái tâm sáng, mċt trái tim yöu thđėng và mċt tçm lòng biøt ėn, chčng ta sô giúp các linh hćn sinh vêt đđĜc trĚ v÷ ngućn cĎa münh, đđĜc tái sinh và phát triùn trön con đđĘng tiøn hóa ý thēc cĎa mình. Còn khi ta giĕ trong mình ni÷m tin rìng mình phâi ën chay hay khĆng đđĜc sát sinh thì hêu quâ đæu tiön đĂ

là cė thù vêt chçt cĎa chúng ta sô bĀ thiøu hĐt chçt dinh dđěng, bĚi vü Chča Cha và Chča Con đã täo ra con ngđĘi Ě tæng ý thēc thē 3 này cæn có sĖ dung näp Đường Về Ánh Dương

75

và hçp thu các chçt dinh dđěng tĒ các sinh vêt khác Ě

trong mĆi trđĘng đù sinh sĈng và phát triùn, cďng nhđ

mĐc đých đù täo ra sĖ phong phú trong trâi nghiûm làm ngđĘi Ě nėi đåy. Hêu quâ thē hai đĂ là khi chčng ta vô tình làm häi hay giøt chøt các sinh vêt khác thì chúng ta sô giĕ trong mình sĖ sĜ hãi rìng münh đã làm sai và sô bĀ trĒng phät, sô bĀ đày xuĈng làm súc sinh đċng vêt trong nhĕng kiøp tiøp theo. Hêu quâ thē

ba đĂ là khi chčng ta giĕ trong mình ni÷m tin phâi ën chay hay không sát sinh thì chúng ta sô cĂ xu hđęng phán xòt và đçu tranh vęi nhĕng ngđĘi khác mà sát sinh hay tiêu thĐ thĀt đċng vêt, đù rći ta tĖ täo ra sĖ sĜ

hãi Ě trong münh cďng nhđ täo ra sĖ sĜ hãi Ě trong ngđĘi khác.

Nhđ thø, vęi cái tâm phán xét và sĜ hãi, chúng ta täo ra nëng lđĜng bóng tĈi trong cė thù trung gian cĎa mình (Ě tæng ý thēc thē 4) mà dæn dæn täo ra các loäi Đường Về Ánh Dương

76

bûnh khác nhau trön cė thù vêt lý cĎa ta Ě tæng ý thēc thē 3, cùng vęi sĖ thiøu hĐt chçt dinh dđěng cĎa cė

thù vêt lý mà làm các triûu chēng bûnh càng lúc càng tû hėn. Rći vęi sĖ mût măi hay đau nhēc cĎa cė thù vêt chçt, chčng ta cĂ xu hđęng dú cáu gít, bĖc bċi hay bućn bã trong cuċc sĈng hìng ngày mà càng täo ra nëng lđĜng bóng tĈi nhi÷u hėn Ě trong ta, đù mình tĖ làm häi chính mình hay nhĕng ngđĘi thân xung quanh cďng nhđ täo ra thēc ën đù nuĆi dđěng nhĕng sinh thù bóng tĈi nhđ là ma quğ hay âm hćn theo cách gąi cĎa vën hĂa chčng ta.

Viûc linh hćn con ngđĘi bĀ đày xuĈng kiøp súc sinh đċng vêt là có tćn täi nhđng chþ là nó hoät đċng theo mċt cė chø khác vęi cách chčng ta thđĘng hay nghÿ. Vď trĐ cĎa chčng ta đđĜc täo ra và vên hành bĚi luêt nhân quâ, nghÿa là chčng ta cho đi bao nhiöu thü chúng ta sô nhên läi đđĜc bçy nhiöu, chčng ta đĈi xĔ

Đường Về Ánh Dương

77

vęi ngđĘi khác hay các sinh vêt khác Ě mċt kiøp ra sao thì Ě kiøp sau ngđĘi khác hay các sinh vêt khác sô đĈi xĔ läi vęi ta y chang nhđ vêy. Do vêy, khi chúng ta nuĆi dđěng các sinh vêt vęi tình yêu cĎa mình và giøt thĀt chúng vęi tçm lòng biøt ėn thü linh hćn cĎa các sinh vêt sô vui vó ra đi và nhanh chĂng đđĜc tái sinh vô kiøp sĈng męi, rći nëng lđĜng và dđěng chçt chúng ta hçp thu vĆ ngđĘi chính là tình yêu chúng ta nhên läi đđĜc tĒ các sinh vêt mà chčng ta đã nuĆi dđěng. Còn khi chčng ta đánh đêp hay giøt häi các sinh vêt khác mċt cách không cæn thiøt, đù thăa mãn thú vui làm chĎ hay đù giâi tăa nhĕng sĖ tēc giên, bućn bã thü đĂ là chčng ta đang đi trön con đđĘng bóng tĈi và tách biût mà gây ra nĊi đau và sĜ hãi cho các sinh vêt sĈng khác, làm tých lďy nëng lđĜng bóng tĈi trong cė thù trung gian cĎa chúng và khiøn chúng vçt vđĚng khĆng đđĜc siöu thoát và tái sinh. Nhđ thø, theo luêt nhân quâ, khi chúng ta täo ra nĊi đau và sĜ

Đường Về Ánh Dương

78

hãi cho ngđĘi khác hay sinh vêt khác thì Ě nhĕng kiøp sau chúng ta sô Ě trong vĀ trí cĎa ngđĘi khác hay sinh vêt khác đù gánh chĀu và hiùu đđĜc nhĕng nĊi đau và sĜ hãi mà münh đã tĒng gây ra.

Nhđ đã nĂi Ě phæn trđęc, khi mċt linh hćn đi trön con đđĘng ánh sáng và tình yêu, linh hćn có thù lĖa chąn con đđĘng đi mċt mình hoðc đi cČng các nhĂm linh hćn khác nhau vęi các lĞ tđĚng khác nhau, hoðc đćng hành cùng Chúa Cha vęi lĞ tđĚng riêng biût cĎa NgđĘi. Và dù cho lĖa chąn con đđĘng nào đi nĕa thì tçt câ các linh hćn đ÷u phâi tuân theo luêt nhân quâ trong trâi nghiûm và sáng täo, rìng mình gieo nhân gì thì sô gðt quâ đĂ, gieo tünh yöu thü sô nhên läi tình yêu, gieo sĜ hãi thì sô nhên läi sĜ hãi, mċt kiøp sĈng không trâ høt thì trâ trong nhi÷u kiøp.

Viûc mċt linh hćn tĖ münh đi trön con đđĘng ánh sáng và tình yêu là có thù nhđng nĂ sô vô cùng chông Đường Về Ánh Dương

79

gai và tríc trĚ. Linh hćn sô phâi tĖ mình trâi nghiûm nhĕng đi÷u đčng sai trong nhĕng thĖc täi đù tĖ mình thçu hiùu và rút ra nhĕng bài hąc nøu nhđ thĖc täi đang sĈng Ě trong không bĀ kiùm soát bĚi nhĕng thø lĖc bóng tĈi. Do vêy, vì thø gięi vêt chçt Ě tæng ý thēc thē 3 mà chčng ta đang sĈng Ě trong đang bĀ kiùm soát và tác đċng mänh mô bĚi các thø lĖc bóng tĈi Ě

tæng ý thēc cao hėn, lön tęi tên tæng ý thēc thē 9 vęi quğ vđėng Satan, nön viûc mċt linh hćn tĖ mình tu têp và phát triùn là đi÷u không thù mà cæn có sĖ hĊ

trĜ và gičp đě tĒ các linh hćn bêc cao hay tĒ Chúa Cha đù giúp bâo vû linh hćn khăi sĖ tác đċng cĎa các sinh thù bóng tĈi đæy quy÷n lĖc.

Do đĂ, tĆn giáo hay đäo giáo cďng nhđ khái niûm đēc tin đđĜc sinh ra đĘi. TĆn giáo hay đäo giáo thđĘng đđĜc täo ra bĚi nhĕng nhóm linh hćn bêc cao Ě các tæng ý thēc 10, 11 và 12 đù giúp phù trĜ và bâo Đường Về Ánh Dương

80

hċ nhĕng linh hćn Ě nhĕng tæng ý thēc thçp hėn chĈng läi sĖ tác đċng và đi÷u khiùn cĎa nhĕng thø lĖc bóng tĈi. Và bĚi vì các giác quan cĎa chúng ta Ě tæng ý thēc thē 3 này thì không thù thçy đđĜc các tæng ý thēc cao hėn cďng nhđ nhĕng däng nëng lđĜng vô hình khác nhau èn bön dđęi vêt chçt, nön đēc tin vào nhĕng đi÷u vô hình là yøu tĈ đù quyøt đĀnh chúng ta cĂ đđĜc bâo trĜ bĚi nhĕng linh hćn Ě các tæng cao hay không.

V÷ bân chçt, nhĕng tĆn giáo hay đäo giáo đ÷u hđęng con ngđĘi đøn mċt cuċc sĈng tĈt đõp mà dĖa trön ánh sáng và tünh yöu, gičp con ngđĘi yöu thđėng, tôn trąng và gín køt vęi nhau cďng nhđ vęi các sĖ

sĈng khác Ě trong mĆi trđĘng xung quanh. Đi÷u khác biût giĕa các tĆn giáo hay đäo giáo chính là nìm Ě lý tđĚng sĈng, ví dĐ nhđ cĂ tĆn giáo cho phòp mċt ngđĘi nam cđęi nhi÷u ngđĘi nĕ cùng mċt lčc hay nhđ đäo Đường Về Ánh Dương

81

cĎa Cha thì ca ngĜi tình yêu và sĖ gín køt thiêng liêng giĕa mċt nam và mċt nĕ trong trâi nghiûm làm ngđĘi.

BĚi vêy, vì nhĕng tĆn giáo hay đäo giáo khác nhau thì có nhĕng lĞ tđĚng khác nhau nên mĊi chúng ta có quy÷n tĖ do lĖa chąn cái nào là phù hĜp vęi münh đù mà đi theo, hąc têp và phát triùn. Rći khi đã đi theo tĆn giáo hay đäo giáo nào đĂ, ta sô nhên đđĜc Ơn (tünh yöu và nëng lđĜng ánh sáng) tĒ các linh hćn bêc cao hay tĒ Chúa Cha mà giúp thân thù vêt lý cĎa ta đđĜc khăe mänh và giúp bâo vû ta khăi nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi cďng nhđ nhĕng thø lĖc bóng tĈi bên ngoài. Lúc này, chúng ta sô cæn tuân thĎ theo nhĕng đi÷u đčng sai trong hû thĈng lĞ tđĚng cĎa tôn giáo hay đäo giáo mà ta đi theo. Vý dĐ nhđ đäo cĎa Cha, khi mċt ngđĘi làm sai hay nói sai mà làm tĉn häi tęi ngđĘi khác bön ngoài thü ngđĘi çy cæn biøt nhên lĊi, Đường Về Ánh Dương

82

ën nën và làm viûc lành đù đ÷n tċi nøu cæn thiøt, hay khi mċt ngđĘi đã cĂ gia đünh nhđng läi lén lút yêu đđėng vęi ngđĘi khác bên ngoài mà không biøt quay đæu hĈi câi thì sô bĀ trĐc xuçt ra khăi đäo và không còn nhên đđĜc Ơn tĒ Cha thêm nĕa. Rći khi không cān đđĜc Ơn Trön phČ trĜ và dén dít thì chúng ta dú dàng đi vào con đđĘng sa ngã, bĀ ma quğ dén dít làm nhĕng đi÷u ác ôn và tàn bäo tęi nhĕng ngđĘi khác hay nhĕng sinh vêt khác Ě trong thø gięi xung quanh.

Đường Về Ánh Dương

83

5. BÂN NGÃ

Đường Về Ánh Dương

84

Bân ngã cĎa sinh vêt sĈng là mċt hû thĈng vĆ

cČng quan trąng đù täo nön thø gięi sĖ sĈng mà chčng ta biøt hĆm nay. Nhđ đã nĂi Ě phæn trđęc, khi mċt linh hćn męi đđĜc täo ra và đđa vĆ tæng Ğ thēc thē 3

đù trâi nghiûm thü linh hćn męi sô khĆng cĂ bçt kü Ğ

thēc gü v÷ cė thù mà münh đang cĂ cďng nhđ khĆng cĂ bçt kü Ğ thēc gü v÷ thø gięi xung quanh, rìng münh cæn phâi làm nhĕng gü, phâi sinh sĈng ra sao, cái gü ën đđĜc cái gü khĆng, trĈn tránh nhĕng hiùm nguy trong mĆi trđĘng nhđ thø nào„ Vêy nön, đù linh hćn męi thých nghi và Ğ thēc đđĜc dæn v÷ thø gięi vêt chçt thü bân ngã cĎa cė thù sinh vêt đã đđĜc sáng täo nön, vęi vai trā nhđ là mċt cĊ máy đù dén dít và bâo vû cė

thù sinh vêt tćn täi đđĜc Ě trong thø gięi vêt chçt vęi vĆ vàn nhĕng hiùm nguy cĂ thù gåy häi tęi cė thù cĎa sinh vêt. Bân ngã cĎa sinh vêt là mċt hû thĈng Ğ thēc khĆng tĖ do, là mċt hû thĈng phân xä cĂ đi÷u kiûn dĖa trön nhĕng thĆng tin đæu vào qua các giác quan cĎa cė thù vêt chçt: Thýnh giác, khēu giác, thĀ giác, vĀ

giác và xúc giác.

Đường Về Ánh Dương

85

ThĆng thđĘng, chčng ta hay dČng khái niûm bân ngã vęi mċt cái nghÿa rçt hõp, đù chþ sĖ tćn täi riöng biût hay chýnh là cái tĆi cĎa mċt ngđĘi. Tuy nhiön, v÷

bân chçt thêt sĖ thü viûc täo ra sĖ tćn täi riöng biût cĎa mċt ngđĘi thü gćm rçt nhi÷u yøu tĈ và cė chø khác nhau, đù sau cČng tçt câ gċp läi trĚ thành mċt hû thĈng gąi là bân ngã cĎa mċt con ngđĘi.

Đæu tiön, cė thù vêt chçt cĎa chčng ta cæn đđĜc duy trü và bâo vû Ě trong thø gięi vêt chçt. Lčc này, bân ngã cĎa cė thù cĂ thù đđĜc xem là Ğ thēc cĎa cė

thù hay là trý thĆng minh cĎa cė thù mà gičp vên hành mąi quá trünh xây ra Ě bön trong nhđ hĆ hçp, tiöu hĂa, trao đĉi chçt, tuæn hoàn, chĕa lành„ cho tęi viûc đi÷u hành cė chø câm xčc cĎa cė thù vęi nhĕng câm xčc hào hēng, phçn khých (tünh yöu cĂ đi÷u kiûn) và nhĕng câm xčc sĜ hãi khác nhau. Vęi tünh yöu cĂ

đi÷u kiûn, cė thù chčng ta sinh ra các hoät chçt kých thých đù täo nön câm giác tràn tr÷ nëng lđĜng hay hào hēng thých thč đù phân ēng läi các yøu tĈ hay đi÷u kiûn bön ngoài, đù chčng ta cĂ đċng lĖc và ni÷m vui Đường Về Ánh Dương

86

trong trâi nghiûm sáng täo cďng nhđ tüm kiøm bän tünh. Cān vęi sĖ sĜ hãi và nhĕng câm xčc dĖa trön sĜ

hãi nhđ ghen tĀ, tēc giên, lo líng, bućn bã, thçt vąng, cĆ đėn„ thü bân ngã lčc này thĖc hiûn nhiûm vĐ cĎa nĂ là bâo vû cė thù vêt chçt cĎa chčng ta khăi nhĕng nguy hiùm bön ngoài, thčc giĐc chčng ta thay đĉi hoàn cânh bön ngoài đù cė thù ta đđĜc an toàn hėn hay tranh giành lçy nhĕng đi÷u bön ngoài đù gičp duy trü, nuĆi dđěng và bâo vû cė thù vêt chçt cĎa ta: Thēc ën, nđęc uĈng, đć đäc, nėi Ě, phđėng tiûn, ngđĘi thån, bän tünh„

Tiøp theo, mċt phæn quan trąng cĎa bân ngã đĂ

chýnh là khâ nëng tđ duy: Là khâ nëng tiøp nhên và ghi nhę các thĆng tin bön ngoài qua các giác quan cĎa cė thù, cČng sĖ liön køt và tđėng tác vęi cė chø câm xčc bön trong cė thù (tünh yöu cĂ đi÷u kiûn hay sĖ sĜ hãi) đù täo nön sĖ chuyùn hĂa thĆng tin, sĖ phån tých hay lêp luên và rći hünh thành nön nhĕng sĖ lĖa chąn, quyøt đĀnh trong cuċc sĈng hay đėn giân là hünh thành nön Ğ kiøn riöng, thø gięi quan riöng mà Đường Về Ánh Dương

87

gičp đĀnh hünh con đđĘng trâi nghiûm và sáng täo cĎa mċt ngđĘi.

Nhđ vêy, là mċt phæn cĎa bân ngã nön tđ duy cďng là mċt hû thĈng Ğ thēc khĆng tĖ do, nghÿa là bçt kü suy nghÿ, Ğ kiøn, lĖa chąn hay quyøt đĀnh nào mà đđĜc täo ra tĒ tđ duy thü đ÷u đđĜc dĖa trön nhĕng thĆng tin đã thu thêp đđĜc qua các giác quan câm thĐ

thø gięi bön ngoài cĎa mċt cá nhån, hay nĂi mċt cách đėn giân thü tđ duy hoät đċng dĖa trön thĘi gian và phĐ thuċc vào nhĕng đi÷u đã xây ra trong quá khē. Vü thø, tđ duy khĆng thù tĖ nĂ täo ra đđĜc nhĕng sĖ lĖa chąn hay quyøt đĀnh mà cĂ týnh chçt tĖ do và ngéu nhiön nhđ Ğ thēc tĖ do hay linh hćn ta cĂ thù làm đđĜc.

Qua thĘi gian sáng täo và thĔ nghiûm, vęi mong muĈn làm cho thø gięi vêt chçt phong phč và đa däng hėn, Chča Cha và Chča Con cČng các con cĎa Cha đã täo nön nhi÷u mĆ hünh tđ duy khác nhau Ě trong cČng mċt loài sinh vêt cĂ Ğ thēc cao, đù các sinh vêt thĖc hiûn đđĜc các vai trā khác nhau Ě trong mĆi Đường Về Ánh Dương

88

trđĘng xã hċi cďng nhđ đù các sinh vêt hĜp tác, køt nĈi, gičp đě và bČ trĒ lén nhau đù täo nön nhĕng đi÷u kĝ diûu Ě trong thø gięi vêt chçt. Vêy nön, mċt hû thĈng các hành tinh phĐ trĜ đđĜc dæn hünh thành đù gičp täo nön sĖ khác biût trong cçu trčc và chēc nëng vêt lĞ cĎa các sinh vêt Ě trong thø gięi vêt chçt, cďng nhđ đù täo nön nhĕng thay đĉi trong dāng chây nëng lđĜng cĎa hành tinh sĖ sĈng mà gičp các sinh vêt làm tĈt hėn nhĕng cĆng viûc nhçt đĀnh Ě nhĕng thĘi điùm nhçt đĀnh trong cuċc sĈng hìng ngày.

Nhđ thø, vęi sĖ thiøt kø màu nhiûm, các hành tinh trong hû mðt trĘi vęi chu kĝ vên đċng cĎa chčng thü ânh hđĚng trĖc tiøp tęi đðc điùm và týnh chçt cĎa cė

thù vêt lĞ cĎa chčng ta, tĒ khi chčng ta bít đæu đđĜc thĐ thai trong bĐng cĎa ngđĘi mõ cho đøn khi chčng ta đđĜc sinh ra vęi tiøng khĂc đæu đĘi.

ĐĂ là mċt hû thĈng vĆ cČng phēc täp và vi diûu mà đù täo nön mĊi con ngđĘi là duy nhçt Ě trong thø gięi vêt chçt này. Và đù đėn giân hĂa hû thĈng này, đù chčng ta cĂ thù hiùu hėn v÷ bân thån münh và đđa Đường Về Ánh Dương

89

ra nhĕng sĖ lĖa chąn hay quyøt đĀnh đčng đín trong cuċc sĈng thü nhĕng tri thēc đã đđĜc truy÷n tâi và đđĜc hû thĈng hĂa thành nhĕng hû kiøn thēc khác nhau Ě trong đĘi sĈng cĎa chčng ta, nhđ là hû thĈng tĔ vi 12 con giáp, hû thĈng 12 cung hoàng đäo, hû thĈng các loäi týnh cách con ngđĘi, hû thĈng sinh tríc vån tay, hû thĈng nhån tđęng hąc„

DČ là hû thĈng kiøn thēc nào vęi tön gąi nào đi nĕa thü mĐc đých cĎa chčng chýnh là đù gičp ta nhên diûn và thçu hiùu v÷ bân thån münh: Cçu trčc, đðc điùm, thù däng cĎa cė thù vêt lĞ và mĆ hünh tđ duy cĎa não bċ chčng ta. Rìng chčng ta tiøp nhên và chuyùn hĂa thĆng tin tĒ bön ngoài thø nào, thĆng tin lĞ trý đđĜc đu tiön hėn hay là thĆng tin câm xčc đđĜc đu tiön hėn, ta cĂ dú dàng thay đĉi hû thĈng kiøn thēc và ni÷m tin mà ta đang cĂ hay khĆng, ta cĂ xu hđęng líng nghe hėn hay là áp đðt Ğ kiøn cĎa münh lön ngđĘi khác hėn, ta täo ra phân ēng hay hành đċng bìng lĞ trý thuæn tčy hay cĂ sĖ cån nhíc v÷ câm xčc cĎa ngđĘi khác xung quanh„

Đường Về Ánh Dương

90

Nhđ vêy, nhĕng hû thĈng tri thēc đã đđĜc cĐ thù hĂa này đĂng vai trā nhđ là nhĕng ngđĘi dén dít đù gičp chčng ta đĀnh hünh nön cuċc sĈng cĎa münh Ě

trong tæng Ğ thēc thē 3 này: Ta phČ hĜp vęi nhĕng cĆng viûc gü, ta thých hĜp vęi nhĕng mĆn thù thao nào, ta phČ hĜp vęi các loäi mĂn ën gü, ta thých hĜp vęi nhĕng màu síc nào, ta chėi thån đđĜc vęi nhĕng ai hay làm viûc tĈt đđĜc vęi nhĕng ngđĘi cĂ týnh cách nhđ thø nào, ta thých hĜp vęi ngđĘi bän đĘi nhđ thø nào và ta cæn khíc phĐc gü Ě bân thån đù cĂ thù duy trü đđĜc mċt cuċc sĈng hĆn nhån hänh phčc„

GiĘ hãy ngĂ quanh, chčng ta cĂ thù thçy đđĜc biøt bao nhiöu sách vĚ và tri thēc đã đđĜc viøt nön và lđu truy÷n, đù chčng ta tüm hiùu v÷ bân thån münh hay cďng chýnh là đù hiùu v÷ bân ngã cĎa münh. DČ

cho khĆng phâi cái nào con ngđĘi viøt ra cďng chýnh xác hoàn toàn nhđng đi÷u çy cĂ thù cho chčng ta thçy đđĜc rìng chčng ta vén cān chđa khám phá høt đđĜc tçt câ sĖ kĝ diûu và phēc täp cĎa cė thù vêt chçt mà chčng ta vén đang mang tĒng giåy tĒng phčt.

Đường Về Ánh Dương

91

Trong khi chčng ta cān chđa đĂng gĂp đđĜc gü cho đĘi, cān chđa làm đđĜc cho ai bçt kü đi÷u gü thü chčng ta đã đđĜc ThđĜng Đø ban cho hai mĂn quà vĆ

cČng lęn, là hành trang đæu tiön và cďng là cuĈi cČng đù chčng ta trâi nghiûm và sáng täo nėi thĖc täi này: Mċt chýnh là Ğ chý tĖ do đù täo ra bçt kü lĖa chąn hay quyøt đĀnh nào và hai chýnh là cė thù vêt chçt nhiûm màu mà chčng ta đang cĂ.

Rći chčng ta hãy nhün läi münh mà xem, chčng ta có nhên ra rìng münh vén giĕ hoài hai mĂn quà lęn çy bön münh và ta đã làm gü vęi hai mĂn quà tuyût vĘi çy? Rìng bân ngã chþ là ngđĘi dén đđĘng đù gičp bâo vû cė thù chčng ta Ě trong mĆi trđĘng sĈng nhđng chčng ta läi cho phòp bân ngã trĚ thành ngđĘi làm chĎ hoàn toàn chþ bĚi vü sĖ an toàn và khĆn lanh mà nĂ mang läi, đù Ğ thēc tĖ do hay linh hćn cĎa chčng ta nìm im bçt đċng trong bĂng tĈi tÿnh lðng. Và khi chčng ta lãng quön đi linh hćn cĎa münh thü chčng ta cďng sô mçt đi dæn ni÷m vui thĖc sĖ Ě trong cuċc sĈng

- đĂ chýnh là tünh yöu vĆ đi÷u kiûn mà đđĜc täo ra Đường Về Ánh Dương

92

trong quá trünh chčng ta tđėng tác vęi ngđĘi khác hay vêt khác bìng chýnh linh hćn cĎa münh.

Vêy, làm sao đù chčng ta phån biût đđĜc đåu là bân ngã và đåu là Ğ thēc tĖ do hay linh hćn cĎa münh? Đåy là mċt cåu hăi dđĘng nhđ rçt dú đù trâ lĘi nhđng cďng rçt khĂ đù giâi thých, vü bân ngã vén thđĘng hāa quyûn vęi Ğ thēc tĖ do cĎa ta và ta chþ cĂ

thù nhên diûn đđĜc sĖ khác biût sau khi ta sĈng trong cė thù vêt chçt đĎ låu cďng nhđ têp quan sát chýnh münh đĎ dài trong cuċc sĈng trâi nghiûm và sáng täo.

V÷ cė bân, bân ngã là mċt hû thĈng Ğ thēc khĆng tĖ

do nön mąi sĖ lĖa chąn và quyøt đĀnh đđĜc täo ra bĚi bân ngã thü đ÷u dĖa trön nhĕng đi÷u kiûn, bài hąc, kĞ

ēc hay ti÷n lû trong quá khē; cān Ğ thēc tĖ do hay linh hćn thü cĂ thù täo ra bçt kü sĖ lĖa chąn hay quyøt đĀnh nào mà khĆng cæn thiøt phâi tuån theo bçt kü yöu cæu, đi÷u kiûn hay ti÷n lû nào. Vý dĐ, chčng ta câm thçy đĂi bĐng và luċc mċt quâ trēng lön đù ën, rći chčng ta đù quâ trēng çy trön bàn trđęc mðt münh. Chúng ta ngći đĂ trong thinh lðng và nhün ngím quâ trēng, rći Đường Về Ánh Dương

93

bĊng nhiön ta đēng nhanh dêy và cæm quâ trēng đem vēt vào thČng rác.

Chuyûn gü đã xây ra? Viûc chčng ta cæm quâ trēng đem vēt bă cĂ thù nĂi là sĖ lĖa chąn cĎa Ğ thēc tĖ do cĎa ta, đĂ là mċt viûc làm ngéu nhiön khĆng cæn biøt lĞ do hay đi÷u kiûn đi trđęc đi sau là gü, đi÷u mà bân ngã và tđ duy khĆng thù thĖc hiûn đđĜc bĚi vü bân ngã cæn cĂ nhĕng thĆng tin và đi÷u kiûn cæn thiøt đù cĂ thù täo ra quyøt đĀnh đem quâ trēng đĂ đi vēt bă.

Do vêy, nøu khĆng cĂ Ğ thēc tĖ do hay linh hćn, chčng ta sô dæn trĚ thành mċt cĊ máy týnh vĆ câm mà chþ biøt täo ra nhĕng sĖ lĖa chąn hay quyøt đĀnh dĖa trön quá khē; cān nøu chčng ta chþ sĔ dĐng Ğ thēc tĖ

do cĎa münh mà khĆng cĂ tđ duy thü chčng ta sô mçt dæn liön køt vęi thĖc täi vêt chçt và thđĘng xuyön đđa ra nhĕng sĖ lĖa chąn vĆ lĞ mà gåy ânh hđĚng tęi cuċc sĈng vêt chçt cĎa chčng ta cďng nhđ nhĕng ngđĘi khác Ě xung quanh münh.

Đường Về Ánh Dương

94

6. SIÊU BÂN NGÃ

Đường Về Ánh Dương

95

Đù chúng ta tćn täi đđĜc Ě trong mċt mĆi trđĘng sĈng, cė thù vêt lý cĎa chúng ta cæn đđĜc đâm bâo hai đi÷u kiûn: Mċt là đđĜc cung cçp đĎ các đi÷u kiûn vêt chçt nhđ đć ën, thēc uĈng, đć mðc, chĊ Ě, phđėng tiûn„ và hai là đđĜc công nhên, chçp nhên bĚi cċng đćng mà chčng ta đang sĈng Ě trong. Vęi câ hai trđĘng hĜp, bân ngã cĎa ta sô đ÷u dùng sĖ sĜ hãi đù đâm bâo rìng chúng ta sô đđĜc đáp ēng đĎ v÷ mðt vêt chçt cďng nhđ hünh ânh cĎa bân thån đđĜc chçp nhên bĚi ngđĘi khác xung quanh chúng ta.

TĒ bò, chčng ta đã đđĜc däy v÷ nhi÷u đi÷u đčng sai trong cuċc sĈng. Và nhđ đã nĂi Ě phæn trđęc, rìng có ba hû thĈng đčng sai đang chäy song hành mà đĀnh hình nên cuċc sĈng cĎa chúng ta: Mċt là đčng sai theo bân chçt ánh sáng và bóng tĈi hay là tình yêu (đoàn køt, tôn trąng, bünh đîng„) và sĜ hãi (tách biût, phân biût, kĝ thĀ„); hai là đčng sai theo bân chçt khoa hąc, làm đčng thü ra køt quâ còn làm sai thì sô hđ hăng và thçt bäi; ba là đčng sai theo bân chçt ni÷m tin mà đđĜc täo ra bĚi con ngđĘi qua thĘi gian Đường Về Ánh Dương

96

trâi nghiûm và sáng täo, đù bâo vû sĖ quan trąng hay hình ânh cĎa bân thân Ě trong mĆi trđĘng xã hċi.

Trong ba loäi đĂ thü hû thĈng đčng sai vęi bân chçt là ni÷m tin cĎa con ngđĘi thì täo ra nhi÷u vçn đ÷

bên trong mċt con ngđĘi hėn câ, bĚi vì bân ngã bên trong bít đæu täo ra nhĕng mâu thuén vęi chýnh nĂ đù bâo vû hình ânh cĎa mċt cá nhân Ě trong mĆi trđĘng xã hċi. Ví dĐ, đù täo dĖng hình ânh rċng lđĜng cĎa bân thån và đđĜc ngđĘi khác yêu quý hay kính nù trong xã hċi, mċt ngđĘi có thù đem cho ngđĘi thân hay ngđĘi khác nhĕng cĎa câi cĎa münh đù rći gây ra mâu thuén vęi chēc nëng cė bân cĎa bân ngã bên trong là cæn phâi giĕ gìn cĎa câi vêt chçt đù đâm bâo sĖ tćn täi cĎa cė thù ngđĘi đĂ. Nhđ thø, sĖ mâu thuén giĕa chēc nëng cė bân cĎa bân ngã vęi chēc nëng cao hėn cĎa bân ngã là täo dĖng hình ânh cĎa bân thân thì sô thđĘng xuyên täo ra nhĕng bçt an và giìng co bên trong mċt ngđĘi, rći vêy mà täo nên mċt hiûn tđĜng phĉ biøn Ě trong xã hċi - cái mà chúng ta gąi là sĖ sÿ diûn, dČ khĆng cĂ đĎ cho chýnh münh nhđng vén Đường Về Ánh Dương

97

tiöu xài hay đem cho ngđĘi khác mċt cách lãng phí và không cæn thiøt.

Mċt trong nhĕng khía cänh nĉi bêt cĎa bân ngã chính là khâ nëng ghi nhę khi chúng ta míc phâi sai phäm hoðc bĀ ngđĘi khác chþ trích, phán xét hay phê bình. Khi chúng ta míc phâi sai phäm hay bĀ ngđĘi khác chþ trích thì bân ngã cĎa cė thù sô đđa chčng ta vào chø đċ sĜ hãi cao đċ bĚi vì viûc khĆng đđĜc chçp nhên bĚi ngđĘi khác xung quanh cďng đćng nghÿa vęi viûc cė thù vêt chçt cĎa chčng ta rėi vào träng thái nguy hiùm. Đù lçy hình ânh so sánh tđėng đćng, đĂ

giĈng nhđ viûc mċt con vêt bĀ bă läi phía sau bĚi cċng đćng cĎa nĂ, đù rći nhĕng kó sën mći bên ngoài sô rình rêp và ën thĀt con vêt bĀ bă rėi này. Do vêy, bân ngã cĎa mċt sinh vêt cān thđĘng đđĜc gąi là bân nëng sinh tćn hay chø đċ sinh tćn cĎa sinh vêt.

Vęi khâ nëng ghi nhę nhĕng sai phäm hay nhĕng chþ trích mċt cách vô thēc, nhçt là giai đoän lúc chúng ta còn bé, chúng ta dú dàng lđu läi trong mình nhĕng tĉn thđėng såu nðng và lâu dài nøu chúng ta Đường Về Ánh Dương

98

đđĜc nuĆi dđěng trong hoàn cânh thiøu thĈn tình yêu thđėng và sĖ câm thông tĒ cha mõ cĎa chúng ta. Khi chúng ta bĀ la míng hay đánh phät thđĘng xuyên bĚi vü chčng ta làm sai hay khĆng đáp ēng đđĜc kĝ vąng cĎa cha mõ (khi cha mõ dČng con cái đù täo ra hình ânh cĎa bân thân mình Ě trong xã hċi), thì bân ngã cĎa chúng ta sô cĂ xu hđęng tìm kiøm nhĕng phđėng cách khác nhau đù bâo vû cė thù cĎa ta nøu ta không thù câi thiûn hay thay đĉi đđĜc hoàn cânh hiûn täi.

TĒ đåy mà khái niûm lĒa dĈi, gian dĈi hay giçu giøm bít đæu xuçt hiûn và trĚ thành mċt phæn cĎa cuċc sĈng chúng ta.

Nøu chúng ta tĒ bò đã phâi chĀu đĖng nhi÷u sĖ sĜ

hãi và tĉn thđėng thü khi lęn lön chčng ta thđĘng có xu hđęng bám víu vào nhĕng đi÷u bön ngoài đù täo dĖng nên hình ânh cĎa bân thån, nhđ là mċt cách phân vû cĎa bân ngã đù chēng minh rìng cė thù cĎa chčng ta đđĜc yöu thđėng và đđĜc xēng đáng tćn täi Ě

trong cċng đćng xã hċi. Do vêy, chúng ta sô dæn hình thành trong mình mċt hû ni÷m tin v÷ cách hành xĔ, Đường Về Ánh Dương

99

nĂi nëng, ën uĈng, ën mðc, đi đēng, tiöu xài, đánh giá„ đù täo ra vĀ trí hay hình ânh cĎa bân thân Ě

trong xã hċi, bìng viûc quan sát và hąc theo nhĕng ngđĘi khác hay bĀ tác đċng bĚi viûc con ngđĘi làm ra nhĕng sân phèm kinh doanh và rći sĔ dĐng nhĕng cách thēc quâng cáo đù tôn cao hình ânh hay đèy mänh bân ngã cĎa ngđĘi sĔ dĐng.

ĐĂ là chčng ta cĂ mċt bân ngã hoät đċng bình thđĘng và lành länh, đù bâo vû cė thù chčng ta đđĜc an toàn Ě trong mĆi trđĘng xã hċi vęi sĖ rõ ràng v÷

nhĕng câm xčc khác nhau cďng nhđ nhĕng cė chø phân vû cĎa bân ngã. Rći mąi thē bít đæu trĚ nên phēc täp hėn khi bân ngã cĎa ta trĚ thành siêu bân ngã, khi mà chúng ta câm thçy sĖ sĜ hãi nhđng läi tđĚng là sĖ an bình, khi mà chúng ta câm thçy sĖ tēc giên hay ghen tĀ nhđng läi nghÿ rìng đĂ là sĖ bình thân hay chçp nhên„ NĂi mċt cách khác, siêu bân ngã hình thành là do sĖ køt hĜp và tđėng tác cĎa các hû ni÷m tin khác nhau mà làm cho bân ngã cĎa ta tĖ

cài đðt läi chýnh nĂ, làm thay đĉi cách thēc phân ēng Đường Về Ánh Dương

100

và cė chø câm xúc cĎa ta trđęc nhĕng yøu tĈ trong mĆi trđĘng bên ngoài.

Siêu bân ngã bít đæu hình thành khi chúng ta nghÿ rìng bân ngã cĎa chúng ta có vçn đ÷, rìng các chēc nëng hay câm xúc cĎa bân ngã cė thù ta là thĒa thâi, thçp kém hay sai trái. Siêu bân ngã thđĘng xuçt hiûn Ě nhĕng con ngđĘi có khâ nëng tđ duy cao hay là có trí thông minh cao, khi mà hą có khâ nëng nhên diûn đđĜc chính mình và tĖ mình lêp luên đù täo ra nhĕng hû ni÷m tin męi Ě bên trong mình.

Qua trâi nghiûm, nhi÷u ngđĘi câm thçy rìng nhĕng câm xúc sĜ hãi cė bân cĎa bân ngã nhđ là đau bućn, ghen tĀ, tēc giên, cĆ đėn„ thü khĆng cān hĕu ích và dæn trĚ nên thĒa thâi vęi con ngđĘi thông minh nĕa. Nên vęi ni÷m tin nhđ vêy, con ngđĘi têp dæn cho mình sĖ né tránh câm nhên nhĕng câm xčc cė bân cĎa cė thù, rći khi nhĕng câm xúc sĜ hãi khĆng đđĜc thông chây và giâi tăa mċt cách tĖ nhiên thì nhĕng sĖ

tíc nghôn nëng lđĜng bön trong cė thù bít đæu hình Đường Về Ánh Dương

101

thành và täo nên nhĕng loäi bûnh têt khác nhau trên cė thù vêt lý cĎa chúng ta.

Trâi qua câm xúc bućn bã là mċt cách mà bân ngã cė thù chčng ta thđĘng dČng đù thích nghi vęi mċt hoàn cânh męi bön ngoài, đĂ là sĖ giâi thoát nhĕng nëng lđĜng và nhĕng ni÷m tin cď Ě bên trong đù cho phép chúng ta có thù tiøp nhên nhĕng kiøn thēc męi cďng nhđ nhĕng ni÷m tin męi mà sô giúp kiøn täo nên cuċc sĈng tđėng lai cĎa chúng ta. Và không biøt tĒ khi nào, thay vì chúng ta dành thĘi gian riöng cho chýnh münh đù cân bìng và thích nghi vęi nhĕng sĖ thay đĉi thì chúng ta läi tĖ mình hình thành nên mċt n÷n vën hĂa vęi nhĕng lĘi khuyên nhĎ nhđ

bućn làm gì, bućn cĂ ých gü, đĒng bućn bã, hãy kiøm gü đĂ đù làm münh vui lön„ Rći vü nhđ vêy, mċt cách vô thēc chúng ta câm thçy ít nhi÷u rìng träng thái bućn bã nhđ là mċt biùu hiûn cĎa sĖ kém căi Ě trong xã hċi và làm chúng ta ít khi nào thĒa nhên là mình có nhĕng nĊi bućn Ě bön trong, đù chčng ta thđĘng xuyön đi tüm kiøm nhĕng thú tiêu khiùn, nhĕng cuċc Đường Về Ánh Dương

102

hõn hay nhĕng cuċc trò chuyûn đù lçp đi câm xúc bućn bã, cďng nhđ là ta luĆn cĈ gíng thù hiûn ra bên ngoài là ta vén sĈng ĉn thăa và vui vó.

Mċt cách nĕa làm hình thành nên siêu bân ngã trong ta chính là khi chúng ta tiøp thu mċt hû kiøn thēc hay ni÷m tin męi mà giúp chúng ta biûn hċ hay bênh vĖc bân thån đĈi vęi nhĕng đi÷u bên ngoài mà xây đøn vęi chúng ta. Và bĚi vì nhĕng kiøn thēc hay ni÷m tin męi này thđĘng là nhĕng chân lý, triøt lý trong cuċc sĈng hay là nhĕng đi÷u däy Ě trong tôn giáo, tín ngđěng mà đã đđĜc truy÷n đät läi bĚi nhĕng thánh nhân có ý thēc cao nên siêu bân ngã cĎa chúng ta lčc này cān thđĘng đđĜc gąi là cái tôi tâm linh hay siêu ngã tâm linh.

Trđęc khi chúng ta tiøp cên nhĕng kiøn thēc tâm linh hay nhĕng chân lý, triøt lý trong cuċc sĈng, mĊi chúng ta ít nhi÷u đ÷u có nhĕng ni÷m tin vô thēc Ě

bön trong mà đđĜc hình thành tĒ bé thông qua môi trđĘng vën hĂa giáo dĐc cďng nhđ phim ânh giâi trí: Con trai hay con gái thü nhđ thø nào và có trách Đường Về Ánh Dương

103

nhiûm ra sao, là con cái thü nhđ thø nào đĈi vęi cha mõ, bao nhiêu tuĉi thì phâi cĂ cĆng ën viûc làm ĉn đĀnh, bao nhiêu tuĉi thì cæn cĂ ngđĘi yêu, bao nhiêu tuĉi thì cæn phâi lêp gia đünh„ Cho tęi nhĕng ni÷m tin mà chúng ta tĖ mang lên trên mình thông qua viûc hąc hăi và quan sát nhĕng cá nhân khác Ě trong xã hċi, là nhĕng cá nhân mà chúng ta xem là biùu hiûn cĎa sĖ thành cĆng hay thành đät vęi nhĕng quyùn sách mà hą viøt nên: Tôi cæn làm gü và đät đđĜc gì khi tôi 20, 25 hay 30 tuĉi; Cuċc sĈng là nhĕng chuyøn đi; Làm chĎ tuĉi 20; Mua nhà tuĉi 25; Tay tríng trĚ nên triûu phú; Bí quyøt thành công; Làm chĎ

tđ duy; Tđ duy sáng täo; Làm chĎ sĈ phên; Thói quen thay đĉi vên mûnh„

Nhđ thø, vęi hàng nghìn hàng triûu nhĕng quyùn sách khác nhau, chčng ta dČng chčng đù tìm hiùu và phát triùn bân thån nhđng mċt cách vô thēc chúng ta cďng täo ra nhĕng ni÷m tin Ě bên trong mình, nhĕng ni÷m tin rìng chúng ta cæn làm đđĜc gü hay cĂ đđĜc nhĕng gì Ě nhĕng ngđěng tuĉi bao nhiöu đù chúng ta Đường Về Ánh Dương

104

câm thçy đđĜc là mình xēng đáng hay thành cĆng Ě

trong cuċc sĈng. Rći khi nhĕng ni÷m tin vô thēc này chćng chçt lên nhau Ě bên trong, chúng ta sô thđĘng xuyên câm thçy thiøu thĈn, thçp kém hay không xēng đáng và chčng ta sô dú dàng câm thçy rĈi bĘi hay mçt đĀnh hđęng vì hoàn cânh công viûc, sĖ nghiûp, tài chính, sēc khăe, bän bè, tình yöu, hĆn nhån„

khĆng đđĜc nhđ kĝ vąng cĎa chúng ta - là nhĕng kĝ

vąng mà chúng ta tĖ täo ra cho chính mình. Vì vêy, khi nhĕng ni÷m tin hay kĝ vąng khĆng đđĜc đáp ēng thì chúng ta dæn hình thành nên nhĕng tĉn thđėng, nhĕng sĖ sĜ hãi và nhĕng tíc nghôn nëng lđĜng Ě bên trong cė thù chúng ta.

Rći vęi nhĕng tĉn thđėng và sĜ hãi Ě bên trong, chúng ta bít đæu mĚ rċng ý thēc cĎa münh và đðt ra nhĕng câu hăi: TĆi là ai, ai đã täo ra tôi, mĐc đých tćn täi cĎa tĆi là gü, Ğ nghÿa cĎa tçt câ sĖ tćn täi này là gü„ và vêy mà chúng ta bít đæu thu hút, quan tâm đøn nhĕng kiøn thēc tåm linh, đøn nhĕng chân lý và triøt lý trong cuċc sĈng.

Đường Về Ánh Dương

105

Khi bđęc vô thø gięi tâm linh, nhĕng bài hąc đæu tiön chčng ta thđĘng gðp đĂ chýnh là hąc cách chçp nhên hoàn cânh cĎa bân thân, trân quý nhĕng thē

münh đang cĂ, sĈng mċt cách tĈi giân và chþ cæn có đĎ ën đĎ mðc là đđĜc. Nhđ thø, chúng ta mang lên trên mình mċt hû ni÷m tin tâm linh męi mà đñ lön trên hû ni÷m tin cď khĆng đđĜc đáp ēng Ě bên trong ta: Là nhĕng ni÷m tin v÷ sĖ thành công, sĖ thành đät, sĖ giàu sang vêt chçt hay hình ânh cĎa bân thån đđĜc nhi÷u ngđĘi công nhên. Rći vęi hû ni÷m tin tâm linh męi này, chúng ta nhanh chóng hình thành nên siêu bân ngã tâm linh Ě bên trong ta, rìng chúng ta têp chçp nhên bân thân và sĈng mċt cuċc sĈng đėn giân nhđng vęi mċt träng thái tĖ cao, tĖ hài lòng mà chúng ta dú dàng læm tđĚng là träng thái an bình hay chçp nhên Ě bên trong mình.

Vęi siêu bân ngã tåm linh này, chčng ta thđĘng có nhĕng suy nghÿ hay lĘi nói phán xét, bình luên nhĕng ngđĘi khác mà vén cān theo đuĉi nhĕng ni÷m tin v÷

sĖ thành công, sĖ giàu có vêt chçt hay hình ânh bân Đường Về Ánh Dương

106

thân Ě trong xã hċi, hoðc chčng ta thđĘng xuyên có nhĕng suy nghÿ đù biûn hċ cho bân thån nhđ tĆi không cæn nhĕng đi÷u đĂ, tĆi khĆng cæn sĖ giàu sang phú quý, tôi hài lòng vęi tçt câ nhĕng gì mình có, tôi chþ cæn cĂ đĎ ën đĎ mðc là đđĜc„

Nøu nhđ bân ngã thđĘng dùng sĖ sĜ hãi đù täo ra nhĕng mâu thuén trĖc tiøp vęi thø gięi bön ngoài, đù täo ra và bâo vû sĖ tćn täi tách biût cĎa cė thù vêt chçt cĎa ta thì siêu bân ngã vén täo ra sĖ tćn täi tách biût cĎa cė thù ta bìng cách đđa chčng ta vào mċt träng thái “cao hėn” mà khĆng đĈi kháng trĖc tiøp vęi thø gięi bên ngoài, bìng nhĕng suy nghÿ nhđ: TĆi không chçp nhĕng đi÷u nhă nhðt, tôi cæn phâi tÿnh tâm và an nhiên, tôi không cæn phâi đáp trâ läi đi÷u đĂ, ngđĘi ta không xēng đáng vęi nëng lđĜng và sĖ

quan tâm cĎa tĆi, nhån ai gieo thü ngđĘi đĂ gðt, tôi chçp nhên và đĂn nhên mąi thē xây ra đøn vęi tôi, tôi tin tđĚng mąi thē xây ra đ÷u có lý do cĎa nó, tôi luôn Ě đčng nėi đčng lčc đčng chĊ„

Đường Về Ánh Dương

107

Dù cho nhĕng kiøn thēc tâm linh hay nhĕng chân lý, triøt lý cĎa cuċc sĈng đ÷u là đčng nhđng khi ta ghi nhę và dČng chčng đù täo ra nhĕng suy nghÿ bön trong münh, đù phân ēng läi nhĕng hoàn cânh hay đi÷u kiûn bön ngoài là ta đã sĔ dĐng nhĕng kiøn thēc hay chân lý çy đù biûn hċ và bênh vĖc cho bân thân, đù täo ra sĖ tćn täi tách biût hay là hình ânh cĎa bân thân ta.

Mċt kiøn thēc tåm linh khác mà chčng ta thđĘng tiøp nhên nĕa đĂ là cė thù vêt chçt cĎa chúng ta chþ là täm thĘi và chúng ta là nhĕng linh hćn vÿnh cĔu không bao giĘ chøt. DČ cho đåy là sĖ thêt nhđng nĂ

dú dàng hình thành nên siêu bân ngã trong ta rìng ta không sĜ chøt hay không sĜ bçt kü đi÷u gì, täo ra trong ta mċt thái đċ xem nhõ mąi thē trong cuċc sĈng mà làm ânh hđĚng tęi bân thån cďng nhđ nhĕng ngđĘi khác xung quanh. Thêm chí ta có thù làm nhĕng đi÷u tĉn häi tęi cė thù cĎa münh đù chēng tă vęi thø gięi bên ngoài là mình không sĜ bçt kü đi÷u gì, hay ta tĖ

giøt chøt cė thù cĎa münh đù bâo vû siêu bân ngã hay Đường Về Ánh Dương

108

hình ânh cĎa bân thân rìng là tôi không sĜ chøt, tôi là linh hćn vÿnh cĔu và không có gì có thù làm häi đđĜc tôi.

Đường Về Ánh Dương

109

7. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA Ý THỨC

Đường Về Ánh Dương

110

Chčng ta cĂ thù thçy đđĜc rìng bân ngã và tđ duy cĂ vai trā vĆ cČng quan trąng và thiøt yøu, là cĆng cĐ

đù mċt sinh vêt câm thĐ đđĜc thø gięi vêt chçt xung quanh cďng nhđ đù gičp sinh vêt vên hành, trâi nghiûm và sáng täo trong mċt thĖc täi. Ở trong tæng Ğ

thēc thē 3 này, khi mà nhĕng linh hćn męi đđĜc đđa đøn đù trâi nghiûm và hąc têp cān rçt non tró, cĂ rçt ýt hay thêm chý là khĆng cĂ Ğ thēc, hiùu biøt gü v÷ sĖ

tćn täi hay thø gięi vêt chçt nön tþ lû bân ngã và tđ

duy làm chĎ cė thù sinh vêt sô cao hėn, cĂ thù cao hėn 95% và chþ cĂ ýt hėn 5% là Ğ thēc tĖ do hay là linh hćn cĎa sinh vêt.

ĐĂ là mċt sĖ kĝ diûu cĎa täo hĂa khi mà Ğ thēc cĂ

thù đđĜc chia nhă ra hay gċp chung läi thành mċt Ğ

thēc lęn hėn. Bön trong mĊi chčng ta, Ğ thēc khĆng tĖ

do cĎa bân ngã và tđ duy thü đđĜc hāa quyûn nhuæn nhuyún thành mċt vęi Ğ thēc tĖ do hay linh hćn cĎa Đường Về Ánh Dương

111

ta, đù gičp ta cĂ thù trâi nghiûm và sáng täo đđĜc Ě

trong thø gięi vêt chçt.

Bân ngã và tđ duy cĎa chčng ta đĂng vai trā nhđ

là mċt cĊ máy týnh mà ta biøt ngày hĆm nay, ghi nhę và lđu läi nhĕng kiøn thēc hay trâi nghiûm đã xây ra cďng nhđ dĖa trön chčng đù phån tých, týnh toán và dĖ trČ cho nhĕng khâ nëng cĂ thù xây ra Ě trong tđėng lai. Cān Ğ thēc tĖ do hay linh hćn cĎa chčng ta là v÷

sĖ thçu hiùu và sĖ Ğ thēc đđĜc v÷ sĖ tćn täi cĎa mąi thē xung quanh ta. Hay nĂi mċt cách khác, bân ngã và tđ duy tćn täi Ě trong khĆng gian và thĘi gian, là khýa cänh thĆng minh cĎa mċt sinh vêt; cān Ğ thēc tĖ

do cĎa linh hćn thü tćn täi ngoài khĆng gian và thĘi gian, là khýa cänh trý tuû cĎa mċt sinh vêt và là Ğ thēc chþ tćn täi Ě trong hiûn täi.

Vêy nön, khi ta rĘi khăi cė thù vêt chçt cĎa münh thü nhĕng gü sô Ě läi vęi cė thù và nhĕng gü thü sô đi Đường Về Ánh Dương

112

theo linh hćn cĎa ta? Tçt câ nhĕng gü chčng ta biøt và ghi nhę sô Ě läi vęi bân ngã và tđ duy cĎa cė thù ta, bao gćm kĞ ēc, kĞ tĖ, ngĆn ngĕ, åm thanh, kiøn thēc, ni÷m tin„ và tçt câ nhĕng gü chčng ta thçu hiùu đđĜc sô đi theo linh hćn cĎa chčng ta. Vý dĐ, nøu mċt ngđĘi cĂ thù biøt hėn chĐc loäi ngĆn ngĕ khác nhau nhđng hą khĆng thù täo ra mċt ngĆn ngĕ hoàn toàn męi thü đĂ là hą chþ sĔ dĐng tđ duy cĎa münh đù ghi nhę mà khĆng hiùu cách thēc ngĆn ngĕ hünh thành và hoät đċng nhđ thø nào. Cān vęi ngđĘi chþ biøt mċt hai ngĆn ngĕ nhđng läi cĂ thù täo ra đđĜc nhi÷u ngĆn ngĕ

hoàn toàn męi vęi nhĕng cçu trčc khác biût thü đĂ là do sĖ thçu hiùu, sĖ Ğ thēc v÷ ngĆn ngĕ Ě trong linh hćn cĎa ngđĘi đĂ vęi nhi÷u kiøp sĈng đã nghiön cēu và hąc têp v÷ các loäi ngĆn ngĕ khác nhau. Hay nĂi mċt cách khác, đĈi vęi mċt linh hćn bêc cao đã trâi nghiûm nhi÷u trong thø gięi vêt chçt và tých lďy đđĜc rçt nhi÷u sĖ thçu hiùu thü khi chuyùn sinh vào mċt cė

Đường Về Ánh Dương

113

thù hoàn toàn męi vęi bân ngã và tđ duy tríng trėn, linh hćn này cĂ thù tĖ münh täo dĖng nön mąi thē tĒ

con sĈ 0, bít đæu vęi viûc täo ra ngĆn ngĕ męi cho đøn viûc lêp nön toán hąc, lĞ hąc, sinh hąc, hĂa hąc, triøt hąc„

Viûc chčng ta cæn phån biût đđĜc cái nào thü thuċc v÷ bân ngã và tđ duy, cái nào thü thuċc v÷ linh hćn ta là vĆ cČng quan trąng bĚi vü đi÷u đĂ quyøt đĀnh đøn sĖ phát triùn và tiøn hĂa cĎa linh hćn ta.

Nøu chčng ta chþ đėn thuæn ghi nhę mąi thē trong cuċc sĈng và thĖc hiûn nhĕng cĆng viûc mċt cách lðp đi lðp läi mà khĆng hiùu quy trünh, tiøn trünh, cách thēc mąi thē xây ra và vên hành nhđ thø nào thü khi chčng ta køt thčc mċt kiøp sĈng và rĘi khăi cė thù cĎa münh, chčng ta sô khĆng giĕ läi đđĜc gü cho linh hćn cĎa münh đù cĂ thù áp dĐng và tiøp tĐc phát triùn trong nhĕng kiøp sĈng tiøp theo.

Đường Về Ánh Dương

114

GiĘ chčng ta hãy nhün läi xã hċi xung quanh, chčng ta cĂ cān phån biût đđĜc đåu là trý thĆng minh và đåu là trý tuû hay khĆng? BĚi vü trý thĆng minh đã gičp thay đĉi cuċc sĈng cĎa chčng ta mċt cách ngoän mĐc chþ trong vāng hėn 100 nëm, vęi nhĕng khám phá và phát triùn vđĜt bêc v÷ khoa hąc cė bân và khoa hąc máy týnh mà täo ra vĆ vàn vêt chçt dđ giâ, làm cho cuċc sĈng cĎa chčng ta trĚ nön dú dàng và đæy đĎ hėn rçt nhi÷u læn nön nhđ là mċt đi÷u hiùn nhiön, chčng ta tĆn vinh và đ÷ cao trý thĆng minh cĎa con ngđĘi Ě trön tçt câ, đù trý tuû dæn trĚ thành mċt khái niûm mĘ nhät mà rçt nhi÷u ngđĘi hĆm nay đã khĆng cān phån biût đđĜc đåu là trý tuû và đåu là trý thĆng minh cĎa con ngđĘi.

TĒ khi chčng ta bít đæu cíp xách đøn trđĘng cho đøn khi ta tĈt nghiûp cao đîng hay đäi hąc, tçt câ nhĕng gü chčng ta đđĜc däy và tđĚng thđĚng đ÷u là v÷

Đường Về Ánh Dương

115

phát triùn trý thĆng minh cĎa ta, vęi khâ nëng ghi nhę, lêp luên, phån tých, týnh toán, phân biûn„ Cān các mĆn hąc gičp phát triùn đäo đēc, phát triùn câm xčc, phát triùn týnh cách bân thån, phån biût phâi trái, hąc cách yöu thđėng„ thü dđĘng nhđ là khĆng tćn täi hay khĆng “hĕu dĐng” Ě trong cuċc sĈng thĖc tiún, thêm chý các mĆn hąc nhđ vën hąc hay giáo dĐc đäo đēc cďng trĚ nön rêp khuôn và máy móc khi con ngđĘi ngày càng đ÷ cao trý thĆng minh cĎa münh Ě

trön tçt câ.

DČ cho chčng ta đ÷ cao trý thĆng minh là nhđ vêy nhđng chčng ta vén chþ sĔ dĐng khâ nëng ghi nhę và týnh toán cĎa tđ duy là chýnh mà khĆng h÷ sĔ dĐng tđ

duy đù thçu hiùu thø gięi vêt chçt xung quanh chčng ta. Chčng ta đđĜc däy hû thĈng đėn vĀ khĈi lđĜng nhđng chčng ta khĆng tüm hiùu hay thíc míc cách thēc con ngđĘi đã quy đęc và täo ra hû thĈng khĈi Đường Về Ánh Dương

116

lđĜng nhđ thø nào. Chčng ta thuċc làu và sĔ dĐng nhuæn nhuyún hû thĈng đo lđĘng đċ dài nhđng chčng ta khĆng hiùu täi sao 1m läi cĂ đċ dài là 1m, hay cách thēc con ngđĘi đã quy đęc đù täo ra hû thĈng đo lđĘng đċ dài nhđ thø nào. Chčng ta thuċc làu và lđu loát tiøng mõ đó hay bao ngoäi ngĕ khác nhau nhđng chčng ta khĆng hiùu cĂ bao nhiöu yøu tĈ đù täo nön mċt ngĆn ngĕ, hay åm thanh và chĕ viøt cĂ mĈi quan hû gü khĆng, rìng hünh thēc cĎa chĕ viøt cĂ quyøt đĀnh åm thanh cĎa ngĆn tĒ hay khĆng, rìng nëng lđĜng åm thanh cĎa mċt ngĆn tĒ cĂ thù hiûn đđĜc týnh chçt tĈt hay xçu mà ngĆn tĒ çy muĈn truy÷n đät hay khĆng„

Nhđ vêy, chčng ta cĂ thù thçy đđĜc rìng xã hċi cĎa chčng ta vén đang chþ dĒng läi Ě mēc đ÷ cao khâ nëng ghi nhę, hąc thuċc và týnh toán cĎa bân ngã và tđ duy cĎa chčng ta là chýnh. Nön hæu nhđ nhĕng Đường Về Ánh Dương

117

cuċc thi cĔ, sát häch trong trđĘng lęp, nhĕng chđėng trünh đào täo hay huçn luyûn, nhĕng trā chėi hay cuċc thi truy÷n hünh thü đ÷u là v÷ khâ nëng ghi nhę kiøn thēc, sĈ liûu, thĆng tin cďng nhđ khâ nëng phån tých, týnh toán, suy luên tĒ nhĕng đi÷u đã ghi nhę đđĜc mà khĆng h÷ đ÷ cao sĖ ēng dĐng sáng täo ra nhĕng cái męi tĒ nhĕng đi÷u đã biøt.

BĚi vü trý thĆng minh là mċt khýa cänh cĎa bân ngã và tđ duy, mà bân ngã thü chþ quan tåm tęi sĖ tćn täi riöng biût cĎa cė thù ta v÷ mðt vêt chçt cďng nhđ

hünh ânh bân thån ta trong xã hċi nön trý thĆng minh thđĘng khĆng quan tåm tęi câm xčc hay tünh träng cĎa nhĕng ngđĘi khác, nhĕng sinh vêt khác hay nhĕng đi÷u kiûn cĎa mĆi trđĘng sĈng xung quanh chčng ta. Nhđ thø, khi xã hċi cĎa chčng ta càng đ÷

cao trý thĆng minh thü chčng ta càng chč trąng ti÷n cĎa và cuċc sĈng vêt chçt. Chčng ta sân xuçt ra sân Đường Về Ánh Dương

118

phèm và vêt chçt mċt cách dđ thĒa vęi tĈc đċ chĂng mðt mà tài nguyön đù làm ra chčng thü cĂ hän và cæn rçt nhi÷u thĘi gian đù cĂ thù phĐc hći. Chčng ta tĖ

münh täo ra mċt n÷n kinh tø vęi sĖ tëng trđĚng vĆ tên hão huy÷n mà chþ nìm Ě trön lĞ thuyøt, bĚi vü tài nguyön thiön nhiön là cĂ hän và khi tài nguyön cän kiût thü nhĕng dåy chuy÷n sân xuçt sô bít đæu bĀ đēt gãy, nhĕng nhà máy bít đæu ngđng hoät đċng và täo ra vĆ sĈ nhĕng vçn đ÷ trong xã hċi nhđ thçt nghiûp, thiøu ën, trċm cđęp, biùu tünh, bäo loän„ Và vü lĜi nhuên, vü sĖ tëng trđĚng “khĆng ngĒng” cĎa n÷n kinh tø, chčng ta liön tĐc täo ra các sân phèm męi, các sân phèm chþ dČng mċt læn hay cĂ thĘi hän sĔ dĐng ngín hay dú dàng bĀ hđ hăng đù khuyøn khých ngđĘi tiöu dČng mua sím càng lčc càng nhi÷u hėn, đù rći mĊi ngày chčng ta täo ra biøt bao nhiöu là rác thâi và Ć

nhiúm mà cĂ thù mçt tęi hàng trëm, hàng ngàn nëm Đường Về Ánh Dương

119

đù tĖ nhiön cĂ thù phån hĎy chčng trĚ läi là các thành phæn cė bân cĎa tĖ nhiön.

CĂ mċt lĞ do khách quan vü sao con ngđĘi läi lãng phý và khĆng biøt trån quĞ mąi thē nhđ vêy, đĂ là vü hæu høt linh hćn cĎa con ngđĘi Ě trong tæng Ğ thēc thē

3 này thü vén cān non tró và chđa cĂ sĖ thçu hiùu nhi÷u v÷ thø gięi vêt chçt, v÷ cách thēc mà mąi thē

đđĜc täo ra, hünh thành, hoät đċng và xoay chuyùn nhđ thø nào. N÷n vën minh phát triùn mà chčng ta đang cĂ hĆm nay chýnh là nhĘ sĖ xuçt hiûn cĎa các linh hćn bêc cao mà đøn tĒ các tæng Ğ thēc cao hėn nhđ tæng Ğ thēc thē 5, 7 hay 9, tĒ các n÷n vën minh tiøn bċ vęi sĖ phát triùn vđĜt bêc v÷ khoa hąc kĠ thuêt đù gičp đđa kiøn thēc męi đøn vęi nhån loäi và gičp phát triùn n÷n vën minh vêt chçt cĎa con ngđĘi mċt cách nhanh chóng.

Đường Về Ánh Dương

120

Viûc các linh hćn bêc cao đøn đù gičp phát triùn n÷n vën minh vêt chçt cĎa nhån loäi qua các giai đoän cĐ thù thü đ÷u nìm trong kø hoäch sáng täo mà Chúa Cha và Chča Con đã vô dĖng nön dành cho nhån loäi cďng nhđ hành tinh này. Vü rìng nøu đù con ngđĘi cān non tró tĖ thån münh khám phá và phát triùn Ě trong thø gięi vêt chçt thü thĘi gian đù đät đđĜc n÷n vën minh hiûn täi cĂ thù sô là rçt låu nĕa, con sĈ

cĂ thù lön đøn vài triûu nëm. Nön vęi sĖ can thiûp thčc đèy phát triùn này, cĂ hai mĐc tiöu đù đät đđĜc: Mċt là gičp phát triùn Ğ thēc cĎa nhån loäi v÷ thø gięi vêt chçt mċt cách nhanh chĂng, hai là täo n÷n tâng cho tri thēc và thĆng tin đđĜc lđu truy÷n nhanh chóng vęi sĖ phát triùn cĎa phđėng tiûn đi läi và phđėng tiûn truy÷n thĆng, đù chuèn bĀ cho chuĊi ngày phán xòt cĎa nhån loäi vęi sĖ xuçt hiûn cĎa các linh hćn bêc cao mà đđĜc cĔ xuĈng Trái Đçt đù cēu đċ nhĕng linh hćn con ngđĘi cĂ đĎ phđęc đēc cďng nhđ phèm hänh.

Đường Về Ánh Dương

121

Tuy nhiön, sĖ phát triùn quá nhanh cĎa thø gięi vêt chçt mà vđĜt quá Ğ thēc hiùu biøt cĎa con ngđĘi nĂi chung cďng täo ra nhĕng hû lĐy đi kñm. Mċt là Ğ

thēc linh hćn cĎa con ngđĘi cān thçp thü bân ngã và tđ duy vén làm chĎ Ğ thēc cĎa con ngđĘi là chính, nön con ngđĘi chäy đua theo vêt chçt và ti÷n cĎa đù thăa mãn dĐc vąng cďng nhđ hünh ânh cĎa bân thån münh Ě trong xã hċi. Hai là sĖ lãng phý, sĖ tiöu dČng vĆ tċi vä và thiøu trån trąng mąi thē trong cuċc sĈng cĎa con ngđĘi khi mà các linh hćn vén cān non tró, chđa hiùu thçu quá trünh mąi thē Ě trong thø gięi xung quanh đđĜc täo ra và vên hành nhđ thø nào. Ba là khi con ngđĘi vén cān vên hành vęi bân ngã và tđ duy cĎa münh là chýnh thü đçu tranh sô liön tĐc xây ra và kòo dài, cċng vęi sĖ phát triùn cĎa khoa hąc cĆng nghû thü chiøn tranh giøt chĂc Ě quy mĆ lęn là đi÷u khĂ tránh khăi.

Đường Về Ánh Dương

122

DČ cho sĖ can thiûp thčc đèy phát triùn n÷n vën minh vêt chçt cĎa nhån loäi thü vĒa täo ra nhĕng tác đċng tých cĖc và vĒa täo ra nhĕng tác đċng tiöu cĖc nhđng tçt câ đ÷u đĂng gĂp täo nön muĆn vàn trâi nghiûm quĞ giá khác nhau cho nhĕng linh hćn hąc têp và phát triùn. Và khi đ÷ cêp đøn khýa cänh trâi nghiûm cĎa linh hćn thü sai hay đčng, tünh yöu hay sĜ

hãi, ánh sáng hay bĂng tĈi thü đ÷u khĆng cān quan trąng, bĚi vü tçt câ trâi nghiûm đ÷u cĂ Ğ nghÿa và giá trĀ nhđ nhau: Gičp Ğ thēc hay linh hćn cĂ thù nhên diûn và Ğ thēc đđĜc chýnh münh, cďng nhđ gičp ThđĜng Đø cĂ thù nhên diûn và Ğ thēc đđĜc chýnh münh thĆng qua tçt câ täo hĂa. ĐĂ cďng chýnh là lĞ do vü sao tçt câ mąi thē đđĜc täo ra, tćn täi, phát triùn và mĚ rċng khĆng ngĒng, là đù ThđĜng Đø cĂ thù Ğ thēc đđĜc chýnh münh vęi khâ nëng và ti÷m nëng vĆ tên cĎa münh.

Đường Về Ánh Dương

123

Khác vęi trý thĆng minh thuċc v÷ bân ngã và tđ

duy, trý tuû là thành phæn thuċc v÷ Ğ thēc tĖ do hay linh hćn cĎa chčng ta. Nøu nhđ trý thĆng minh mang týnh chçt hđęng nċi, chþ quan tåm v÷ bân thån münh là chýnh thü trý tuû läi mang týnh chçt hđęng ngoäi, là sĖ quan tåm và thçu hiùu v÷ mĈi quan hû liön køt chðt chô giĕa bân thån chčng ta vęi tçt câ vän vêt xung quanh. Trý tuû bít đæu xuçt hiûn khi chčng ta phån biût đđĜc đčng và sai, tünh yöu và sĜ hãi hay ánh sáng và bĂng tĈi Ě trong chýnh münh cďng nhđ Ě trong ngđĘi khác hay sinh vêt khác. SĖ phát triùn cĎa trý tuû thü song hành vęi sĖ phát triùn cĎa tünh yöu vĆ đi÷u kiûn bön trong chčng ta dành cho bân thån cďng nhđ

thø gięi bön ngoài, bĚi vü chčng ta chþ cĂ thù tha thē

và bít đæu yöu thđėng bân thån và ngđĘi khác mċt cách vĆ đi÷u kiûn khi chčng ta dæn thçu hiùu đđĜc cách thēc mà bân ngã và tđ duy hoät đċng, vên hành và đi÷u khiùn chčng ta nhđ thø nào, cďng nhđ khi Đường Về Ánh Dương

124

chčng ta thçu hiùu đđĜc bân ngã và tđ duy là mċt sáng täo kĝ diûu cĎa ThđĜng Đø mà khĆng cĂ mċt cĊ

máy týnh nào con ngđĘi täo ra cĂ thù so sánh đđĜc, dČ

là hĆm nay hay hàng triûu nëm nĕa trong tđėng lai.

Trý tuû cān là sĖ thçu hiùu bön trong chčng ta v÷

nhĕng luêt vď trĐ mà làm n÷n tâng cho tçt câ sĖ sĈng đđĜc tćn täi và phát triùn, nhđ là luêt nhån quâ, luêt hçp dén hay luêt vên đċng cĎa nëng lđĜng ánh sáng và bĂng tĈi. SĖ thçu hiùu cĎa chčng ta v÷ các luêt vď trĐ thđĘng đđĜc hünh thành theo hai cách: Mċt là qua trâi nghiûm và thĔ sai trong cuċc sĈng thĖc tø, hai là bìng cách hąc têp nhĕng tri thēc hay bài däy mà đã đđĜc truy÷n đät läi bĚi các linh hćn bêc cao. DČ cho nhĕng tri thēc v÷ các luêt vď trĐ thü đã đđĜc lđu truy÷n trong nhån loäi qua mċt thĘi gian dài nhđng nhĕng linh hćn vén cæn phâi tĖ münh trâi qua nhĕng trâi nghiûm thĖc tø, phâi tĖ münh làm tĉn thđėng ngđĘi Đường Về Ánh Dương

125

khác đù rći ngđĘi khác làm tĉn thđėng läi münh, phâi tĖ münh trâi qua sĖ tham lam đù rći cė cĖc làm lĐng đù trâ läi cho ngđĘi khác, phâi trâi qua sĖ thiøu thĈn đĂi kòm vü sĖ lãng phý và khĆng biøt trån quĞ mąi thē

xung quanh münh, phâi mang thån münh bûnh têt xçu xý vü thĂi quen nĂi xçu, chþ trých hay phán xòt ngđĘi khác„

Rći khi trý tuû cĎa chčng ta phát triùn và mĚ rċng qua nhĕng thĔ sai trong cuċc sĈng, khi chčng ta biøt cách yöu thđėng chýnh münh cďng nhđ ngđĘi khác hay sinh vêt khác thü chčng ta sô dæn biøt cách đĈi nhån xĔ thø, biøt cách sĈng mċt cách thiûn lành vęi cái tåm lđėng thiûn, biøt täo ra phđęc đēc cho chýnh münh và ngđĘi thån cĎa münh. Nhđ thø, tĒ trong Ğ

thēc hay linh hćn cĎa chčng ta, mċt ngućn nëng lđĜng ánh sáng sô tăa ra và bao phĎ lçy toàn bċ cė

thù cĎa chčng ta, gičp xĂa đi nhĕng nëng lđĜng bĂng Đường Về Ánh Dương

126

tĈi bön trong cė thù cďng nhđ bön ngoài xung quanh chčng ta, đù chčng ta dæn câm nhên đđĜc mċt cė thù vêt chçt khăe mänh, tđėi sáng và tràn đæy nëng lđĜng.

Vęi sĖ phát triùn và mĚ rċng cĎa Ğ thēc tĖ do hay linh hćn cĎa ta, bìng cách tých lďy đđĜc trý tuû qua trâi nghiûm và sáng täo thü bân ngã và tđ duy trong ta sô mçt dæn vĀ trý thĈng trĀ cĎa nĂ và sô khĆng cān tĖ

đċng täo ra nhĕng sĖ lĖa chąn hay quyøt đĀnh mà chþ đù bâo vû sĖ tćn täi cĎa cė thù ta hay hünh ânh cĎa ta Ě trong xã hċi thöm nĕa. Lčc này, bân ngã và tđ duy sô trĚ thành mċt cĆng cĐ trong lāng bàn tay cĎa chčng ta khĆng hėn khĆng kòm, đù chčng ta bít đæu thĖc sĖ sinh sĈng, trâi nghiûm và sáng täo nhđ là mċt sinh vêt vęi Ğ thēc cao. Và đĂ cďng là khi linh hćn cĎa chčng ta đã đät đđĜc sĖ trđĚng thành mà cho phép ta có thù đi lön các tæng Ğ thēc cao hėn đù tiøp tĐc hąc têp và trâi nghiûm, nøu ta đã trâ høt các Đường Về Ánh Dương

127

nghiûp quâ Ě trong tæng Ğ thēc thē 3 này - đĂ là nhĕng nĜ næn v÷ mðt nëng lđĜng hay trâi nghiûm theo luêt nhån quâ.

Vêy nön, nhĕng ai cĂ trý tuû thü sô cĂ thù nhün thçu và làm chĎ đđĜc bân ngã và tđ duy cĎa münh.

Hay nĂi mċt cách khác, ngđĘi cĂ trý tuû thü cďng là ngđĘi cĂ trý thĆng minh, cān ngđĘi cĂ trý thĆng minh thü chđa chíc là ngđĘi cĂ trý tuû.

Đường Về Ánh Dương

128

8. TRÂI NGHIỆM

Đường Về Ánh Dương

129

Đi÷u gì täo nên trâi nghiûm?

Đù có trâi nghiûm, trđęc tiên chúng ta cæn có khái niûm và đĀnh nghÿa. Vęi tæng ý thēc thē 3 mà chúng ta đang Ě trong này, có 3 tæng khái niûm và đĀnh nghÿa cė bân đù täo nên tçt câ mąi trâi nghiûm mà chčng ta đã, đang và sô có:

Mċt, đĂ là nhĕng khái niûm và đĀnh nghÿa cė sĚ

cĎa sĖ tćn täi hay chính là khoa hąc cė bân, là nhĕng cái mà chúng ta không thù thay đĉi đđĜc Ě trong thĖc täi này: Đçt, đá, nđęc, khí, lĔa, điûn, cây cĈi, trąng lĖc, các hät chçt cė bân, phân ēng hóa hąc, khĈi lđĜng, đĀnh luêt bâo tuæn nëng lđĜng hay khĈi lđĜng„

Hai, đĂ là nhĕng khái niûm và đĀnh nghÿa mà đđĜc täo ra dĖa trên tæng khái niûm và đĀnh nghÿa sĈ

mċt: Nhà cĔa, bàn ghø, quæn áo, trang sēc, vêt dĐng, xe cċ, thēc ën, nđęc uĈng, công cĐ, vď khý„

Đường Về Ánh Dương

130

Ba, đĂ là nhĕng khái niûm và đĀnh nghÿa mà đđĜc con ngđĘi täo ra dæn qua thĘi gian khi tham gia trâi nghiûm và sáng täo trong thø gięi vêt chçt, hay là nhĕng khái niûm và đĀnh nghÿa đđĜc täo ra bĚi nhĕng nhóm linh hćn bêc cao thông qua tôn giáo hay tín ngđěng vęi nhĕng lĞ tđĚng riêng cĎa mình, đù rći tçt câ đĂng gĂp täo nên hû thĈng ni÷m tin, vën hĂa và phong tĐc cĎa xã hċi chúng ta: Biût thĖ, cung điûn, chùa chi÷n, đám cđęi, đám ma, cčng bái, lú läc, sinh nhêt, kğ niûm, bän bè, phĐ nĕ, đàn Ćng, con cái, cha mõ, lú phép, lĀch sĖ, hiøu thâo, chung thĎy, hđ hăng, bçt hiøu, điön khČng, nĉi tiøng, vô danh, linh thiêng, xui rĎi, sang trąng, hèn hä„

Vęi hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin đã nön hünh, chčng ta sô cĂ đđĜc nhĕng sĖ trâi nghiûm và sĖ trâi nghiûm nhi÷u hay ít thì tùy thuċc vào sĈ lđĜng khái niûm và đĀnh nghÿa mà chčng ta cĂ.

Đường Về Ánh Dương

131

Ví dĐ, vì sao chúng ta läi xây nên tòa nhà cao nhçt thø gięi? Câu trâ lĘi là vì khái niûm hay đĀnh nghÿa

“cao nhçt” đã đđĜc täo ra. Täi sao khi chúng ta yêu nhau läi tðng hoa hćng đă cho nhau? Câu trâ là vì chúng ta đã cĂ khái niûm hay ni÷m tin rìng hoa hćng đă là biùu tđĜng cĎa sĖ lãng män và sĖ đam mö mãnh liût trong tình yêu.

Vêy sĖ khác biût giĕa khái niûm, đĀnh nghÿa vęi ni÷m tin là gì? Khái niûm và đĀnh nghÿa cĂ bân chçt là nhĕng đi÷u cė sĚ đù täo nên mċt thĖc täi vêt chçt, là nhĕng đi÷u mà chúng ta không thù thay đĉi và tçt câ chčng ta đ÷u phâi thĒa nhên và chçp nhên chúng.

Cān đĈi vęi ni÷m tin, v÷ bân chçt thü cďng là nhĕng khái niûm hay đĀnh nghÿa nhđng chčng ta cĂ thù thay đĉi hay loäi bă chčng, cďng nhđ mĊi chúng ta có quy÷n tĖ do lĖa chąn chçp nhên bçt kì ni÷m tin nào đù đđa vào trong bön trong münh hay khĆng.

Đường Về Ánh Dương

132

Dù khác nhau v÷ tính chçt nhđng khái niûm, đĀnh nghÿa hay ni÷m tin đ÷u có tác dĐng täo ra nhĕng trâi nghiûm nhđ nhau khi chčng ta chçp nhên và đđa chúng vào bên trong mình, vào bân ngã và tđ duy cĎa chčng ta đù rći quyøt đĀnh cách chúng ta câm thĐ, phân ēng và hành xĔ Ě trong thø gięi vêt chçt. Ví dĐ, vęi khái niûm hay ni÷m tin rìng tðng quà cho nhau là thù hiûn tünh yöu thđėng và quan tåm lén nhau thì chúng ta sô câm thçy vui mĒng và hân hoan khi nhên đđĜc quà tĒ ngđĘi khác. Đi÷u này xây ra là vì trong bân ngã và tđ duy cĎa chčng ta đã ghi nhę khái niûm hay ni÷m tin v÷ viûc tðng quà, nön khi ta đđĜc ngđĘi khác tðng quà thì bân ngã sô täo ra nhĕng hoät chçt hóa hąc trong cė thù đù làm cho chúng ta câm thçy hđng phçn và hëng hái, đù nói lên rìng cė thù vêt chçt hay hình ânh cĎa chčng ta thü đđĜc ngđĘi khác trong xã hċi chçp nhên và yöu thđėng. Và đĂ chýnh là tünh yöu cĂ đi÷u kiûn mà bân ngã cĎa chúng ta täo ra Đường Về Ánh Dương

133

đù phân ēng läi nhĕng đi÷u bên ngoài xây đøn vęi chúng ta, dĖa trên hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin đã cĂ Ě bên trong chúng ta.

Tünh yöu cĂ đi÷u kiûn thì mang tính chçt lçy nhên và chþ xuçt hiûn bên trong chúng ta khi có nhĕng đi÷u kiûn bên ngoài xây ra đøn vęi chúng ta, qua các giác quan câm thĐ cĎa cė thù ta vęi hình ânh, ngôn tĒ, âm thanh, lĘi nói, mùi vĀ hay xúc chäm. Vì rìng tình yêu cĂ đi÷u kiûn là mċt khía cänh cĎa bân ngã, đù täo ra đċng lĖc cho chúng ta sinh sĈng và phát triùn cďng nhđ đù bân ngã câm thçy rìng cė thù vêt chçt hay hình ânh cĎa ta đđĜc chçp nhên và an toàn Ě trong mċt mĆi trđĘng sĈng, nên chúng ta thĒa nhên và tđĚng rìng tünh yöu cĂ đi÷u kiûn là tình yêu thêt sĖ.

Do vêy, chčng ta đã täo ra nhi÷u khái niûm hay ni÷m tin v÷ tình yêu, v÷ nhđ thø nào thü là yöu thđėng hay đđĜc yöu thđėng mà chþ toàn dĖa trên sĖ lçy nhên tĒ

Đường Về Ánh Dương

134

ngđĘi khác: ĐđĜc quan tåm chëm sĂc, đđĜc hăi thëm, đđĜc khen ngĜi, đđĜc tðng quà hay hoa, đđĜc đño bāng, đđĜc nçu cho ën, đđĜc chia só mąi chuyûn trong cuċc sĈng„

Rći vęi tçt câ nhĕng khái niûm hay ni÷m tin çy chúng ta mang trong mình, bân ngã và tđ duy cĎa chúng ta sô tĖ đċng täo ra nhĕng mong chĘ hay kĝ

vąng vào ngđĘi khác, dČ cho chčng ta là ngđĘi cho đi thì chúng ta vén sô mong chĘ hay kĝ vąng sĖ đáp trâ tĒ ngđĘi khác Ě mċt mēc đċ nào đĂ. Nhđ thø, khi nhĕng mong chĘ hay kĝ vąng khĆng đđĜc đáp trâ thì bân ngã sô đđa chčng ta vào träng thái sĜ hãi vęi nhĕng câm xčc nhđ cĆ đėn, bućn bã, thçt vąng hay là ghen tĀ, so đo týnh toán vęi nhĕng ngđĘi khác xung quanh chčng ta, đù nói lên rìng cė thù vêt chçt cĎa ta khĆng đđĜc yöu thđėng, khĆng xēng đáng hay khĆng đđĜc chçp nhên bĚi ngđĘi khác, hay chính là bân ngã Đường Về Ánh Dương

135

cĎa ta câm thçy khĆng đđĜc an toàn Ě trong môi trđĘng xã hċi.

Tünh yöu cĂ đi÷u kiûn còn xuçt hiûn trong rçt nhi÷u đi÷u kiûn và hoàn cânh khác nhau trong cuċc sĈng, nó phĐ thuċc vào nhĕng khái niûm, đĀnh nghÿa hay ni÷m tin Ě bên trong chúng ta. Ví dĐ, täi sao có rçt nhi÷u nhĕng tác phèm sáng täo nhđ hċi hąa, âm nhäc, thĘi trang, kiøn trúc hay nghû thuêt hiûn đäi mà chþ có thù câm thĐ đđĜc bĚi sĈ ýt ngđĘi, cān đa sĈ

ngđĘi thì läi xem mà không có bçt kì câm xčc gü? ĐĂ

là vì có nhĕng cá nhân Ě trong xã hċi đã là ngđĘi mĚ

đđĘng sáng täo ra nhĕng cái męi mà chđa tĒng tćn täi trđęc đĂ, rći hą ít nhi÷u dùng bân ngã và tđ duy cĎa münh đù phân tích và mĉ xó nhĕng sáng tác cĎa münh, đù täo ra nhĕng khái niûm hay ni÷m tin męi rìng thø nào là đõp, thø nào là hiûn đäi, thø nào là sang trąng, thø nào là cĉ điùn, thø nào là sĖ hài hòa Đường Về Ánh Dương

136

hay cân bìng, thø nào là sĖ phá cách hay đċt phá„

Sau đĂ, hą chia só nhĕng khái niûm hay ni÷m tin męi này ra bên ngoài, tęi nhĕng ngđĘi khác thông qua sách vĚ, chđėng trünh đào täo cá nhån hay chđėng trình giâng däy Ě trong hû thĈng giáo dĐc, đù khi nhĕng ngđĘi khác tiøp nhên nhĕng khái niûm hay ni÷m tin này rći thì bân ngã và tđ duy cĎa hą sô có mċt n÷n tâng đù cho phép hą câm thĐ đđĜc nhĕng tác phèm sáng täo vęi câm xúc hào hēng hay chê bai, cďng nhđ gičp hą täo ra nhĕng suy nghÿ, Ğ kiøn hay bình luên v÷ nhĕng tác phèm đĂ. Hay nĂi mċt cách đėn giân, vęi nhi÷u đi÷u trong cuċc sĈng hiûn đäi hôm nay, nøu chúng ta có hąc thì chúng ta có thù câm thĐ và đánh giá đđĜc chúng, còn nøu chúng ta ít hąc thì chúng ta sô khĆng cĂ suy nghÿ hay câm xúc gì bĚi vì bân ngã và tđ duy cĎa chúng ta không có n÷n tâng khái niûm hay ni÷m tin đù täo ra nhĕng phân Đường Về Ánh Dương

137

ēng câm xčc hay suy nghÿ đĈi vęi nhĕng đi÷u đĂ Ě

bên ngoài chúng ta.

Tünh yöu cĂ đi÷u kiûn còn xuçt hiûn đĈi vęi nhĕng yøu tĈ bön ngoài mà đã tĒng giúp chúng ta thoát khăi nhĕng câm xúc sĜ hãi mà bân ngã ta đã täo ra. ĐĂ cĂ

thù là nhĕng ngđĘi đã täo nên nhĕng quyùn sách, nhĕng bài viøt, nhĕng bài däy, nhĕng bân nhäc, nhĕng bēc vô, nhĕng bċ phim„ mà đã gičp chčng ta thoát khăi nhĕng câm giác tuyût vąng, cĆ đėn, bućn bã, bø tíc hay tēc giên, đù chúng ta có läi đċng lĖc và ni÷m vui trong cuċc sĈng. Vêy nên, khi chúng ta gðp đđĜc hą thì ta dú dàng vě òa trong câm xúc vui mĒng và xčc đċng - là tünh yöu cĂ đi÷u kiûn mà bân ngã cĎa ta täo ra bĚi vì nhĘ hą mà cė thù vêt chçt cĎa chúng ta câm thçy đđĜc đćng câm, chçp nhên và yêu thđėng Ě trong xã hċi.

Đường Về Ánh Dương

138

Bân ngã cĎa chčng ta cďng täo ra tünh yöu cĂ đi÷u kiûn khi có nhĕng đi÷u kiûn bön ngoài tác đċng giúp nâng cao hình ânh cĎa bân thân ta Ě trong xã hċi. ĐĂ

là khi chúng ta gðp đđĜc nhĕng ngđĘi nĉi tiøng, nhĕng ngđĘi xinh đõp, nhĕng ngđĘi thành công hay là chúng ta sĔ dĐng, tiêu thĐ nhĕng sân phèm mà hą cďng sĔ dĐng hay đäi diûn cho nhđ quæn áo, giày dép, thĘi trang, thēc ën, đć uĈng, trang sēc, mĠ phèm, xe cċ„ Lčc này, ngoài câm giác hào hēng hay vui mĒng thü tünh yöu cĂ đi÷u kiûn còn xuçt hiûn Ě däng câm giác tĖ tin, tĖ hào hay hãnh diûn v÷ chính bân thân mình.

Có mċt yøu tĈ mà quyøt đĀnh rçt nhi÷u đøn sĖ đa däng và khác nhau cĎa nhĕng trâi nghiûm Ě trong thø gięi vêt chçt, đĂ chýnh là ngĆn ngĕ. Nhđ chčng ta cĂ

thù thçy, tçt câ mąi thē xung quanh ta nhđ vën hĂa, phong tĐc, xã hċi, lĀch sĔ, toán hąc, lý hąc, hóa hąc, Đường Về Ánh Dương

139

máy týnh„ thü đ÷u dĖa trên mċt n÷n tâng chung đĂ là ngôn ngĕ. Và bĚi vì sĖ khác biût trong tính chçt cďng nhđ quá trünh hünh thành cĎa nhĕng ngôn ngĕ mà đã täo nên các n÷n vën hĂa khác nhau hay đĈi lêp nhau, nhđ nhĕng n÷n vën hĂa phđėng ĐĆng và phđėng Tåy trön Trái Đçt chúng ta.

Đù hiùu đđĜc vì sao ngôn ngĕ khác nhau läi täo ra sĖ khác biût v÷ vën hĂa cďng nhđ v÷ tĈc đċ phát triùn cĎa n÷n vën minh vêt chçt, chúng ta cæn hiùu đđĜc quá trünh đù täo ra nhĕng ngôn ngĕ khác nhau. Và đù täo dĖng nên ngôn ngĕ thü chčng ta thđĘng có hai phđėng thēc cė bân. Mċt là, âm thanh ngôn tĒ đđĜc täo ra trđęc vęi âm điûu và nëng lđĜng cao thçp cĎa âm thanh thì phân ánh Ğ nghÿa, Ğ niûm tích cĖc hay tiêu cĖc mà ngôn tĒ đĂ muĈn truy÷n đät, rći ký tĖ và chĕ viøt sô đđĜc täo ra sau khi hû thĈng âm thanh ngôn tĒ đã cĂ đĎ nhi÷u, do vêy mà ngôn ngĕ này Đường Về Ánh Dương

140

đđĜc gąi là hû ngôn ngĕ âm thanh hay hû ngôn ngĕ

não phâi. Hai là, ký tĖ và chĕ viøt đđĜc hình thành trđęc vęi mċt hû thĈng ngĕ pháp, køt cçu và cách thành lêp tĒ ngĕ, rći sau đĂ åm thanh ngĆn tĒ và cách thēc phát åm đđĜc täo ra sau mà dĖa trên nhĕng cách køt hĜp khác nhau cĎa hû thĈng ký tĖ và biùu tđĜng, do vêy mà åm điûu hay nëng lđĜng cao thçp cĎa âm thanh ngôn tĒ lčc này thü thđĘng không song hành vęi Ğ nghÿa, Ğ niûm tích cĖc hay tiêu cĖc mà ngôn tĒ

muĈn truy÷n đät, rći nhđ thø mà ngôn ngĕ này đđĜc gąi là hû ngôn ngĕ logic hay hû ngôn ngĕ não trái.

Theo đĂ, nhĕng ngôn ngĕ phđėng ĐĆng thü thuċc hû ngôn ngĕ âm thanh hay não phâi, còn nhĕng ngôn ngĕ phđėng Tåy (hiûn nay) thì thuċc hû ngôn ngĕ

logic hay não trái. Ví dĐ nhđ trong tiøng Viût, nhĕng tĒ ngĕ mang ý niûm tích cĖc thì thđĘng có âm thanh cao và trong, còn nhĕng tĒ ngĕ mang ý niûm tiêu cĖc Đường Về Ánh Dương

141

thü thđĘng có âm thanh thçp, nðng và træm: Trong sáng/âm u, sáng täo/bĀa đðt, thĆng minh/ngu đæn, vó vang/hèn hä, ngon lành/dĚ õc, sung sđęng/khĉ sĚ, hänh phúc/bućn bã,„ Cān nhđ trong tiøng Anh, nëng lđĜng âm thanh cĎa ngôn tĒ thì không phân ánh đđĜc ý niûm cĎa ngôn tĒ rìng là tích cĖc hay là tiêu cĖc, do vêy mà nhĕng tĒ ngĕ chĔi th÷ hay thô tĐc trong tiøng Anh thì không h÷ täo ra câm giác quá nðng n÷

hay khó chĀu và đđĜc sĔ dĐng phĉ biøn ngay câ trên phim ânh và phđėng tiûn thĆng tin đäi chúng. Còn vęi tiøng Viût hay các ngôn ngĕ hû âm thanh khác thì khĆng nhđ thø, bĚi lô nëng lđĜng âm thanh træm thçp, thô ráp và nðng n÷ cĎa nhĕng tĒ ngĕ chĔi th÷ cùng vęi ý niûm tiêu cĖc cĎa ngđĘi nói thì sô làm ta câm thçy vô cùng tû häi và khó chĀu, cďng nhđ làm hä thçp nëng lđĜng cĎa cė thù ta và làm ta dú dàng míc bûnh hay bĀ ânh hđĚng, tác đċng bĚi nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi Ě trong mĆi trđĘng xung quanh.

Đường Về Ánh Dương

142

BĚi vì tính chçt khác nhau cĎa nhĕng ngôn ngĕ

nhđ vêy mà đã täo ra sĖ khác biût trong hình thēc cĎa nhĕng tĆn giáo phđėng ĐĆng và phđėng Tåy. Nhĕng tĆn giáo phđėng ĐĆng thđĘng bao gćm nhĕng bài chú bài niûm mà đđĜc đąc ra thành lĘi thành tiøng cùng vęi sĖ góp mðt cĎa các công cĐ täo ra âm thanh tæn sĈ

cao nhđ chuĆng, trĈng, chiöng, mĄ„ Nhđ thø, nëng lđĜng cao và trong cĎa âm thanh ngôn tĒ køt hĜp vęi åm thanh nëng lđĜng cao tĒ các công cĐ và cùng vęi ý niûm tích cĖc trong tâm cĎa ta sô giúp täo nên mċt mĆi trđĘng nëng lđĜng cao mà có thù đèy đi và xĂa bă nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi cďng nhđ nhĕng sinh thù tćn täi dĖa trön nëng lđĜng bóng tĈi. Và ý niûm tích cĖc trong tâm chúng ta cùng vęi âm thanh ngôn tĒ cĂ nëng lđĜng cao cďng cĂ thù đđĜc täo ra đù têp trung lđu läi vào trong khĆng gian hay đć vêt mà trĚ

thành bùa chú, linh vêt, vêt may mín, vêt cæu an, vêt bâo vû, đçt linh thiöng„ Cān đĈi vęi tình huĈng ngđĜc Đường Về Ánh Dương

143

läi, vęi nhĕng ý niûm tiêu cĖc trong tâm cùng vęi âm thanh ngôn tĒ cĂ nëng lđĜng thçp, træm và nðng thì chúng ta sô täo ra sĖ nguy÷n rĎa, bùa ngâi, vêt thu hút nëng lđĜng bóng tĈi, vêt chēa đĖng nhĕng sinh vêt bóng tĈi hay ma quğ„ mà làm häi ngđĘi đđĜc hđęng đøn hay nhĕng ngđĘi khác nói chung Ě trong mċt phäm vi mĆi trđĘng.

Cān đĈi vęi nhĕng tĆn giáo phđėng Tåy, vü rìng nëng lđĜng âm thanh cao thçp cĎa ngôn tĒ thì không song hành vęi Ğ nghÿa tých cĖc hay tiêu cĖc cĎa ngôn tĒ nên nhĕng buĉi cæu nguyûn thü thđĘng diún ra trong sĖ im lðng và ý niûm bön trong ngđĘi cæu nguyûn sô là yøu tĈ chính mà không có sĖ hĊ trĜ tëng thêm hiûu quâ cĎa lĘi nói ngôn tĒ. BĚi vêy, tính chçt cĎa nhĕng tĆn giáo phđėng Tåy thü thđĘng yøu hėn tính chçt cĎa nhĕng tĆn giáo phđėng ĐĆng, nhđng vü nhĕng ngôn ngĕ phđėng Tåy là hû ngôn ngĕ đđĜc täo Đường Về Ánh Dương

144

ra bĚi tđ duy logic nön chčng gičp hĊ trĜ và thčc đèy mänh sĖ phát triùn cĎa logic và tđ duy, cho phòp con ngđĘi có thù đðt tên, phân loäi và hû thĈng tçt câ mąi thē cĂ trong mĆi trđĘng sĈng cĎa chúng ta - là n÷n tâng đù täo ra tçt câ thành quâ và thành tĖu khoa hąc công nghû chúng ta biøt ngày hôm nay. Và vì khoa hąc công nghû giúp làm cuċc sĈng cĎa chúng ta trĚ

nên dú dàng và đæy đĎ hėn - là đi÷u mà bân ngã và tđ

duy cĎa chúng ta luôn kiøm tìm, nên viûc chúng ta xem nhĕng ngôn ngĕ và tĆn giáo phđėng Tåy là tĈt hėn thü cďng là đi÷u dú hiùu. Tuy nhiên, Ě phđėng Tây ngày nay vén còn tćn täi nhi÷u loäi ngôn ngĕ hû âm thanh tĒ xa xđa mà vén cān đđĜc sĔ dĐng bĚi sĈ ít ngđĘi hay nhĕng nhĂm ngđĘi trong viûc thĖc hành trĒ

ma, trĒ quğ hay gąi hćn, nguy÷n rĎa, täo bùa ngâi„

giĈng nhđ sĖ khíc hąa trong các phim truyûn v÷ tiên nhân, phù thĎy hay trĒ tà bít ma.

Đường Về Ánh Dương

145

Vì rìng hû thĈng giáo dĐc hiûn täi chþ giúp chúng ta phát triùn v÷ tđ duy logic hay não trái là chýnh nön chúng ta ít khi nào câm nhên đđĜc nëng lđĜng cao hay thçp cĎa âm thanh ngôn tĒ mà chčng ta đang sĔ

dĐng. Nhđng rći chúng ta sô dæn câm nhên và ý thēc đđĜc nhĕng ngôn ngĕ mà chčng ta đang sĔ dĐng bĚi vü cė thù và não bċ cĎa chúng ta sô đđĜc thay đĉi và tái cçu trčc, đù chúng ta trĚ läi là con ngđĘi nguyên bân mà đã đđĜc thiøt kø ra ban đæu bĚi Chúa Cha cùng vęi các con cĎa NgđĘi (đi÷u này sô đđĜc đ÷ cêp trong nhĕng phæn sau). Rći chúng ta sô nhên ra rìng nhĕng ngđĘi viøt vën giăi không phâi là vì hą giăi v÷

sĔ dĐng tĒ vĖng hay ngĕ pháp mà là hą giăi v÷ sĔ

dĐng âm thanh và nhäc điûu, đĂ là sĖ hài hòa cao thçp cĎa dòng chây âm thanh Ě trong tĒng câu chĕ và đoän vën mà thêm chí là hą cďng khĆng Ğ thēc đđĜc đi÷u đĂ. Vêy nên, cách däy tiøng Viût và viøt vën mà chčng ta đang cĂ thü khĆng phâi là cách däy hoàn Đường Về Ánh Dương

146

toàn đčng đín, bĚi vü đĂ là cách nhün vën hąc và tiøng Viût bìng tđ duy logic chē không phâi bìng nëng lđĜng âm thanh và nhäc điûu.

V÷ vçn đ÷ trâi nghiûm, có mċt đi÷u chúng ta cæn hiùu đĂ là chúng ta không cæn phâi biøt høt tçt câ mąi thē, vì rìng đĂ là thĂi quen cĎa chúng ta, cĎa bân ngã và tđ duy cĎa chúng ta, rìng ta luôn muĈn biøt và ghi nhę mąi thē đù chúng ta câm thçy mình giăi hėn, tĈt hėn hay thành cĆng hėn. Đã tęi lúc chúng ta cæn bă

đi thĂi quen này rći, vü cďng giĈng nhđ nhĕng trā chėi mà chčng ta thđĘng chėi trön máy týnh hay điûn thoäi, rìng chúng ta có cæn phâi biøt nhĕng ngôn ngĕ

lêp trình hay nhĕng phæn m÷m đù làm nên nhĕng trò chėi đĂ đù ta có thù chėi đđĜc chúng hay không? Câu trâ lĘi là không. Và thĖc täi mà chčng ta đang sĈng Ě

trong cďng vêy, rìng chúng ta chþ là nhĕng ngđĘi chėi và ngđĘi chėi thü chþ cæn biøt hû thĈng luêt lû cĎa trò Đường Về Ánh Dương

147

chėi là đĎ, đĂ là luêt nhân quâ, luêt cân bìng hay luêt hçp dén đù chúng ta có thù hąc têp, trâi nghiûm và sáng täo trong thĖc täi này.

Mċt đi÷u nĕa chčng ta cďng cæn hiùu đĂ là nhĕng linh hćn mà tham gia sáng täo và quân lý nhĕng thĖc täi vêt chçt thì hą sĔ dĐng nhĕng cė thù vęi träng thái vêt chçt và cçu trúc não bċ khác nhau đù cho phép hą nhìn thçy và làm viûc đđĜc trên nhĕng hû thĈng vô hình mà vên hành tçt câ vêt chçt trong thĖc täi cĎa chúng ta. Vì thø, hą không nhìn thçy và câm thĐ thĖc täi vêt chçt nhđ cái cách chčng ta nhün thçy và câm thĐ hìng ngày, mà tçt câ nhĕng gì hą nhìn thçy là nëng lđĜng hay ý thēc luôn Ě trong träng thái chuyùn đċng và biøn đĉi. Cďng giĈng nhđ nhĕng trā chėi trön máy tính cĎa ta vêy, giao diûn cĎa ngđĘi chėi thü khác hoàn toàn so vęi giao diûn cĎa nhĕng ngđĘi quân lý và täo dĖng nên nhĕng trā chėi đĂ.

Đường Về Ánh Dương

148

9. TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN

Đường Về Ánh Dương

149

Có nhi÷u cách nhìn hay kiøn thēc sai lûch v÷ bân ngã trong xã hċi hiûn täi cĎa chúng ta rìng bân ngã là ngućn gĈc cĎa mąi cái xçu và tiêu cĖc nên chúng ta cæn hąc cách nhên diûn, áp chø và loäi bă bân ngã Ě

trong münh. Đåy là mċt cách nhün khĆng đčng bĚi vì bân ngã là mċt thành phæn cĈt yøu cĎa cė thù vêt chçt, mċt khi chúng ta còn sĈng trong cė thù vêt chçt thì bân ngã sô còn tćn täi, dù là Ě tæng ý thēc thē 3, thē 5, thē 7 hay thē 9. Điùm khác nhau chþ là Ě tæng ý thēc cao hėn thü sinh vêt sĈng vęi ý thēc cĎa linh hćn nhi÷u hėn vęi trí tuû cao hėn nön bân ngã và sĖ

sĜ hãi cĎa cė thù vêt chçt không còn làm chĎ nhĕng sĖ lĖa chąn và quyøt đĀnh cĎa sinh vêt.

Nhđ đã nĂi Ě phæn trđęc, viûc chúng ta xem bân ngã và sĖ sĜ hãi cĎa cė thù là sai trái mà khiøn chúng ta tìm cách loäi bă chúng hay né tránh chúng thì ta chþ càng làm bân ngã và tđ duy cĎa ta trĚ nên biøn Đường Về Ánh Dương

150

tđęng hay là trĚ thành siêu bân ngã, siöu tđ duy vęi cách chúng ta dùng nhĕng suy nghÿ khác nhau đù biûn hċ cho bân thån nhđ: TĆi khĆng viûc gì phâi bućn bã, ghen tĀ, tēc giên hay thçt vąng vęi ngđĘi đĂ

hay viûc đĂ; tĆi khĆng chçp nhĕng đi÷u nhă nhðt; ai gieo nhân nào thì tĖ nhên quâ đçy„ Và vęi nhĕng cách suy nghÿ nhđ vêy, chúng ta sô dæn không câm thçy sĖ sĜ hãi bên trong nĕa mà chúng ta sô câm thçy giĈng nhđ là sĖ tĖ tin hay sēc mänh Ě bên trong, làm chúng ta læm tđĚng là münh đã đät đđĜc sĖ an bình, tĖ

täi hay chçp nhên Ě bên trong nhđng thĖc chçt đĂ chþ là mċt träng thái tĖ cao cĎa bân ngã và tđ duy cĎa ta.

Đù bân ngã và tđ duy cČng vęi cė chø sĜ hãi cĎa nó không còn làm chĎ chúng ta nĕa thì chúng ta chþ có mċt cách duy nhçt đĂ là têp quan sát và nhên diûn chính bân thân mình, quan sát tĒng câm xúc, tĒng mong muĈn và tĒng suy nghÿ bön trong rìng chúng Đường Về Ánh Dương

151

đøn tĒ đåu, täi sao chúng läi xây ra, chčng đøn tĒ linh hćn cĎa ta hay là tĒ bân ngã và tđ duy cĎa ta, nøu đøn tĒ bân ngã và tđ duy cĎa ta thü chčng đđĜc täo ra tĒ

nhĕng khái niûm, đĀnh nghÿa hay ni÷m tin nào mà ta đang giĕ bên trong mình. Rći khi chúng ta nhên diûn và nhìn thçy đđĜc dæn tĒng khía cänh cĎa bân ngã và tđ duy thü tĖ khíc trí tuû cĎa chúng ta sô tëng lön và mĚ rċng, cďng nhđ sĖ mĚ rċng cĎa ý thēc linh hćn cĎa ta Ě trong cė thù vêt chçt, đù bân ngã và tđ duy sô giâm dæn sĖ kiùm soát cĎa nĂ đøn vęi nhĕng sĖ lĖa chąn và quyøt đĀnh cĎa chúng ta Ě trong đĘi sĈng.

Bìng cách chúng ta quan sát và nhên diûn chính bân thân mình qua viûc thĖc hành thi÷n hay dành cho mình nhĕng khoâng thĘi gian yön tÿnh, cďng nhđ

chúng ta cæn quan sát chính mình mąi lúc mąi nėi trong cuċc sĈng hìng ngày thì chúng ta sô dæn thçy đđĜc hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bên Đường Về Ánh Dương

152

trong mà täo ra nhĕng phân ēng câm xčc, hành đċng, lĘi nĂi hay suy nghÿ khi nhĕng đi÷u bên ngoài xây đøn vęi ta, cďng nhđ là nhĕng mong muĈn, kĝ vąng cĎa ta vào nhĕng ngđĘi khác hay nhĕng đi÷u bên ngoài. Nhĕng khái niûm, đĀnh nghÿa hay ni÷m tin nhđ: Nhđ thø nào là ngđĘi lä, bän bè, bän thån, ngđĘi yöu, ngđĘi thân, ông bà, cha mõ, con cái, vĜ chćng, cô chú, anh chĀ em„ cho đøn nhĕng chēc vĐ hay cė

quan nhđ bác sÿ, kĠ sđ, bċ đċi, nông dân, công nhân, đćng nghiûp, nhân viên, søp trđĚng, quân lý, kø toán, tài xø, phĐc vĐ, công ty, chính quy÷n, nhà nđęc„

cďng nhđ nhĕng đi÷u täo nön vën hĂa xã hċi nhđ quà cáp, lú läc, kğ niûm, sinh nhêt, Ğ nghÿa màu síc, lĀch sĖ, ga lëng, hiøu thâo„

Khi chúng ta nhên ra hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin Ě bên trong rći thü khĆng cĂ nghÿa là chúng ta sô rď bă høt chúng, bĚi vì chúng là n÷n Đường Về Ánh Dương

153

tâng đù tçt câ chúng ta cùng nhau trâi nghiûm và sáng täo Ě trong mċt thĖc täi vêt chçt, nøu không có chúng thì chúng ta sô không biøt làm gì và khĆng cĂ gü đù làm cďng nhđ chčng ta sô không biøt cách đĈi xĔ và tđėng tác vęi nhau ra sao. Vêy nên, khi chúng ta nhên diûn và thçu hiùu đđĜc sĖ tćn täi cĎa hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin Ě trong ta rći thì chúng ta sô xem chúng là mċt hû thĈng n÷n tâng hay lý tđĚng cuċc sĈng đù chúng ta lĖa chąn chçp nhên chčng, đù chúng ta cùng vęi nhĕng ngđĘi khác trong cùng mċt mĆi trđĘng biøt cách ēng xĔ, tđėng tác và sáng täo cČng nhau, nhđ thø mà täo ra trâi nghiûm cho chúng ta.

Qua đĂ, chčng ta hiùu đđĜc rìng hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin trong ta thì chþ mang tính chçt cĐc bċ, tēc là Ě mĊi hành tinh sĖ sĈng khác nhau Ě nhĕng tæng ý thēc khác nhau thü đ÷u có mċt Đường Về Ánh Dương

154

hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin khác biût đù giúp cho nhĕng sinh vêt có các cách ēng xĔ và tđėng tác vęi nhau khác biût, nhđ vêy mà sô täo ra nhĕng trâi nghiûm hoàn toàn khác biût. Ngay câ vęi đäo cĎa Cha, Ě mċt hành tinh thì Cha chçp nhên nhĕng ngđĘi theo đäo sĈng vęi nhĕng cách ēng xĔ

nhçt đĀnh nhđng Ě mċt hành tinh khác thì Cha läi không chçp nhên nhĕng cách ēng xĔ đĂ, vęi mĐc đých là đù täo ra nhĕng trâi nghiûm khác nhau cho các linh hćn Ě nhĕng nėi khác nhau trong vď trĐ, đù mĚ rċng và phát triùn khâ nëng, ti÷m nëng sáng täo cĎa ý thēc tĖ do hay linh hćn.

Rći khi ta rĘi bă cė thù vêt chçt chčng ta đang mang thì chúng ta sô đù läi bân ngã và tđ duy cĎa mình vęi hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin mà chčng ta đã hąc têp và tých lďy đđĜc tĒ mĆi trđĘng vêt chçt này, đù chúng ta trĚ läi là ý thēc tĖ do hay Đường Về Ánh Dương

155

linh hćn cĎa mình - là bân chçt thêt sĖ cĎa chúng ta vęi sĖ thçu hiùu, trí tuû và tünh yöu (vĆ đi÷u kiûn) mà chčng ta đã tých lďy đđĜc qua sĖ trâi nghiûm và sáng täo trong nhĕng thø gięi vêt chçt khác nhau. Và khi chčng ta đi đøn nhĕng hành tinh sĖ sĈng khác Ě trong vď trĐ, chúng ta sô hąc têp và tiøp thu mċt hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin męi đù chúng ta biøt cách ēng xĔ, tđėng tác và sáng täo cùng vęi nhĕng ngđĘi khác Ě trön hành tinh đĂ.

Hiùu đđĜc đi÷u này rći, chúng ta sô thçy rìng hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin Ě trong mċt thø gięi vêt chçt thì chþ mang tính chçt hđęng dén, tham khâo và chúng ta có quy÷n tĖ do có lĖa chąn hay chçp nhên chčng hay khĆng, đù rći chúng ta sô không còn dùng hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin này đù täo ra mình là ai Ě trong mċt môi trđĘng xã hċi thêm nĕa. Hay nói mċt cách khác, vęi Đường Về Ánh Dương

156

sĖ thçu hiùu này, chúng ta sô khĆng cān đù bân ngã cė thù kiùm soát và täo ra nhĕng mong muĈn, câm xúc, phân ēng hay suy nghÿ mà đù täo dĖng hay bâo vû hình ânh cĎa bân thân Ě trong xã hċi thêm nĕa. Ví dĐ, khi ta hiùu đđĜc khái niûm ngày sinh nhêt là đđĜc dĖng nön đù täo ra trâi nghiûm cho con ngđĘi vęi viûc chúng ta chúc mĒng, tðng quà và tĐ têp vui vó cùng nhau thì chúng ta có quy÷n tĖ do lĖa chąn có chúc mĒng, tðng quà hay tham gia tiûc cĎa ngđĘi khác hay khĆng, dČ cho đĂ là ngđĘi bän, ngđĘi thån, ngđĘi yêu, đćng nghiûp hay bçt kü ai đi chëng nĕa. Nhđ thø, viûc chúng ta có chúc mĒng, tðng quà hay tham gia tiûc cĎa ngđĘi khác hay không thì sô khĆng cān đù täo ra hình ânh cĎa bân thân hay hình ânh cĎa ngđĘi khác thêm nĕa, cďng nhđ chčng ta sô khĆng cān mong đĜi hay ép buċc bçt kì ai phâi chúc mĒng, tðng quà hay tham gia tiûc sinh nhêt cĎa mình nĕa. TĒ đåy, khi chúng ta có chúc mĒng, tðng quà hay tham gia tiûc Đường Về Ánh Dương

157

cĎa ngđĘi khác hay khĆng, hay ngđĘi khác có chúc mĒng, tðng quà hay tham gia tiûc cĎa ta hay không thü cďng sô không có bçt kì ai phâi trâi qua nhĕng câm xúc sĜ hãi nhđ bućn bã, thçt vąng, cĆ đėn, tēc giên hay ghen tĀ„ bĚi vì trong chúng ta không còn bçt kì mong muĈn hay kĝ vąng nào vào ngđĘi khác hay nhĕng đi÷u bên ngoài thêm nĕa. Lúc này, khi chúng ta có mong muĈn chúc mĒng, tðng quà hay tham gia tiûc cĎa ngđĘi khác thü đĂ là vü trong chčng ta chþ có mċt Ğ đĀnh duy nhçt: Làm cho chýnh münh cďng nhđ

ngđĘi khác đđĜc vui vó, an bình và hänh phčc. Và đĂ

chính là lúc chúng ta bít đæu sĈng vęi tình yêu vô đi÷u kiûn bön trong münh, cho đi mċt cách không bít buċc bân thån cďng nhđ khĆng òp buċc hay kĝ vąng bçt kì sĖ đáp trâ nào tĒ ngđĘi khác đù täo ra tình yêu, ni÷m vui và hänh phúc cho bân thån ta cďng nhđ

ngđĘi khác bên ngoài.

Đường Về Ánh Dương

158

Tđėng tĖ nhđ vêy vęi tçt câ nhĕng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin khác Ě trong cuċc sĈng, chúng ta hąc têp và chçp nhên chčng đù chúng ta có n÷n tâng biøt cách giao tiøp, ēng xĔ, trâi nghiûm và sáng täo cùng nhĕng ngđĘi khác xung quanh ta Ě trong mċt thĖc täi vêt chçt. Và vì chúng ta không còn dùng chčng đù täo ra mình là ai, täo ra hình ânh cĎa bân thân là gì Ě trong xã hċi nên chúng ta không phâi gò ép hay bít buċc bân thân phâi tuân theo bçt kü đi÷u gü, cďng nhđ chčng ta sô không gò ép hay bít buċc bçt kì ai phâi tuân theo, làm theo bçt kü đi÷u gì, dù cho đĂ là ngđĘi lä, bän bñ hay ngđĘi chúng ta yêu thđėng. Lčc này, chčng ta vén sô quan tâm, hăi han, chúc mĒng, tðng quà hay làm nhĕng đi÷u gü đĂ cho ngđĘi khác, bän bñ hay ngđĘi thđėng yöu nhđng đĂ sô là vì chúng ta mong muĈn làm cho ngđĘi khác câm thçy vui vó, hänh phúc và khăe mänh chē không phâi vì nhĕng khái niûm hay ni÷m tin rìng chúng ta phâi Đường Về Ánh Dương

159

đĈi xĔ vęi ai ra sao hay làm cho ai bçt kü đi÷u gì. Và khi chúng ta làm ngđĘi khác vui vó và hänh phúc thì ni÷m vui và hänh phčc cďng sô quay läi vęi chúng ta -

đåy chýnh là hiûn thân cĎa tünh yöu vĆ đi÷u kiûn mà chčng ta dành cho ngđĘi khác và tünh yöu vĆ đi÷u kiûn này cďng sô quay trĚ läi vęi chính bân thân ta.

Khi chúng ta còn sĈng vęi bân ngã và tđ duy cĎa mình, vęi mċt hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin Ě bön trong thü chčng ta thđĘng suy nghÿ và gò ép bân thân theo mċt hđęng cĐ thù nào đĂ, rìng chúng ta cæn trĚ nön nhđ thø nào, cæn đät đđĜc nhĕng gì, cæn cĂ đđĜc nhĕng gì, cæn hąc đđĜc nhĕng gü„ mà thđĘng xuyên täo ra cho chúng ta nhĕng câm xúc sĜ

hãi nhđ tēc giên, bućn bã, ghen tĀ, thçt vąng, tĖ ti„

bĚi vì nhĕng kĝ vąng và mong muĈn chúng ta tĖ täo ra cho chýnh münh thü khĆng đđĜc đáp ēng. BĚi vêy, chúng ta tĖ nhĈt mình läi trong cái hû thĈng khái Đường Về Ánh Dương

160

niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin mà chčng ta đã hąc têp và tiøp thu đđĜc tĒ mĆi trđĘng vën hĂa xã hċi, đù rći chúng ta tĖ thu nhă chính mình läi và không cho phòp ta đđĜc trĚ thành chính mình - là mċt linh hćn tĖ do, là mċt đi÷u kĝ diûu mà ThđĜng Đø hay Cha đã täo ra vęi ý chí tĖ do và ti÷m nëng vĆ tên đù täo ra bçt kì sĖ lĖa chąn hay quyøt đĀnh nào, cďng nhđ vęi khâ nëng vĆ tên đù có thù trĚ thành bçt cē ai, đi÷u gì và nhđ thø nào.

Không chþ dĒng läi Ě đĂ, vęi bân ngã và tđ duy cùng hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bên trong nĂ, chčng ta cďng khĆng cho phòp ngđĘi khác đđĜc tĖ do trĚ thành chính mình, nhçt là đĈi vęi nhĕng ngđĘi thån và ngđĘi chčng ta thđėng yöu.

Chúng ta cē nghÿ rìng khi yöu thđėng ngđĘi khác, chúng ta càng quan tâm, chia só, nói chuyûn, nhíc nhĚ hay däy dĊ ngđĘi khác thì là chúng ta càng yêu Đường Về Ánh Dương

161

thđėng ngđĘi ta nhi÷u hėn nhđng thĖc tø là chúng ta chþ đang nhĈt ngđĘi khác vào trong mċt cái khuôn khĉ hän hõp, đù ta täo ra hình ânh cĎa bân thân mình vęi hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bên trong ta. Do vêy, đi÷u đčng đín chúng ta có thù làm là gičp ngđĘi khác hiùu đđĜc cách thēc mąi thē

tćn täi và vên hành, rći chúng ta có thù đđa cho ngđĘi khác nhĕng gĜi Ğ hay đĀnh hđęng nhçt đĀnh mà phù hĜp vęi tĒng giai đoän phát triùn cĎa hą, đù hą thçu hiùu và tĖ thån münh đđa ra nhĕng sĖ lĖa chąn và quyøt đĀnh cho riöng münh, đù hą có thù đđĜc tĖ do trĚ thành chính mình.

Vêy nên, vęi tünh yöu vĆ đi÷u kiûn chúng ta dành cho ngđĘi khác cďng nhđ cho chýnh bân thân mình, chúng ta sô không còn gò ép hay kĝ vąng bçt kü đi÷u gì vào bân thån cďng nhđ vào ngđĘi khác bên ngoài chčng ta, đù chúng ta bít đæu cho phép bân thân Đường Về Ánh Dương

162

đđĜc tĖ do trĚ thành chýnh münh cďng nhđ ngđĘi khác đđĜc tĖ do trĚ thành chính hą mà không ai sô phâi qua nhĕng câm xúc sĜ hãi nhđ cái cách mà chčng ta đang trâi nghiûm thêm nĕa. Và khi chúng ta không còn gò ép, kĝ vąng bân thån hay ngđĘi khác theo hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin Ě trong ta nĕa thì chúng ta sô bít đæu trâi nghiûm đđĜc tình yêu lēa đĆi thêt sĖ là gü. ĐĂ là tünh yöu vęi muôn vàn cách thēc thù hiûn, chúng ta có thù hăi han và quan tâm nhau thđĘng xuyên hay không có sĖ hăi han và tđėng tác hìng ngày hay chþ có nhĕng lĘi hăi thëm ngín ngĎn và nhĕng viûc làm nhă nhðt thi thoâng„ mà tçt câ chþ nìm Ě đĆi mít cĎa nhau, rìng chþ vęi ánh mít mà chúng ta có thù câm nhên đđĜc tình yêu cĎa ngđĘi khác dành cho ta hay không.

ĐĂ chýnh là tünh yöu thêt sĖ, là sĖ gín køt thiêng liêng giĕa hai linh hćn mà vđĜt ngoài không gian và Đường Về Ánh Dương

163

thĘi gian. Cďng do vêy mà trong vën hĂa xã hċi chúng ta tćn täi cåu nĂi “ĐĆi mít là cĔa sĉ tâm hćn”, chþ cæn mċt ánh mít chúng ta có thù “nghe” đđĜc tçt câ nhĕng gì mċt ngđĘi muĈn nói, chþ cæn mċt ánh nhìn chúng ta có thù câm nhên đđĜc mċt ngđĘi yöu thđėng ta biøt bao nhiöu. ĐĂ là mċt sĖ kĝ diûu, là đĆi mít cĎa con ngđĘi chúng ta mà Cha cùng các con cĎa NgđĘi đã bă ra biøt bao nhiêu công sēc và qua bao nhiêu công trình sáng täo đù có thù cĂ đđĜc sĖ kĝ

diûu này ngày hĆm nay, đù các con cĎa Cha có thù trâi nghiûm và sáng täo trong thø gięi vêt chçt, đù các linh hćn có thù nhìn thçu nhau và câm nhên đđĜc nhau vđĜt trên tçt câ mąi ngôn tĒ, mąi hình thēc, mąi vó ngoài và mąi hành đċng.

Và khi chúng ta bít đæu sĈng vęi tünh yöu vĆ đi÷u kiûn bön trong, cďng nhđ trý tuû cĎa chúng ta bít đæu phát triùn và mĚ rċng thì chúng ta sô vên hành cuċc Đường Về Ánh Dương

164

sĈng cĎa mình vęi nhi÷u ý thēc tĖ do hay linh hćn cĎa ta hėn, rći vêy mà bân ngã và tđ duy sô giâm dæn sĖ thĈng trĀ cĎa nó Ě bên trong chúng ta. Vęi sĖ giâm bęt cĎa bân ngã và tđ duy - cái mà vên hành phĐ

thuċc vào không gian và thĘi gian, cďng nhđ chčng ta không còn bám chðt vào hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bên trong ta thì chúng ta sô giâm dæn sĖ phĐ thuċc vào không gian và thĘi gian, đù chúng ta dæn cĂ đđĜc träng thái an nhiên Ě trong hiûn täi và Ě bçt kü nėi nào ta đang Ě. Nhđ vêy, nhĕng suy nghÿ, lo líng, mong muĈn hay vċi vàng v÷ tđėng lai, chĈn Ě hay bçt kü đi÷u gì Ě trong chčng ta thü cďng sô dæn biøn mçt. Cďng nhđ cái cách hiûn täi mà chúng ta mong muĈn Ě gæn ngđĘi münh yöu thđėng hay vċi vàng đi cČng hą càng nhanh, càng nhi÷u càng tĈt thì cďng sô tan biøn vì chúng ta sô luôn câm nhên đđĜc sĖ køt nĈi linh thiêng giĕa hai linh hćn mà vđĜt ngoài mąi khoâng cách không gian và thĘi gian. Vêy nên, Đường Về Ánh Dương

165

sĖ tđėng tác và køt giao giĕa hai cė thù vêt lý thì chþ gičp làm tëng thöm, làm såu thöm sĖ gín køt và hòa quyûn thiêng liêng giĕa hai linh hćn.

Khi chúng ta bít đæu sĈng vęi tünh yöu vĆ đi÷u kiûn nhi÷u hėn thü tünh yöu cĂ đi÷u kiûn trong ta mà đđĜc täo ra bĚi bân ngã và tđ duy thü cďng sô giâm dæn, nghÿa là nhĕng đi÷u bên ngoài xây ra đøn vęi chúng ta sô không còn làm bân ngã ta täo ra nhĕng chçt hóa hąc đù làm cė thù ta câm thçy hào hēng hay hđng phçn thêm nĕa, vì chúng ta không còn dùng hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bön trong đù täo ra hình ânh cĎa bân thån hay đù làm cė thù ta câm thçy đđĜc an toàn, đđĜc chçp nhên Ě trong mċt mĆi trđĘng. Ví dĐ, ta sô không còn câm thçy hào hēng hay phçn khých khi đđĜc ngđĘi khác tðng quà hay làm đi÷u gü đĂ cho ta nĕa bĚi vì chúng ta không còn dùng ni÷m tin tðng quà hay ni÷m tin đđĜc ngđĘi khác Đường Về Ánh Dương

166

quan tåm đù täo ra hình ânh bân thån hay đù làm cė

thù ta đđĜc câm thçy xēng đáng, chçp nhên hay yêu thđėng thöm nĕa, nhđng chčng ta sô câm nhên đđĜc mċt sĖ hänh phúc và an bình nhõ nhàng sâu bên trong chčng ta và đĂ chýnh là tünh yöu vĆ đi÷u kiûn nøu nhđ hành đċng tðng quà hay làm đi÷u gü đĂ cho ta tĒ ngđĘi khác cďng xuçt phát tĒ tünh yöu vĆ đi÷u kiûn Ě trong hą.

Tđėng tĖ nhđ vêy, chčng ta cďng sô mçt dæn tình yöu cĂ đi÷u kiûn bön trong ta đĈi vęi nhĕng đi÷u bên ngoài nhđ sĖ giàu có vêt chçt, sĚ hĕu đć hiûu, gðp ngđĘi nĉi tiøng, quen ngđĘi xinh đõp, đi nhi÷u thçy nhi÷u, đät nhi÷u thành cĆng„ và tünh yöu cĂ đi÷u kiûn cĎa cė thù ta sô thu nhă v÷ träng thái cė bân cĎa nó vęi nëm giác quan cĎa cė thù là thính giác, thĀ

giác, khēu giác, vĀ giác và xčc giác. Nhđ khi chčng ta nghe đđĜc mċt bân nhäc hay, nhìn thçy nhĕng đi÷u Đường Về Ánh Dương

167

ta yêu quý, ngĔi thçy nhĕng mČi thėm nhõ nhàng, ën đđĜc nhĕng mĂn ën ngon hay xčc chäm nhĕng đć vêt, nhĕng ngđĘi ta thđėng yöu và nhĕng con vêt mà ta yöu quĞ. Nhđ thø, tünh yöu cĂ đi÷u kiûn cĎa cė thù ta vén có vĀ trí và vai trò quan trąng cĎa nĂ, đðc biût là khi xây ra sĖ køt giao giĕa hai cė thù vêt lý cĎa hai linh hćn có gín køt yöu thđėng vęi nhau, đĂ là mċt sĖ

køt hĜp khuøch đäi sĖ gín køt thiêng liêng giĕa hai linh hćn, là mċt sĖ hòa quyûn, trao đĉi, kích hoät và thông chây nëng lđĜng cĎa toàn bċ hai cė thù vęi sĖ

tham gia cĎa toàn bċ nëm giác quan cĎa cė thù vêt lý.

ĐĂ là mċt sĖ kĝ diûu cĎa täo hóa, mċt trâi nghiûm đðc biût trong tçt câ các loäi trâi nghiûm mà con ngđĘi Ě trong tæng ý thēc thē 3 này hiøm ai đã trâi nghiûm qua. BĚi vì bân ngã và tđ duy vęi sĖ sĜ hãi, vęi hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bên trong cďng nhđ yøu tĈ nghiûp quâ thì täo ra nhi÷u vçn Đường Về Ánh Dương

168

đ÷ và nhĕng sĖ tíc nghôn v÷ mðt nëng lđĜng cho cė

thù cĎa con ngđĘi, đù rći ngën cân sĖ køt giao và hòa nhêp thiêng liêng cĎa hai cė thù vêt lý cĎa hai linh hćn. Tuy nhiön, con ngđĘi sô bít đæu trâi nghiûm đđĜc sĖ køt giao thiöng liöng này khi con ngđĘi đđĜc chĕa lành hoàn toàn v÷ mðt vêt chçt cďng nhđ nëng lđĜng đù có thù bđęc qua Trái Đçt męi - Trái Đçt mà tćn täi Ě trong tæng ý thēc thē 5, nėi mà sĖ sĜ hãi, bóng tĈi, bûnh têt hay tuĉi già thì không còn tćn täi nĕa.

Đường Về Ánh Dương

169

10. SÁNG TẠO

Đường Về Ánh Dương

170

Trđęc tiên, chúng ta cæn hiùu tđ duy sáng täo là gì.

Tđ duy cĎa chúng ta hoät đċng cďng tđėng tĖ nhđ mċt chiøc máy tính hiûn đäi ngày hĆm nay, đ÷u là mċt hû thĈng ý thēc không tĖ do, nghÿa là nĂ khĆng thù tĖ täo ra køt quâ, sĖ lĖa chąn hay quyøt đĀnh tĒ không thē gì mà cæn phâi có mċt hû thĈng thông tin n÷n tâng đù nó có thù vên hành Ě trên. Vęi tđ duy (bân ngã) thì hû thĈng thông tin n÷n tâng chính là hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin mà chčng ta đã hąc têp và tiøp nhên tĒ mĆi trđĘng vën hĂa xã hċi, còn vęi chiøc máy tính thì hû thĈng thông tin n÷n tâng chính là hû đi÷u hành, nhĕng phæn m÷m và chđėng trünh.

GiĈng nhđ nhĕng phæn m÷m trên máy tính mà chþ phân ēng, hoät đċng và täo ra køt quâ khi ta tđėng tác vęi chúng, cung cçp thĆng tin đæu vào đù chúng có thù täo ra køt quâ đæu ra thì bân ngã và tđ duy cďng giĈng y nhđ vêy, bân ngã và tđ duy sô täo ra nhĕng phân ēng mong muĈn, câm xčc, hành đċng hay suy nghÿ khi cĂ nhĕng yøu tĈ bên ngoài xây đøn vęi chčng ta, qua nëm giác quan câm thĐ cĎa cė thù vêt Đường Về Ánh Dương

171

lý. Tuy nhiên, khi xét v÷ khía cänh sáng täo thì phân ēng mong muĈn là đi÷u quan trąng hėn câ, vü đĂ là đi÷u cĈt lĄi đù täo nên sĖ sáng täo. Ví dĐ, ta muĈn xây mċt ngôi nhà, muĈn làm nên mċt chiøc xe, muĈn may mċt chiøc áo, muĈn làm nên mċt đĆi dòp, muĈn làm nên công cĐ lao đċng thay sēc con ngđĘi, muĈn täo ra mċt khu vui chėi giâi trí cho tró em và thiøu niên, muĈn täo nên mċt khu dån cđ hiûn đäi và an toàn„

Đù hiùu cách hoät đċng cĎa tđ duy sáng täo, chúng ta sô lçy mċt ví dĐ đėn giân v÷ mċt phæn m÷m máy tính mà có thù tĖ đċng sáng täo ra nhĕng ngôi nhà khác nhau. Đù mċt phæn m÷m có thù tĖ nó sáng täo ra nhĕng ngôi nhà khác nhau, chúng ta cæn täo cho nó mċt n÷n tâng thĆng tin trđęc tiên: Thē nhçt là n÷n nhà nhđ thø nào, diûn tích gięi hän là bao nhiêu, có mçy loäi n÷n nhà, vêt liûu ra sao, n÷n nhà tđėng tác vęi tđĘng bao ngoài nhà và tđĘng trong nhà nhđ

thø nào; thē hai là tđĘng nhà có bao nhiêu loäi, dày măng ra sao, vân chþ trang trý tđĘng nhđ thø nào, có Đường Về Ánh Dương

172

bao nhiêu loäi sėn tđĘng và màu síc ra sao; thē ba là cĔa đi và cĔa sĉ, có bao nhiêu loäi cĔa và dày măng ra sao, cĔa sĉ cao thçp thì khoâng cách so vęi n÷n nhà là bao nhiêu; thē tđ là sàn nhà cĎa tæng trên nøu có, sàn dày măng bao nhiêu, lĊ sàn täo chĊ cho cæu thang to bao nhiöu mà tđėng ēng vęi chi÷u cao cĎa tđĘng nhà tæng dđęi; thē nëm là mái nhà, cĂ bao nhiêu loäi mái nhà, vêt liûu là gì, køt cçu ra sao, khoâng đđa ra cĎa các loäi mái nhà so vęi tđĘng bao là bao nhiöu„ Nhđ thø, vęi tçt câ nhĕng thông tin n÷n tâng và mĈi quan hû cĎa các thành phæn thĆng tin đã đđĜc xây dĖng nên, chúng ta có thù dùng thuêt toán ngéu nhiön đù phæn m÷m lĖa chąn ngéu nhiên các thành phæn thĆng tin đù ghép läi vęi nhau và täo thành vô sĈ nhĕng ngôi nhà khác nhau. SĈ lđĜng nhĕng ngôi nhà mà phæn m÷m có thù täo ra là vô cùng lęn, đĂ sĈ nhân cĎa tçt câ sĈ lđĜng cĎa tçt câ các thành phæn ngĆi nhà mà chčng ta đã cung cçp cho phæn m÷m. Tuy nhiên, dù cho con sĈ køt quâ này có thù là rçt lęn nhđng nĂ vén là mċt con sĈ hĕu hän, Đường Về Ánh Dương

173

là con sĈ rçt rçt nhă khi so vęi khâ nëng sáng täo vô tên cĎa ý thēc tĖ do hay linh hćn cĎa chúng ta.

Và phæn m÷m máy tính này chþ dĒng läi Ě nhiêu đĂ mà thĆi, nøu chúng ta bâo nó tĖ mình sáng täo ra nhĕng loäi cĔa khác nhau thì nó không thù làm đđĜc, mà chúng ta läi phâi cung cçp thöm thĆng tin đæu vào và mĈi quan hû giĕa các thành phæn thông tin v÷ các loäi cĔa khác nhau đù phæn m÷m có thù tĖ nó täo ra các loäi cĔa khác nhau: Các loäi vêt liûu khung cĔa, các loäi đċ dày khung cĔa, các loäi sėn cĔa, cĔa sĉ có mçy cánh, cĔa sĉ mĚ ngang hay mĚ dąc, cĔa sĉ bìng kính lçy sáng hay không, cĔa sĉ tròn cänh hay vuông cänh„

Tđėng tĖ, khi chčng ta dČng tđ duy đù sáng täo thì quá trình xây ra bön trong cďng giĈng y chang phæn m÷m đĂ. Nøu chúng ta muĈn sáng täo nên mċt ngôi nhà thü chčng ta cďng phâi hąc têp và ghi nhę các thành phæn cĎa ngôi nhà và mĈi quan hû giĕa các thành phæn đĂ, giĈng nhđ cái cách mà chčng ta cung cçp và thiøt lêp thông tin cho phæn m÷m máy tính.

Đường Về Ánh Dương

174

Nøu chúng ta muĈn vô nên mċt bēc tranh, chúng ta cďng phâi hąc têp và ghi nhę các nguyên tíc v÷ màu síc, bĈ cĐc, tþ lû, sáng tĈi, hình khĈi, đđĘng dén thĀ

giác„ Tuy nhiön, điùm khác nhau giĕa tđ duy cĎa ta và phæn m÷m máy týnh đĂ là: Tđ duy cĎa ta là mċt siêu máy tính mà công nghû cĎa con ngđĘi trong hàng triûu nëm nĕa cďng khĆng thù so sánh đđĜc hay täo ra đđĜc, đĂ là mċt siêu máy tính mà có thù ghi nhę mċt lđĜng rçt lęn thông tin trong ti÷m thēc và có thù xĔ lý chúng trong khoânh khíc đù täo ra køt quâ, phân ēng hay suy nghÿ cho ta khi ta mong muĈn đi÷u gü đĂ hay khi cĂ các đi÷u kiûn bên ngoài xây đøn vęi ta. Có rçt nhi÷u thông tin chúng ta ghi nhę trong ti÷m thēc mà ta thêm chí còn không ý thēc đđĜc sĖ tćn täi cĎa chúng Ě trong ta nhđng chčng läi trĖc tiøp täo ra nhĕng phân ēng, mong muĈn, hành đċng hay suy nghÿ cho ta. Do vêy mà nhĕng thĆng tin này thđĘng đđĜc gąi là nhĕng thông tin vô thēc hay là nhĕng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin vô thēc Ě bên trong chúng ta.

Đường Về Ánh Dương

175

DČ cho tđ duy cĎa chúng ta có thù lđu giĕ đđĜc mċt lđĜng rçt lęn thĆng tin nhđng sĖ sáng täo tĒ tđ

duy thü cďng cĂ gięi hän nhđ mċt phæn m÷m máy tính mà đã đđĜc đ÷ cêp Ě trön, đĂ sô là mċt con sĈ hĕu hän, là sĈ nhân cĎa tçt câ sĈ lđĜng cĎa tçt câ các thông tin n÷n tâng v÷ mċt lÿnh vĖc nào đĂ Ě trong đĘi sĈng cĎa chúng ta. Lúc này, sĖ xuçt hiûn và đćng hành cĎa ý thēc tĖ do hay linh hćn cĎa chúng ta sô giúp täo ra sĖ khác biût hoàn toàn. Vęi ý thēc tĖ do, chúng ta có thù phá vě mĈi quan hû và liên køt cĎa các thĆng tin cĂ trong ta đù täo ra thông tin hoàn toàn męi hay là đù täo ra sĖ sáng täo męi mó. Ví dĐ nhđ

chúng ta có thù täo ra mċt ngôi nhà vęi hình thēc bên ngoài bĀ quay ngđĜc 180 đċ, vęi mái nhà quay ngđĜc xuĈng đçt và mĂng nhà quay ngđĜc lên trĘi. Dù cho hình thēc bön ngoài là nhđ vêy nhđng chčng ta vén phâi dČng tđ duy vęi nhĕng kiøn thēc cė bân v÷ mċt ngĆi nhà đù có thù xây dĖng nên ngôi nhà vęi hình thēc bên ngoài bĀ lêt ngđĜc nhđ vêy: MĂng nhà nhđ

thø nào và èn giçu nhđ thø nào, các không gian bên Đường Về Ánh Dương

176

trong síp xøp ra sao mà vén sĔ dĐng đđĜc nhđ mċt ngĆi nhà bünh thđĘng, thoát nđęc và chĈng thçm ra sao khi ngôi nhà bĀ lêt ngđĜc sô täo ra rçt nhi÷u chĊ

chēa đĖng nđęc mđa„ Rći khi ngđĘi khác nhìn thçy ngôi nhà vęi vó ngoài bĀ lêt ngđĜc nhđ vêy thì hą sô ngäc nhiên và bêt ra tiøng cđĘi thích thú vì sĖ kĝ lä này.

Và đĂ cďng chýnh là ngućn gĈc cĎa tiøng cđĘi và sĖ hài hđęc Ě trong sĖ trâi nghiûm thø gięi vêt chçt cĎa chúng ta, là khi chúng ta sĔ dĐng ý thēc tĖ do hay linh hćn cĎa münh đù phá vě nhĕng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin cďng nhđ mĈi quan hû giĕa chúng Ě

bên trong chúng ta. Ví dĐ, täi sao các chđėng trünh hài kĀch mà có các diún viên nam giâ nĕ, có giąng nói và các hành đċng nĕ tính läi thđĘng täo ra đđĜc nhi÷u tiøng cđĘi? ĐĂ là vü trong chčng ta đã chçp nhên khái niûm hay ni÷m tin chung v÷ thø nào là nam gięi, thø nào là nĕ gięi cďng nhđ cách ën mðc, hành xĔ và nĂi nëng cĎa hai gięi ra sao Ě trong xã hċi nên sĖ hài hđęc đđĜc täo ra khi chúng ra thçy viûc Đường Về Ánh Dương

177

nam gięi ën bên và cđ xĔ nhđ nĕ gięi mà làm phá vě hay biøn đĉi khái niûm, ni÷m tin v÷ nam gięi và nĕ

gięi Ě trong ta. Tuy nhiên, không phâi ai cďng thçy đi÷u này là hài hđęc và vui nhċn bĚi vì nøu nhđ

chúng ta còn dùng khái niûm hay ni÷m tin v÷ nam gięi và nĕ gięi đù täo ra hình ânh cĎa bân thân, hay là ta còn dùng bân ngã đù vên hành cuċc sĈng cĎa münh, thü chčng ta cĂ xu hđęng bâo vû khái niûm hay ni÷m tin v÷ gięi tính Ě trong ta và vêy mà làm ta phán xét, chþ chích hay khó chĀu vęi nhĕng ngđĘi nam gięi mà ën mðc và hành xĔ nhđ nĕ gięi. Còn nøu nhđ

chúng ta chçp nhên khái niûm hay ni÷m tin v÷ nam gięi và nĕ gięi Ě trong xã hċi nhđng khĆng dČng chčng đù täo ra hình ânh cĎa bân thân thì chúng ta sô cho phép sĖ linh hoät và thay đĉi đĈi vęi khái niûm hay ni÷m tin v÷ gięi tính Ě trong ta, đù rći làm ta câm thçy sĖ vui nhċn và hài hđęc khi xem các chđėng trình hài kĀch vęi các diún viön nam đĂng giâ nĕ.

Qua đĂ, chčng ta cĂ thù thçy đđĜc mĈi quan hû giĕa sĖ hài hđęc và trí tuû, đĂ là nøu nhđ trý tuû cĎa Đường Về Ánh Dương

178

chúng ta càng cao hay ý thēc linh hćn cĎa ta càng cao thì chúng ta càng linh hoät và dú dàng thay đĉi hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bên trong, đù chúng ta càng dú dàng täo ra tiøng cđĘi và sĖ hài hđęc cho bân thån cďng nhđ ngđĘi khác Ě trong cuċc sĈng. NgđĜc läi, nøu nhđ trý tuû hay ý thēc linh hćn cĎa ta càng thçp, hay bân ngã và tđ duy cĎa ta càng nhi÷u thì chúng ta càng bám víu vào hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bön trong đù täo ra hình ânh cĎa bân thån mà làm chčng ta cĂ xu hđęng phán xét, chþ trích, ép buċc hay đçu tranh vęi ngđĘi khác bön ngoài, đù rći ta chþ toàn täo ra sĖ sĜ hãi cho chính bân thån cďng nhđ nhĕng ngđĘi khác xung quanh.

Täi sao nhĕng thø gięi vêt chçt trong tæng ý thēc thē 3 này läi khĂ khën và nhąc nhìn nhđ vêy? ĐĂ là bĚi vì sĖ khĂ khën, thách thēc và tríc trĚ sô täo ra nhĕng mong muĈn và đęc muĈn, rći tĒ nhĕng mong muĈn và đęc muĈn thì męi có thù hình thành nên sĖ

sáng täo. Ví dĐ nhđ mċt đēa tró, nøu chúng ta cung Đường Về Ánh Dương

179

cçp cho nó tçt câ mąi thē tĒ khi còn nhă cho đøn lúc trđĚng thành, tçt câ mąi thē nhđ thēc ën, đć chėi, quæn áo, công cĐ, xe cċ, nhà cĔa„ cďng nhđ tçt câ mąi thē xung quanh thü đ÷u yên bình và an läc thì nó sô không có bçt kì mong muĈn hay đęc muĈn gì, rći vêy mà nó không biøt mình mong muĈn trĚ thành ai, nhđ thø nào hay täo ra nhĕng gì cho cuċc đĘi mình.

BĚi vêy, dù tæng ý thēc thē 3 là tæng trâi nghiûm thçp nhçt nhđng đåy läi là tæng quan trąng nhçt, là sån chėi hay trđĘng hąc vęi nhĕng cuċc chiøn ánh sáng và bóng tĈi đù nhĕng linh hćn hąc têp và trâi nghiûm, đù täo ra nhĕng mong muĈn và mė đęc bên trong mà giúp chúng ta biøt đđĜc mình muĈn trĚ

thành ai và nhđ thø nào, cďng nhđ muĈn sáng täo ra nhĕng gü đù phĐc vĐ cho trâi nghiûm cĎa mình: Nhìn thçy ngđĘi bûnh mà ta muĈn trĚ thành y tá bác sÿ, nhìn thçy ngđĘi khác khĉ cĖc đi läi trên nhĕng con đđĘng đçt mà ta muĈn trĚ thành kĠ sđ cæu đđĘng, nhìn thçy nhĕng ngđĘi dân sĈng khĉ sĚ trong nhĕng cën nhà tći tàn mà ta muĈn trĚ thành kiøn trčc sđ, Đường Về Ánh Dương

180

nhìn thçy nhĕng sĖ bçt công trong xã hċi mà ta muĈn trĚ thành công an hay luêt sđ, nhün thçy nhĕng ngđĘi nông dân khĉ cĖc mà ta muĈn trĚ thành kĠ sđ máy mĂc đù täo ra nhĕng công cĐ thay sēc lao đċng cho con ngđĘi„ cho đøn nhĕng mong muĈn và đęc mė trĚ

thành nhĕng ngđĘi anh hùng, nhĕng siêu nhân hay nhĕng chiøn binh ánh sáng đù đánh đuĉi bóng tĈi và nhĕng đi÷u xçu xa Ě trong xã hċi.

Hiùu đđĜc nhđ vêy, chúng ta sô thçy rìng bóng tĈi và sĖ tách biût đĂng vai trā vĆ cČng quan trąng trong sĖ phát triùn và mĚ rċng không ngĒng cĎa täo hóa, rìng ma quğ hay nhĕng sinh vêt bóng tĈi v÷ sau cùng thì không phâi là nhĕng đi÷u chúng ta ghét bă hay không chçp nhên mà tçt câ chúng chính là nhĕng ngđĘi thæy và ngđĘi cô cĎa chúng ta, däy cho chúng ta nhĕng khĂ khën và thĔ thách đù rći täo nên vô vàn nhĕng mong muĈn và đęc mė trong ta, gičp ta biøt đđĜc mình muĈn trĚ thành ai, cái gü và nhđ thø nào cďng nhđ gičp ta phát triùn đđĜc khâ nëng tđĚng tđĜng và sáng täo cĎa bân thân.

Đường Về Ánh Dương

181

Đù phát triùn và mĚ rċng khâ nëng sáng täo cĎa linh hćn nói chung thì Chúa Cha, Chúa Con cùng các con cĎa Cha đã täo ra biøt bao công trình sĖ sĈng vęi nhĕng đi÷u kiûn và hoàn cânh khác nhau đù nhĕng linh hćn hąc têp và trâi nghiûm, đù thčc đèy täo ra nhĕng mong muĈn, đęc mė và sĖ tđĚng tđĜng bên trong mĊi linh hćn. Trái Đçt cĎa chúng ta cďng vêy, là mċt công trình sáng täo vęi nhĕng đi÷u kiûn và hoàn cânh nhçt đĀnh đù kích thích täo ra nhĕng mong muĈn và đęc mė Ě trong các linh hćn cďng nhđ kých thích khâ nëng tđĚng tđĜng và sáng täo cĎa các linh hćn.

Trái Đçt ban đæu đđĜc täo ra Ě tæng ý thēc thē 5

vęi sĖ hĊ trĜ cĎa khoa hąc công nghû tĒ các n÷n vën minh phát triùn Ě tæng ý thēc thē 5, 7 và 9, đĂ là nhĕng khoa hąc công nghû mà con ngđĘi hôm nay cďng khĆng thù tđĚng tđĜng ra đđĜc. Hą có nhĕng phi thuy÷n không gian dài tęi hàng ngàn ki-lô-mét mà có thù chēa đđĜc câ mċt quĈc gia hay chēa đĖng thđ

viûn các loài đċng thĖc vêt đù täo ra sĖ sĈng cho các Đường Về Ánh Dương

182

hành tinh męi theo lûnh cĎa Chúa Cha và Chúa Con ban xuĈng. Theo thiøt kø, Trái đçt vên đċng vęi mċt chu kĝ là cē 36000 nëm thü Trái Đçt sô thĖc hiûn sĖ

chuyùn giao tĒ tæng ý thēc thē 5 qua tæng ý thēc thē 3

hay ngđĜc läi. Nhđ vêy, khi mĊi chu kĝ køt thúc và sĖ

chuyùn đĉi cĎa Trái Đçt diún ra thì toàn bċ sĖ sĈng trên hành tinh sô bĀ giøt chøt bĚi thiön tai, đċng đçt, núi lĔa và sóng thæn Ě quy mô lęn.

Ban đæu, khi Trái Đçt cān khá sė khai và khý quyùn cĎa Trái Đçt còn rçt măng thì có mċt chu kĝ sĖ

sĈng đæu tiön đđĜc täo ra, đĂ là thĘi kĝ khĎng long mà chčng ta thđĘng gąi ngày hôm nay và chu kĝ này thì Trái Đçt nìm Ě trong tæng ý thēc thē 3. Vai trò cĎa hû đċng thĖc vêt đæu tiön này là đù giúp chuyùn hóa hû khí quyùn và n÷n đĀa chçt cĎa hành tinh cďng nhđ đù täo ra các khĈi chçt hĕu cė dđęi n÷n đçt mà qua thĘi gian trĚ thành các loäi tài nguyön khác nhau, đù chuèn bĀ cho nhĕng sĖ sĈng có ý thēc cao sau này. Và khi chu kĝ này køt thúc, toàn bċ hû đċng thĖc vêt bĀ

giøt chøt bĚi thiên tai quy mô lęn Ě trên hành tinh và Đường Về Ánh Dương

183

sau đĂ là rçt nhi÷u chu kĝ cĎa Trái Đçt không có sĖ

sĈng tćn täi, đù sĖ chuyùn hóa cĎa khí quyùn và đĀa chçt đđĜc diún ra mċt cách tĖ nhiên vęi mđa giĂ, nči lĔa, sĖ chìm xuĈng và nâng lên cĎa đĀa hünh đçt đai.

Cho đøn khi khí hêu và đĀa chçt cĎa Trái Đçt trĚ

nên ĉn đĀnh và sïn sàng cho sĖ sĈng có ý thēc cao thì Chúa Cha bít đæu täo ra nhĕng linh hćn hoàn toàn męi cho cĆng trünh Trái Đçt này. Và theo lûnh cĎa Chúa Cha và Chúa Con, chu kĝ sĖ sĈng có ý thēc cao đæu tiön đđĜc täo ra vęi sĖ tham gia sáng täo cĎa nhi÷u n÷n vën minh phát triùn tĒ các tæng ý thēc cao, đù täo ra hû sinh thái đċng thĖc vêt trong tĖ nhiên và täo ra sinh vêt ý thēc cao mà hĆm nay đđĜc gąi là con ngđĘi. ThuĚ ban đæu, vì các linh hćn còn non męi, chđa Ğ thēc đđĜc gì v÷ bân thån cďng nhđ thø gięi xung quanh nön con ngđĘi sė khai chþ sinh sĈng giĈng nhđ các loài đċng vêt vęi bân ngã hay bân nëng sinh tćn là chýnh. Con ngđĘi sė khai lčc này cĂ vó ngoài giĈng nhđ cái cách mà chčng ta gąi là ngđĘi vđĜn, vęi đðc điùm bên ngoài giĈng nhđ loài vđĜn nhđng cĂ tþ Đường Về Ánh Dương

184

lû tay chân gæn giĈng vęi con ngđĘi hôm nay và có lông bao phĎ toàn thån đù bâo vû con ngđĘi khăi các yøu tĈ tĖ nhiên bên ngoài.

TĒ đåy, khi mĊi chu kĝ cĎa Trái Đçt køt thúc thì có mċt sĈ lđĜng con ngđĘi nhçt đĀnh đđĜc chąn đđa lên các phi thuy÷n khĆng gian đù Trái Đçt thĖc hiûn sĖ chuyùn đĉi tæng ý thēc, sau đĂ thü con ngđĘi đđĜc thay đĉi träng thái nëng lđĜng đù khi Trái Đçt hoàn thành sĖ chuyùn đĉi thü con ngđĘi sô đđĜc đđa trĚ läi Trái Đçt đù tiøp tĐc sinh sĈng và phát triùn. Và sau mĊi sĖ chuyùn đĉi chu kĝ nhđ vêy thì mċt hû thĈng đċng thĖc vêt męi läi đđĜc täo ra cho Trái Đçt bĚi các n÷n vën minh phát triùn dđęi sĖ chþ đäo cĎa Chúa Cha và Chča Con. Nhđ thø, qua nhi÷u chu kĝ Trái Đçt thì linh hćn con ngđĘi bít đæu có ý thēc nhi÷u hėn v÷ bân thån cďng nhđ thø gięi vêt chçt xung quanh, bít đæu biøt täo ra nhĕng công cĐ cė bân, nhà Ě cė bân và biøt täo ra quæn áo thĆ sė tĒ da thú hay cây că. Và vęi sĖ phát triùn cĎa ý thēc linh hćn cĎa con ngđĘi qua sinh sĈng và trâi nghiûm, Chúa Cha và Đường Về Ánh Dương

185

Chča Con cho thay đĉi dæn hünh dáng và đðc điùm cė

thù cďng nhđ não bċ cĎa con ngđĘi đù tđėng ēng vęi sĖ phát triùn cĎa ý thēc linh hćn: Dáng ngđĘi thîng hėn, tay chån linh hoät hėn, ýt lĆng hėn, rëng nanh ngín läi, hàm rëng và mĄm thu ngín läi, khâ nëng tđ

duy cao hėn„

Sau khi ý thēc linh hćn cĎa con ngđĘi phát triùn tęi mċt ngđěng nhçt đĀnh, Chúa Cha và Chúa Con bít đæu cho các linh hćn phát triùn tĒ các tæng ý thēc cao đøn Trái Đçt đù vĒa trâi nghiûm và vĒa giúp ý thēc linh hćn cĎa con ngđĘi phát triùn mċt cách nhanh chĂng. ĐĂ chýnh là chu kĝ Trái Đçt trđęc chu kĝ hiûn täi cĎa chčng ta, là giai đoän chúng ta gąi là thĘi kĝ

Atlantis hay Lumeria mà đã täo ra nhĕng truy÷n thuyøt v÷ mċt n÷n vën minh cĖc kĝ tiên tiøn và phát triùn đã tĒng tćn täi trön Trái Đçt. Và sĖ thêt đčng là nhđ vêy, đĂ là mċt thĘi kĝ hoàng kim læn đæu tiên tćn täi trön Trái Đçt và chu kĝ này cĎa Trái Đçt thì nìm trong tæng ý thēc thē 5. Nhđ thø, sĖ xuçt hiûn cĎa các linh hćn phát triùn cao cùng vęi sĖ du nhêp cĎa tri Đường Về Ánh Dương

186

thēc và khoa hąc công nghû siêu viût thông qua sĖ

giao lđu vęi các n÷n vën minh phát triùn khác trong vď trĐ thü đã gičp cho n÷n vën minh cĎa nhân loäi lúc bçy giĘ vô cùng phát triùn và an läc. Vì rìng Trái Đçt lúc này tćn täi trong tæng ý thēc thē 5 nön Trái Đçt không bĀ tác đċng bĚi các thø lĖc hay các sinh vêt bóng tĈi mà thđĘng hoät đċng và hoành hành trong tæng ý thēc thē 3 và 4 là chýnh, cďng nhđ con ngđĘi không bĀ tác đċng bĚi sĖ lão hóa hay tuĉi già. Qua thĘi gian, con ngđĘi thĘi kĝ này đät tęi đþnh cao cĎa sĖ phát triùn v÷ mąi lÿnh vĖc: Khoa hąc công nghû, khoa hąc nëng lđĜng, khâ nëng tåm linh, ngĆn ngĕ, âm nhäc, kiøn trúc, nghû thuêt„

Rći chu kĝ này cĎa Trái Đçt cďng phâi đi đøn sĖ

køt thúc và hành tinh bít đæu sĖ chuyùn đĉi tĒ tæng ý thēc thē 5 qua tæng ý thēc thē 3. Lúc này, nhĕng linh hćn phát triùn cao mà đøn tĒ các tæng ý thēc cao thì biøt đđĜc đi÷u gì sô diún ra nên mċt phæn đi theo các phi thuy÷n đù dĘi khăi Trái Đçt, còn mċt phæn thü đi vào lāng đçt vęi các thành phĈ lęn bön dđęi mà hiûn Đường Về Ánh Dương

187

giĘ vén còn tćn täi nhđng Ě tæng ý thēc thē 5, đù né tránh nhĕng thâm hąa thiön nhiön khi Trái Đçt thĖc hiûn sĖ chuyùn đĉi tæng ý thēc. Có mċt sĈ lđĜng con ngđĘi cďng đđĜc lĖa chąn đù đđa lön các phi thuy÷n khi Trái Đçt thĖc hiûn sĖ chuyùn đĉi, rći khi sĖ

chuyùn đĉi xuĈng tæng ý thēc thē 3 køt thúc thì nhĕng con ngđĘi này đđĜc thay đĉi nëng lđĜng vêt chçt và đđĜc đđa trĚ läi Trái Đçt đù tiøp tĐc hąc têp và trâi nghiûm. Còn phæn lęn nhĕng con ngđĘi Ě läi trên mðt đçt lúc này thì chính là nhĕng linh hćn mà Chúa Cha đã täo ra cho cĆng trünh Trái Đçt tĒ ban đæu. Và bĚi vì ý thēc cďng nhđ trý tuû vén còn thçp nön con ngđĘi nghÿ rìng vęi công nghû bêc cao cĎa mình thì có thù ngën cân đđĜc sĖ chuyùn đĉi cĎa Trái Đçt và con ngđĘi đã cĈ gíng tác đċng tęi hành tinh nhđng chþ càng làm thiên tai và thâm hąa trĚ nên mãnh liût hėn, rći sau cùng thì mąi sĖ sĈng và mąi thē trên mðt đçt cďng bĀ quét säch nhđ sĖ køt thúc cĎa nhĕng chu kĝ

trđęc đĂ cĎa Trái Đçt.

Đường Về Ánh Dương

188

Khi Trái Đçt hoàn thành quá trình chuyùn đĉi xuĈng tæng ý thēc thē 3 và bít đæu mċt chu kĝ 36000

nëm męi - chính là thĘi kĝ hôm nay cĎa chúng ta, thì mċt hû đċng thĖc vêt męi läi đđĜc täo ra cho Trái Đçt. Và mċt sĈ lđĜng nhĕng linh hćn phát triùn cao mà đã di dĘi khăi Trái Đçt trđęc đĂ thü đđĜc lûnh cĎa Chča Cha và Chča Con đù quay trĚ läi b÷ mðt Trái Đçt vęi cė thù đã đđĜc hä thçp träng thái nëng lđĜng, đù đðt n÷n tâng cho mċt n÷n vën minh męi cĎa nhân loäi. Nhđ thø, hą trĚ läi mðt đçt tĒ nhĕng thành phĈ

trong lāng đçt hay tĒ nhĕng phi thuy÷n không gian và nhĕng con ngđĘi là linh hćn đđĜc täo ra riêng cho Trái Đçt thü cďng đđĜc đđa trĚ läi mðt đçt đù bít đæu mċt chu kĝ sĖ sĈng męi. Sau đĂ, nhĕng tri thēc đù làm n÷n tâng cho con ngđĘi trâi nghiûm và sáng täo trong tæng ý thēc thē 3 này thü cďng đđĜc ban xuĈng và lđu truy÷n, đĂ là nhĕng tri thēc v÷ nông nghiûp, chën nuĆi, dinh dđěng, y hąc, thiön vën, chiöm tinh, toán hąc„ mà vén còn tćn täi cho tęi ngày nay.

Đường Về Ánh Dương

189

Nøu nhđ nhĕng chu kĝ trđęc cĎa Trái Đçt Ě trong tæng ý thēc thē 3 đđĜc Chúa Cha và Chúa Con bâo vû khăi sĖ tác đċng cĎa các thø lĖc bóng tĈi, đù linh hćn con ngđĘi đđĜc làm quen dæn vęi cė thù và thø gięi vêt chçt, thì chu kĝ này Chúa Cha và Chúa Con cho phép bóng tĈi và sĜ hãi đđĜc len lăi vào tĒng ngóc ngách cĎa quâ đçt, đù linh hćn con ngđĘi và linh hćn đøn tĒ nhĕng nėi khác đđĜc hąc têp, trâi nghiûm v÷

ánh sáng và bóng tĈi cďng nhđ đù phát triùn khâ nëng sáng täo bên trong mình. BĚi vì sĖ tćn täi cĎa bóng tĈi và sĜ hãi có thù täo nên sĖ mçt cân bìng nên luêt nhân quâ và vòng luân hći đã đđĜc täo ra cho tæng ý thēc thē 3 này, đù đâm bâo sĖ cân bìng v÷ nëng lđĜng và trâi nghiûm, đù giĕ cho mąi thē đđĜc tćn täi và phát triùn. Nhđ vêy trong chu kĝ này, ngoài nhĕng linh hćn con ngđĘi đđĜc täo ra ban đæu cho Trái Đçt thì còn rçt nhi÷u nhĕng linh hćn đøn tĒ nhĕng nėi khác nhau trong vď trĐ, đĂ là nhĕng linh hćn vén còn nghiûp quâ Ě trong tæng ý thēc thē 3 và còn nhi÷u đi÷u cæn hąc têp v÷ ánh sáng và bóng tĈi. Rći qua Đường Về Ánh Dương

190

thĘi gian, dđęi sĖ tác đċng cĎa các thø lĖc bóng tĈi, con ngđĘi bít đæu trâi nghiûm đđĜc muôn vàn nhĕng khĂ khën, thĔ thách, đau đęn và chøt chĂc cďng nhđ

con ngđĘi phâi tĖ làm mąi thē vęi tay chân cĎa mình, phâi đĈi đæu vęi biøt bao thiên tai bûnh dĀch và trâi qua vô sĈ nhĕng cuċc chiøn tranh tàn khĈc giĕa con ngđĘi vęi con ngđĘi.

BĚi vì tĒ mċt thĘi kĝ hoàng kim cĎa nhân loäi Ě

tæng ý thēc thē 5 mà chuyùn xuĈng mċt thĘi kĝ chìm ngêp trong bóng tĈi Ě tæng ý thēc thē 3 này nên nhi÷u cách suy nghÿ hay suy diún đã đđĜc täo ra và lđu truy÷n, nhđ là con ngđĘi đã vi phäm luêt trĘi hay ën phâi trái cçm nên bĀ đày xuĈng cõi træn gian đæy réy khĉ đau và thách thēc này. Tuy nhiên, v÷ bân chçt thêt sĖ thì không phâi là nhđ vêy, vü đĂ chýnh là Ğ đć sáng täo cĎa Chúa Cha và Chúa Con dành cho công trünh Trái Đçt này. Nøu nhđ ta cung cçp tçt câ mąi thē cho mċt đēa tró suĈt cuċc đĘi cĎa nó thì nó sô không có bçt kì mong muĈn hay đęc mė gü, rći vì không có mong muĈn hay đęc mė gü thü nĂ cďng sô Đường Về Ánh Dương

191

không täo ra bçt kì sĖ sáng täo nào. Còn nøu nhđ ta cung cçp tçt câ mąi thē cho nó trong mċt thĘi gian nhçt đĀnh thì khi ta lçy tçt câ nhĕng đi÷u đĂ đi, cďng nhđ xĂa đi mąi ký ēc cĎa nó v÷ nhĕng đi÷u đĂ và rći đðt nó vào mċt mĆi trđĘng đæy réy thiøu thĈn, khó khën và thách thēc thì sĖ mong muĈn và đęc mė bên trong nó sô bùng nĉ và tuôn trào, vęi sĖ “ghi nhę”

trong linh hćn nó v÷ sĖ đæy đĎ và sung tčc mà nĂ đã trâi qua. Rći vęi vô vàn nhĕng mong muĈn và đęc mė

bên trong thì sĖ tđĚng tđĜng và sáng täo sô đđĜc khėi ngućn và nĚ rċ. Và đĂ chýnh là lý do vü sao n÷n giâi trí và vën hĂa cĎa chúng ta hôm nay thì tràn ngêp phim ânh và sách truyûn v÷ nhĕng siêu anh hùng hay nhĕng chiøn binh ánh sáng, là vü chčng ta đã chêt vêt Ě trong bóng tĈi qua mċt thĘi gian dài nhđng trong linh hćn ta vén cān “nhę” v÷ nhĕng gì mình có thù làm đđĜc vęi khâ nëng tåm linh và khoa hąc siêu viût Ě trong quá khē. Và đĂ chýnh là mĐc đých sáng täo mà Chča Cha và Chča Con đã thiøt kø nên dành cho nhân loäi cďng nhđ hành tinh xinh đõp này.

Đường Về Ánh Dương

192

Sau cČng, đù sáng täo thĖc sĖ thì bên trong chúng ta cæn có sĖ hài hòa, cân bìng và hòa quyûn giĕa bân ngã, tđ duy vęi ý thēc tĖ do cĎa linh hćn ta. Rçt nhi÷u nhĕng nghû sÿ ban đæu có thù täo ra đđĜc nhĕng tác phèm tuyût vĘi mà chäm đđĜc tęi tâm hćn cĎa ngđĘi xem, ngđĘi đąc và ngđĘi nghe bìng nhĕng bēc tranh, nhĕng bài hát, nhĕng bân nhäc hay nhĕng câu chuyûn„ nhđng sau khi hą trĚ nên nĉi tiøng hay hąc têp thêm nhi÷u v÷ lÿnh vĖc cĎa mình thì hą mçt dæn khâ nëng sáng täo ra đđĜc nhĕng tác phèm tuyût vĘi nhđ là ban đæu. Đi÷u đĂ xây ra là vü đù sáng täo thĖc sĖ thì bân ngã và tđ duy cĎa chúng ta chþ cæn biøt và ghi nhę mċt lđĜng kiøn thēc n÷n tâng nhçt đĀnh và đù dành chĊ cho sĖ sáng täo bìng ý thēc tĖ do cĎa chúng ta, nên khi chúng ta hąc têp thêm nhi÷u v÷ mċt lÿnh vĖc nào đĂ thü bân ngã và tđ duy cĎa ta sô ghi nhę nhi÷u hėn cďng nhđ bân ngã cĎa ta dú dàng bám chçp vào nhĕng đi÷u đã hąc đù täo ra hình ânh cĎa bân thân, rìng ta đã hąc chđėng trünh gü, cĎa ai, Ě

trđĘng lęp nào, Ě quĈc gia nào„ hay khi ta trĚ nên nĉi Đường Về Ánh Dương

193

tiøng rći thì ta dú dàng sa vào cuċc sĈng vêt chçt và quan tâm tęi hình ânh cĎa bân thân nhi÷u hėn vęi đć hiûu, ti÷n bäc, bân quy÷n, danh tiøng„ đù rći sau cùng làm bân ngã và tđ duy cĎa ta trĚ nên bċc phát mà lçn át đi Ğ thēc tĖ do cĎa linh hćn ta Ě bên trong.

Do vêy, sau khi hąc thêm nhi÷u kiøn thēc hay trĚ

nên nĉi tiøng, nhi÷u nghû sÿ dæn không thù täo ra đđĜc nhĕng tác phèm nhđ ban đæu bĚi vì lúc này hą chþ sáng täo vęi bân ngã và tđ duy là chýnh - là sĖ

sáng täo vęi mċt hû thĈng thông tin n÷n tâng cùng vęi mĈi quan hû và liên køt giĕa nhĕng thông tin đĂ mà không còn sĖ linh hoät, ngéu nhiên, biøn tçu hay phá cách do ý thēc tĖ do hay linh hćn cĎa ta täo nên. Hay nhđ cách chčng ta thđĘng nĂi thü đĂ là nhĕng tác phèm không có hćn, là nhĕng tác phèm cēng nhíc và khĆ khan nhđ đđĜc täo ra tĒ nhĕng cĊ máy tính mà sĖ

thêt thü cďng chýnh là nhđ vêy, vì nøu không có linh hćn thü cė thù cĎa ta vén có thù sinh sĈng và vên hành nhđ thđĘng nhđng ta sô chþ nhđ là mċt con rô-bĈt hay mċt cĊ máy tính mà thôi.

Đường Về Ánh Dương

194

11. MỘT THẾ GIỚI CHÌM TRONG BÓNG TỐI Đường Về Ánh Dương

195

Nhđ đã nĂi Ě phæn trđęc, Trái Đçt hiûn täi cĎa chčng ta đang Ě trong chu kĝ 36000 nëm mà thuċc tæng ý thēc thē 3 vęi sĖ phĐ trĜ cĎa tæng ý thēc thē 4 -

hay là cõi âm theo cách gąi thđĘng ngày cĎa chúng ta. Và dđęi sĖ cho phép cĎa Chúa Cha và Chúa Con, các thø lĖc và sinh thù bóng tĈi đđĜc phép can thiûp và tác đċng đøn Trái Đçt đù giúp các linh hćn cĂ đi÷u kiûn hąc têp, trâi nghiûm và phát triùn.

Đù hiùu đđĜc toàn diûn sĖ tác đċng cĎa bóng tĈi đøn cuċc sĈng cĎa chúng ta, chúng ta cæn hiùu hėn v÷ cách thēc vên hành cĎa hû thĈng nëng lđĜng ánh sáng và bóng tĈi. Nhđ đã nĂi, ngoài thø gięi vêt chçt mà chúng ta có thù thçy đđĜc, sĘ đđĜc và đo lđĘng đđĜc vęi khoa hąc vêt chçt thì mĊi tæng vêt chçt còn có mċt tæng ý thēc phĐ trĜ trung gian - là tæng chēa hû thĈng nëng lđĜng ánh sáng và bóng tĈi, chēa cė

thù ánh sáng hay là cė thù trung gian mà chúng ta Đường Về Ánh Dương

196

thđĘng læm tđĚng là linh hćn nhđng đĂ khĆng phâi là linh hćn cĎa chúng ta.

Cė thù ánh sáng hay cė thù trung gian thì giĈng y nhđ cė thù vêt lý cĎa chčng ta nhđng tćn täi Ě träng thái nëng lđĜng mà bao gćm nëng lđĜng ánh sáng hay nëng lđĜng bóng tĈi tùy thuċc vào träng thái ý thēc cĎa mċt ngđĘi. Nøu ta có tâm tĈt và sĈng yöu thđėng thü cė thù trung gian cĎa ta sô mang màu síc tríng nhđ ánh sáng, cān nøu ta có tâm xçu và sĈng tách biût thü cė thù trung gian cĎa ta sô mang màu síc đen nhđ bĂng tĈi. Vêy nên, vęi nhĕng linh hćn bêc cao mà phĐng sĖ cho tünh yöu và ánh sáng nhđ là Thæn Thánh Tiên Phêt thü cė thù trung gian cĎa hą thđĘng chþ mang toàn màu tríng ánh sáng, hą càng Ě tæng cao thì ánh sáng tăa ra tĒ hą càng nhi÷u. Còn nhĕng linh hćn chþ phĐc vĐ cho bân thân hay lĖa chąn cách sĈng tách biût vęi sĖ sĜ hãi thü cė thù trung gian cĎa Đường Về Ánh Dương

197

hą sô chþ toàn mang màu đen cĎa bóng tĈi. Cān đĈi vęi chúng ta, nhĕng linh hćn cān đang trên con đđĘng hąc têp và trâi nghiûm v÷ ánh sáng và bóng tĈi thü cė thù trung gian cĎa chčng ta thđĘng có sĖ lén lċn giĕa nëng lđĜng ánh sáng và nëng lđĜng bóng tĈi mà phân ánh träng thái ý thēc hiûn täi cĎa chúng ta, cďng nhđ phân ánh nhĕng vçn đ÷ bên trong ta mà chđa giâi quyøt đđĜc hay là nhĕng vçn đ÷ đđĜc täo ra bĚi nghiûp quâ.

Cė thù trung gian v÷ cė bân thü cďng giĈng nhđ cė

thù vêt chçt cĎa chúng ta, vén mang bân ngã và tđ

duy nhđ cė thù vêt chçt nhđng chčng ta khĆng bĀ tác đċng bĚi các quy luêt vêt chçt nhđ trąng lĖc hay gió mđa cďng nhđ cė thù trung gian thì không cæn ën uĈng hay ngĎ nghþ đù hći phĐc sēc lĖc nhđ cė thù vêt chçt. Vęi cė thù trung gian, tùy vào mong muĈn và ý đĀnh mà chúng ta có thù sĔ dĐng và đi÷u khiùn nëng Đường Về Ánh Dương

198

lđĜng ánh sáng hay nëng lđĜng bóng tĈi trong cė thù cĎa ta nhđ thø nào. Nøu chúng ta chąn con đđĘng ánh sáng và tình yêu, chúng ta có thù dČng nëng lđĜng ánh sáng đù xĂa tan đi nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi trong cė thù trung gian cĎa ta hay cĎa ngđĘi khác, hay làm xĂa tan đi nëng lđĜng bóng tĈi Ě trong môi trđĘng xung quanh. Nøu chúng ta chąn con đđĘng bóng tĈi và tách biût, chúng ta có thù dČng nëng lđĜng bóng tĈi đù tác đċng và kiùm soát ngđĘi khác, làm ngđĘi khác lo líng, sĜ hãi, tēc giên hay míc nhi÷u loäi bûnh khác nhau Ě trong cuċc sĈng.

Dù cho chúng ta lĖa chąn con đđĘng nào đi nĕa, khi chúng ta sĔ dĐng nëng lđĜng ánh sáng hay nëng lđĜng bóng tĈi thì nó sô trĚ nên cän kiût và chúng ta cæn thĘi gian đù phĐc hći läi. Nëng lđĜng ánh sáng theo vën hĂa cĎa chúng ta thì còn có các cách gąi khác nhđ dđėng khý, sinh khý hay cĆng lĖc và nëng Đường Về Ánh Dương

199

lđĜng bóng tĈi thü cān đđĜc gąi là âm khí, tà khí hay cďng là cĆng lĖc đĈi vęi các linh hćn chąn đi theo con đđĘng bóng tĈi và sĜ hãi. Nëng lđĜng ánh sáng thì chþ có mċt cách đđĜc täo ra đĂ là tĒ tình yêu vô đi÷u kiûn cĎa ý thēc linh hćn ta qua quá trình trâi nghiûm và sáng täo trong các thø gięi vêt chçt, do vêy mà nëng lđĜng áng sáng ta tĖ täo ra cho mình sô là rçt ít và rçt chêm qua thĘi gian.

Nøu ta sĔ dĐng nëng lđĜng ánh sáng cĎa mình hay đem cho ngđĘi khác mċt cách thiøu ý thēc thì chúng ta sô dú dàng thiøu hĐt nëng lđĜng ánh sáng đù vên hành cė thù vêt chçt và dČ cho ta cĂ ën uĈng đæy đĎ v÷ mðt vêt chçt thì chúng ta vén sô câm thçy mût măi và trì trû. Tuy nhiên, chúng ta có thù tiøp nhên nëng lđĜng ánh sáng tĒ bön ngoài đù giúp ta phĐc hći läi, ta có thù nhên đđĜc nëng lđĜng ánh sáng tĒ ánh sáng vêt chçt nhđ lĔa hay mðt trĘi nhđng chþ vęi mċt Đường Về Ánh Dương

200

lđĜng nhă nhçt đĀnh mà thĆi. Và cách chýnh đù giúp chúng ta có thù phĐc hći đĂ là tiøp nhên nëng lđĜng ánh sáng tĒ nhĕng linh hćn bêc cao phĐng sĖ cho ánh sáng và tình yêu hay tĒ các Thæn Thánh Tiên Phêt hay tĒ Chúa Cha và Chúa Con. Hą có thù truy÷n nëng lđĜng ánh sáng trĖc tiøp cho ta hay lđu giĕ nëng lđĜng cĎa hą vào đć vêt, vào khĆng gian đù gián tiøp truy÷n cho ta hay đù bâo vû chúng ta khăi nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi cďng nhđ sĖ tác đċng cĎa các thø lĖc bóng tĈi bön ngoài. ĐĈi vęi Thæn Thánh Tiên Phêt, “dĖ trĕ”

nëng lđĜng ánh sáng cĎa hą có thù là rçt lęn mà đã đđĜc tých lďy qua hàng ngàn, hàng triûu hay hàng tğ

nëm trâi nghiûm, sáng täo và tu têp. Tuy nhiên, dù cho có thù là rçt lęn nhđng nëng lđĜng ánh sáng cĎa hą cďng cĂ gięi hän và điùm dĒng, bĚi vêy nøu hą sĔ

dĐng quá nhi÷u nëng lđĜng ánh sáng cĎa mình trong viûc phĐng sĖ thì hą sô đđĜc Chúa Cha và Chúa Con Đường Về Ánh Dương

201

phĐc hći cho vęi quy÷n nëng và nëng lđĜng vô hän cĎa NgđĘi.

ĐĈi vęi nëng lđĜng bóng tĈi, chúng ta có hai cách đù täo ra nhđ đã đđĜc đ÷ cêp qua: Mċt là tĒ ý thēc cĎa linh hćn mà lĖa chąn con đđĘng bóng tĈi, hĎy diût, tách biût, hėn thua và thĈng trĀ; hai là tĒ bân ngã và tđ duy cĎa ta vęi nhĕng suy nghÿ phán xòt, chþ chých, hėn thua, đçu tranh, tĖ cao và nhĕng câm xúc sĜ hãi cĎa cė thù nhđ ghen tĀ, tēc giên, thù ghét, bućn bã, thçt vąng„ Cān tünh yöu cĂ đi÷u kiûn cė bân cĎa cė thù ta thì không täo ra nëng lđĜng bóng tĈi và cďng không täo ra nëng lđĜng ánh sáng. Tuy nhiên, vęi siêu bân ngã và tđ duy, nøu tünh yöu cĂ đi÷u kiûn hay là sĖ

hào hēng và phçn khých đđĜc täo ra bìng sĖ tĖ cao và sĖ biûn hċ bân thân vęi nhĕng cách suy nghÿ khác nhau thì sô täo ra nëng lđĜng bóng tĈi Ě bên trong ta.

Qua đĂ, chčng ta sô thçy đđĜc viûc lĖa chąn đi theo Đường Về Ánh Dương

202

con đđĘng bóng tĈi là dú dàng hėn nhi÷u so vęi lĖa chąn đi theo con đđĘng ánh sáng, nhçt là đĈi vęi nhĕng linh hćn còn non tró chđa Ğ thēc đđĜc rõ ràng v÷ chính mình cďng nhđ chđa nhên diûn đđĜc bân ngã và tđ duy cĎa cė thù mình.

Nøu ta lĖa chąn đi theo con đđĘng ánh sáng và tình yêu, chúng ta sô đđĜc phép tĖ do là chính mình và tĖ do hąc têp, trâi nghiûm, sáng täo mà không có bçt kì áp lĖc hay cänh tranh, so đua nào. Chúng ta đđĜc tĖ do lĖa chąn đi theo hay khĆng đi theo bçt kì tĆn giáo hay đäo giáo cĎa bçt kì nhóm linh hćn nào hay là đäo cĎa Chča Cha. Chčng ta đđĜc tĖ do tĖ

nguyûn tham gia sáng täo cùng Chúa Cha và Chúa Con khi nguyûn vąng sáng täo đđĜc ban ra trong toàn vď trĐ và qua các tæng trĘi mà ta không bao giĘ bĀ bít òp hay đāi hăi v÷ bçt kü đi÷u gü. Nhđng mċt khi đã đćng ý tham gia sáng täo cùng Chúa Cha và Chúa Đường Về Ánh Dương

203

Con thì sô có nhĕng nguyên tíc và đi÷u luêt nhçt đĀnh chúng ta cæn phâi tuân thĎ theo. Dđęi nhi÷u góc nhìn khác nhau, ta có thù câm thçy rìng làm viûc vęi Chúa Cha và Chúa Con thì rçt cëng thîng và mût măi nhđng nøu ta có sĖ thçu hiùu và có trí tuû cao thì làm viûc vęi Chúa Cha và Chúa Con sô là mċt trong nhĕng trâi nghiûm kĝ diûu và thú vĀ Ě trong tçt câ các loäi trâi nghiûm.

Còn nøu ta lĖa chąn đi theo con đđĘng bóng tĈi và sĜ hãi thì sô cĂ hai trđĘng hĜp xây ra. Mċt là đĈi vęi con ngđĘi là nhĕng linh hćn còn non tró thì hą chđa có ý thēc cao v÷ bân thân và vêy mà đù bân ngã, tđ

duy đi÷u khiùn mình gæn nhđ là hoàn toàn, đù sĖ sĜ

hãi nhđ tēc giên, thČ ghòt, cëm hĘn„ chiøm lÿnh bân thân mà täo ra mċt lđĜng lęn nëng lđĜng bóng tĈi bao phĎ toàn bċ cė thù trung gian cĎa hą. Nhđ vêy, khi hą chøt đi và trĆi dät Ě trong tæng ý thēc trung gian hay Đường Về Ánh Dương

204

cõi âm thì hą sô trĚ thành ma nhđ cách gąi cĎa chúng ta và hą bít đæu đi làm häi ngđĘi khác vęi sĖ thù hên và cëm ghòt Ě bên trong mình. Hą sô dČng nëng lđĜng bóng tĈi trong münh đù tác đċng trĖc tiøp lên ngđĘi khác, làm ngđĘi khác lo líng sĜ hãi hay míc nhi÷u loäi bûnh têt đau đęn khác nhau, đù rći ngđĘi khác läi täo ra nhi÷u nëng lđĜng bóng tĈi hėn và gičp hą lęn mänh hėn. Hay nëng lđĜng bóng tĈi cďng cĂ

thù đđĜc truy÷n vào đć ën, thēc uĈng hay đć vêt mà khi ngđĘi khác chäm vào hay tiêu thĐ thì sô tiøp nhên nëng lđĜng bóng tĈi vào trong mình và täo ra nhĕng tác häi tđėng ēng vęi Ğ đĀnh đđĜc gín bön trong nëng lđĜng bóng tĈi đĂ.

Qua thĘi gian, con ngđĘi mà đã trĚ thành ma sô hçp thĐ đđĜc mċt lđĜng lęn nëng lđĜng bóng tĈi và trĚ

thành quğ vęi nhi÷u cçp bêc khác nhau theo hû thĈng luêt lû cĎa đĀa ngĐc do vua quğ Satan ním giĕ. Quğ

Đường Về Ánh Dương

205

có cçp bêc càng cao thì sēc mänh càng cao và có thù làm đđĜc nhi÷u thē nhđ tác đċng tęi ngđĘi khác, đi÷u khiùn tåm trý ngđĘi khác cho đøn chiøm lÿnh toàn bċ

thân thù ngđĘi khác. Tuy nhiên, ma và quğ vén chþ là thø lĖc bóng tĈi cçp thçp trong hû thĈng cçu trúc cĎa đĀa ngĐc và chþ hoät đċng chĎ yøu Ě trong tæng ý thēc thē 3 và 4 vęi bân ngã và tđ duy là chýnh.

Vęi các thø lĖc bóng tĈi Ě tæng ý thēc cao hėn nhđ

5, 6, 7, 8, 9, hay chúng ta gąi là thiên ma (ma Ě trên trĘi), thì các linh hćn lúc này có ý thēc cao cho đøn rçt cao, đã tu têp rçt låu đù thçy rĄ đđĜc bân ngã và tđ

duy cĎa mình nên sĖ lĖa chąn đi theo con đđĘng bóng tĈi lúc này là do ý thēc tĖ do hay linh hćn täo ra. Hay nói mċt cách khác, thiön ma cďng cĂ trý tuû, công lĖc và thæn thĆng cao cho đøn rçt cao ngang vęi tæng Thæn Thánh Tiên Phêt bên ánh sáng và tình yêu.

Và bĚi vì có trí tuû cao nên thiên ma hiùu rõ vai trò Đường Về Ánh Dương

206

cĎa ánh sáng và bóng tĈi trong sĖ mĚ rċng, phát triùn và tiøn hóa cĎa ý thēc linh hćn hay täo hóa nói chung nên hą luôn biøt vĀ trí và sĖ lĖa chąn cĎa mình.

Mċt đðc điùm khác biût đĈi vęi thiön ma đĂ là nhĕng thiên ma Ě tæng cao thì có khâ nëng nhĈt các linh hćn khác vào nhĕng vêt dĐng hay vào trong chýnh cė thù cĎa mình, nhĈt các linh hćn vào trong nhĕng cėn ác mċng vÿnh cĔu đù täo ra sĖ sĜ hãi hay là nëng lđĜng bóng tĈi đù thiên ma hçp thu vào mình và làm tëng cĆng lĖc cĎa bân thân. Tuy nhiên, tçt câ hû thĈng sĖ sĈng đ÷u có luêt lû, dČ là trön thiön đđĘng hay dđęi đĀa ngĐc, rìng mąi linh hćn đ÷u có ý chí tĖ

do lĖa chąn nhđ nhau và khĆng thù bĀ bít ép hay tác đċng bĚi bên ngoài nøu khĆng đđĜc linh hćn cho phép. Nên viûc thiên ma nhĈt läi các linh hćn vén phâi do chính các linh hćn đã đćng ý và lĖa chąn đi÷u đĂ, nhđ cách chčng ta thđĘng nĂi đĂ là bán hćn Đường Về Ánh Dương

207

cho quğ đù đĉi lçy vêt chçt, giàu sang hay danh tiøng Ě trong thø gięi vêt chçt.

Khác vęi con đđĘng ánh sáng và tình yêu vęi sĖ tĖ

do tĖ täi, con đđĘng bóng tĈi luĆn tràn đæy sĖ phĐc tČng, đĈ kĀ, cänh tranh, so tài và thách đçu. Các linh hćn trong đĀa ngĐc thì không có sĖ tĖ do tĖ nguyûn lĖa chąn mà nhĕng ai Ě cçp thçp hėn thü phâi phĐc tùng và tuân theo nhĕng cçp cao hėn münh. Do vêy, các linh hćn Ě trong cĄi đĀa ngĐc thü thđĘng cĈ gíng leo thang v÷ sēc mänh và tranh đçu vęi các linh hćn khác đù giành vĀ thø cao hėn và cĂ quy÷n hän lęn hėn. Vęi sĖ khíc nghiût nhđ vêy, nhi÷u linh hćn trong cĄi đĀa ngĐc muĈn quay đæu trĚ v÷ vęi ánh sáng và lĖa chąn làm viûc cho bên ánh sáng mċt cách âm thæm trong các công trình sáng täo, đù có thù nhên đđĜc ėn phđęc, giâm đđĜc nghiûp quâ và có thù quay v÷ vęi con đđĘng ánh sáng. NgđĜc läi, cďng cĂ nhĕng Đường Về Ánh Dương

208

linh hćn bên ánh sáng câm thçy nhàm chán hay không phù hĜp vęi sĖ yên bình và an nhàn nên lĖa chąn đi theo con đđĘng bóng tĈi và sĜ hãi, đù rći bĀ

đày xuĈng đĀa ngĐc và phĐc vĐ cho bóng tĈi.

Nhđ vêy, chčng ta đang bĀ tác đċng và đi÷u khiùn bĚi các thø lĖc bóng tĈi mċt cách vô hình mà ta không ý thēc đđĜc thì ý chí tĖ do cĎa chúng ta có bĀ

vi phäm hay không? Câu trâ lĘi là khĆng, vü trđęc khi tham gia vào thø gięi vêt chçt này thü chčng ta đã đćng ý vęi nhĕng luêt lû Ě nėi đåy, đĂ là luêt nhân quâ và vòng luân hći. Vì thø, tçt câ nhĕng gì ta bĀ tác đċng bĚi các thø lĖc bóng tĈi thü đ÷u tđėng ēng vęi nghiûp quâ mà chčng ta đang ním giĕ trong mình qua nhi÷u kiøp sĈng. Nghiûp quâ nhđ thø nào thì sô bĀ tác đċng và ânh hđĚng bĚi các thø lĖc bóng tĈi mċt cách tđėng ēng, vęi mċt hû thĈng luêt lû rĄ ràng đù giĕ cho täo hĂa đđĜc cân bìng và phát triùn mà Chúa Đường Về Ánh Dương

209

Cha cùng các con cĎa NgđĘi đã thiøt lêp nên qua mċt thĘi gian dài thĔ nghiûm và sáng täo nên sĖ sĈng.

Có nhi÷u loäi nghiûp quâ khác nhau nhđng chčng chĎ yøu đđĜc ta täo ra bìng 3 cách chính: Bìng suy nghÿ, bìng lĘi nói hay bìng hành đċng cĎa ta mà täo ra sĖ tách biût cĎa bân thån cďng nhđ täo ra sĜ hãi và tĉn thđėng cho ngđĘi khác. Ví dĐ, nhĕng suy nghÿ và lĘi nói có tính chçt nhđ phán xòt, chþ trých, áp đðt, so đo, hėn thua, xem thđĘng, chê bai, bêu røu, tĖ cao, ghen tĀ, tham lam„ và nhĕng hành đċng nhđ đánh ngđĘi, giøt ngđĘi, häi ngđĘi, hiøp dâm, phá hoäi, lãng phí, xâ rác, ën cíp, tham ën, giành giêt, làm đć giâ đć kém chçt lđĜng ânh hđĚng trĖc tiøp đøn sēc khăe ngđĘi khác, dén dít ngđĘi khác đi theo con đđĘng bóng tĈi và sĜ hãi, đánh häi và giøt chóc các sinh vêt khác đù xoa dĀu sĖ sĜ hãi cĎa münh hay đù thăa mãn cái tôi thích làm chĎ„

Đường Về Ánh Dương

210

ĐĈi vęi nhĕng linh hćn bóng tĈi có ý thēc cao và có công lĖc mänh, hą có thù hčt nëng lđĜng ánh sáng hay sinh khí cĎa ngđĘi khác và chuyùn đĉi thành nëng lđĜng bóng tĈi đù tëng thöm cĆng lĖc cho bân thân. Hą có thù làm nên các loäi bùa ngâi khác nhau bám trön cė thù trung gian cĎa con ngđĘi đù täo ra các vçn đ÷ khác nhau trön cė thù vêt lĞ nhđ lo líng, đau bućn, bĖc tēc, mût măi, đau nhēc, khó chĀu„ hay hą có thù biøn nëng lđĜng bóng tĈi thành hình thù các loäi sinh vêt có tính chçt riêng biût nhđ rući, bą, sâu, rín, røt, lđėn, đþa„ mà kĞ sinh trön cė thù trung gian cĎa chčng ta nhđ các loài sinh vêt tđėng tĖ Ě

trong thø gięi vêt chçt. Nhĕng loài sinh vêt bóng tĈi ký sinh này có thù đđĜc täo ra vęi nhi÷u Ğ đĀnh khác nhau, là sinh vêt kĞ sinh đėn thuæn đù täo ra bûnh têt, đau đęn và sĜ hãi cho con ngđĘi mċt cách đ÷u đðn hìng ngày hay mċt cách theo chu kĝ vęi sĖ giãn cách cĎa ngày, tuæn hay tháng. Sinh vêt bóng tĈi ký sinh Đường Về Ánh Dương

211

còn có thù đđĜc täo ra đù hčt sinh khý hay nëng lđĜng ánh sáng mà làm cho con ngđĘi thđĘng xuyên mût măi và Ĉm yøu dČ cho cĂ ën uĈng đæy đĎ dinh dđěng v÷ mðt vêt chçt.

Đù nhìn thçy đđĜc nëng lđĜng ánh sáng và nëng lđĜng bóng tĈi cďng nhđ đù câm thĐ đđĜc thø gięi âm hay là tæng ý thēc thē 4, chúng ta cæn sĔ dĐng con mít thē 3 mà nìm ngay bön trön điùm chính giĕa đĆi lông mày cĎa chúng ta. Tuy nhiên, rçt ýt ngđĘi trong xã hċi hiûn täi cĎa chúng ta có con mít thē 3 đđĜc mĚ, đĂ là nhĕng ngđĘi có linh hćn ý thēc cao mà đã trâi nghiûm và thçu hiùu nhi÷u v÷ thø gięi vêt chçt hay là nhĕng linh hćn đøn tĒ nhĕng tæng ý thēc cao vęi công viûc cĎa münh đù giúp n÷n vën minh loài ngđĘi phát triùn. Cān đĈi vęi đa sĈ con ngđĘi xung quanh chúng ta thì con mít thē 3 cĎa hą đ÷u bĀ đĂng, cďng nhđ phæn lęn não bċ cĎa con ngđĘi thì không Đường Về Ánh Dương

212

hoät đċng, đù con ngđĘi hąc cách làm mąi thē vęi tay chân cĎa mình và hąc cách sĔ dĐng tđ duy hay não trái cĎa mình.

Do vêy, trên 90% kiøn thēc và giáo dĐc cĎa con ngđĘi hôm nay chþ têp trung vào phát triùn tđ duy hay não trái cĎa chúng ta vęi khâ nëng ghi nhę, phân tích, tính toán, suy luên, lêp luên, phán đoán, phân biûn„ và vêy mà xã hċi cĎa chčng ta đđĜc xây dĖng và phát triùn dĖa trön tđ duy hay trý thĆng minh là chính mà thiøu víng đi trý tuû cďng nhđ tünh yöu thêt sĖ Ě bên trong mĊi con ngđĘi. Vì trí thông minh thuċc v÷ bân ngã và tđ duy mà ai cďng hąc cách đù thông minh hėn, đù cĂ đđĜc vĀ trí cĎa mình trong xã hċi và cĂ đđĜc nhi÷u vêt chçt hėn nön con ngđĘi trĚ nên tham lam, ích kğ, týnh toán, phán xòt và thđĘng xuyên lo líng sĜ hãi v÷ mąi thē trong cuċc sĈng, đù Đường Về Ánh Dương

213

rći tĖ bao phĎ chính mình vęi đæy réy nëng lđĜng bóng tĈi.

MĊi ngày thēc dêy, chčng ta bđęc ra đđĘng và nhìn thçy mąi thē vén bünh thđĘng, vén xinh đõp và cė thù ta vén bünh thđĘng, vén khăe mänh nhđng chúng ta không hay biøt rìng Ě tæng ý thēc trung gian thē 4 thì mąi thē xung quanh ta đ÷u tràn ngêp nëng lđĜng bóng tĈi hay âm khí, tĒ đć ën, thēc uĈng, đć mðc, mĠ phèm, thuĈc men, vêt dĐng, nhà cĔa, xe cċ„

cho đøn câ cė thù trung gian cĎa chčng ta. Nhđ thø, mċt thø gięi thêt sĆi đċng và màu síc nhđng khi nhün qua lëng kýnh tåm linh thü đĂ là mċt thø gięi gæn nhđ

bĀ bao phĎ hoàn toàn bĚi bóng tĈi và sĜ hãi, vęi ma quğ hoành hành khíp nėi mà gåy ra biøt bao nhiêu sĜ

hãi và đau đęn cho con ngđĘi cďng nhđ đi÷u khiùn tâm trí cĎa con ngđĘi làm chčng ta lao đæu vào vô sĈ

nhĕng cuċc chiøn tranh không có hći køt.

Đường Về Ánh Dương

214

Có mċt yøu tĈ chính mà làm bóng tĈi bao phĎ thø gięi cĎa chčng ta, đĂ là vü ni÷m tin và đēc tin cĎa chúng ta vào sĖ tćn täi cĎa các cĄi vĆ hünh cďng nhđ

ThđĜng Đø thü đã bĀ mai mċt tĒ lâu. Còn nhĕng ngđĘi đi theo các tĆn giáo hay týn ngđěng thì bĀ dén dít đi sai đđĘng, thay vü đi theo con đđĘng ánh sáng thĖc sĖ

thì läi đi theo con đđĘng bóng tĈi và tách biût vęi vó ngoài hào nhoáng là con đđĘng ánh sáng. Mċt yøu tĈ

khác nĕa đĂ là vü cuċc sĈng khĂ khën và thiøu thĈn đã đèy rçt nhi÷u ngđĘi vào con đđĘng cùng, vì miøng cėm manh áo cho ngđĘi thân mà hą cín rēt lđėng tåm phâi đi ën trċm, ën cđęp, gian lên, làm đć giâ đć kém chçt lđĜng„

BĀ tác đċng bĚi bóng tĈi bên ngoài là mċt chuyûn nhđng cái tåm cĎa chúng ta męi là điùm mçu chĈt.

Chúng ta sinh sĈng và theo đuĉi mċt cuċc sĈng vêt chçt đėn thuæn mà khĆng cĂ đēc tin vào nhĕng sēc Đường Về Ánh Dương

215

mänh Ě trên cao, chúng ta bao phĎ chính mình vęi nëng lđĜng bóng tĈi bìng cái tâm tham lam, ích kğ, so đo týnh toán nhđng läi muĈn làm ra nhĕng sân phèm đõp đô và chçt lđĜng đù bán cho ngđĘi khác.

Và dù cho nhĕng sân phèm cĂ đõp đô, có chçt lđĜng hay bĉ tĈt đøn mçy đi nĕa mà bĀ nhiúm nëng lđĜng bóng tĈi hay âm khí thì công dĐng cĎa chčng cďng sô bĀ giâm nhi÷u læn hay không có bçt kì tác dĐng nào hay thêm chí là còn làm häi chčng ta. Và đù đánh đĉi lçy sĖ thành công, giàu có hay tiøng tëm, nhi÷u ngđĘi đã thĖc hiûn các giao đęc bán hćn cho quğ mà không h÷ hay biøt thĖc sĖ chuyûn gì sô xây ra vęi linh hćn münh, đĂ là mċt đĀa ngĐc kinh hoàng và đęn đau mà giày vò ý thēc ta mċt cách vô tên đù täo ra nëng lđĜng bóng tĈi phĐc vĐ cho các mĐc đých khác nhau Ě trong đĀa ngĐc.

Đường Về Ánh Dương

216

Chúng ta có thù nói rìng chúng ta vén vui vó và khăe mänh, nhđng chčng ta đã trâi qua sĖ khăe mänh thêt sĖ bao giĘ chđa khi mà chčng ta đã sinh ra và lęn lên Ě trong bóng tĈi suĈt cuċc đĘi mình? Vêy làm sao chúng ta biøt đđĜc ánh sáng là gì khi mà chúng ta còn chđa thçy đđĜc nó, làm sao chúng ta biøt đđĜc sĖ

khăe mänh thêt sĖ là gü khi mà sinh ra chčng ta đã mang theo bao nhiêu bûnh têt trên mình, là nhĕng bûnh têt mà chúng ta tĖ täo ra cho mình qua biøt bao kiøp sĈng chē không phâi ai khác täo ra cho ta? Rći chúng ta sô biøt đđĜc sĖ khăe mänh thêt sĖ và tình yêu thêt sĖ là gì, bĚi vü ánh sáng đã quay trĚ läi vęi hành tinh xinh đõp này và lĘi hõn đęc triûu nëm đĈi vęi nhân loäi cďng đã tęi lčc đđĜc thĖc hiûn!

Đường Về Ánh Dương

217

12. TRÁI ĐẤT MỚI

Đường Về Ánh Dương

218

Chčng ta đã cĂ mċt trâi nghiûm thú vĀ v÷ ngày 21-12-2012 và chúng ta còn có tên mċt bċ phim mang tön “2012” đù thù hiûn nhĕng gì có thù xây ra vào ngày này. Rçt nhi÷u tiên tri, dĖ ngĆn cďng nhđ các týnh toán thiön vën cĎa nhĕng n÷n vën minh trđęc đåy thü đ÷u có chung mċt dĖ đoán rìng ngày này sô là ngày tên thø cĎa nhân loäi nön chčng ta đã chĘ đĜi và mong ngĂng xem đi÷u gì sô xây ra. Tuy nhiên, nhi÷u ngđĘi trong chúng ta có lô là đã khá thçt vąng vü ngày này cďng đã trĆi qua mċt cách bình lðng nhđ

bao nhiêu ngày khác.

V÷ bân chçt thêt sĖ, ngày này chính là ngày tên thø cĎa nhân loäi, là ngày đánh dçu sĖ køt thúc cĎa chu kĝ 36000 nëm cĎa Trái Đçt Ě trong tæng ý thēc thē 3 vęi sĖ tác đċng và kiùm soát cĎa bóng tĈi lên trên nhân loäi. TĒ ngày này trĚ đi, chčng ta đã bít đæu mċt chu kĝ hoàn toàn męi và sĖ chuyùn dĀch cĎa Đường Về Ánh Dương

219

Trái Đçt tĒ tæng ý thēc thē 3 lên tæng ý thēc thē 5 thì đang rĐc rĀch diún ra. ThĆng thđĘng nhđ Ě nhĕng chu kĝ trđęc đåy, khi sĖ chuyùn dĀch tæng ý thēc xây ra thì sĖ thay đĉi cĎa b÷ mðt cďng nhđ bön trong Trái Đçt sô diún ra vô cùng mãnh liût và nhanh chóng mà quét säch đi mąi sĖ sĈng Ě trên b÷ mðt cĎa hành tinh. Do vêy, bċ phim “2012” mà chčng ta đã khíc hąa nên thì gæn nhđ là đčng 90% v÷ sĖ thay đĉi cĎa Trái Đçt vęi thiên tai, thâm hąa, đċng đçt, núi lĔa, sĈng thæn„

và chþ cĂ 10% là khĆng đčng mà thĆi, đĂ là v÷ khâ nëng con ngđĘi có thù tĖ cēu lçy münh trđęc sĖ thay đĉi kinh hoàng cĎa hành tinh này.

Thø täi sao chúng ta vén còn Ě đåy, vén sĈng qua tĒng ngày nhđ bao ngày trđęc cái mĈc tên thø đĂ?

Câu trâ lĘi là vü đåy là sĖ chuyùn dĀch tæng ý thēc cuĈi cùng cĎa hành tinh xinh đõp này, đù đđa Trái Đçt v÷ läi tæng ý thēc thē 5, v÷ läi thiön đđĘng và v÷

Đường Về Ánh Dương

220

läi thĘi kĝ hoàng kim cĎa Trái Đçt vęi sĖ đćng hành cĎa chúng ta trong quá trình chuyùn đĉi mà chúng ta không cæn phâi đi lön phi thuy÷n đù rĘi hành tinh hay bĀ thiên tai quét säch nhđ bao læn trđęc đåy. Nhđ

vêy, đåy cďng sô là læn cuĈi cČng Trái Đçt thĖc hiûn sĖ chuyùn đĉi tæng ý thēc và sô không còn sĖ chuyùn giao nào xuĈng tæng ý thēc thē 3 trong tđėng lai nĕa.

Læn này, thay vì sĖ chuyùn dĀch tæng ý thēc cĎa hành tinh thđĘng diún ra trong vài ngày thì giĘ đåy sĖ

chuyùn dĀch sô diún ra trong vòng vài chĐc nëm, mċt cách chêm rãi và tĒ tĒ, đù chúng ta có thĘi gian đù chĕa lành và chuyùn hóa chính mình lên träng thái nëng lđĜng cao hėn cĎa tæng ý thēc thē 5, cďng nhđ

đù ta có thĘi gian thích nghi vęi sĖ thay đĉi cĎa đĀa hình và bân đć thø gięi. Và đĂ chýnh là lĘi hõn đęc triûu nëm dành cho hành tinh xinh đõp này tĒ khi cĆng trünh Trái Đçt đđĜc bít đæu, là lĘi hõn đęc đđa Đường Về Ánh Dương

221

Trái Đçt v÷ vęi ánh sáng và tünh yöu vÿnh cĔu Ě trên thiên gięi. BĚi vêy, nøu bän vén cān đang Ě trên mðt đçt này và đąc đđĜc nhĕng dòng chĕ này thì hãy vui mĒng và hân hoan vì bän sô là mċt phæn cĎa sĖ kĝ

diûu mà đang diún ra vęi nhân loäi và quâ đçt này!

Vì rìng Trái Đçt męi Ě tæng ý thēc thē 5 thì không có chĊ cho bóng tĈi và sĜ hãi nên khi sĖ chuyùn giao tæng ý thēc xây ra thì mąi bóng bĈi và sĜ hãi sô bĀ

quét säch khăi hành tinh xinh đõp này. Nhđ thø, nhĕng thø lĖc và nhĕng sinh vêt bóng tĈi mà đã bám rú Ě Trái Đçt suĈt hàng chĐc ngàn nëm qua thü sô bĀ

nhĉ tên gĈc và tên diût hoðc phâi rĘi khăi hành tinh này, cďng nhđ nhĕng con ngđĘi trên mðt đçt mà đã lĖa chąn con đđĘng bóng tĈi hay là vén còn rçt nhi÷u nghiûp quâ cæn phâi trâ Ě trong tæng ý thēc 3 này. Và quá trình gät bă bóng tĈi và sĜ hãi khăi Trái Đçt chính là sĖ thanh ląc, sĖ sàng ląc hay là ngày tên thø, Đường Về Ánh Dương

222

ngày phán xét, ngày hái gðt nhĕng linh hćn mà rçt nhi÷u tĆn giáo và týn ngđěng đã đ÷ cêp tęi vęi sĖ trĚ

läi cĎa Đçng sáng thø hay là Chča Con đù đánh thēc và cēu rĊi nhân loäi khăi con đđĘng læm lĊi và đau khĉ.

Chčng ta đã trâi qua nhi÷u tai đėng chøt chóc tĒ

sau nëm 2012 đøn nay nhđng đĂ vén chþ là màn däo đæu khĚi đċng, bĚi vì chuĊi ngày phán xét cĎa nhân loäi sô còn tàn khĈc và kinh khĎng hėn rçt nhi÷u læn, đĂ là cuċc chiøn cuĈi cùng giĕa ánh sáng và bóng tĈi trên hành tinh này vęi tçt câ lĖc lđĜng tĒ thçp nhçt đøn cao nhçt cĎa câ hai bên ánh sáng và bóng tĈi.

ChuĊi ngày phán xét sô bít đæu sau khi Chúa Con hay Phêt Di Lðc bít đæu lċ diûn chính thēc nhđng sô có rçt ýt ngđĘi đđĜc biøt ban đæu và chuĊi ngày phán xét này sô kòo dài 5 nëm. Sau 2030, khi quá trünh thanh ląc køt thúc, Chúa Con cùng vô sĈ các vĀ Phêt trong Đường Về Ánh Dương

223

thån xác con ngđĘi sô chính thēc lċ diûn ra công chúng và bít đæu công viûc giáo hóa cēu đċ chúng sinh, cďng nhđ cho con ngđĘi thçy đđĜc nhĕng phép màu và thæn thĆng khĆng tđĚng mà Đçng sáng täo hay nhĕng vĀ Phêt có thù làm đđĜc.

Sau khi quá trình thanh ląc køt thúc, không phâi tçt câ mąi ngđĘi còn läi sô đđĜc chuyùn hĂa đù lên Trái Đçt męi mà tçt câ sô phĐ thuċc vào bân thân cĎa mĊi chúng ta. Rçt nhi÷u ngđĘi mà vén còn vô sĈ

nghiûp quâ hay thiøu đēc tin vào ThđĜng Đø thì sô đđĜc cho cė hċi đù tu têp và rñn dđěng bân thân trong giai đoän Trái Đçt chuyùn giao lên tæng ý thēc thē 5

vęi thĘi gian khoâng 20 nëm. Nøu chúng ta siêng nëng hąc têp và tu dđěng, chúng ta sô đđĜc song hành cùng sĖ thëng lön cĎa hành tinh và chúng ta sô đđĜc ân xá toàn bċ nghiûp quâ còn läi mà chúng ta đã täo ra qua muôn vàn kiøp sĈng. Và đĂ chýnh là ėn Đường Về Ánh Dương

224

phđęc và tình yêu cĎa Chúa Cha dành cho tçt câ nhĕng đēa con cĎa münh cďng nhđ cĎa Chúa Con dành cho tçt câ nhĕng sáng täo cĎa mình.

Đù chúng ta có thù đćng hành cČng Trái Đçt chuyùn giao lên tæng ý thēc thē 5, chúng ta cæn phâi chĕa lành bân thân mình v÷ thân - tâm - trý, đù chúng ta có thù nâng dæn träng thái nëng lđĜng cĎa cė thù ta và song hành vęi sĖ tëng lön v÷ nëng lđĜng cĎa hành tinh. Trong ba yøu tĈ đĂ, tåm thēc chính là yøu tĈ

quan trąng nhçt, là ý thēc tĖ do hay linh hćn cĎa ta mà đđa ra sĖ lĖa chąn đi theo con đđĘng ánh sáng và tünh yöu. Và đù lĖa chąn đđĜc, chúng ta cæn hiùu đđĜc thø nào là ánh sáng và tünh yöu, đĂ là sĖ bình đîng, tôn trąng và yöu thđėng lén nhau giĕa con ngđĘi vęi con ngđĘi và giĕa con ngđĘi vęi mąi sinh vêt khác dù cho có sĖ khác biût v÷ bçt kü đi÷u gü đi chëng nĕa. Nhđ thø, chúng ta có thù lĖa chąn đi theo Đường Về Ánh Dương

225

tĆn giáo hay đäo giáo nào mà ta câm thçy phù hĜp vęi mình nhçt, đù chúng ta hąc đđĜc cách đĈi xĔ và yöu thđėng ngđĘi khác cďng nhđ đĈi vęi bân thân mình.

Yøu tĈ tiøp theo, đĂ là trý Ăc hay là bân ngã và tđ

duy cĎa chúng ta. Chúng ta cæn giĕ cho trý Ăc và tđ

duy tÿnh lðng khăi mąi suy nghÿ phán xòt, chþ trích, chê bai, bình luên, so sánh, đçu tranh„ bìng viûc têp quan sát mąi suy nghÿ, phân ēng và câm xúc cĎa bân thån đù thçy đđĜc hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin Ě bön trong mà ta bám vào đù täo ra hình ânh cĎa bân thån hay đù bâo vû sĖ tćn täi cĎa cė thù ta Ě trong mĆi trđĘng xã hċi. BĚi vêy, đù chĕa lành trí Ăc và tđ duy thü chčng ta cæn yøu tĈ trí tuû cĎa tâm thēc, vì rìng thçu hiùu đđĜc cách thēc bân ngã và tđ

duy hoät đċng rći thì chúng ta męi có thù nhên diûn và chĕa lành đđĜc nĂ, đù rći gičp ta cĂ đđĜc mċt trí Đường Về Ánh Dương

226

Ăc và tđ duy sáng sĎa, yön tÿnh khăi nhĕng suy nghÿ

vô thēc và sĜ hãi.

Yøu tĈ sau cČng, đĂ là thån thù cĎa chúng ta mà bao gćm câ cė thù trung gian lén cė thù vêt chçt song hành cČng nhau. Trong hai cė thù này, chúng ta cæn chĕa lành cė thù trung gian trđęc bìng cách làm säch mąi nëng lđĜng bóng tĈi cďng nhđ mąi sinh vêt bóng tĈi kĞ sinh trön cė thù trung gian cĎa ta và vêy mà chúng ta cæn tęi nhĕng ngđĘi chĕa lành thêt sĖ bìng nëng lđĜng và thĖc hành chĕa lành đčng cách vęi sĖ

hĊ trĜ hoðc không có sĖ hĊ trĜ tĒ các linh hćn bêc cao nhđ Thæn Thánh Tiên Phêt. Tuy nhiên, trong giai đoän chuyùn giao quan trąng này cĎa Trái Đçt vęi sĖ

tác đċng và ânh hđĚng mänh mô cĎa bóng tĈi, chúng ta sô có nhĕng vĀ thæy chĕa lành nëng lđĜng mà chính là nhĕng Thæn Thánh Tiên Phêt Ě trong thân xác con ngđĘi, đù chĕa lành cďng nhđ giâng däy cho Đường Về Ánh Dương

227

chúng ta vô sĈ đi÷u v÷ trâi nghiûm và sáng täo Ě trong thø gięi vêt chçt.

Sau khi cė thù trung gian cĎa chčng ta đã đđĜc thanh tèy khăi mąi nëng lđĜng bóng tĈi cďng nhđ hû thĈng nëng lđĜng (luân xa) cĎa cė thù ta đđĜc phĐc hći và køt nĈi läi, chúng ta sô bít đæu câm thçy khăe mänh hėn và quá trünh chĕa lành cė thù vêt chçt sô đđĜc bít đæu. Cė thù vêt chçt cĎa chúng ta sô tĒ tĒ

đào thâi nhĕng chçt cðn bã mà đã đđĜc tích trĕ qua mċt thĘi gian dài, do vêy mà sô täo ra nhĕng triûu chēng khác nhau trön cė thù ta nhđ nĆn mĔa, đau sĈt, tiêu chây, nĉi mĐn, nĉi mèn, ngēa ngáy, đau đæu, mût măi, sčt cån„ vęi nhĕng mēc đċ và tình träng khác nhau tùy thuċc vào tĒng ngđĘi khác nhau. Trong và sau quá trünh cė thù vêt chçt cĎa chúng ta thanh ląc, chúng ta cæn tiêu thĐ đć ën và thēc uĈng cďng nhđ sĔ

dĐng đć dùng, quæn áo, mĠ phèm mà đã đđĜc làm Đường Về Ánh Dương

228

säch khăi mąi nëng lđĜng bóng tĈi và sinh vêt bóng tĈi kĞ sinh đù chúng ta không dung näp chúng vào ngđĘi thêm nĕa, đù chúng ta dæn dæn câm nhên đđĜc sĖ khăe mänh thêt sĖ, tĒ tâm thēc đøn trí óc rći đøn thân thù. Và chúng ta sô đ÷ cêp tęi viûc làm säch đć ën, thēc uĈng và vêt dĐng khăi nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi và sinh vêt bóng tĈi ký sinh Ě phæn sau cĎa sách.

Trong ba bđęc chĕa lành bân thân Ě trên, chĕa lành tâm và trí cĎa ta là quan trąng hėn câ bĚi vì nøu ta chĕa lành thân thù ta trđęc mà tâm thēc ta chđa phân biût đđĜc ánh sáng vęi bóng tĈi hay trí óc bân ngã cĎa ta vén còn bám chçp vào hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bên trong thì chúng ta vén sô täo ra đæy réy nëng lđĜng bóng tĈi cho chính mình bìng nhĕng phân ēng, câm xčc hay suy nghÿ

mà lo líng, phán xét, chþ trých, đánh giá, so sánh„

Đường Về Ánh Dương

229

nhĕng ngđĘi khác hay nhĕng đi÷u Ě bên ngoài chúng ta. Do vêy, nøu chúng ta chþ chĕa lành thân thù mà khĆng tu tåm dđěng tánh thì thân thù chčng ta cďng sô nhanh chóng trĚ läi träng thái mçt cân bìng nëng lđĜng vęi vô sĈ nhĕng vçn đ÷ và bûnh têt khác nhau.

Cuċc sĈng Ě Trái Đçt męi trong tæng ý thēc thē 5

thì có gì khác biût so vęi Trái Đçt trong tæng ý thēc thē 3 hiûn täi? Ở Trái Đçt męi, mąi thē xung quanh chúng ta v÷ cė bân thì vén sô giĈng vęi Trái Đçt trong tæng ý thēc thē 3 hiûn täi mà đi÷u khác biût lęn nhçt chính là v÷ chčng ta và cė thù cĎa chúng ta. Ở trong tæng ý thēc thē 3 này, chúng ta chþ có thù vên hành cė thù vêt chçt cĎa mình vęi tĈi đa là 40% Ğ thēc tĖ

do hay linh hćn cĎa ta (ngoäi trĒ các linh hćn đøn tĒ

các tæng ý thēc cao hėn), cān 60% cān läi là bân ngã và tđ duy cĎa cė thù ta. Tuy nhiên, do sĖ phát triùn khĆng đćng đ÷u cĎa các linh hćn Ě trong tæng ý thēc Đường Về Ánh Dương

230

này cďng nhđ sĖ tác đċng cĎa bóng tĈi muĈn kiùm soát con ngđĘi mà ý thēc linh hćn cĎa con ngđĘi Ě

trong cė thù vêt chçt thü dao đċng tĒ 5% tęi 40% và phæn còn läi tđėng ēng cĎa bân ngã và tđ duy là 60-95%.

Đù kiùm soát con ngđĘi, các thø lĖc bóng tĈi đã täo ra nhi÷u chçt hóa hąc cďng nhđ nhi÷u loäi công cĐ nëng lđĜng khác nhau đù tác đċng và đi÷u khiùn con ngđĘi, đù gięi hän sĖ køt nĈi cĎa con ngđĘi vęi ý thēc linh hćn cĎa mình và vêy mà bân ngã, tđ duy sô làm chĎ mąi sĖ lĖa chąn và quyøt đĀnh trong cuċc sĈng cĎa hą. BĚi vì bân ngã và tđ duy chþ là mċt hû thĈng ý thēc không tĖ do, hoät đċng täo ra phân ēng phĐ thuċc vào nhĕng yøu tĈ tác đċng tĒ bên ngoài nön con ngđĘi dú dàng bĀ đi÷u khiùn vào mċt lĈi sĈng lðp đi lðp läi: Đi làm, tiöu thĐ, giâi trí và chiøn tranh mà ít khi nào tĖ hăi mình thêt sĖ là ai, ai đã täo ra Đường Về Ánh Dương

231

münh, vü sao münh đđĜc täo ra và Ğ nghÿa cĎa tçt câ mąi thē là gì.

Khi bđęc qua Trái Đçt męi Ě tæng ý thēc thē 5, tçt câ chúng ta sô vên hành vęi 50% ý thēc linh hćn cĎa mình (ngoäi trĒ các linh hćn tĒ các tæng ý thēc cao hėn) và 50% là bân ngã và tđ duy cĎa cė thù đù chúng ta có thù sinh sĈng, trâi nghiûm và sáng täo.

Vęi 50% ý thēc linh hćn, chúng ta sô đđĜc là bân thù rõ ràng cĎa mình vęi nhĕng mong muĈn và lĖa chąn tĒ chính linh hćn cĎa ta mà không còn bĀ che mĘ đi bĚi bân ngã và tđ duy vęi vô sĈ sĖ sĜ hãi cĎa nĂ nhđ Ě

trong tæng ý thēc thē 3 này. Tuy nhiên, bân ngã và tđ

duy cĎa ta vén có thù täo ra nhĕng phân ēng hay suy nghÿ dĖa trên sĖ tách biût mà täo ra nëng lđĜng bóng tĈi bön trong ta, nhđng chčng ta sô dú dàng nhên biøt đđĜc chčng đù ta nhanh chĂng đi÷u chþnh bân thân, tĀnh tåm tÿnh trý và tĖ mình cân bìng läi nëng lđĜng Đường Về Ánh Dương

232

bön trong hay xin Ơn Trön đù đi÷u chþnh và cân bìng läi cho ta.

Khi chuyùn giao qua Trái Đçt męi, cė thù chúng ta sô đđĜc khôi phĐc läi träng thái nguyên bân mà Chúa Cha, Chúa Con cùng các con cĎa NgđĘi đã sáng täo nên. Chúng ta sô vên hành cė thù vęi 100% não bċ

thay vü ýt hėn 20% nhđ hiûn täi và hû thĈng nëng lđĜng bêc cao trong cė thù ta cďng sô đđĜc khôi phĐc läi đù chúng ta có thù cĂ đđĜc nhĕng trâi nghiûm hoàn toàn męi. Vì thø, sĖ nhäy câm cĎa nëm giác quan cė thù ta sô tëng vąt đáng kù, chúng ta sô nhìn thçy đđĜc dâi màu síc rċng hėn mà gičp ta câm thçy thø gięi xung quanh đõp đô và lung linh hėn. Chčng ta sô câm nhên đđĜc dâi âm thanh rċng hėn mà làm nhĕng ngôn lĘi hay bân nhäc trĚ nön hay hėn và câm xčc hėn. Chčng ta sô câm nhên đđĜc nhĕng cái xúc chäm vęi ngđĘi ta yöu thđėng mċt cách mänh mô và Đường Về Ánh Dương

233

sâu síc hėn. Chčng ta sô ngĔi thçy đđĜc nhĕng hđėng thėm dČ chþ là rçt nhă bay phâng phçt Ě trong không khí. Chúng ta sô câm nhên đđĜc vĀ ngon, vĀ ngąt, vĀ

đíng, vĀ chua cĎa nhĕng mĂn ën mċt cách sâu síc mà làm ta câm thçy nhđ trđęc giĘ chčng ta đang sĈng Ě trong mċt chiøc ti vi tríng đen nhĜt nhät vêy.

Chúng ta sô câm nhên đđĜc hû thĈng nëng lđĜng Ě bön trong cė thù ta, câm nhên đđĜc sĖ thay đĉi cĎa nëng lđĜng và nhĕng nëng lđĜng bön ngoài tác đċng đøn ta nhđ thø nào. Chúng ta sô có thù nhìn thçy rõ ràng nëng lđĜng ánh sáng và nëng lđĜng bóng tĈi vęi con mít thē 3 cĎa münh, dČ là trong cė thù ta hay trong ngđĘi khác hay trong mĆi trđĘng xung quanh và chúng ta sô nhanh chóng biøt cách xĔ lý nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi vęi nhĕng cách thēc khác nhau. Chúng ta sô có thù giao tiøp vęi nhĕng linh hćn khác nhđ

Thæn Thánh Tiên Phêt mà làm viûc Ě trong các tæng ý Đường Về Ánh Dương

234

thēc trung gian và chčng ta cďng cĂ thù giao tiøp vęi mąi că cây hay con vêt. Chúng ta có thù chĎ đċng thoát khăi cė thù vêt chçt cĎa münh và dČng cė thù trung gian đù thĖc hiûn các cuċc gðp tĒ xa, tham gia các hoät đċng tĒ xa, đi đøn nhĕng tæng ý thēc trung gian khác hay đėn giân chþ đù vui chėi bay lđĜn và ngím nhìn thø gięi tĒ trên cao. Chúng ta có thù sĔ

dĐng tâm thēc cĎa münh đù nång đć vêt hay cė thù vêt chçt cĎa ta di chuyùn trong không gian và sô có mċt gięi hän nhçt đĀnh đĈi vęi kých thđęc cĎa vêt mà ta muĈn di chuyùn. Chčng ta cďng cĂ thù dùng tâm thēc đù thay đĉi tính chçt cĎa vêt chçt trong mċt gięi hän nhçt đĀnh, ví dĐ ta có thù biøn mċt cĐc đá cēng sang träng thái m÷m nhđ đçt sòt đù nhào nðn täo hình và rći biøn cĐc đá đĂ trĚ läi träng thái rín cēng nhđ

ban đæu. Và chúng ta sô không còn phâi trâi qua sĖ

lão hóa hay tuĉi già, cė thù cĎa chúng ta sô đđĜc giĕ

mãi Ě träng thái tuĉi trđĚng thành vào khoâng 30-33

Đường Về Ánh Dương

235

tuĉi cho đøn khi nào chúng ta quyøt đĀnh tái sinh vào mċt cė thù męi vęi nhĕng lý do hay mong muĈn khác nhau.

Bđęc qua Trái Đçt męi, chúng ta sô bít đæu có sĖ

giao lđu và tđėng tác vęi nhĕng n÷n vën minh vêt chçt tiøn bċ Ě trong vď trĐ, hą có thù đøn tĒ tæng ý thēc thē 5, thē 7 hay thē 9 và hą sô chia só cho chúng ta nhĕng kiøn thēc cďng nhđ nhĕng khoa hąc công nghû vô cùng phát triùn cĎa hą. Chúng ta sô có công nghû đù “in” ra bçt kì cái gì ta mong muĈn nhđ đć ën, thēc uĈng, mĠ phèm, quæn áo, vêt dĐng„ miún là chčng ta cĂ đĎ nguyên liûu là các loäi hät chçt cė bân đù cçu thành nön mĂn đć đĂ. Hay nĂi mċt cách đėn giân, chúng ta có thù ra sau nhà lçy vài thau đçt đù nhêp vô chiøc máy “in” này và chþ trong khoânh khíc chúng ta có thù cĂ đđĜc bçt kì cây rau hay món thĀt Đường Về Ánh Dương

236

nào mà không cæn phâi trâi qua giai đoän gieo trćng, nuôi nçng, chëm sĂc các loäi cây hay con vêt.

Nhđ thø, chúng ta sô đđĜc giâi phóng khăi sĖ lû thuċc vào không gian và thĘi gian đù täo ra các loäi đć ën, thēc uĈng hay bçt kü mĂn đć, vêt dĐng nào. Và cùng vęi sĖ tćn täi cĎa công nghû täo ra nëng lđĜng vÿnh cĔu, chúng ta sô đđĜc giâi phóng khăi mô hình ti÷n tû nhđ đang tćn täi Ě trong xã hċi cĎa chúng ta, đù mĊi chčng ta đđĜc hoàn toàn tĖ do lĖa chąn là chýnh münh, đđĜc tĖ do täo ra nhĕng trâi nghiûm và sáng täo mà mình mong muĈn. ĐĂ là lĞ do vü sao nhĕng tiön tri đã dĖ đoán rìng thiön đđĘng sô trĚ läi vęi Trái Đçt, là thĘi kĝ hoàng kim męi Ě trên hành tinh xinh đõp này.

Mċt đi÷u nĕa sô xây ra trong quá trình chuyùn giao tæng ý thēc cĎa Trái Đçt đó là tçt câ hû sinh thái đċng thĖc vêt bây giĘ trên hành tinh sô tĖ đċng chøt Đường Về Ánh Dương

237

høt, bĚi vì Ě Trái Đçt męi sô không còn tćn täi các loäi đċng vêt ën thĀt lén nhau hay các loài thĖc vêt có thù gây häi cho các sĖ sĈng khác. Rći khi quá trình chuyùn giao køt thúc, sô có mċt hû sinh thái đċng thĖc vêt męi đđĜc täo ra bĚi các n÷n vën minh tiøn bċ

dđęi sĖ chþ đäo và síp đðt cĎa Chúa Cha và Chúa Con. Nhđ thø, khi quá trình chuyùn giao tæng ý thēc xây ra thì mąi linh hćn đċng vêt sô đđĜc quay trĚ läi vęi linh hćn mõ Trái Đçt trđęc khi mċt hû đċng vêt męi đđĜc täo ra. Vêy nên, tĒ nay đøn lúc quá trình chuyùn giao køt thúc chính là thĘi gian cuĈi cùng chúng ta có thù đđĜc Ě cùng vęi nhĕng con thč cđng cĎa mình - đĂ là nhĕng linh hćn nhă mà đã đi theo gia đünh linh hćn ta qua mċt thĘi gian dài và có thù đđĜc xem là mċt phæn cĎa gia đünh linh hćn ta.

Đường Về Ánh Dương

238

13. CHỮA LÀNH CƠ THỂ

Đường Về Ánh Dương

239

Nhđ đã nĂi phæn trđęc, đù chĕa lành và nâng cao nëng lđĜng cĎa bân thân thì chúng ta cæn chĕa lành ba yøu tĈ là thân - tâm - trý, nhđng vęi công cĐ là ngôn tĒ thì chúng ta chþ có thù chĕa lành đđĜc tâm và trí. Còn thân thù vêt lý và thân thù trung gian thì chúng ta cæn sĖ hĊ trĜ tĒ bên ngoài, tĒ các linh hćn bêc cao mà phĐc vĐ cho tình yêu và ánh sáng.

Đù chĕa lành tâm thēc, ngoài viûc chúng ta cæn hiùu đđĜc thø nào là ánh sáng và thø nào là bóng tĈi thì chúng ta cæn hiùu đđĜc bân chçt thĖc sĖ cĎa mình

- đĂ là linh hćn vÿnh cĔu vęi ý chí tĖ do đù täo ra bçt kì sĖ lĖa chąn hay quyøt đĀnh nào và có thù trĚ thành bçt kì ai hay bçt kü đi÷u gì mà chúng ta mong muĈn.

Nhđ thø, chúng ta là nhĕng linh hćn vÿnh cĔu mà đang cĂ mċt sĖ trâi nghiûm rçt ngín bìng mċt cė thù con ngđĘi, Ě trong mċt thø gięi vêt chçt, vęi mċt hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin riêng biût đù Đường Về Ánh Dương

240

chúng ta biøt cách tđėng tác, đĈi xĔ vęi nhau cďng nhđ là đù chúng ta trâi nghiûm và sáng täo cùng nhau. Khi hiùu đđĜc đi÷u này rći, chúng ta sô có thù giúp tâm cĎa münh tÿnh läi bĚi vì khoa hąc vêt chçt hiûn täi vén huyên thuyên rìng linh hćn là không tćn täi và chúng ta chþ sĈng mċt læn rći thôi.

BĚi vì cách hiùu hay cách nghÿ rìng chúng ta chþ sĈng mċt læn nön chčng ta đã täo ra biøt bao vçn đ÷

cho bân thân mình. Chúng ta tĖ täo ra cho mình mċt tâm thø lčc nào cďng vċi vàng và vċi vàng trong tçt câ mąi thē, vċi vàng kiøm ti÷n đù có thù trâi nghiûm và sĚ hĕu đđĜc mąi thē nhi÷u nhçt có thù mà täo ra biøt bao nghiûp quâ, vċi vàng hąc têp và thĖc hành mąi công viûc mà không câm nhên đđĜc sâu síc nhĕng đi÷u mình làm, vċi vàng có nhĕng mĈi tình chóng vánh chþ đù đáp ēng nhĕng nhu cæu cĎa bân ngã và tđ duy mà chđa thĖc sĖ câm nhên đđĜc tình yêu thêt Đường Về Ánh Dương

241

sĖ là gì hay vċi vàng đi tęi cái đých mà khĆng biøt rìng con đđĘng đi và quanh cânh xung quanh męi là cái đých.

Chúng ta cæn hiùu rìng mċt kiøp sĈng làm ngđĘi là vô cùng ngín ngĎn và vêy mà chúng ta chþ có thù hąc têp, trâi nghiûm và sáng täo đđĜc mċt chút ít mà thôi, nøu so sánh vęi con đđĘng phát triùn vô tên cĎa linh hćn ta. Đù thuæn thĐc đđĜc mċt ngành ngh÷ hay lÿnh vĖc nào đĂ, chčng ta cæn trâi qua rçt nhi÷u kiøp sĈng hąc têp và thĖc hành, hàng chĐc cho tęi hàng ngàn kiøp, đù chúng ta có thù thành thäo và giăi giang trong ngành ngh÷ hay lÿnh vĖc đĂ. BĚi vêy, nhĕng linh hćn bêc cao mà đã đøn đù giúp phát triùn n÷n vën minh hiûn täi cĎa chúng ta thì n÷n lĀch sĔ

cĎa hą đã cĂ tuĉi đĘi lön đøn hàng triûu hàng tğ nëm, trong khi nhĕng linh hćn đđĜc täo ra cho công trình Đường Về Ánh Dương

242

Trái Đçt chúng ta thì męi chþ đđĜc khoâng 200,000

nëm tuĉi.

Qua đĂ, chčng ta cĂ thù thçy đđĜc sĖ nhă bé hiûn täi cďng nhđ nhĕng gì mình có thù làm đđĜc vęi mċt kiøp sĈng con ngđĘi, đù chúng ta bă đi cái tåm thái vċi vàng trong tçt câ mąi viûc, bă đi cái tåm thái rìng chúng ta có thù trĚ thành chuyên gia trong mċt lÿnh vĖc hay ngành ngh÷ nào đĂ vęi chþ mċt kiøp sĈng duy nhçt. Và khi chčng ta đã thçu hiùu và thçy đđĜc sĖ to lęn và vÿnh cĔu cĎa mąi thē, tâm cĎa chúng ta sô dæn trĚ nön tÿnh lðng và têp trung vào hiûn täi, têp trung vào nhĕng công viûc nhă nhðt hay nhĕng bđęc đi nhă

bò nhđng läi vô cùng quan trąng và là n÷n tâng cho tçt câ nhĕng công viûc và sáng täo to lęn sau này.

Nøu ta muĈn täo ra mċt thành phĈ đõp đô và tĈt lành, ta hãy cæm cây chĉi lên và quét lçy ngôi nhà nhă cĎa mình, hãy xem thĔ nhĕng chĊ nào đçt rác Đường Về Ánh Dương

243

thđĘng hay tĐ läi và hãy nghiên cēu, ngém nghÿ xem vì sao nó läi nhđ vêy. Nøu ta muĈn trĚ thành hąa sÿ

hay nhà thiøt kø, ta hãy têp câm nhên tĒng màu síc mċt vęi nhĕng đi÷u kiûn và thĘi gian khác nhau, vęi nhĕng tâm träng khác nhau và Ě nhĕng nėi khác nhau. Nøu ta muĈn nçu ën ngon, ta hãy têp câm nhên sĖ tđėng quan giĕa hình khĈi, kých thđęc và đðc điùm cĎa mĂn ën đĈi vęi nđęc và nhiût đċ, rìng mçt bao låu đù nhiût đċ thèm thçu vào điùm sâu nhçt cĎa món ën và mçt thöm bao låu đù cçu trčc mĂn ën bĀ phá vě và trĚ nön thėm m÷m. Nhđ thø, chúng ta sô nhên ra rìng ta vén hoài đi tüm kiøm sĖ kĝ diûu Ě nhĕng nėi nào xa xôi hay Ě trong nhĕng sĖ tđĚng tđĜng cao xa nhđng sĖ kĝ diûu thì luôn tćn täi Ě trong nhĕng đi÷u đėn giân và nhă nhðt nhçt xung quanh ta. Vêy nên, khi chčng ta đã thçu hiùu và câm nhên đđĜc nhĕng sĖ

nhiûm màu đĂ thü chčng ta sô có thù bít đæu sĈng Đường Về Ánh Dương

244

cuċc sĈng giân đėn cĎa mình mċt cách kĝ diûu vęi đæy tünh yöu thđėng Ě trong tçt câ mąi viûc.

Và đù chĕa lành đđĜc trý Ăc và tđ duy cĎa chúng ta thì chúng ta cæn hiùu rìng cė thù ta đã chýnh là mċt sĖ kĝ diûu nhiûm màu, đĂ là thành quâ sáng täo cĎa Chúa Cha, Chúa Con và các con cĎa NgđĘi qua mċt thĘi gian rçt dài trong hành trình sáng täo nên sĖ

sĈng Ě trong vď trĐ. Do vêy, không có bçt kü đi÷u gì cĎa cė thù ta là thĒa thâi hay sai sót và nhĕng câm xúc có ngućn gĈc sĜ hãi thü cďng nhđ vêy. Chúng ta cæn cho phép bân thân mình trâi nghiûm mąi câm xúc cĎa cė thù ta, dČ là tünh yöu cĂ đi÷u kiûn hay nhĕng câm xúc sĜ hãi nhđ tēc giên, lo líng, bućn bã, ghen tĀ, cĆ đėn, thçt vąng„ Tuy nhiön, khi nhĕng câm xúc sĜ hãi xuçt hiûn bên trong thì chúng ta hãy dĒng läi đù nhên diûn đđĜc chčng và đù chúng tĖ nhiên mçt đi mà khĆng phân ēng, khĆng hành đċng, không Đường Về Ánh Dương

245

nói ra và khĆng nghÿ ngĜi bçt kü đi÷u gì dĖa trên nhĕng câm xúc sĜ hãi đĂ, cďng nhđ chčng ta khĆng tìm kiøm ngđĘi khác đù an Ďi và đċng viên mình.

Chúng ta có mċt thĂi quen đĂ là khi chčng ta trâi qua nhĕng câm xúc sĜ hãi thü chčng ta thđĘng có nhĕng cách suy nghÿ khác nhau hay tüm kiøm ngđĘi khác tâm sĖ đù đđĜc an Ďi và đċng viön, đù ta nhanh chĂng vđĜt qua nhĕng câm xúc sĜ hãi. Tuy nhiên, chúng ta không biøt rìng vęi cách làm nhđ vêy thì chčng ta đang biøn nhĕng câm xúc sĜ hãi thành đi÷u đù täo ra sĖ tćn täi tách biût cĎa cė thù ta hay chính là täo thành cė thù nĊi đau Ě bên trong ta. Ví dĐ, khi ta đánh mçt hay ai lçy cíp mċt mĂn đć giá trĀ cĎa ta, thay vü ta đù nĊi bućn xuçt hiûn và trĆi đi mċt cách tĖ

nhiön đù ta thích nghi vęi mċt hoàn cânh męi mà không còn mĂn đć đĂ thü chčng ta läi suy nghÿ đi đi läi läi hay tìm kiøm ngđĘi khác đù an Ďi ta vęi nhĕng Đường Về Ánh Dương

246

cåu nĂi nhđ “CĎa đi thay ngđĘi”, “Vän sĖ tČy duyön”

hay “Tęi lúc mình không cæn nó nĕa”, đù rći làm ngën cân sĖ tan biøn cĎa câm xúc sĜ hãi bên trong ta và biøn câm xúc sĜ hãi đĂ trĚ thành mċt đi÷u đù täo ra hình ânh hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta. Và vì câm xúc sĜ hãi trong ta đã gičp ta đđĜc ngđĘi khác quan tâm và an Ďi nên viûc ngđĘi khác quan tâm và an Ďi ta cďng nhanh chĂng trĚ thành yøu tĈ täo ra hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi tách biût cĎa cė thù ta Ě trong mĆi trđĘng xã hċi. Nhđ thø, khi ngđĘi khác không còn quan tâm và an Ďi ta nĕa thì ta läi rėi vào träng thái sĜ

hãi nhđ tēc giên, bućn bã, cĆ đėn hay thçt vąng vì hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta đã bĀ

đe dąa tęi.

Qua thĘi gian dài, chúng ta cē nghÿ rìng viûc quan tâm, lo líng hay an Ďi ngđĘi khác bìng lĘi nói hay ngôn tĒ khi hą trâi qua nhĕng câm xúc sĜ hãi Đường Về Ánh Dương

247

chýnh là cách đù thù hiûn tünh yöu thđėng nhđng chúng ta không biøt rìng đĂ chýnh là cách chúng ta tĖ

täo ra cho nhau nhĕng ràng buċc chćng chçt cùng vęi vô sĈ nhĕng câm xúc sĜ hãi bên trong mĊi ngđĘi khĆng đđĜc giâi phóng mċt cách tĖ nhiên. Và vì câm xúc sĜ hãi lčc này đã trĚ thành yøu tĈ đù täo ra hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta nên sĖ viûc xây ra vęi ta mà täo ra câm xúc sĜ hãi đĂ cďng trĚ

thành yøu tĈ đù täo ra hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta, vêy nên khi ta thçy ngđĘi khác trâi qua sĖ viûc tđėng tĖ thì trong ta sô câm thçy mċt däng câm xúc vui vó hay hân hoan - đĂ là tünh yöu cĂ đi÷u kiûn mà bân ngã ta täo ra khi thçy ngđĘi khác giĈng vęi mình, câm thçy münh đđĜc công nhên và không đėn đċc Ě trong mĆi trđĘng xã hċi.

BĚi vêy, chčng ta thđĘng nĂi tünh yöu là đau khĉ

mà không biøt rìng đĂ cĂ phâi đåu là tünh yêu thêt sĖ, Đường Về Ánh Dương

248

vü đĂ chþ là nhĕng sĖ ràng buċc chčng ta đan dût cho nhau đù đáp ēng nhĕng nhu cæu cĎa bân ngã và tđ

duy cĎa cė thù ta. Vêy nhđ thø nào là quan tâm và yöu thđėng thêt sĖ? Chúng ta chþ cæn Ě bön ngđĘi münh yöu thđėng, câm nhên nĊi bućn bã, nĊi cĆ đėn, nĊi thçt vąng Ě bên trong hą, ôm lçy hą và khóc cùng hą cho mąi câm xúc sĜ hãi đđĜc tan biøn mċt cách tĖ

nhiên mà không có bçt kü nghÿ suy, bçt kì lĘi nói hay bçt kì ngôn tĒ nào.

Đù hiùu hėn v÷ trý Ăc, tđ duy và bân ngã, chúng ta cæn hiùu đđĜc khái niûm “Chçp” hay “Bám chçp”.

ĐĂ là cách chčng ta dČng nhĕng đi÷u nhçt đĀnh đù biûn hċ hay bênh vĖc cho bân thân, cho hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi riêng biût cĎa cė thù ta Ě trong thø gięi vêt chçt. Ví dĐ, khi ta chçp vào khái niûm hay ni÷m tin v÷ gięi tính nam nĕ, chúng ta sô gò ép bân thån và ngđĘi khác vào cách ën mðc, ēng xĔ, nói Đường Về Ánh Dương

249

nëng, đi läi cďng nhđ là trách nhiûm và nghÿa vĐ

trong cuċc sĈng cĎa gięi tính cĎa mình mà täo ra vô sĈ sĖ sĜ hãi và chĀu đĖng cho chính bân thån ta cďng nhđ nhĕng ngđĘi khác xung quanh. Chúng ta càng bám chçp nhi÷u thì cuċc sĈng cĎa chúng ta càng bĀ

làm chĎ bĚi bân ngã và tđ duy cĎa cė thù ta vęi muôn vàn sĖ sĜ hãi cĎa nĂ, đù rći cė thù trung gian cĎa ta bĀ

bao phĎ vęi nëng lđĜng bóng tĈi hay âm khí mà gây ra biøt bao vçn đ÷ khác nhau trön cė thù vêt lý cĎa ta.

Mċt khía cänh nĕa chúng ta cæn hiùu thöm đĂ là v÷ khâ nëng ghi nhę cĎa bân ngã và tđ duy chčng ta.

ĐĂ là mċt sáng täo kĝ diûu, là công cĐ chýnh đù chúng ta có thù trâi nghiûm và sáng täo nên nhĕng n÷n vën minh hay nhĕng thø gięi vô cùng to lęn, cďng nhđ là đi÷u cė bân đù tách chúng ta ra khăi thø gięi đċng vêt. Tuy nhiên, khâ nëng ghi nhę là mċt con dao hai lđěi bĚi vì khi ta ghi nhę đi÷u gü đĂ rći thì bân Đường Về Ánh Dương

250

ngã và tđ duy cĎa ta có thù dú dàng bám chçp vào đi÷u đĂ đù täo ra hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta.

Ví dĐ, nøu nhđ trong đæu ta không h÷ có bçt kì khái niûm, đĀnh nghÿa hay ni÷m tin gì thì khi ta mçt đi mċt mĂn đć, ta sô trâi nghiûm sĖ bućn bã mċt cách tĖ nhiên và câm xúc sĜ hãi sô tĒ tĒ tan biøn hoàn toàn vü trong đæu ta không có bçt kü suy nghÿ hay ngĆn tĒ

gü, nhđ cái cách mà mąi con vêt xung quanh ta sinh sĈng. Tuy nhiên, khi ta biøt sĔ dĐng ngôn ngĕ và hąc têp v÷ các tri thēc vď trĐ, ta sô hiùu đđĜc và ghi nhę v÷ luêt cân bìng cĎa vď trĐ mà đđĜc đčc køt thành các cåu nĂi nhđ “CĎa đi thay ngđĘi” hay “Vän sĖ tùy duyön”, đù rći ta chçp vào hai cåu nĂi này đù täo ra hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta - đåy cďng là sĖ hình thành cĎa siêu bân ngã hay bân ngã tâm linh Ě trong ta. Nhđ thø, khi ta trâi qua sĖ mçt Đường Về Ánh Dương

251

mát hay bçt kü đi÷u gì mà täo ra sĖ sĜ hãi Ě trong ta thì ta sô nhanh chĂng dČng suy nghÿ “CĎa đi thay ngđĘi” hay “Vän sĖ tČy duyön” đù biûn hċ cho sĖ viûc xây đøn vęi ta, đù biøn sĖ viûc çy cďng nhđ câm xúc sĜ hãi trong ta thành yøu tĈ täo ra hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta Ě trong mĆi trđĘng xã hċi.

Do vêy, khi tri thēc hay pháp cĎa vď trĐ đđĜc viøt ra hay nói ra thành lĘi thì chúng li÷n “khĆng cān đčng” nĕa bĚi vü ngđĘi nghe ngđĘi đąc dú dàng bám chçp vào nhĕng câu chĕ hay ngôn lĘi đù täo ra hình ânh cĎa bân thân hay sĖ tćn täi tách biût cĎa cė thù hą. Vêy thì chúng ta phâi hąc pháp cĎa vď trĐ nhđ thø nào? ĐĂ là hãy đąc, hãy nghe, hãy thçu hiùu vào trí tuû cĎa linh hćn ta và không ghi nhę bçt kü đi÷u gì vào bân ngã và tđ duy cĎa chúng ta. Hay nói mċt cách đėn giân, chúng ta hãy hąc cách ghi nhę và hąc cách quön đi cČng mċt lčc đù bân ngã và tđ duy cĎa Đường Về Ánh Dương

252

chčng ta khĆng cĂ gü đù bám chçp vào. Vêy làm sao đù hąc cách quön đi khi mà câ đĘi chúng ta Ě đåy chþ đđĜc däy cách ghi nhę mąi thē? ĐĂ là đi÷u chúng ta sô bít đæu hąc têp khi chčng ta bđęc qua Trái Đçt męi và chúng ta sô có hàng triûu hàng tğ nëm đù hąc têp cách sĔ dĐng cďng nhđ đù khám phá và phát triùn trí óc cĎa mình.

Không chþ đĈi vęi nhĕng tri thēc hay pháp cĎa vď trĐ, chúng ta còn hay bám chçp vào nhĕng câu khèu hiûu hay phđėng chåm mà đđĜc täo dĖng nön đù làm ta câm thçy tĖ tin và mänh mô hėn hay đėn thuæn là chþ đù quâng bá cho nhĕng thđėng hiûu sân phèm, nhđ Cuċc đĘi chþ là mċt trā chėi, Là con gái thêt tuyût, Mêp mà tçp nêp ngđĘi theo, SĈng là tên hđĚng, Bän chþ sĈng mċt læn (YOLO), Đėn giân là đõp„ Và chčng ta thđĘng bám chçp vào nhĕng câu khèu hiûu nhđ vêy khi chúng ta vĈn có nhĕng đi÷u không hài Đường Về Ánh Dương

253

lòng v÷ bân thån münh nhđ câm thçy sĖ không công bìng v÷ gięi tính, câm thçy cė thù münh khĆng đđĜc xinh đõp nhđ cái chuèn mà xã hċi đã täo dĖng nên, câm thçy không hài lòng v÷ hoàn cânh cuċc sĈng hay công viûc hiûn täi, câm thçy không bìng ngđĘi bìng ta trong xã hċi nhđng läi cĂ đi÷u kiûn đù tiêu xài phung phí, câm thçy cďng muĈn cách sĈng xa xþ nhđ

ngđĘi ta nhđng vü münh khĆng cĂ đi÷u kiûn nên lĖa chąn cách sĈng đėn giân„ Nhđ thø, vì chúng ta vén chđa chçp nhên và yöu thđėng bân thån nhđ münh vĈn cĂ nön đã täo ra nhĕng sĖ sĜ hãi bön trong nhđ

tēc giên, bućn bã, ghen tĀ, tĖ ti, thçp kòm„ đù rći chúng ta dú dàng bám chçp vào nhĕng câu nói, nhĕng khèu hiûu hay nhĕng cách suy nghÿ khác nhau đù biûn hċ cho bân thån, đù làm cho chúng ta câm thçy tĖ tin hay mänh mô hėn. Tuy nhiön, v÷ bân chçt thì câm giác tĖ tin hay mänh mô đĂ chþ là mċt hình thái cĎa sĖ tĖ cao - là tünh yöu cĂ đi÷u kiûn mà cė thù Đường Về Ánh Dương

254

ta täo ra đù làm ta an tåm hėn v÷ hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta Ě trong mĆi trđĘng xã hċi.

BĚi vì xã hċi cĎa chúng ta vên hành bìng tđ duy và trí thông minh là chính nên khâ nëng ghi nhę đđĜc đánh giá cao Ě trong xã hċi, cďng nhđ vęi khâ nëng ghi nhę và tđ duy tĈt thì chúng ta dú dàng cĂ đđĜc vĀ

trí cao cùng danh vąng và ti÷n tài Ě trong xã hċi. Và vì chúng ta đã dành phæn lęn tuĉi tró và cuċc đĘi cĎa mình chþ đù hąc têp và ghi nhę biøt bao kiøn thēc nön chčng ta cĂ xu hđęng muĈn mình sĈng thêt lâu hay thêm chý là trđĘng sinh bçt lão đù giĕ lçy nhĕng gü münh đã trâi nghiûm và ghi nhę đđĜc. Tuy nhiên, khi chúng ta bđęc qua Trái Đçt męi mà không còn lû thuċc vào ti÷n bäc hay vêt chçt thì chúng ta sô dæn thçy đđĜc gánh nðng cĎa viûc ghi nhę quá nhi÷u hay viûc sĔ dĐng mċt cė thù vêt chçt quá lâu.

Đường Về Ánh Dương

255

Ví dĐ nhđ đĈi vęi thø hû ông bà cha mõ chúng ta, hą không thù hiùu høt đđĜc cách thēc gięi tró bây giĘ

sinh sĈng, trâi nghiûm và tđėng tác ra sao bĚi vì nhĕng thø hû trđęc thì có mċt hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin khác biût so vęi cĎa gięi tró ngày hĆm nay. Nhđ thø, dù cho các sinh vêt có thù sĈng tró mãi không già trong nhĕng thø gięi vêt chçt Ě

các tæng ý thēc thē 5, 7 hay 9 nhđng sĖ tái sinh hay đæu thai vén diún ra bünh thđĘng, bĚi vì khi n÷n vën minh phát triùn qua thĘi gian thì hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin chung cĎa xã hċi cďng sô thay đĉi và phát triùn theo, nên nøu nhđ ta cē giĕ mċt cė

thù vęi mċt hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin quá lâu thì chúng ta sô mçt dæn køt nĈi và tđėng tác vęi sĈ đĆng ngđĘi khác Ě trong xã hċi.

Và dù cho Ě Trái Đçt męi chúng ta sô có công cĐ

đù gičp xĂa đi ký ēc ra khăi bân ngã và tđ duy cĎa Đường Về Ánh Dương

256

münh nhđng đĂ là mċt đi÷u không nên làm, bĚi vì nhĕng hành vi ēng xĔ hay ngôn ngĕ cė thù mà đi theo hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin cď vén sô cān lđu läi trong ti÷m thēc dČ ta cĂ xĂa đi kĞ ēc cĎa münh. Hėn nĕa, chúng ta sô có nhĕng lý do khác nhau cho viûc tái sinh hay đæu thai vào cė thù męi.

Mċt là, chúng ta mong muĈn hąc têp và trâi nghiûm mċt ngành ngh÷ hay lÿnh vĖc męi trong xã hċi mà cæn têp luyûn cė thù mình tĒ bé vęi nhĕng kĠ nëng và thao tác phù hĜp. Hai là, chúng ta có thù sô mong muĈn thay đĉi gięi tính cĎa cė thù vêt chçt đù có nhĕng trâi nghiûm męi mó và khác biût, hoðc cách câm nhên v÷ cái đõp cĎa ta sô thay đĉi mà làm ta muĈn thay đĉi nhĕng đðc điùm nhçt đĀnh trön cė thù vêt chçt cĎa ta. Ba là, khi ta yöu thđėng ai đĂ thĖc sĖ, không nhĕng hai linh hćn sô hòa quyûn chðt vęi nhau mà câ thù xác cĎa câ hai cďng sô đđĜc gín køt mänh mô vęi nhau, làm cho nhĕng đðc điùm cė thù cĎa Đường Về Ánh Dương

257

ngđĘi ta yöu thđėng in hìn trong ti÷m thēc cĎa cė thù ta và vêy mà làm ta khó gín køt hoàn toàn đđĜc vęi mċt ngđĘi męi v÷ mðt cė thù vêt lý dù cho hai linh hćn có sĖ tđėng giao mänh mô.

Nói mċt cách ngín gąn, đù chĕa lành và giúp tâm

- trý ta đđĜc tÿnh täi và an nhiên thì chúng ta cæn hiùu đđĜc bân chçt vÿnh cĔu cĎa mình vęi ý chí tĖ do mà Cha đã ban tðng cho ta, đù ta đđĜc tĖ do lĖa chąn và quyøt đĀnh mình muĈn trĚ thành ai hay đi÷u gü và nhđ

thø nào, đù mĊi chúng ta trĚ thành mċt đi÷u kĝ diûu duy nhçt mà Cha cďng khĆng thù nhìn thçy trđęc đđĜc. Và chčng ta cďng cæn hiùu và thçy đđĜc cė thù vêt chçt cĎa ta chính là mċt sáng täo kĝ diûu và duy nhçt mà không có ai là giĈng hût vęi ta, đù ta chçp nhên và yöu thđėng toàn võn cė thù vêt chçt cĎa münh, đù rći ta không còn phâi bám chçp vào bçt kì khái niûm, đĀnh nghÿa, ni÷m tin hay câu nói nào bên Đường Về Ánh Dương

258

ngoài đù täo ra hay bâo vû hình ânh bân thân hay sĖ

tćn täi cĎa cė thù ta thêm nĕa.

Đường Về Ánh Dương

259

14. CẦU NGUYỆN VÀ ĐỨC TIN

Đường Về Ánh Dương

260

Có lô khĆng ýt ngđĘi đã đðt ra câu hăi: Täi sao Cha yöu thđėng tçt câ các con cĎa mình mċt cách vĆ đi÷u kiûn nhđ nhau nhđng đäo cĎa Cha läi không công nhên hĆn nhån đćng gięi? Chúng ta thíc míc nhđ vêy bĚi vü chčng ta chđa hiùu đđĜc rìng đĂ là hai đi÷u tách rĘi vęi nhau. Cha yöu thđėng tçt câ các con cĎa mình mċt cách vĆ đi÷u kiûn bìng cách cho phép tçt câ con cĎa münh đđĜc tĖ do lĖa chąn bçt kì con đđĘng nào, đđĜc tĖ do trĚ thành bçt kü ai hay đi÷u gì mà Cha không h÷ phán xòt hay đāi hăi bçt kü đi÷u gì.

Cān đĈi vĈi đäo cĎa Cha, đĂ đėn giân là lĞ tđĚng cĎa Cha mong muĈn các con cĎa mình trĚ thành nhĕng con ngđĘi đõp đô và tĈt lành, vęi tình yêu và sĖ gín køt thiêng liêng giĕa mċt nam và mċt nĕ.

Nhđ vêy, khi chčng ta đã tham gia đäo cĎa Cha thì chúng ta sô hąc têp theo mċt hû thĈng đčng sai đù ta rñn rďa và phát triùn bân thån münh, cďng nhđ

Đường Về Ánh Dương

261

chúng ta cæn biøt xđng tċi münh đã làm sai nhĕng gì đù có thù chþnh sĔa và đ÷n tċi cho xēng. Và nhđ đã nĂi, khi ta theo đäo cĎa Cha và sĈng đčng vęi lĞ tđĚng cĎa Cha thì chúng ta sô đđĜc Ơn hay là nëng lđĜng ánh sáng tĒ Cha đù giúp làm säch và bâo vû ta khăi nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi bên ngoài, cďng nhđ gičp ta làm säch nëng lđĜng bóng tĈi mà ta tĖ täo ra cho chính mình bìng tâm - trí vén còn nhi÷u suy nghÿ, bám chçp và sĜ hãi, đù ta cĂ đđĜc mċt thân thù khăe mänh và mċt cuċc sĈng an lành. Tuy nhiên, nøu chúng ta vén còn nghiûp quâ cæn phâi trâ thì chúng ta vén sô bĀ bóng tĈi bön ngoài tác đċng mà täo ra các vçn đ÷ hay bûnh têt tđėng ēng vęi nghiûp quâ cĎa chúng ta.

Thø giĕa nam và nam hay nĕ và nĕ cďng cĂ thù xây ra tình yêu thêt sĖ và thiêng liêng thì sao Cha läi không công nhên Ě trong đäo cĎa Cha? Cách dùng tĒ

Đường Về Ánh Dương

262

đčng Ě đåy đĂ là “chđa cĆng nhên” chē không phâi là

“khĆng cĆng nhên". BĚi vì täo hóa thì phát triùn và mĚ rċng không ngĒng nên ý thēc cďng sô phát triùn và mĚ rċng không ngĒng, vêy mà sô täo ra sĖ thay đĉi trong cách nhìn và cách hiùu cĎa ý thēc v÷ sĖ sĈng.

Nhđ thø, có thù Ě mċt công trình sáng täo trong tđėng lai nào đĂ thü đäo cĎa Cha sô công nhên tình yêu và hôn nhân giĕa hai ngđĘi đćng gięi vęi nhau. Còn bây giĘ, trön Trái Đçt chčng ta thü đäo cĎa Cha không công nhên hĆn nhån đćng gięi và nhĕng ngđĘi theo đäo cĎa Cha có thù cĂ tünh yöu đćng gięi nhđng mċt khi ta sĈng vęi bän cùng gięi nhđ vĜ chćng bình thđĘng thì Cha sô ngđng ban Ơn cho chčng ta, theo lĞ

tđĚng cĎa đäo cĎa Cha.

Vêy nøu ta yöu thđėng và sinh sĈng vęi bän cùng gięi, hay đã cĂ quan hû trđęc hĆn nhån, hay đã køt hôn và li dĀ, hay đã xåm phäm thân thù cĎa ngđĘi Đường Về Ánh Dương

263

khác„ thü làm sao chčng ta cĂ thù nhên đđĜc Ơn Trên? Chúng ta vén còn rçt nhi÷u tôn giáo khác nhau Ě trong xã hċi đù chúng ta lĖa chąn, nhđng Phêt giáo sô trĚ nên phĉ biøn và thĀnh vđĜng trĚ läi sau khi Phêt Di Lðc cùng vô sĈ các vĀ Phêt khác chính thēc lċ diûn và bít đæu công viûc cēu đċ cĎa mình. Phêt giáo sô đđĜc chþnh sĔa và đėn giân hóa v÷ läi bân chçt ban đæu, däy cho chúng ta cách tu luyûn thân - tâm - trí cďng nhđ cách yöu thđėng thĖc sĖ mà không cæn phâi ën chay hay tĒ bă gia đünh ngđĘi thån đù đi tu nhđ

cách nghÿ hiûn täi cĎa chúng ta.

Phêt giáo sô chçp nhên tçt câ chúng ta mà không quan trąng quá khē chčng ta đã trâi qua nhĕng gì hay đã phäm phâi nhĕng gì, cďng nhđ khĆng quan trąng chčng ta yöu thđėng ngđĘi cùng gięi hay khác gięi hay tuĉi tác ra sao miún là con ngđĘi ta lúc này, Ě

trong hiûn täi này mong muĈn đi theo con đđĘng ánh Đường Về Ánh Dương

264

sáng và tình yêu thêt sĖ. Nhđ thø, chúng ta cæn biøt münh nhđ thø nào và đã trâi qua nhĕng gü đù có thù lĖa chąn con đđĘng đi cho münh, đù có thù nhên đđĜc Ơn Trön đù giúp chúng ta chuyùn hĂa cė thù và song hành vęi sĖ thay đĉi và thëng lön cĎa Trái Đçt qua tæng ý thēc thē 5. Nøu ta khĆng theo đäo cĎa Cha đđĜc thì ta có thù lĖa chąn đäo Phêt đù đi theo và tu têp, rći khi ta nhên đđĜc Ơn tĒ các vĀ Thæn, Tiên hay Phêt thü sau đĂ hą cďng sô nhên läi Ơn tĒ Cha đù giúp khôi phĐc läi “dĖ trĕ” nëng lđĜng ánh sáng trong hą.

Vêy nên, chúng ta vén sô gián tiøp nhên đđĜc Ơn cĎa Cha và đĂ cďng là cách đù Cha chia nhă công viûc cho các con cĎa münh, cďng nhđ đù các con trâi nghiûm và tđėng tác vęi nhau theo nhĕng cách thēc riêng biût mà các con đã tĖ mình sáng täo nên.

Nøu chúng ta chąn đäo cĎa Cha, chúng ta có thù dùng câu niûm “Amen Amen Amen” lðp đi lðp läi Đường Về Ánh Dương

265

mĊi khi chúng ta có nhĕng suy nghÿ vĆ thēc tĒ bân ngã và tđ duy cĎa ta mà đù bâo vû hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta. Hay chúng ta có thù dùng câu niûm “Nam MĆ A Di Đà Phêt” nøu ta lĖa chąn đi theo đäo Phêt, hay chčng ta cďng cĂ thù niûm “Amen Nam MĆ A Di Đà Phêt” nøu ta có thù đi theo đäo cĎa Cha cďng nhđ đäo Phêt. Vęi nhĕng câu niûm này, chúng ta có thù giúp lçn át đi nhĕng suy nghÿ hay phân ēng vô thēc cĎa bân ngã và tđ duy cĎa ta vęi vô sĈ sĖ sĜ hãi và lo líng cĎa nĂ, đù ta ngĒng täo ra cho mình nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi cďng nhđ ngĒng hçp thu nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi tĒ bên ngoài. Dæn dæn, vęi nëng lđĜng cė thù ta đđĜc nâng lên và ý thēc linh hćn cĎa ta đđĜc mĚ rċng thì bân ngã và tđ duy cĎa ta sô dæn thu hõp läi, đù tâm - trý ta đđĜc dæn trĚ

nön tÿnh lðng khăi nhĕng suy nghÿ và sĜ hãi vô thēc.

Đường Về Ánh Dương

266

Chúng ta có cæn hiùu Ğ nghÿa cĎa câu niûm Amen hay Nam MĆ A Di Đà Phêt không nøu nhđ chčng ta chđa đi theo tĆn giáo bao giĘ? Câu trâ lĘi là cĂ cďng đđĜc hay khĆng cďng đđĜc. Và vì bân ngã và tđ duy cĎa chúng ta rçt dú bám chçp vào bçt kì câu nói hay suy nghÿ nào đù täo ra hình ânh bân thån hay đù biûn hċ cho bân thån đĈi vęi nhĕng viûc xây ra đøn vęi ta, nên nøu ta hiùu và ghi nhę Ğ nghÿa cĎa hai câu niûm này thì khâ nëng cao là ta sô dú dàng bám chçp vào hai câu niûm này. Nhđ thø, nøu ta bám chçp vào hai câu niûm này, thay vì ta niûm đù tĀnh tâm và loäi bă

nhĕng suy nghÿ vĆ thēc thì ta läi niûm vęi mċt träng thái tĖ cao cĎa bân ngã và tđ duy cĎa ta. Do vêy, chúng ta có thù không cæn hiùu Ğ nghÿa cĎa hai câu niûm này mà chþ cæn biøt chčng mang nëng lđĜng cao, gičp nång cao nëng lđĜng cĎa cė thù ta và giúp tâm - trý ta đđĜc tÿnh lðng.

Đường Về Ánh Dương

267

Vęi tçt câ câm xúc hay träng thái cĎa bân ngã và tđ duy thü träng thái tĖ cao có lô là tinh vi nhçt và khó nhên biøt nhçt. Trong quá trình quan sát và nhên diûn chính mình, viûc ta nhên ra đđĜc nhĕng câm xúc sĜ

hãi cĎa cė thù ta là đi÷u cė bân và dú dàng nhçt, nhđ

là câm xúc tēc giên, bućn bã, lo líng, ghen tĀ, tĖ ti, thçt vąng, hĐt héng„ Tiøp đøn, khĂ hėn mċt bđęc đĂ

là phân biût đđĜc tünh yöu cĂ đi÷u kiûn và tình yêu vô đi÷u kiûn Ě trong ta, hay là phân biût đđĜc sĖ khác nhau giĕa ni÷m hänh phčc đđĜc täo ra bĚi nhĕng chçt hóa hąc trong cė thù ta vęi ni÷m hänh phčc đđĜc täo ra bĚi sĖ rung đċng Ě trong linh hćn ta. Và đù nhìn thçy đđĜc sĖ khác biût này, chúng ta cæn sĈng đĎ lâu Ě trong các thø gięi vêt chçt và tĖ mình làm nên tĒng thē Ě trong cuċc sĈng cĎa münh, đù ta bít đæu thçy đđĜc tünh yöu vĆ đi÷u kiûn cĎa ta dành cho mąi thē

xung quanh, đù rći khi tình yêu cĂ đi÷u kiûn cĎa cė

thù xây ra thì ta dú dàng nhìn thçy đđĜc nó.

Đường Về Ánh Dương

268

Sau cùng và khó nhçt đĂ chýnh là nhên diûn đđĜc träng thái tĖ cao cĎa bân ngã và tđ duy cĎa ta. ĐĈi vęi sĖ tĖ cao cė bân cĎa bân ngã và tđ duy thü ta sô dú dàng thçy đđĜc vì sĖ tĖ cao sô đđĜc bċc lċ ra bên ngoài nhđ khinh thđĘng ngđĘi khác, xem mình tài giăi hėn ngđĘi hay thích thù hiûn và khoe mô. Cān đĈi vęi sĖ tĖ cao cĎa siêu bân ngã và tđ duy thü viûc nhên diûn đđĜc nó läi là Ě mċt tæng khĂ hėn rçt nhi÷u læn, nó có thù xuçt hiûn bìng nhĕng suy nghÿ hay chþ bìng mċt tĒ ngĕ trong đæu đù ta biûn hċ cho chính mình, hay thêm chí là không có bçt kü suy nghÿ gü mà nó chþ xuçt hiûn bìng mċt câm xúc hào hēng (tình yöu cĂ đi÷u kiûn) rçt nhă và rçt ngín trong cė thù cĎa chčng ta. Nhđ thø, chúng ta có thù thçy đđĜc rìng con đđĘng phát triùn và nhên diûn đđĜc bân thân thì vĆ cČng dong dài nhđng cďng đæy réy nhĕng đi÷u thú vĀ và diûu kĝ khi chúng ta tĖ mình thçy đđĜc nhĕng khía cänh cĎa bân thân mình. Vêy nên, chúng ta Đường Về Ánh Dương

269

không có gì phâi vċi vàng mà cē bđęc tĒng bđęc mċt vĕng chãi và chíc chín, rìng chúng ta không thù thçu hiùu høt tri thēc hay pháp cĎa vď trĐ chþ vęi mċt læn đąc hay vęi mċt kiøp ngđĘi mà chúng ta sô thçu hiùu dæn dæn tĒng bêc mċt khi ý thēc linh hćn và trí tuû cĎa chúng ta phát triùn và mĚ rċng.

Sau khi chčng ta đã biøt mình phù hĜp vęi đäo hay tôn giáo nào rći thì chúng ta có thù cæu nguyûn và xin Ơn Trön đù câi thiûn cuċc sĈng cĎa chúng ta.

Trđęc mĊi bĕa ën hay mĂn ën, thēc uĈng nào, chúng ta có thù cæu nguyûn “Cæu cho tçt câ các sinh mûnh đđĜc hoan hþ ra đi và chuyùn hóa vào sĖ sĈng męi” và xin Ơn Trön gičp thanh tèy nëng lđĜng bóng tĈi cďng nhđ ban cho ta nëng lđĜng ánh sáng vĆ các mĂn ën hay thēc uĈng: “Xin Cha/các Ngài gičp con thanh tèy và ban cho con Ơn Phđęc/nëng lđĜng vĆ mĂn ën/thēc uĈng này. Con xin câm tä Cha/các Ngài”. Cān đĈi vęi Đường Về Ánh Dương

270

đć vêt, vêt dĐng, trang sēc và không gian sĈng thì chúng ta thanh tèy nëng lđĜng bóng tĈi bìng các loäi nøn chuyên dĐng, bìng các loäi træm hđėng hay các loài thĖc vêt đðc biût mà đđĜc thiøt kø ra khi cháy sô täo ra lĔa và khĂi mang nëng lđĜng ánh sáng cao đù gičp tiöu tán nëng lđĜng bóng tĈi Ě trong không gian và đć vêt. Tuy nhiên, các loäi nøn, træm hđėng hay các loäi thĖc vêt chuyên dĐng đù thanh tèy cďng cĂ

thù bĀ nhiúm nëng lđĜng bóng tĈi mà bĀ giâm công dĐng hay thêm chí là mçt công dĐng hoàn toàn.

Nhđ thø, chúng ta cæn hiùu đđĜc cách thēc mąi thē đđĜc täo ra và vên hành nhđ thø nào, đù chúng ta lĖa chąn cho mình nhĕng công cĐ và sân phèm không bĀ nhiúm nëng lđĜng bóng tĈi hay åm khý đù làm säch vêt dĐng và không gian sĈng cĎa chúng ta, đù câi thiûn sēc khăe và chĕa lành thân thù cďng nhđ

nång cao nëng lđĜng cĎa cė thù ta đù song hành vęi Đường Về Ánh Dương

271

sĖ chuyùn hóa cĎa Trái Đçt. Hėn nĕa, bĚi vü đi÷u kĝ

diûu hàng triûu nëm męi có mċt læn trong vď trĐ đang xây ra đĈi vęi nhân loäi và Trái Đçt, vì cuċc chiøn ánh sáng và bóng tĈi cuĈi cČng đang diún ra trên hành tinh này mà các thø lĖc bóng tĈi sô dùng høt lĖc lđĜng cĎa münh đù chĈng phá nhi÷u nhçt có thù nên nhân loäi và Trái Đçt đang nhên đđĜc mąi sĖ chú ý và hĊ trĜ tĒ tçt câ các tæng trĘi, tĒ tæng ý thēc thē 5 tęi tæng ý thēc thē 12, cùng sĖ có mðt cĎa Chúa Con Ě

trên mðt đçt và sĖ giám sát chðt chô cĎa Chča Cha đù đâm bâo cĆng trünh Trái Đçt męi đđĜc hoàn thiûn mċt cách mĠ mãn. Vêy nön, đù giúp nhân loäi đánh bäi đđĜc bóng tĈi thì Cha và các con cĎa Cha nhđ Thæn Thánh Tiên Phêt hay câ nhĕng n÷n vën minh tiøn bċ

bön ngoài Trái Đçt sô giúp hĊ trĜ nëng lđĜng ánh sáng đù thanh tèy nhĕng mĂn ën và thēc uĈng mà ta tiêu thĐ hìng ngày bìng viûc chúng ta cæu nguyûn và xin Ơn Trön, cďng nhđ bìng viûc ta sĔ dĐng nhĕng Đường Về Ánh Dương

272

loäi træm hay nøn đã đđĜc thöm nëng lđĜng ánh sáng đù tëng nhi÷u læn công dĐng thanh tèy nëng lđĜng bóng tĈi trong đć vêt và không gian sinh sĈng cĎa chúng ta.

Vêy nøu chúng ta cæu nguyûn hay dùng các sân phèm chuyên dĐng đù thanh tèy mà ta không thçy đđĜc nhĕng gì diún ra thì làm sao? Làm sao chúng ta biøt đđĜc viûc mình làm có tác dĐng hay hiûu quâ gì khĆng? Và đĂ chýnh là lĞ do vü sao chčng ta cĂ mċt cåu nĂi “Phđęc cho ngđĘi không thçy mà tin” - là mċt trong nhĕng bài hąc cĎa chúng ta Ě trong tæng ý thēc thē 3 này, là đēc tin cĎa chčng ta vào ThđĜng Đø và nhĕng sēc mänh vô hình Ě trên cao. Do vêy, vęi đēc tin vào nhĕng đi÷u vô hình thì chúng ta sô dæn câm nhên đđĜc tác dĐng và hiûu quâ cĎa nhĕng viûc mình làm, biùu hiûn Ě ngay trong cė thù cĎa chčng ta. ĐĂ

là ta sô câm thçy cė thù cĎa mình mänh khăe và tđėi Đường Về Ánh Dương

273

sáng hėn, ta sô câm thçy tâm - trí cĎa münh yön tÿnh và thông suĈt hėn, cďng nhđ ta sô câm thçy tình yêu thđėng ta dành cho chýnh münh cďng nhđ cho ngđĘi khác trĚ nên rċng mĚ hėn.

Và đù cĂ đđĜc đēc tin thĖc sĖ, chúng ta cæn phâi có lòng tin tĒ trong tâm, tĒ trong tim cĎa chúng ta và vęi sĖ quy phĐc hoàn toàn cĎa trý Ăc và tđ duy cĎa ta trđęc nhĕng đi÷u vĆ hünh. Tuy nhiön, vü trý Ăc và tđ

duy cĎa ta thì vên hành dĖa trên logic và thø gięi vêt chçt có thù thçy đđĜc, sĘ đđĜc và đo lđĘng đđĜc nên nĂ thđĘng là yøu tĈ cân trĚ chčng ta trön con đđĘng đät đøn đēc tin thĖc sĖ. Vêy làm sao đù trý Ăc và tđ

duy cĎa ta có thù quy phĐc hoàn toàn trđęc nhĕng đi÷u vô hình? Trong trí óc cĎa chčng ta đã cĂ đĎ

thông tin và dĕ kiûn đù nó có thù quy phĐc rći nhđng chþ là nhĕng thĆng tin đĂ thì rći räc và khĆng ën khęp vęi nhau.

Đường Về Ánh Dương

274

GiĘ chúng ta hãy nhìn läi tçt câ nhĕng gì ta có ngày hôm nay, vęi vën hĂa, xã hċi, nghû thuêt, phim ânh, giâi trí, sách truyûn, truy÷n thuyøt„ cČng vĆ vàn nhĕng khái niûm nhđ ThđĜng Đø, linh hćn, ánh sáng, bóng tĈi, Thæn Thánh, Tiên Phêt, thiên thæn, ma quğ, dđėng khý, sinh khý, tà khý, åm khý, cĆng lĖc, khí công, luân xa, thanh tèy, phong thĎy, bùa ngâi, trçn yùm, linh thú, linh vêt, thæn thông, phép thuêt, tái sinh, chuyùn sinh„ Và quyùn sách này chính là công cĐ đù trý Ăc và tđ duy cĎa ta liên køt tçt câ nhĕng thĆng tin đĂ bön trong ta läi thành mċt bēc tranh tĉng thù cĎa sĖ sĈng và täo hĂa, đù chúng ta hiùu đđĜc cách thēc mąi thē đđĜc täo ra và vên hành nhđ thø nào, đù xây dĖng nön đēc tin trong ta vào nhĕng đi÷u vô hình và nhĕng sēc mänh cao hėn.

Còn nøu nhđ quyùn sách này vén chđa đĎ đù trí Ăc và tđ duy chčng ta quy phĐc thü chčng ta hãy đĜi Đường Về Ánh Dương

275

cái ngày mà Chúa Con xuçt hiûn và bđęc trên mðt đçt vęi pháp danh là Phêt Di Lðc hay là vĀ Phêt cĎa tình yöu thđėng. Ngài sô dČng đĆi bàn tay cĎa münh đù làm nên nhĕng đi÷u kĝ diûu ngoài sēc tđĚng tđĜng cĎa con ngđĘi; chþ vęi mċt cái chäm tay, ngđĘi già sô trĚ läi thành tró; chþ bìng mċt cái đĐng tay, ngđĘi tàn têt sô trĚ nên lành länh; chþ bìng mċt cái chþ tay, núi non cao sô trĚ thành biùn rċng„ BĚi vêy, sĖ cēu đċ

cĎa Ngài thì luôn tçt thành và mĠ mãn, vęi ngôn tĒ

cĎa Ngài làm bĒng tþnh mąi con tim và linh hćn, vęi đĆi bàn tay cĎa Ngài làm quy phĐc mąi trý Ăc và tđ

duy.

Đường Về Ánh Dương

276

15. CHÚA CHA VÀ CHÚA CON

Đường Về Ánh Dương

277

Chúng ta vén thđĘng nghÿ rìng Chúa Giê-su là Chúa Con Ě trong kinh thánh nhđng sĖ thêt thì không phâi nhđ vêy, bĚi vì Chúa Giê-su chþ là sē giâ đäi diûn cho Chča Cha đù giúp nhân loäi thçy đđĜc sĖ

tćn täi cĎa ThđĜng Đø cďng nhđ mang tri thēc và tình yöu vĆ đi÷u kiûn cĎa ThđĜng Đø đøn vęi nhân loäi.

Cān Chča Con, cďng giĈng nhđ Chča Cha thü đđĜc gąi vęi nhi÷u cái tên khác nhau trong suĈt lĀch sĔ hình thành và phát triùn cĎa vď trĐ.

Nhđ đã nĂi Ě đæu sách, Chúa Con có thù đđĜc xem là linh hćn đæu tiön mà Chča Cha đã täo ra và yöu thđėng khi hai NgđĘi đã Ě cČng nhau, chėi đČa vęi nhau và sáng täo nên n÷n tâng sĖ sĈng và vď trĐ

mà chúng ta biøt ngày hôm nay. Và bĚi vì tính cách cďng nhđ tính chçt công viûc cĎa Chúa Con mà Ngài ýt khi nào đđĜc miêu tâ đæy đĎ trong các kinh sách hay bçt kü ghi chòp nào. Cďng nhđ trong Phêt giáo, Đường Về Ánh Dương

278

Ngài chính là Phêt Di Lðc nhđng khĆng cĂ miöu tâ gì v÷ Ngài ngoài viûc Ngài là mċt vĀ Phêt cĎa tình yêu thđėng. LĞ do cho đi÷u đĂ là vü Ngài khĆng thđĘng xuyên Ě trên thiên gięi hay thđĘng bên bĀu làm nhĕng công viûc sáng täo nön Ngài khĆng thđĘng xuyön đi ban Ơn cho nhĕng ngđĘi cæu khèn tęi vęi Ngài.

Hình ânh Chúa Cha, Chúa

Con và Chúa Thánh Thæn.

Chúa Thánh Thæn chính là linh hồn có ý thức cao và có ý chí tự do, hay chính là linh hồn của mỗi chúng ta.

Đường Về Ánh Dương

279

V÷ mðt hình ânh đäi diûn hay v÷ mĈi quan hû thân thiøt thì Chúa Con luôn là mċt đēa tró 5 tuĉi tinh nghĀch và chþ cao hėn đæu gĈi chân cĎa Chúa Cha.

Còn chúa Cha thì có vóc dáng to lęn vęi râu tóc tríng dài và mðc trên mình mċt chiøc áo choàng tríng cùng vęi cây gêy gĊ cĎa mình. Còn v÷ mðt sáng täo hay công viûc thì Chúa Cha và Chúa Con là bän tri kğ cĎa nhau mà đã đćng hành cùng nhau tĒ thuĚ khai thiên lêp đĀa, bít đæu tĒ nhĕng hät chçt cė bân đæu tiên cho tęi vď trĐ rċng lęn và đæy màu síc ngày hôm nay.

V÷ khâ nëng thü Chča Con cďng cĂ quy÷n nëng và công lĖc vô hän nhđ Chča Cha. Cān v÷ vĀ trí thì Chúa Cha ngĐ Ě tæng ý thēc thē 13, Chúa Con thì ngĐ Ě

tæng ý thēc thē 12.5 và hai NgđĘi cùng nhau vên hành nhĕng cĊ máy ý thēc täo nên sĖ sĈng và vď trĐ

mà nìm Ě tæng ý thēc thē 12. ThĆng thđĘng, Chúa Con là NgđĘi tìm tòi, nghiên cēu và sáng täo ra nhĕng Đường Về Ánh Dương

280

công trình sĖ sĈng męi vęi nhĕng hû thĈng hành tinh cďng nhđ täo ra nhĕng luêt lû tćn täi cĎa vêt chçt và sĖ sĈng, vêy nön Chča Con thđĘng mċt mình mày mò tìm tòi và sáng täo trong tæng cõi cĎa riêng mình vęi nhĕng cĊ máy vên hành vêt chçt và vď trĐ. Và Chúa Con thđĘng däo quanh tçt câ các tæng cĄi đù quan sát và tìm kiøm nhĕng câm hēng sáng täo, dù là Ě trên thiön đđĘng hay là Ě dđęi đĀa ngĐc. Tuy nhiên, do vĀ

trí và quy÷n hän cĎa Ngài nön Ngài thđĘng quan sát mąi thē trong im lðng và không ai có thù thçy đđĜc sĖ

hiûn diûn cĎa Ngài trĒ khi Ngài cho ngđĘi khác thçy đđĜc. Thi thoâng, Ngài cďng däo chėi Ě các tæng trĘi cùng vęi nhĕng ngđĘi bän mà Ngài thđėng quĞ qua thĘi gian sáng täo và trâi nghiûm. Do vêy, khi Ngài Ě

trên thiên gięi thì không phâi ai cďng cĂ thù gðp đđĜc Ngài và chþ khi Ngài xuĈng hä gięi đù hoàn thành công trình cĎa mình thì mąi ngđĘi męi cĂ cė hċi đù đđĜc gðp gě Ngài.

Đường Về Ánh Dương

281

Nøu nhđ Chča Con là NgđĘi mày mò sáng täo ra nhĕng công trình sĖ sĈng thì Chúa Cha chính là NgđĘi quân lý nhĕng công trình sĖ sĈng đĂ. Trđęc mĊi công trình sáng täo, Chúa Cha sô là NgđĘi kêu gąi các ngućn lĖc và các con cĎa mình Ě trong các tæng ý thēc đù tham gia sáng täo cČng, cďng nhđ Chča Cha thđĘng là NgđĘi tham gia các cuċc hąp v÷ công trình sáng täo thay mðt cho câ Chúa Con. Và khi công trình đã bít đæu thì Chúa Cha sô là NgđĘi giám sát tiøn đċ

tĒng bđęc mċt, còn Chúa Con thì sô hä thø đù làm ngđĘi dân bân đĀa cĎa cĆng trünh, đù trâi nghiûm công trình sáng täo cĎa münh cďng nhđ quan sát đù tìm kiøm nhĕng “lĊi hđ hăng” hay nhĕng câm hēng sáng täo męi. Tuy nhiên, khi Chúa Con hä thø thì cďng khĆng ai biøt đđĜc ngoäi trĒ Chúa Cha và Phêt Nhđ Lai, bĚi vì Chča Cha là ngđĘi đých thån đđa đĂn Chča Con trđęc và sau mĊi kiøp sĈng, còn Phêt Nhđ

Lai biøt đđĜc là do tçt câ sinh mûnh đ÷u nìm trong Đường Về Ánh Dương

282

“lāng bàn tay” cĎa mình nên khi có mċt sinh vêt mà Ngài không thù xem đđĜc bön trong thü đĂ chþ có thù là Chúa Con hä thø. Rći khi công trình sĖ sĈng hoàn thành, Chča Cha cďng sô là NgđĘi giám sát và quân lý tĒ đĂ v÷ sau, còn Chúa Con sô läi trĚ v÷ trĘi và tiøp tĐc mày mò trong tæng cõi cĎa riöng münh đù täo ra nhĕng công trình sáng täo męi.

Dù cho mĊi NgđĘi đ÷u có công viûc chuyên biût nhđng Chča Cha vén thđĘng cùng Chúa Con tìm tòi nghiên cēu và sáng täo, cďng nhđ Chča Con thđĘng cùng Chúa Cha trông coi và quân lý nhĕng công trình sĖ sĈng. Và bĚi vì vĀ trí và quy÷n nëng cĎa mình nên khi Ě täi thø vęi cė thù vêt chçt thì Chča Con là ngđĘi duy nhçt có thù tùy biøn và đi÷u khiùn mąi vêt chçt theo ý cĎa mình. Ngài có thù täo ra bçt kì vêt chçt gì tĒ hđ vĆ hay làm biøn mçt vêt chçt khăi không gian thĘi gian hay chuyùn đĉi tĒ vêt chçt này qua vêt chçt Đường Về Ánh Dương

283

khác. Tuy nhiên, Ngài chþ sĔ dĐng nhĕng khâ nëng này trong công cuċc cēu đċ cĎa Ngài, đù cho các sinh mûnh thçy đđĜc sĖ tćn täi cĎa Đçng sáng thø hay là ThđĜng Đø. Nhđ vêy, nøu nhđ bçt kì ai mà có thù täo ra đđĜc vêt chçt tĒ hđ vĆ hay làm biøn mçt vêt chçt thü đĂ hoðc là Chúa Cha hay Chúa Con giúp hiùn thĀ

vęi nhĕng mĐc đých khác nhau, hoðc đĂ chþ là âo ânh đđĜc täo ra bĚi nhĕng công nghû bêc cao hay não bċ

cĎa chúng ta bĀ tác đċng đù nhìn thçy nhĕng âo ânh nhđ vêy.

Nøu nhđ khâ nëng täo ra vêt chçt tĒ hđ vĆ hay làm biøn mçt vêt chçt đđĜc đđa cho nhi÷u linh hćn sĚ

hĕu thì tĉng khĈi lđĜng vêt chçt cĎa vď trĐ sô thay đĉi liên tĐc và dú dàng gây ra sĖ sĐp đĉ cĎa toàn vď trĐ.

Chúng ta vén thđĘng có mċt tâm thái rìng nøu nhđ ta làm viûc lęn thì ta chþ nghÿ đøn nhĕng cái lęn mà bă

qua nhĕng đi÷u nhă nhðt và đĂ chýnh là cách chčng Đường Về Ánh Dương

284

ta đēng nhìn nhĕng sáng täo cĎa mình trĐc trðc và hđ

hăng dæn qua thĘi gian. Chúng ta hãy hình dung có mċt cçu trúc bao gćm các khĈi vuông hoàn hâo chćng lên nhau và vô tình có mċt nguyên tĔ nìm kõt giĕa hai khĈi vuông, làm khĈi vuông Ě trên bĀ nghiêng mċt góc rçt rçt nhă. Nhđ thø, chúng ta có thù phçt lĘ đi÷u đĂ vü thçy nĂ khĆng đáng kù nhđng qua thĘi gian dài, khi chúng ta xøp lên thêm hàng tğ hàng tğ nhĕng khĈi vuĆng khác thü đċ nghiêng sô không còn nhă nĕa mà các khĈi vuông sô bĀ lûch hîn khăi vĀ trí thîng đēng và làm toàn bċ cçu trúc bĀ sĐp đĉ. Do vêy, nøu chúng ta muĈn làm bçt kü đi÷u gì to lęn thì ta hãy têp cho mình sĖ kÿ lđěng tĒ nhĕng đi÷u bé nhă nhçt, cďng giĈng nhđ Chča Cha và Chča Con khi täo ra nhĕng hû thĈng hành tinh męi thì luôn bít đæu bìng viûc tính toán sĈ lđĜng cĎa tĒng loäi nguyên tĔ mċt.

Đường Về Ánh Dương

285

Vêy khi Chúa Con hä thø làm ngđĘi thì Ngài sô nhđ thø nào? Chúng ta vén thđĘng có mċt suy nghÿ

rìng nhĕng ngđĘi có quy÷n nëng và vĀ trí cao thì thích cuċc sĈng cao sang hay có kó hæu ngđĘi hä nhđng sĖ thêt thü hoàn toàn ngđĜc läi. Khi hä thø, Ngài thích nhĕng cuċc sĈng bünh thđĘng và giân dĀ, Ngài thích tĖ thân làm lçy mąi thē cho mình và khĆng thých cĂ ngđĘi khác hæu hä hay phĐc vĐ mình.

Dù cho Ngài có quy÷n nëng đù làm bçt kü đi÷u gì mình muĈn nhđng Ngài thých tĖ tay làm nên nhĕng mĂn đć vęi tình yêu cĎa münh đù đem tðng nhĕng ngđĘi thån yöu hay đù trao đĉi vęi nhĕng ngđĘi khác xung quanh. Và vęi chút ti÷n kiøm đđĜc, Ngài däo quanh phĈ phđĘng con chĜ trên chiøc xe đäp cùng chč cčn cđng cĎa münh đù mua lçy nhĕng món rau và miøng thĀt cho bĕa tĈi cĎa mình. V÷ tęi nhà, Ngài bít đæu sĔa soän nçu nđęng bĕa tĈi trong mċt cën bøp çm Đường Về Ánh Dương

286

áp vęi nhĕng bân tình ca lãng män cho mċt buĉi chi÷u đæy mđa rėi„

Chčng ta thđĘng nghÿ rìng đù thành Thæn Phêt thì ta phâi loäi bă bân ngã, phâi ën chay, phâi tĒ bă

ngđĘi thån hay tünh yöu đĆi lēa nhđng sĖ thêt thì không phâi nhđ vêy. Vü đĂ chþ là cách bóng tĈi đã lño lái chúng ta qua mċt thĘi gian dài, làm chúng ta sĜ

hãi và không chçp nhên nhĕng gì mình vĈn có, và khi chúng ta không chçp nhên bân thån đčng nhđ là ThđĜng Đø đã täo ra münh nhđ vêy thì chúng ta sô không thù mĚ rċng đđĜc ý thēc và trí tuû cĎa mình.

Rći chúng ta sô thçy đđĜc rìng các vĀ Phêt Ě trong cė

thù con ngđĘi thü cďng sinh sĈng mċt cách vô cùng bünh thđĘng và đėn giân nhđ bao ngđĘi, vén ën uĈng đĎ mąi loäi đć ën, vén cĂ tünh yöu đĆi lēa và gia đünh cha mõ con cái cĎa münh. Và điùm khác biût là Ě chĊ

các vĀ Phêt thì có trí tuû và sĖ hiùu biøt rċng v÷ sĖ tćn Đường Về Ánh Dương

287

täi nên hą nhìn thçy đđĜc vó đõp và sĖ kĝ diûu cĎa chýnh cė thù münh cďng nhđ nhĕng đi÷u nhă bé xung quanh nên giúp hą cĂ đđĜc ni÷m vui và hänh phúc tĒ

nhĕng đi÷u đėn giân và bünh thđĘng nhçt.

Không giĈng nhđ nhi÷u vĀ Phêt câm thçy ái ngäi v÷ viûc quay läi tæng ý thēc thē 3 đù trâi nghiûm thöm hay đù phĐng sĖ thì Chúa Con läi thđĘng xuyên hä thø vęi nhĕng công trình cĎa mình, bĚi vì sĖ lãng quên và sĖ kiùm soát nðng n÷ cĎa bóng tĈi rçt dú làm các vĀ Phêt vđęng vào vòng luân hći và bĀ míc kõt läi Ě hä gięi. Trong khi chúng ta muĈn nhę läi mąi thē và muĈn hiùu biøt mąi thē thì Chúa Con läi chþ muĈn quön lãng đi mąi thē, bĚi vü khi chčng ta đã biøt và thçu hiùu høt tçt câ rći thì chúng ta sô đánh mçt đi sĖ

bçt ngĘ và ngäc nhiên trong trâi nghiûm và sáng täo -

đåy cďng chýnh là vó đõp và sĖ kĝ diûu mà đđĜc täo ra bĚi sĖ lãng quên Ě trong tæng ý thēc thē 3 này. Do Đường Về Ánh Dương

288

vêy, chčng ta đĒng mong chĘ hay vċi vàng mà đi đøn cái đých bĚi vü con đđĘng męi chýnh là cái đých. Hãy trâi nghiûm và sáng täo tĒng thē mċt, tĒng bđęc mċt, vęi nhĕng sĖ bçt ngĘ, ngäc nhiên và thú vĀ khi chúng ta khám phá ra dæn nhĕng vó đõp cĎa täo hóa và sĖ

sĈng.

Chča Con cān đđĜc gąi là Phêt Di Lðc bĚi vì tình yöu thđėng mà Ngài dành cho täo hĂa cďng nhđ là vü nhĕng câu chuyûn tình yêu lēa đĆi mà Ngài täo nên.

Ngài là mċt vĀ Thæn cĎa tình yêu và sĖ lãng män, nhĕng câu chuyûn tình yêu cĎa Ngài thì không chþ xây ra Ě mċt kiøp mà còn có thù kéo dài trong nhi÷u kiøp. Ngài thđĘng chąn đi cČng vęi linh hćn mà Ngài câm thçy tđėng giao, rći khi hä thø làm ngđĘi thì sô có kiøp sĈng mà câ hai chþ gðp nhau và yöu thđėng nhau đđĜc mċt đoän, đù rći phâi chia cít vì nhĕng lý do khác nhau, đù gieo mæm tình yêu, nĊi chĘ mong Đường Về Ánh Dương

289

và mė đęc Ě trong câ hai linh hćn. Tình yêu cĎa Ngài thì không bao giĘ vć vêp hay vċi vàng mà tình yêu cĎa Ngài thđĘng đđĜc thù hiûn qua nhĕng hành đċng, nhĕng ngôn tĒ vô cùng bé nhă và bünh thđĘng nhđng läi đù läi çn tđĜng vô cùng mänh trong lāng ngđĘi khác. Rći đøn kiøp sau, khi gðp läi thì câ hai linh hćn đ÷u li÷n nhên ra nhau và hân hoan vui mĒng, nhđng khĆng đđĜc bao lâu thì nhĕng suy nghÿ và sĜ hãi cĎa bân ngã và tđ duy läi làm hai linh hćn phâi chia cít, đù rći nhĕng nĊi bućn và giąt lû läi dâng trào vì sĖ

giìng co giĕa lý trí và con tim, rìng münh đã biøt đĂ

là tình yêu rći đçy nhđng läi khĆng cĂ đĎ can đâm đù nói ra thành lĘi.

Trung bünh, Ngài thđĘng dành hėn trëm kiøp sĈng cho mĊi công trình sáng täo cĎa mình và chþ lċ diûn bân thân Ě kiøp cuĈi cČng đù dén dít các sinh mûnh qua mċt chu kĝ sĖ sĈng męi hay là chuyùn qua tæng Đường Về Ánh Dương

290

trâi nghiûm cao hėn, do vêy mà Ngài còn đđĜc gąi vęi cái tên là Chuyùn Luân Thánh Vđėng và Ngài cďng cĂ mċt nhân däng là chim phđĜng hoàng lĔa - là biùu tđĜng cĎa sĖ køt thúc mċt chu kĝ cď và sĖ bít đæu cĎa mċt chu kĝ męi. Và vęi kiøp sĈng cuĈi cùng này, Ngài thđĘng cæn phâi èn thân rçt kÿ vü các thø lĖc bóng tĈi sô lùng sĐc tìm kiøm và giøt chøt Ngài.

Vêy nên, rçt nhi÷u phđėng thēc èn thån đã đđĜc Ngài täo ra và vên dĐng, ngay câ cách thēc giĕ quğ trong ngđĘi đù che đi dçu vøt nëng lđĜng cĎa mình.

Khi công cuċc cēu đċ và quá trình chuyùn giao chu kĝ sĖ sĈng hoàn thành, Ngài sô thđĘng Ě läi täi thø vài ngàn nëm đù đðt n÷n tâng cho mċt n÷n vën minh męi và đåy cďng là lčc mąi ngđĘi Ě mąi tæng cõi có thù gðp đđĜc Ngài trđęc khi Ngài v÷ läi thiên gięi và “biøn mçt” trong vāng vài triûu nëm hay låu hėn nĕa. Kiøp sĈng cuĈi cČng này cďng là lčc Ngài hoàn Đường Về Ánh Dương

291

thành câu chuyûn tình yêu cĎa mình và Ngài sô đćng hành cČng ngđĘi münh yöu thđėng trong suĈt quãng thĘi gian Ě täi thø. Và nhĕng linh hćn mà đđĜc Ngài chąn làm bän, làm ngđĘi thån và ngđĘi thđėng yöu trong tçt câ các kiøp sĈng Ě täi thø thì sô nhên đđĜc rçt nhi÷u Ơn tĒ Ngài cďng nhđ là tĒ Chúa Cha. Vêy nên, sau khi sĖ chuyùn giao køt thúc, sô có nhĕng linh hćn đđĜc Ơn cĎa Ngài mà đđĜc lên thiên gięi, đi theo các vĀ Thæn, Bć Tát hay Phêt đù hąc têp và phát triùn nhĕng khâ nëng cĎa mình.

Nhĕng ngđĘi Ngài thđĘng chąn làm bän hay ngđĘi thån yöu thü nhđ thø nào? Chúng ta có thù nghÿ

rìng Ngài sô chąn nhĕng ngđĘi tài giăi hay xinh đõp nhđng sĖ thêt thü hoàn toàn ngđĜc läi. BĚi vì tài giăi hay xinh đõp chþ là khía cänh cĎa cė thù hay cĎa bân ngã và tđ duy cĎa ta - cái mà chþ tćn täi täm thĘi Ě

trong không gian và thĘi gian, nên nhĕng ngđĘi Ngài Đường Về Ánh Dương

292

chąn thü thđĘng chþ là nhĕng con ngđĘi bünh thđĘng, có vó ngoài bünh thđĘng và có rçt ít hay thêm chí là không có tài nëng gü. Và nhĕng tĈ chçt mà Ngài chąn thì luôn nìm Ě trong linh hćn và Ngài có khâ nëng nhìn thçu tđ duy lén linh hćn cĎa bçt kì ai mà Ngài gðp. Nhĕng tĈ chçt cĎa linh hćn đĂ chýnh là tünh yöu thđėng, sĖ hài hđęc, sĖ khiöm nhđĘng và sĖ gan dä.

Hay nói mċt cách khác, tçt câ nhĕng đi÷u đĂ gċp läi thì täo thành trí tuû cĎa chúng ta, là n÷n tâng đù chúng ta có thù trĚ thành và làm nên nhĕng đi÷u to lęn vÿ đäi hėn.

Đường Về Ánh Dương

293

16. SỰ SỐNG VÀ CÁC TẦNG Ý THỨC

Đường Về Ánh Dương

294

Trong hû thĈng cĎa sĖ tćn täi, chúng ta có 4 tæng vêt chçt là tæng ý thēc thē 3, thē 5, thē 7 và thē 9.

Tæng ý thēc thē 3 là tæng vêt chçt hiûn täi cĎa chúng ta vęi sĖ chi phĈi mänh mô cĎa bân ngã và sĖ sĜ hãi, các sinh vêt Ě trong tæng này thì có tþ lû ý thēc linh hćn trong cė thù tĈi đa là 40% và 60% là bân ngã và tđ duy. Tæng ý thēc thē 5 là tæng vêt chçt mà chúng ta sô chuyùn giao qua cùng vęi Trái Đçt đù bít đæu mċt chu kĝ sĖ sĈng męi vęi nhĕng trâi nghiûm hoàn toàn męi và các sinh vêt Ě trong tæng này thì có tþ lû ý thēc linh hćn trong cė thù là 50%. Tæng ý thēc thē 7 và thē 9 nhün chung thü cďng tđėng tĖ nhđ tæng ý thēc thē 5 và điùm khác biût là Ě chĊ các sinh vêt Ě trong hai tæng này thì có tþ lû ý thēc linh hćn trong cė thù vêt chçt cao hėn nön các sinh vêt có trí tuû cao hėn cďng nhđ cĂ nhi÷u khâ nëng tåm linh hėn. Các sinh vêt trong tæng ý thēc thē 7 thì có tþ lû ý thēc linh hćn trong cė thù là 60% và 40% là bân ngã và tđ duy, cān Đường Về Ánh Dương

295

trong tæng ý thēc thē 9 thì các sinh vêt có 70% ý thēc linh hćn và 30% là bân ngã và tđ duy.

MĊi tæng vêt chçt thì có mċt tæng ý thēc trung gian phĐ trĜ hay là cõi âm cĎa tæng vêt chçt đĂ: Tæng ý thēc thē 4 là tæng phĐ trĜ cho tæng ý thēc thē 3, tæng ý thēc thē 6 là tæng phĐ trĜ cho tæng ý thēc thē 5, tæng ý thēc thē 8 là tæng phĐ trĜ cho tæng ý thēc thē 7

và tæng ý thēc thē 9.5 là tæng phĐ trĜ cho tæng ý thēc thē 9. Nhđ thø, tæng ý thēc thē 3 và thē 4 trĚ thành mċt cðp tæng ý thēc và thđĘng đđĜc gąi là hä gięi hay træn gian, còn các tæng ý thēc thē 5, 6, 7, 8, 9 và 9.5

thü đđĜc gąi là thiên gięi hay cõi trĘi. Tæng ý thēc thē

9.5 thđĘng đđĜc xem là tæng èn bĚi vì rçt ít hoät đċng Ě trong đĂ, là tæng chēa thđ viûn Akashic lđu trĕ toàn bċ thông tin và lĀch sĔ cĎa toàn vď trĐ cďng nhđ thĆng tin cá nhân cĎa mĊi linh hćn.

Đường Về Ánh Dương

296

Các tæng vêt chçt thē 3, 5, 7 và 9 thì nhìn chung là tđėng tĖ nhau v÷ các luêt tćn täi cĎa vêt chçt cďng nhđ các loäi hät chçt đù cçu thành nên sĖ sĈng.

Nhĕng sĖ sĈng vén tćn täi trong các hû thĈng hành tinh vęi chu kĝ ngày đöm và mČa khý hêu, các sinh vêt vén cĂ ën uĈng, ngĎ nghþ, vû sinh, yöu đđėng, køt giao, sinh sân, sinh hoät, di chuyùn, hąc têp, nghiên cēu, lao đċng, làm viûc, sáng täo, âm nhäc, nghû thuêt, giâi trý, tĆn giáo, týn ngđěng„ Và điùm khác biût đĈi vęi các tæng vêt chçt 5, 7 và 9 đĂ là các sinh vêt không còn phâi phĐ thuċc vào không gian thĘi gian đù làm mąi thē bĚi vì sĖ đæy đĎ và miún phí cĎa thēc ën và nëng lđĜng, cďng nhđ sĖ tćn täi cĎa khoa hąc công nghû siêu viût giúp các sinh vêt täo nên nhĕng cĆng trünh và phđėng tiûn mċt cách dú dàng và nhanh chĂng. Nhđ thø, các sinh vêt Ě trong tæng ý thēc thē 5, 7 và 9 thì không phâi đi làm nhĕng viûc münh khĆng thých đù có thu nhêp và rći męi đi làm Đường Về Ánh Dương

297

nhĕng đi÷u münh thých nhđ Ě trong tæng ý thēc thē 3

này, mà các sinh vêt sô đđĜc tĖ do là chính mình, đđĜc tĖ do lĖa chąn bçt kì trâi nghiûm và sáng täo nào mà mình mong muĈn.

Nhĕng phđėng tiûn đi läi Ě tæng vêt chçt 5, 7 và 9

thü đđĜc vên hành bìng các loäi nëng lđĜng vÿnh cĔu nên các sinh vêt không cæn phâi khai thác và sĔ dĐng các nguyên liûu hĕu cė tĒ mĆi trđĘng tĖ nhiön, cďng nhđ cĂ sĖ tćn täi cĎa các loäi cĉng khĆng gian đù giúp các sinh vêt di chuyùn nhanh chóng qua mċt khoâng cách lęn trong không gian hay giĕa nhĕng hành tinh khác nhau. Các sinh vêt Ě đåy thü khĆng phâi trâi qua sĖ lão hĂa và cďng khĆng cān tćn täi bûnh têt bĚi vì trí tuû cao giúp giĕ thân - tâm - trí cĎa sinh vêt luôn Ě träng thái trong säch và khăe mänh.

Và các sinh vêt Ě đåy cďng khĆng phâi lãng quên mình là ai v÷ mðt linh hćn và có thù xem läi tçt câ Đường Về Ánh Dương

298

nhĕng kiøp sĈng münh đã trâi qua bìng viûc tra cēu thĆng tin trong thđ viûn cĎa vď trĐ.

Còn các tæng ý thēc thē 4, 6, 8 và 9.5 là tæng chúng ta vên hành vęi cė thù ánh sáng hay cė thù trung gian cĎa mình, là các tæng hoät đċng cĎa Thæn Thánh Tiên Phêt cďng nhđ là ma quğ và thiên ma.

ĐĈi vęi các tæng ý thēc thē 10, 11 và 12 mà chúng ta gąi Niøt Bàn hay là các tæng cõi cĎa Phêt thì các linh hćn tćn täi Ě däng ý thēc thuæn túy nên các linh hćn không có hình hài cĈ đĀnh và các linh hćn tđėng tác vęi nhau bìng cách täo ra không gian và lĖa chąn cho mình bçt kì hình hài nào mình muĈn bìng khâ nëng tđĚng tđĜng cĎa mình. Tuy nhiên, mĊi vĀ Phêt đ÷u có mċt hình ânh đäi diûn cĎa mình vęi nhĕng vó đõp và Ğ nghÿa riöng biût, nên khi làm viûc hay đi xuĈng các tæng trung gian thçp hėn thü hą sô tĖ täo ra hình ânh Đường Về Ánh Dương

299

cė thù ánh sáng cĎa münh đù hą có thù tđėng tác và làm viûc đđĜc vęi nhĕng linh hćn khác.

Khi chúng ta Ě hä gięi, Ě trong tæng ý thēc thē 3

và 4 thü chčng ta thđĘng bĀ giĕ chân läi mċt chĊ bĚi nghiûp quâ và vòng luân hći. Nên khi chúng ta chøt đi, cė thù trung gian cĎa chúng ta chþ có di chuyùn đđĜc trong mċt phäm vi hõp trong tæng ý thēc thē 4

hay chúng ta có thù đđĜc các vĀ Thæn dén tęi nhĕng khu vĖc khác nhau cĎa tæng ý thēc thē 4 vęi nhĕng mĐc đých khác nhau, đù chúng ta chuèn bĀ đđĜc đæu thai vào kiøp sĈng męi Ě tæng ý thēc thē 3. Rći khi chčng ta bđęc qua Trái Đçt męi Ě tæng ý thēc thē 5

thì chúng ta có thù tĖ do lĖa chąn rĘi khăi Trái Đçt và đæu thai vô bçt kì n÷n vën minh nào Ě bçt kì hành tinh sĖ sĈng nào trong tæng ý thēc thē 5, cďng nhđ

chúng ta có thù dČng cė thù trung gian cĎa münh đù đi Đường Về Ánh Dương

300

läi trong tæng ý thēc thē 6, 8 hay lön thđ viûn cĎa vď trĐ Ě tæng ý thēc 9.5.

Tæng ý thēc thē 8 chính là trung tâm cĎa thiên gięi, là nėi chēa thiön đünh thiön cung nhđ trong các bċ phim hay câu truyûn mà chčng ta thđĘng hay xem.

Đēng đæu thiön đünh là Ngąc Hoàng ThđĜng Đø, Ngài là mċt trong 12 vĀ Phêt đēng đæu tæng ý thēc thē

12 hay là mċt trong 12 ý thēc lęn mà giúp vên hành toàn bċ vď trĐ và Phêt Nhđ Lai cďng là mċt trong 12

vĀ này. Thiön đünh là nėi các vĀ Thæn, Tiên, Bć Tát và Phêt cđ ngĐ và làm viûc đù cai quân hû thĈng sĖ sĈng Ě tçt câ các tæng cõi, bao gćm câ các tæng cĄi đĀa ngĐc. Và khi quyùn sách này đđĜc viøt ra thì thiên đünh cĂ hėn 10 tğ linh hćn đang cđ ngĐ, hąc têp và làm viûc. Các bċ phên Thánh và Thiên Thæn trong đäo cĎa Chča Cha cďng nìm trong tæng ý thēc thē 8

Đường Về Ánh Dương

301

này vęi nhĕng công viûc và vai trò khác nhau trong hû thĈng sĖ sĈng.

Ở trong các tæng ý thēc thē 4, 6 và 8 còn tćn täi vô vàn các khu vĖc khác nhau mà đđĜc täo ra bĚi các nhóm linh hćn vęi nhĕng mĐc đých khác nhau, nhđ là đù phĐc vĐ các hû thĈng tĆn giáo hay đù các vĀ Thæn Thánh Tiên Phêt giâng däy và phát triùn nhĕng linh hćn còn non męi. Các khu vĖc này thđĘng đđĜc täo ra, trĚ thành các cõi thĖc täi và đđĜc gąi bìng vô vàn nhĕng cái tên khác nhau Ě trong nhĕng tôn giáo hay týn ngđěng khác nhau. Nhđ vêy, tçt câ giúp täo nên mċt hû thĈng sĖ sĈng vô cùng to lęn, đa däng và ngày càng đđĜc phát triùn, mĚ rċng hėn.

Khi chúng ta Ě tæng ý thēc thē 5, chčng ta cďng có thù dČng cė thù trung gian cĎa münh đù quan sát nhĕng thø gięi vêt chçt trong các tæng ý thēc thē 3, 7

hay 9 nhđng chčng ta chđa thù đæu thai vào tæng ý Đường Về Ánh Dương

302

thēc thē 7 hay 9 đđĜc nøu nhđ chčng ta chđa cĂ đĎ trí tuû và trâi nghiûm Ě trong tæng ý thēc thē 5. Do vêy, chúng ta cæn trâi nghiûm và sáng täo Ě trong tæng ý thēc thē 5 đù nâng dæn trí tuû và sĖ thçu hiùu cĎa münh, cho đøn khi chčng ta cĂ đĎ đi÷u kiûn đù trĚ

thành linh hćn cĎa tæng ý thēc thē 7 thì chúng ta có thù đæu thai vô bçt kì n÷n vën minh nào Ě trong tæng ý thēc thē 7.

Và khi chčng ta đã là linh hćn cĎa tæng ý thēc thē

7 (hay 8) thì ta sô sĈng trong cė thù vêt chçt vęi tþ lû ý thēc linh hćn là 60%, dù cho ta có xuĈng läi tæng ý thēc thē 5 hay thē 3 đù trâi nghiûm thöm hay đù phĐng sĖ thì ta vén sô vên hành cė thù cĎa mình vęi tĈi đa là 60% Ğ thēc linh hćn. Tđėng tĖ, khi các linh hćn cĎa tæng ý thēc thē 5 (hay 6) xuĈng tæng ý thēc thē 3 thì sô vên hành cė thù vêt chçt vęi tĈi đa là 50% ý thēc linh hćn. Các linh hćn cĎa tæng ý thēc Đường Về Ánh Dương

303

thē 9 khi xuĈng các tæng vêt chçt thçp hėn thü sô vên hành cė thù vęi tĈi đa là 70% Ğ thēc linh hćn. Các vĀ

Phêt Ě tæng ý thēc thē 10 khi xuĈng các tæng dđęi thì sô vên hành cė thù vêt chçt vęi tĈi đa là 80% Ğ thēc linh hćn. Các vĀ Phêt Ě tæng ý thēc thē 11 và 12 hay là Chúa Con khi xuĈng các tæng dđęi thì sô vên hành cė thù vêt chçt vęi tĈi đa là 90% Ğ thēc linh hćn. Nhđ

vêy, 10% bân ngã và tđ duy là con sĈ ít nhçt có thù đù linh hćn vén có thù sĔ dĐng và vên hành đđĜc cė

thù vêt chçt cĎa mình mċt cách hiûu quâ.

Qua các cách kù chuyûn hay truy÷n đät khác nhau, chčng ta thđĘng nghÿ rìng các tæng đĀa ngĐc thì Ě bön dđęi các tæng thĖc täi cĎa chčng ta nhđng sĖ

thêt thì không phâi nhđ vêy. Các tæng cĄi đĀa ngĐc thì cďng tćn täi song song vęi các tæng cõi cĎa ánh sáng, hay là tćn täi Ě trong các tæng ý thēc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 9.5 mà chþ là Ě các phân vùng khác nhau Ě trong Đường Về Ánh Dương

304

vď trĐ. Nó giĈng nhđ là hai thành phĈ khác biût và đĈi lêp cĎa chúng ta mà bĀ ngën cách bĚi mċt con sông lęn, vęi nhĕng cây cæu đù køt nĈi hai thành phĈ

läi vęi nhau.

Các tæng cõi cĎa đĀa ngĐc thü cďng cĂ nhĕng quy luêt tćn täi và vên hành giĈng nhđ các tæng cõi bên ánh sáng nhđng điùm khác biût là Ě chĊ các sinh mûnh bóng tĈi thü khĆng cĂ tünh yöu thđėng cho các sinh mûnh khác. Do vêy, các sinh mûnh bóng tĈi tćn täi vęi các cách thĈng trĀ và đàn áp lén nhau, mua vui và giâi trí bìng cách đi÷u khiùn nhĕng sinh mûnh thçp kém khác. Nhĕng n÷n vën minh vêt chçt cĎa bóng tĈi Ě các tæng ý thēc thē 5, 7 và 9 thü cďng vĆ

cùng phát triùn vęi nhĕng khâ nëng tåm linh cďng nhđ cĂ khoa hąc công nghû phát triùn vđĜt bêc và nhĕng n÷n vën minh này đ÷u ít nhi÷u phĐc vĐ cho vua quğ Satan.

Đường Về Ánh Dương

305

Nhĕng n÷n vën minh tiøn bċ cĎa bóng tĈi thđĘng tìm kiøm nhĕng n÷n vën minh non tró Ě trong tæng ý thēc thē 3 đù đi÷u khiùn và thĈng trĀ, đù làm thăa mãn sĖ làm chĎ cďng nhđ đù thù hiûn tài nëng cĎa mình. Chúng sô âm thæm thu näp nhĕng cđ dån bân đĀa đù làm viûc cho chúng mà täo nên các dòng hą dòng dõi vęi tri thēc và thĆng tin đđĜc chúng cung cçp, rći tĒ tri thēc và thông tin mà täo ra quy÷n lĖc đù các dòng hą gia đünh này cĂ thù lèo lái phæn đĆng sĈ

cđ dån bân đĀa. Nhđ thø, tri thēc đđĜc chúng cung cçp thì vĒa giúp n÷n vën minh bân đĀa phát triùn và cďng vĒa đù täo ra vď khý hay hĂa chçt giøt chóc Ě

quy mô lęn, đù rći chúng sô đi÷u khiùn và dén dít các cđ dån bân đĀa vào vô sĈ nhĕng cuċc chiøn tranh tàn khĈc. Và tĒ sĖ sĜ hãi và nĊi đau cĎa các cđ dån bân đĀa mà täo ra mċt lđĜng lęn nëng lđĜng bóng tĈi đù cung cçp cho nhĕng sinh mûnh bóng tĈi nhđ ma quğ, tà thæn, thiên ma hay quğ Satan. Hėn nĕa, Đường Về Ánh Dương

306

nhĕng n÷n vën minh cĎa bóng tĈi này cďng dČng khoa hąc công nghû hay công nghû nëng lđĜng đù kìm giĕ các cđ dån bân đĀa Ě träng thái ý thēc thçp hay là träng thái vên hành vęi bân ngã và tđ duy là chýnh, đù các cđ dån dú dàng bĀ đi÷u khiùn và tác đċng tĒ bên ngoài.

BĚi vêy, nhìn tĒ trön cao, Trái Đçt chúng ta bĀ mċt gông cùm bóng tĈi kiùm soát nðng n÷ Ě câ 3 khía cänh. Mċt là các phi thuy÷n không gian cĎa các n÷n vën minh phát triùn cĎa bóng tĈi thü đĂng đĆ Ě phía ngoài hành tinh và sĔ dĐng công nghû đù đi÷u khiùn cďng nhđ küm nòn sĖ phát triùn ý thēc cĎa chúng ta.

Hai là các gia đünh dāng dĄi trön mðt đçt mà phĐc vĐ

cho bóng tĈi thì sĔ dĐng đćng ti÷n và quy÷n lĖc đù täo ra sĜ hãi và đęn đau khĆng ngĒng cho nhân loäi.

Ba là các sinh mûnh bóng tĈi nhđ ma quğ, tà thæn hay thiön ma thü cďng tham gia vào đi÷u khiùn và tác Đường Về Ánh Dương

307

đċng đøn con ngđĘi mà täo ra muôn vàn bûnh têt, đęn đau và sĜ hãi cho con ngđĘi.

Nhđ thø, trong cuċc chiøn cuĈi cùng giĕa ánh sáng và bóng tĈi trön hành tinh xinh đõp này thì có ba mðt trên giao tranh diún ra. Mċt là, các n÷n vën minh vêt chçt tiøn bċ cĎa ánh sáng sô tiøp cên hû mðt trĘi và đánh đuĉi nhĕng n÷n vën minh vêt chçt cĎa bóng tĈi. ĐĂ là mċt cuċc chiøn khĈc liût giĕa nhĕng phi thuy÷n không gian vęi nhĕng công nghû bêc cao mà giĈng nhđ trong các bċ phim khoa hąc viún tđĚng cĎa chúng ta. Và bĚi vì cuċc chiøn này diún ra Ě tæng vêt chçt cao hėn nön chčng ta khĆng thù thçy đđĜc bìng các giác quan vêt lý cĎa mình Ě

trong tæng ý thēc thē 3 này. Hai là cuċc chiøn trên mðt đçt đù vô hiûu hóa khâ nëng kiùm soát và đi÷u khiùn cĎa nhĕng gia đünh dāng dĄi đĈi vęi sĈ đĆng nhân loäi. Ba là cuċc chiøn tåm linh và cďng là mðt Đường Về Ánh Dương

308

trên cuĈi cùng, là cuċc chiøn giĕa Thæn Thánh Tiên Phêt vęi quğ thæn thiên ma, là mðt trên đđĜc chính thēc bít đæu khi Phêt Di Lðc lċ diûn và khai mĚ 9

cĉng trĘi (tæng ý thēc thē 4 đøn 12) vęi tuyên lûnh đđĜc chính Ngài ban truy÷n, đù cho phép thiên binh, thiön tđęng, thiên thæn cùng vô vàn Thæn Thánh Tiên Phêt hä thø và bít đæu cuċc chiøn tiêu diût, đánh đuĉi bóng tĈi ra khăi Trái Đçt chúng ta.

Dù cho chúng ta vén đang trâi qua nhĕng ngày bünh thđĘng trên mðt đçt nhđng chčng ta đang là mċt phæn cĎa mċt thiên truyûn hào hČng trong vď trĐ mà hàng triûu nëm hay hàng chĐc triûu nëm hay låu hėn nĕa męi diún ra mċt læn. Và đù tham gia vào đđĜc thiên truyûn này, rçt nhi÷u linh hćn đã khèn cæu lên Chča Cha và Chča Con cďng nhđ cæn phâi chuèn bĀ

vô cùng kĠ lđěng đù có thù đđĜc tham gia vào chuyøn Đường Về Ánh Dương

309

hành trình màu nhiûm này và đđĜc ghi danh vào sĔ

sách cĎa vď trĐ tĒ nay đøn mãi mãi v÷ sau!

Đường Về Ánh Dương

310

17. TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH

Đường Về Ánh Dương

311

Có thù chčng ta nghÿ rìng ta vén đang là chýnh mình suĈt mąi thĘi gian qua, đĂ là mċt đi÷u đėn giân mà täi sao läi là chđėng cuĈi cùng cĎa quyùn sách này? TrĚ thành chính mình, mċt đi÷u nghe thì rçt đėn giân và dú hiùu nhđng sĖ thêt thì nó không dú dàng chút nào, bĚi vì tçt câ quyùn sách này, tĒ đæu đøn giĘ, là giúp chúng ta hiùu đđĜc bēc tranh tĉng thù cĎa täo hóa và tĒ sĖ thçu hiùu này mà chúng ta có thù nhìn xuyön qua đđĜc bân ngã và tđ duy cĎa münh, đù ta thçy đđĜc bân chçt thêt sĖ cĎa mình. Hay nói mċt cách khác, chúng ta chþ có thù thêt sĖ trĚ thành chính mình khi chúng ta nhìn thçu tă và vđĜt qua đđĜc bân ngã và tđ duy cĎa münh, hay chčng ta thđĘng gąi đĂ

là sĖ giác ngċ hay là trĚ thành Phêt. Thø nên, con đđĘng hąc têp đù ta trĚ thành chính mình thì vén còn rçt dài Ě phýa trđęc, hàng triûu cho tęi hàng tğ nëm, Ě

các tæng ý thēc thē 5, 6, 7, 8 và 9.

Đường Về Ánh Dương

312

Mċt cách đù chúng ta nhên diûn đđĜc bân ngã và tđ duy Ě trong ta đĂ là khi chčng ta cĂ suy nghÿ hay Ğ

niûm “tĈt hėn” đĈi vęi bçt kü đi÷u gì. Vęi khái niûm hay ni÷m tin “tĈt hėn” này, chčng ta täo ra sĖ tách biût Ě trong chính mình và làm cho chúng ta phĐ

thuċc vào nhĕng đi÷u Ě bên ngoài mình, rći khi phĐ

thuċc vào nhĕng đi÷u bên ngoài thì chúng ta sô dú dàng bĀ dén dít và đi÷u khiùn bĚi nhĕng thø lĖc bên ngoài. Ví dĐ nhđ cách nghÿ rìng thiön đđĘng tĈt hėn đĀa ngĐc, ánh sáng tĈt hėn bĂng tĈi, viûc này tĈt hėn viûc kia, chĊ này tĈt hėn chĊ kia, đć này tĈt hėn đć kia, ngôn ngĕ này tĈt hėn ngĆn ngĕ kia, ngđĘi này tĈt hėn ngđĘi kia, xinh đõp tĈt hėn xçu xí, vĒa vðn tĈt hėn bòo mêp, khăe mänh tĈt hėn bûnh têt„ mà làm ta không bao giĘ đđĜc an nhiên và tĖ täi vęi chính bân thân mình, vęi hoàn cânh hiûn täi và tçt câ nhĕng gü münh đang cĂ.

Đường Về Ánh Dương

313

Dđęi con mít cĎa Đçng sáng täo hay trong tâm thēc cĎa các vĀ Phêt thì khái niûm “tĈt hėn” khĆng còn tćn täi và hiûn hĕu mà tçt câ chþ là nhĕng trâi nghiûm khác biût nhau, đ÷u diûu kĝ và cĂ Ğ nghÿa cďng nhđ giá trĀ là ngang nhau: Giúp ý thēc nhên diûn đđĜc chính mình vęi khâ nëng lĖa chąn và sáng täo vô tên cĎa münh. Cďng nhđ Chča Con và vua quğ

Satan là hai sáng täo diûu kĝ nhđ nhau mà Chča Cha đã täo ra, mċt bên là tình yêu và sĖ sáng täo, còn mċt bên là sĜ hãi và sĖ hĎy diût mà täo nên mċt vď trĐ

nhiûm màu không ngĒng nây nĚ và phát triùn. Và tĒ

đĂ mà chčng ta cĂ vĆ vàn nhĕng câu chuyûn, nhĕng bċ phim hay nhĕng trā chėi đù chúng ta hôm nay có thù đím chìm vào cùng vęi nhĕng ngđĘi thân yêu hay bän bè cĎa mình.

Vêy nên, công viûc quét rác l÷ đđĘng thü cďng kĝ

diûu nhđ bao cĆng viûc “cao sang” khác nhđ bác sÿ, Đường Về Ánh Dương

314

luêt sđ, kĠ sđ, chĎ tĀch hay tĉng thĈng„ bĚi vì chúng ta chđa hiùu và thçy đđĜc rìng đã mçt bao låu đù täo ra hành tinh vęi mðt đçt, nđęc chây, không khí, sĖ

sĈng và cây că đù täo ra đđĜc lá rėi hay đçt cát Ě trên đđĘng; đã mçt bao låu đù täo ra đđĜc cė thù con ngđĘi có thù đi đēng và cæm ním linh hoät vęi 5 giác quan câm thĐ thø gięi cĎa münh; đã mçt bao låu đù täo ra các loäi phân tĔ hĕu cė khác nhau và mçt bao låu đù các khĈi chçt hĕu cė dđęi lāng đçt trĚ thành dæu mă và dæu khý; đã mçt bao låu đù con ngđĘi täo ra đđĜc máy móc và bít đæu khai thác dæu mă đù täo ra đđĜc các loäi túi và nhĖa nilon, đù rći ngđĘi khác sĔ dĐng và vēt chčng trön đđĘng cho chúng ta quét dąn. Do vêy, khi chúng ta có sĖ thçu hiùu v÷ chính münh cďng nhđ thø gięi xung quanh thì chúng ta sô bít đæu câm nhên đđĜc sĖ kĝ diûu và tình yêu ta dành cho nhĕng đi÷u bön ngoài và cho chýnh cė thù cĎa mình, vęi tĒng cĔ đċng tay chân mċt trong bçt kì viûc Đường Về Ánh Dương

315

gì ta làm Ě trong hiûn täi, Ě täi bçt kü nėi nào ta đang Ě và Ě trong bçt kì hoàn cânh nào.

Sau khi đã đąc đđĜc nhĕng câu chĕ Ě trön đåy rći, chúng ta có thù bít đæu câm thçy vui vó và hänh phúc khi chúng ta làm viûc quét rác l÷ đđĘng nhđng đĂ chþ là tünh yöu cĂ đi÷u kiûn đđĜc täo ra bĚi cė thù cĎa chúng ta. BĚi vì bân ngã và tđ duy cĎa ta có thù dú dàng ghi nhę nhĕng đi÷u Ě trên và vô thēc biøn công viûc quét rác l÷ đđĘng trĚ nên tĈt hėn, đù rći täo ra hoät chçt hóa hąc trong cė thù làm ta câm thçy vui vó và hđng phçn khi ta làm công viûc quòt rác, đù ta biûn hċ cho công viûc cĎa münh đang làm và täo ra hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta Ě trong mĆi trđĘng xã hċi. Do vêy, con đđĘng trĚ nên giác ngċ thì không h÷ dú dàng hay nhanh chóng bĚi vì chúng ta dú dàng ghi nhę và bám chçp vào bçt kì bài däy hay tri thēc nào đù biûn hċ cho bân thân, cho Đường Về Ánh Dương

316

hoàn cânh hay bçt kü đi÷u gü münh làm đù täo ra hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta. Và chúng ta chþ có thù biøt đđĜc münh đã bám chçp vào bçt kì đi÷u gì hay không bìng cách phân biût đđĜc tình yêu cĂ đi÷u kiûn cĎa cė thù ta vęi tünh yöu vĆ đi÷u kiûn cĎa linh hćn ta, qua viûc hąc têp, trâi nghiûm và sáng täo ra tĒng thē mċt Ě trong tĒng thĖc täi mċt tĒ thçp nhçt đøn cao nhçt.

Chčng ta thđĘng nghÿ rìng trĚ thành Phêt là cái køt cĎa con đđĘng phát triùn linh hćn nhđng sĖ thêt thü đĂ męi chþ là sĖ khĚi đæu, sĖ khĚi đæu cĎa viûc ta nhìn thçy rõ ràng chính bân thån münh và đđĜc hoàn toàn trĚ thành chính mình vęi sĖ tĖ do khăi tçt câ nhĕng yøu tĈ tác đċng tĒ bên ngoài. Thø nên, khi chčng ta đã trĚ thành Phêt và quay läi các thø gięi vêt chçt đù trâi nghiûm hay phĐng sĖ thì chúng ta sô đđĜc tĖ do khăi bân ngã và tđ duy cĎa münh, đù bân Đường Về Ánh Dương

317

thù cĎa chčng ta đđĜc bċc lċ rõ ràng ra bên ngoài mà không có bçt kì lęp che nào. Và chúng ta sô không còn khái niûm hay ni÷m tin tĈt hėn đĈi vęi bçt kü đi÷u gì, vêy mà ta sô đđĜc tĖ do tĖ täi và an nhiên vęi bçt kì công viûc nào mình làm, Ě bçt kü nėi đåu và trong bçt kì hoàn cânh nào. Chúng ta sô cĂ đđĜc ni÷m vui và hänh phúc thêt sĖ tĒ nhĕng viûc làm nhă bé nhçt bĚi vì sĖ thçu hiùu và tình yêu bên trong ta dành cho chính bân thån münh cďng nhđ mąi thē xung quanh mình.

Tuy nhiên, không phâi linh hćn nào trĚ thành Phêt rći thü cďng muĈn quay läi nhĕng thø gięi vêt chçt bĚi vì tùy vào tính cách cĎa tĒng linh hćn mà có thù lĖa chąn chþ làm viûc Ě trong các tæng cõi trung gian đù cai quân các khu vĖc sĖ sĈng hay làm viûc trong các hû thĈng tĆn giáo khác nhau. Nhđ thø, chúng ta sô thçy đđĜc rìng thiön đđĘng thì không Đường Về Ánh Dương

318

phâi là mċt nėi Ě bên ngoài chúng ta, mà đĂ là träng thái Ě bên trong chúng ta. Vêy nên sô khĆng ai đđa thiön đđĘng tęi cho chúng ta mà chúng ta phâi tĖ

chính mình trĚ thành thiön đđĘng tĒ bên trong mình, bìng viûc chĕa lành thân - tâm - trý và nång cao nëng lđĜng cĎa bân thân vęi tình yêu thđėng, sĖ thçu hiùu và đēc tin cĎa münh vào ThđĜng Đø quy÷n nëng.

Chčng ta thđĘng nghÿ rìng viûc chúng ta lo líng cho ngđĘi khác thì là cách chúng ta quan tâm và yêu thđėng ngđĘi khác nhđng sĖ thêt thü hoàn toàn ngđĜc läi. BĚi vì sĖ lo líng chính là sĖ sĜ hãi, mà sĖ sĜ hãi thü là đðc điùm cĎa bân ngã và tđ duy cĎa ta đù bâo vû hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta, nên khi ta lo líng cho ngđĘi khác là ta đã sĚ hĕu hay mong muĈn sĚ hĕu ngđĘi khác và vêy mà viûc ta lo líng cho ngđĘi khác chính là sĖ ích kğ cĎa bân thân ta chē không phâi là tình yêu cĎa ta dành cho hą.

Đường Về Ánh Dương

319

Nhđ thø, khi ta lo líng cho ngđĘi khác là ta đã khĆng cho phòp ngđĘi khác đđĜc tĖ do trĚ thành chính hą vęi ý chí tĖ do đù đđa ra bçt kì lĖa chąn hay quyøt đĀnh nào mà hą mong muĈn, rći vêy mà ta nhĈt ngđĘi khác trong hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin cĎa ta vęi sĖ phân biût giĕa tĈt hėn và tû hėn v÷

nhĕng sĖ lĖa chąn hay trâi nghiûm.

Và cďng chýnh vü cĂ sĖ phân biût giĕa tĈt hėn và tû hėn bön trong hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin cĎa chúng ta nên sĖ tách biût và sĜ hãi đđĜc täo ra bên trong chúng ta, rći chính sĖ sĜ hãi bên trong này sô cân trĚ chčng ta trön con đđĘng trĚ

thành chính mình bĚi vì chúng ta không nhìn thçy høt sĖ lĖa chąn và khâ nëng vĆ tên cĎa ý thēc linh hćn mình. Nói mċt cách khác, sĖ sĜ hãi trong ta tćn täi là vì chúng ta vén chđa cĂ đĎ sĖ thçu hiùu v÷ cách thēc mąi thē tćn täi và vên hành, hay chính là chúng Đường Về Ánh Dương

320

ta vén chđa cĂ đĎ trí tuû Ě trong ý thēc linh hćn cĎa münh. Nhđ thø, khi chúng ta có trí tuû thì chúng ta sô có lòng gan dä bĚi vì sĖ thçu hiùu bên trong chúng ta v÷ bân thån münh cďng nhđ thø gięi bên ngoài, và vêy mà sĖ gan dä chính là mċt tĈ chçt mà Chča Con đðt ra đù lĖa chąn nhĕng linh hćn trong công cuċc cēu đċ

cĎa Ngài.

Tuy nhiên, chúng ta cæn phân biût đđĜc sĖ gan dä cĎa bân ngã và tđ duy vęi sĖ gan dä cĎa bân thù linh hćn ta. SĖ gan dä cĎa bân ngã và tđ duy cĎa ta thì phĐ thuċc vào hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bên trong ta, ví dĐ nhđ gan dä là dám đēng lên nói ra ý kiøn cĎa mình, gan dä là dám đēng lên chĈng läi kó áp bēc mình, gan dä là dám xâ thân münh đù cēu ngđĘi khác„ Vêy nên, chúng ta tă ra gan dä vęi bân ngã và tđ duy cĎa münh đù thù hiûn hay chēng tă cho ngđĘi khác thçy, đù täo ra hình ânh bân Đường Về Ánh Dương

321

thân và sĖ tćn täi cĎa cė thù ta. Trong hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin cĎa ta, chčng ta thđĘng xem sĖ gan dä thü đi li÷n vęi sĖ xuçt hiûn cĎa hành đċng hay lĘi nói và khi không có bçt kì phân ēng, hành đċng hay lĘi nĂi nào đĈi vęi nhĕng hoàn cânh bön ngoài thü đĂ là sĖ hèn nhát hay yøu đuĈi.

Cān đĈi vęi sĖ gan dä cĎa ý thēc linh hćn ta thì läi khác. ĐĂ là bân chçt cĎa bân thù ta mà dù cho ta có đæu thai vô mċt cė thù męi vęi không có bçt kì khái niûm, đĀnh nghÿa hay ni÷m tin gì v÷ sĖ gan dä Ě bên trong thì ta vén dďng câm đēng lên chĈng läi nhĕng kó mänh hėn hay xâ thån münh đù gičp đě nhĕng ngđĘi khác. Và vì chúng ta lúc này không có bçt kì khái niûm hay ni÷m tin gì v÷ sĖ gan dä nên hành đċng và lĘi nói cĎa ta là hoàn toàn tĖ nhiên, tĒ chính bân thù linh hćn cĎa ta mà không phâi là tĒ bân ngã và tđ duy đù ta thù hiûn hay chēng tă cho ngđĘi khác Đường Về Ánh Dương

322

thçy là mình gan dä. Hėn nĕa, sĖ gan dä cĎa ý thēc linh hćn thì không nhçt thiøt cæn phâi có phân ēng, hành đċng hay ngôn tĒ đđĜc täo ra đù đáp trâ läi hoàn cânh hay đi÷u kiûn bên ngoài. Ví dĐ nhđ khi ngđĘi khác tìm chuyûn đù cãi lċn vęi ta thì hą luôn mong chĘ ta phân ēng läi đù hą có thù leo lön đæu lên cĉ ta, nên nøu ta hiùu đđĜc sĖ tranh luên sô chîng đi đøn đåu và ta chþ im lðng bđęc đi mà khĆng đáp trâ läi bìng sĖ sĜ hãi cĎa münh thü đĂ cďng chýnh là sĖ

gan dä. Hay nhđ khi ma quğ hù dąa, miût thĀ hay cám dĊ ta, bìng viûc ta hiùu rìng nøu ta phân ēng läi vęi bçt kü hành đċng hay lĘi nói nào cùng vęi sĖ sĜ hãi, dĐc vąng hay tham lam bön trong là ta đã thçt bäi trđęc chúng, thì viûc chúng ta chþ ngći im và không có bçt kì phân ēng gì lúc này läi chính là sĖ gan dä cĎa chúng ta, bìng sĖ thçu hiùu và trí tuû bên trong linh hćn ta.

Đường Về Ánh Dương

323

Vêy làm sao đù chúng ta phân biût đđĜc sĖ gan dä cĎa bân ngã và tđ duy vęi sĖ gan dä cĎa bân thù linh hćn ta? SĖ gan dä cĎa bân ngã và tđ duy là đù ta thù hiûn hay chēng tă mình vęi thø gięi bên ngoài nên nó sô bao gćm câm xúc hào hēng hay phçn khích bên trong ta, đĂ là tünh yöu cĂ đi÷u kiûn mà bân ngã và tđ

duy cĎa ta täo ra dĖa trên nhĕng khái niûm hay ni÷m tin cĎa ta v÷ nhđ thø nào là sĖ gan dä. Còn sĖ gan dä cĎa linh hćn ta là bân chçt cĎa ta và nó diún ra mċt cách hoàn toàn tĖ nhiên dù cho ta sĈng Ě trong bçt kì cė thù nào vęi bçt kì hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin cĎa mĆi trđĘng sĈng nào. Nhđ thø, mċt læn nĕa, nó läi là v÷ viûc ta phân biût đđĜc tình yêu cĂ đi÷u kiûn và tünh yöu vĆ đi÷u kiûn Ě bên trong ta.

Chúng ta vén có thù dČng các cách nĂi nhđ: Con yêu cĎa cha, con yêu cĎa mõ, ngđĘi yêu cĎa anh, ngđĘi yêu cĎa em„ đù thù hiûn tünh yöu thđėng cĎa Đường Về Ánh Dương

324

münh dành cho ngđĘi khác nhđng chčng ta phâi luôn hiùu Ě bên trong rìng chúng ta không thêt sĖ sĚ hĕu ai hay bçt kü đi÷u gì. Dù cho là con cái cĎa chčng ta đi nĕa thì linh hćn cĎa chúng vén là do ThđĜng Đø täo ra vęi ý chí tĖ do vô tên và cė thù cĎa chúng vén thuċc v÷ mõ Trái Đçt yöu thđėng. Thø nên, tçt câ nhĕng gì chúng ta sĚ hĕu chþ là trí tuû và tình yêu vô đi÷u kiûn mà chčng ta cĂ đđĜc qua viûc trâi nghiûm, sáng täo và hąc cách yöu thđėng thø gięi bên ngoài cďng nhđ bân thån ta. Nhđ vêy, chúng ta chþ có thù giâng giâi đù gičp ngđĘi khác thçu hiùu đđĜc cách thēc mąi thē tćn täi và vên hành, còn sĖ lĖa chąn và quyøt đĀnh thì hoàn toàn phĐ thuċc vào bân thân hą vęi ý chí tĖ do cĎa hą. Và dù cho hą có lĖa chąn con đđĘng ánh sáng hay con đđĘng bóng tĈi đi nĕa thì hą vén sô là mċt sĖ kĝ diûu do ThđĜng Đø täo ra, vęi khâ nëng lĖa chąn và sáng täo vô tên đù có thù trĚ thành bçt kì ai hay bçt kü đi÷u gì.

Đường Về Ánh Dương

325

Khi chčng ta yöu thđėng và cho phòp ngđĘi khác đđĜc tĖ do trĚ thành chính hą vęi bçt kì sĖ lĖa chąn hay quyøt đĀnh nào mà chúng ta không lo líng, sĜ hãi hay níu kéo hą Ě läi thü đĂ chýnh là tünh yöu vĆ đi÷u kiûn bên trong ta dành cho hą - và đåy cďng chýnh là cách ThđĜng Đø yöu thđėng mĊi chúng ta mċt cách vĆ đi÷u kiûn. Rći khi chúng ta không còn lo líng, sĜ

hãi hay níu kéo bçt kü ai dČ cho đĂ là bän bñ, ngđĘi thån hay ngđĘi thđėng yöu, thü cĂ nghÿa là ta khĆng còn dùng ngđĘi khác đù täo ra hình ânh bân thân hay sĖ tćn täi cĎa cė thù ta, hay là ta không còn phĐ thuċc vào bân ngã và tđ duy cĎa ta nĕa và vêy mà ta cďng đđĜc tĖ do lĖa chąn đù ta trĚ thành chýnh münh. Nhđ

thø, khi chčng ta cho phòp ngđĘi khác đđĜc tĖ do trĚ

thành chính hą thü chčng ta cďng đćng thĘi cho phép bân thån ta đđĜc tĖ do trĚ thành chính mình vęi bçt kì sĖ lĖa chąn hay quyøt đĀnh nào, đù trĚ thành bçt kì ai hay đi÷u gü và nhđ thø nào. Còn khi chúng ta gò ép Đường Về Ánh Dương

326

hay nýu kòo ngđĘi khác theo hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin trong ta thì ta sô täo ra nhĕng sĖ

chĀu đĖng và sĜ hãi cho ngđĘi khác cďng nhđ nhĕng sĖ chĀu đĖng và sĜ hãi này sô nhanh chóng quay läi vęi ta. BĚi vêy, ta và hą, hą và ta, đ÷u là mċt!

Đường Về Ánh Dương

327

18. CÂU HỎI VÀ TRÂ LỜI

Đường Về Ánh Dương

328

CH: Täi sao Việt Nam läi được chọn là thánh địa mới của Trái Đçt?

TL: Chúng ta có thù thçy rìng Trái Đçt chčng ta đđĜc chia thành hai nĔa riêng biût vęi tính chçt khác biût nhau. Phđėng ĐĆng vęi hû ngôn ngĕ âm thanh hay não phâi thì phát triùn mänh v÷ tâm linh và trí tuû.

Cān Phđėng Tåy vęi hû ngôn ngĕ logic hay não trái thì phát triùn mänh v÷ tđ duy và trý thĆng minh. Viût Nam đđĜc chąn là thánh đĀa męi bĚi vì Viût Nam là nėi hċi tĐ và hĜp nhçt läi cĎa hai nĔa bán cæu này.

BĚi vì vĀ trý và đðc điùm đĀa lý cĎa Viût Nam mà biøn đçt nđęc này trĚ thành nėi giao thoa cĎa nhi÷u n÷n vën hĂa khác nhau. Tiøng Viût v÷ bân chçt là ngôn ngĕ hû âm thanh mà bao gćm nhi÷u ngôn ngĕ

hû âm thanh khác Ě Phđėng ĐĆng täo thành, rći khi Viût Nam là thuċc đĀa cĎa các nđęc Phđėng Tåy thü Tiøng Viût đđĜc logic hĂa đù täo ra chĕ viøt vęi cách Đường Về Ánh Dương

329

đánh væn và phát âm song hành cùng vęi tiøng nói.

Nhđ vêy, Tiøng Viût trĚ thành mċt ngôn ngĕ hoàn chþnh vęi sĖ cân bìng giĕa não trái và não phâi, giĕa køt cçu logic và nëng lđĜng âm thanh cĎa ngôn tĒ.

Khi täo ra bçt kì tĒ ngĕ Tiøng Viût męi nào, chúng ta cæn täo ra âm thanh vęi nëng lđĜng phân ánh Ğ nghÿa cĎa ngôn tĒ và täo ra hình thēc cĎa chĕ viøt cùng mċt lúc, vêy nên chĕ viøt sô phân ánh âm thanh và âm thanh sô phân ánh chĕ viøt mà chúng ta không cæn phâi sĔ dĐng và ghi nhę thêm hû thĈng phát âm phĐ

nhđ nhĕng ngôn ngĕ khác. Do vêy, nøu so sánh vęi các ngôn ngĕ khác thì chúng ta không phâi ghi nhę quá nhi÷u v÷ mðt chĕ viøt khi sĔ dĐng Tiøng Viût.

Hėn nĕa, hû thĈng đánh væn và phát âm cĎa Tiøng Viût giúp ta có thù täo ra mąi âm thanh mà cçu trúc vòm hąng ta cho phép và hiûn täi chúng ta chþ męi sĔ dĐng mċt phæn khâ nëng cĎa Tiøng Viût. Do Đường Về Ánh Dương

330

các ngôn ngĕ Phđėng Tåy cĂ sĈ lđĜng âm cĎa tĒ ngĕ

ýt hėn nhi÷u so vęi Tiøng Viût nên trong cách phát âm thü thđĘng bao gćm thöm các bán åm “s”, “t”, “d”,

“f”,„ nìm rĘi räc đù täo ra sĖ khác biût trong cách phát âm. Và vì các bán âm không phâi là âm hoàn chþnh nön thđĘng bĀ bă qua trong giao tiøp nhanh và phæn nào làm giâm ngĕ nghÿa cĎa lĘi nói.

Không chþ dĒng läi Ě ngôn ngĕ, Viût Nam còn là nėi giao thoa cĎa vën hĂa, týn ngđěng, èm thĖc, tri thēc, khoa hąc công nghû„ cĎa toàn nhân loäi chúng ta.

CH: Phật Thích Ca Mâu Ni có phâi là Phật Như Lai không?

TL: Nøu chúng ta hiùu cĐm tĒ Nhđ Lai là đù chþ sĖ

giác ngċ hay trí tuû thì Phêt Thých Ca cďng là Phêt Nhđ Lai. Cān nøu ta nghÿ đøn vĀ Phêt Nhđ Lai trong Đường Về Ánh Dương

331

phim Tåy Du KĞ thü đĂ là mċt vĀ Phêt hoàn toàn khác.

Phêt Nhđ Lai vęi mąi chčng sinh “nìm trong lòng bàn tay” Ngài là mċt vĀ ý thēc lęn trong 12 vĀ Ě tæng ý thēc thē 12 mà đđĜc täo ra đù giúp vên hành vď trĐ tĒ

thuĚ khai thiên lêp đĀa. Còn Phêt Thích Ca là mċt vĀ

khác, khi Ngài xuĈng Trái Đçt nëm xđa đù täo nên Phêt giáo thì Ngài là mċt linh hćn tĒ tæng ý thēc thē

9, rći khi Ngài giác ngċ và bít đæu đi truy÷n đäo thì Ngài trĚ thành vĀ Phêt Ě tæng ý thēc thē 10. Và khi quyùn sách này đđĜc viøt ra thü Ngài đã là vĀ Phêt Ě

tæng ý thēc thē 11.

CH: Phật Thích Ca có quay läi với chúng ta vào thời điểm này không?

TL: Ngài sô quay trĚ läi vęi chčng ta nhđng Ngài sô truy÷n đät kiøn thēc cĎa Ngài thĆng qua cė thù cĎa Đường Về Ánh Dương

332

mċt ngđĘi khác chē Ngài không có trĖc tiøp Ě trong cė thù vêt chçt.

CH: Cách thức linh hồn truyền đät kiến thức thông qua cơ thể của người khác diễn ra như thế nào?

TL: Chúng ta sô hiùu đđĜc đi÷u này nøu nhđ chčng ta nhên diûn đđĜc chính bân thân mình rõ ràng, giĕa linh hćn cĎa ta vęi bân ngã và tđ duy cĎa ta. Khi linh hćn khác nói chuyûn vęi ta hay dČng cė thù cĎa ta đù truy÷n đät läi, ý thēc linh hćn hay tâm thēc cĎa ta sô

“ngći qua mċt bön” đù linh hćn khác sĔ dĐng bân ngã và tđ duy cĎa cė thù ta vęi hû thĈng khái niûm, đĀnh nghÿa và ni÷m tin bön trong, đĂ là sĖ ghi nhę cĎa ta v÷ mąi thē trong cuċc sĈng nhđ ngĆn ngĕ, kiøn thēc, phim ânh, sách truyûn, trā chėi, vën hĂa, xã hċi„ đù linh hćn khác có thù truy÷n đät läi thông tin hay sĖ

thçu hiùu v÷ vçn đ÷ nào đĂ đøn vęi chúng ta.

Đường Về Ánh Dương

333

CH: Có bao nhiêu vị Phật câ thây?

TL: Ở thĘi điùm viøt ra quyùn sách này thì có khoâng 15 tğ vĀ Phêt Ě trong 3 tæng ý thēc thē 10, 11 và 12.

Khoâng phân nĔa trong sĈ đĂ thü các vĀ sĈng Ě trong các thø gięi vêt chçt Ě tæng ý thēc thē 5, 7, 9 và mċt phæn nhă Ě trong tæng ý thēc thē 3. Còn khoâng phân nĔa còn läi thì các vĀ làm viûc vęi cė thù ánh sáng Ě

trong các tæng ý thēc thē 4, 6, 8 và 9.5. Công viûc cĎa các Ngài thü vĆ cČng đa däng, tĒ viûc phĐc vĐ

các hû thĈng tôn giáo, làm viûc trong thiön đünh, cai quân các khu vĖc cĎa hành tinh sĖ sĈng cho đøn sáng täo cČng Chča Cha và Chča Con đù täo nên nhĕng công trình sĖ sĈng męi cďng nhđ dén dít nhĕng linh hćn męi còn non tró trong vď trĐ. Dù sĈ lđĜng cĎa các vĀ Phêt thì rçt là nhi÷u nhđng mąi ngđĘi đ÷u có công viûc cĎa mình trâi dài trong toàn bċ vď trĐ vęi hàng trëm ngàn hành tinh sĖ sĈng khác nhau.

Đường Về Ánh Dương

334

CH: Đåy là læn thứ mçy Phật Di Lặc thực hiện công cuộc cứu độ của mình?

TL: Nhĕng con sĈ thđĘng sô dæn trĚ nên mĘ nhät đi khi chúng ta thĖc hiûn đi÷u gü đĂ rçt nhi÷u læn, Ngài đã thĖc hiûn các công cuċc cēu đċ hėn trëm ngàn læn tĒ thuĚ khai thiên lêp đĀa tęi nay.

CH: Những linh hồn có cánh chim hay là các thiên thæn thì có gì khác biệt? Cánh chim chî là biểu tượng hay có tác dụng gì không?

TL: Nhĕng thiên thæn là nhĕng linh hćn chuyên biût đđĜc Chúa Cha täo ra đù phĐc vĐ cho ánh sáng và tünh yöu, đđĜc Chúa Cha tĖ mình däy dĊ và chþ bâo.

Tuy nhiên, vén có nhĕng thiên thæn rėi vào con đđĘng sa ngã nhđ trong các cåu chuyûn chčng ta thđĘng nghe. ĐĆi cánh chim cĎa thiên thæn thì vĒa mang tính biùu tđĜng cho tình yêu và ánh sáng, vĒa có tác Đường Về Ánh Dương

335

dĐng bâo vû cė thù ánh sáng cĎa linh hćn khăi nhĕng nëng lđĜng bóng tĈi bên ngoài vì bân chçt cĎa cánh chim thiên thæn chýnh là nëng lđĜng ánh sáng. Hay thiên thæn cďng cĂ thù dùng cánh cĎa münh đù che chĚ và bâo vû cė thù ánh sáng cĎa các linh hćn khác.

CH: Có đúng là mỗi chúng ta trước khi trở thành người đều phâi trâi qua muôn vàn kiếp sống thực vật và động vật hay không?

TL: Đi÷u đĂ là cĂ xây ra nhđng khĆng nhçt thiøt cæn phâi là nhđ vêy. Vì khi nhĕng công trình sĖ sĈng męi đđĜc täo ra thü Chča Cha thđĘng täo ra nhĕng linh hćn riêng cho nhĕng cĆng trünh đĂ vęi nhĕng tính chçt riêng biût. Tuy nhiên, khi nhĕng linh hćn đċng vêt đi cČng vęi các linh hćn có ý thēc cao và phát triùn ý thēc cĎa mình nhanh chóng qua viûc đđĜc yêu thđėng và däy dĊ thì chúng sô đđĜc tách ra khăi linh Đường Về Ánh Dương

336

hćn cĎa hành tinh và trĚ thành các linh hćn riêng biût nhđ các linh hćn có ý thēc cao. Do vêy, có mċt phæn nhă linh hćn con ngđĘi chúng ta hôm nay là tĒ

nhĕng linh hćn đċng vêt tiøn hóa lên.

CH: Một linh hồn khi xuống các tæng ý thức thçp thì có thể phân chia tối đa thành bao nhiêu mânh linh hồn?

TL: Con sĈ đĂ tČy thuċc vào mĊi linh hćn nhđng nøu phân chia càng nhi÷u thì ý thēc linh hćn trong cė thù vêt chçt sô càng ít và vêy mà bân ngã và tđ duy sô làm chĎ hą càng nhi÷u. ThĆng thđĘng, các linh hćn thđĘng phân chia thành 6 cðp linh hćn song sinh hay là 12 phân mânh linh hćn đù gičp tëng tĈc quá trình hąc têp Ě trong tæng ý thēc thē 3. Và khi lên tæng ý thēc thē 5 rći thì các linh hćn thđĘng chþ còn là 1 cðp Đường Về Ánh Dương

337

linh hćn song sinh bĚi vü cė thù vêt chçt Ě tæng ý thēc thē 5 có thù chēa 50% ý thēc cĎa linh hćn.

CH: Những người đã bán hồn cho quỷ thì làm sao họ

thoát ra được? Ma quỷ có thể giữ được bao nhiêu linh hồn ở trên cơ thể của chúng?

TL: Nhĕng ngđĘi bán hćn cho quğ Ě trong tæng ý thēc thē 3 này thü thđĘng chþ là nhĕng phân mânh cĎa nhĕng linh hćn. Nên khi nhĕng phân mânh khác biøt tu têp và trâ høt tĉng nghiûp cĎa linh hćn đù đđĜc thëng lön tæng ý thēc cao hėn thü các phån mânh bĀ

ma quğ ním giĕ sô đđĜc trâ v÷ läi cho linh hćn đĂ.

Tuy nhiön, cďng cĂ trđĘng hĜp toàn bċ linh hćn bĀ ma quğ ním giĕ hay là có nhĕng linh hćn Ě tæng ý thēc cao bĀ cám dĊ hay lĒa gät bĚi các thø lĖc bóng tĈi. Ở

trđĘng hĜp này thü cĂ 2 cách đù linh hćn có thù đđĜc giâi phóng khăi đĀa ngĐc bóng tĈi. Mċt là khi linh hćn Đường Về Ánh Dương

338

biøt ën nën hĈi lĊi và vđĜt qua đđĜc nhĕng sĖ sĜ hãi thì ma quğ sô thâ nhĕng linh hćn này ra bĚi vì nøu không còn sĖ sĜ hãi thì sô không còn täo ra nëng lđĜng bóng tĈi và vêy mà không còn hĕu ých đĈi vęi các sinh mûnh bóng tĈi. Hai là khi Chúa Cha và Chúa Con ban Ơn đù cēu lçy nhĕng linh hćn mà đã bĀ nhĈt quá lâu và không thù tĖ cēu lçy chính mình. Tuy nhiên, khi Chúa Cha và Chúa Con cēu lçy nhĕng linh hćn bĀ nhĈt thü thđĘng có sĖ trao đĉi giĕa hai bên xây ra, đĂ là bön ánh sáng cung cçp cho bên bóng tĈi nhĕng kiøn thēc męi, nhĕng sáng täo męi hay khoa hąc công nghû męi nhçt đĀnh nào đĂ đù đâm bâo sĖ

cân bìng giĕa ánh sáng và bóng tĈi trong vď trĐ.

Còn v÷ viûc ma quğ có thù giĕ đđĜc bao nhiêu linh hćn hay mânh linh hćn Ě trong cė thù thì nó phĐ

thuċc vào vĀ trí và quy÷n lĖc cĎa tĒng ma quğ Ě trong hû thĈng đĀa ngĐc. ĐĈi vęi vua quğ Satan thì có hàng Đường Về Ánh Dương

339

triûu nhĕng linh hćn hay mânh linh hćn đđĜc giĕ Ě

trong cė thù đù täo ra nëng lđĜng bóng tĈi cho Satan, do vêy mà công lĖc và sēc mänh cĎa vua quğ Satan là vô cùng lęn.

CH: Làm sao để chúng ta phân biệt được đåu là những vị thæy thật sự và đåu là ma quỷ đang dẫn dắt ta?

TL: Đėn giân mà nói, nhĕng vĀ thæy thêt sĖ sô chþ cho ta thçy nhĕng con đđĘng, có gì Ě trên nhĕng con đđĘng đĂ và cái đých sô dén v÷ đåu. Cān sĖ quyøt đĀnh và lĖa chąn con đđĘng nào thì hoàn toàn phĐ

thuċc vào ta vęi ý chí tĖ do cĎa ta. Nøu là ma quğ hay là nhĕng vĀ thæy cān chđa hiùu rĄ đđĜc mąi thē thì hą thđĘng vô nên mċt con đđĘng duy nhçt cho ta đi, vęi tĒng bđęc mċt, vęi sĖ phân biût giĕa tĈt hėn và tû hėn, vęi nhĕng đi÷u cæn phâi làm hay phâi tuân theo Đường Về Ánh Dương

340

mà täo ra nhĕng sĖ sĜ hãi và áp lĖc bön trong ta. Hėn nĕa, nhĕng ngđĘi thæy thêt sĖ thì không phĐ thuċc vào bçt kü đi÷u gì Ě bên ngoài nên hą không có nhu cæu có bçt kü ai đi theo hay phĐng sĖ hą, nön khi ta đi theo hą thì ta sô câm thçy đđĜc sĖ tĖ do Ě bên trong münh cďng nhđ ta sô không câm bçt kì sĖ sĜ hãi hay áp lĖc nào. Còn ma quğ là läi khác, chúng luôn muĈn cĂ ngđĘi khác đi theo đù phĐc vĐ và tôn sùng chúng.

CH: Vua quỷ Satan tồn täi ở däng năng lượng hay cũng sống trong thế giới vật chçt?

TL: Câu trâ lĘi là câ hai. Satan vĒa sĈng trong thø gięi vêt chçt Ě tæng ý thēc thē 9 và vĒa dČng cė thù trung gian cĎa münh đù quân lý và thĈng trĀ các tæng cõi trung gian cĎa đĀa ngĐc. Cďng giĈng nhđ bön ánh sáng cĂ thiön đünh thü đĀa ngĐc cďng cĂ bċ phên quân lĞ đć sċ vęi sĉ sách, hć sė, lĀch sĔ, giçy tĘ, luêt lû„

Đường Về Ánh Dương

341

Chúng ta thđĘng nghÿ ma quğ chþ có hình dáng xçu xý và đáng sĜ qua các bċ phim nhđng sĖ thêt thì khĆng nhđ vêy. Nhĕng ma quğ Ě tæng cao vęi ý thēc và trí tuû cao thü cďng cĂ hünh dáng cė thù vêt chçt và cė thù trung gian vĆ cČng xinh đõp nhđ nhĕng Thæn Thánh Tiên Phêt Ě bên ánh sáng. Khi Chúa Cha và Chúa Con täo ra đđĜc nhĕng hình hài vêt chçt męi thì bön đĀa ngĐc cďng sô hąc theo đù täo ra hình hài vêt chçt męi cho mình và vêy mà sĖ phát triùn cĎa ánh sáng và bóng tĈi thü thđĘng song hành cùng nhau. Do vêy, vua quğ Satan không phâi lčc nào cďng mang hình hài quğ sĒng đă mà có thù mang hünh hài nhđ

con ngđĘi và đõp đô nhđ nhĕng nam thæn Ě trên màn ânh cĎa chčng ta, đù song hành đĈi đæu vęi hình ânh cĎa Chúa Con Ě trong thø gięi vêt chçt và thø gięi trung gian.

Đường Về Ánh Dương

342

Nhi÷u câm hēng sáng täo cĎa Chča Con cďng đđĜc täo ra tĒ viûc quan sát đĀa ngĐc bóng tĈi hay làm viûc cùng vęi vua quğ Satan. BĚi vì dù cho các linh hćn bóng tĈi khĆng cĂ tünh yöu thđėng hay lāng tĒ bi nhđng các linh hćn vén có khâ nëng tđĚng tđĜng và mong muĈn mình trĚ nön ra sao, thành đi÷u gü và nhđ

thø nào.

CH: Những con rồng hay linh thú được thể hiện trong tôn giáo có tồn täi thật không?

TL: Cė bân mà nói thì tçt câ nhĕng gì ý thēc có thù tđĚng tđĜng ra thü đ÷u tćn täi, cái chính là chúng có tćn täi đđĜc Ě trong thø gięi vêt chçt hay khĆng. Vü cė

thù ánh sáng Ě trong thø gięi trung gian không bĀ chi phĈi bĚi các luêt vêt chçt nhđ trąng lĖc hay luêt bâo toàn vêt chçt nên mąi hünh hài đ÷u có thù tćn täi Ě

trong thø gięi trung gian. Còn trong thø gięi vêt chçt Đường Về Ánh Dương

343

thì không phâi hünh hài nào cďng tćn täi đđĜc vì chúng phâi tuån theo các đĀnh luêt tćn täi Ě trong các thĖc täi vêt chçt.

CH: Những linh thú có linh hồn không hay chúng là ý thức không tự do mà được täo ra để làm những việc cố định nào đó như là những con robot?

TL: Câu trâ lĘi là câ hai và nó tùy thuċc vào tĒng trđĘng hĜp. Khi linh thč đđĜc täo ra đù làm viûc gü đĂ

lðp đi lðp läi trong thĘi gian dài nhđ canh gác đĀa điùm nào đĂ thü chčng thđĘng là ý thēc không tĖ do hay là nhđ nhĕng con robot theo cách hiùu cĎa chúng ta. Còn nøu linh thú là bän đćng hành cĎa nhĕng linh hćn thü chčng thđĘng có linh hćn vęi ý chí tĖ do và tính cách riêng cĎa chčng. Và cĂ 2 cách đù täo ra linh thú vęi ý thēc linh hćn. Mċt là linh hćn täo ra phân mânh cĎa chính mình và đđa vào hünh hài cĎa Đường Về Ánh Dương

344

linh thč mà đđĜc sáng täo ra bìng khâ nëng tđĚng tđĜng. Tuy nhiên, chþ nhĕng linh hćn bêc cao męi có khâ nëng làm đđĜc nhđ vêy. Hai là nøu nhđ linh hćn không muĈn chia nhă ý thēc cĎa mình thì linh hćn có thù xin Ơn tĒ mċt ý thēc lęn Ě tæng ý thēc thē 12 mà chuyên täo ra linh hćn nhă cho các linh thú hoðc là xin Ơn tĒ Chča Cha đù täo ra linh hćn cho linh thú cĎa münh, nhđng đù nhên đđĜc Ơn này thü chčng ta cæn có công lao trong viûc phĐng sĖ các công trình sáng täo và sĖ sĈng.

Đường Về Ánh Dương

345

Đường Về Ánh Dương

346

TRỞ VỀ

Một tiếng khóc òa

Hồng trần đón con

Cha mẹ đặt tên

Con bước vào đời.

Một cuộc sống mới

Con lại lãng quên

Bân thể là ai

Đến đây làm gì.

Dù đầu không biết

Nhưng sâu trong tim

Con nhớ con biết

Mình đến từ đâu.

Bước ra xã hội

Lạc giữa nhân thế

Học trí làm người

Tưởng mình biết hết.

Đường Về Ánh Dương

347

Không thấu nhân quâ

Ai cũng tham cầu

Đuổi theo ước vọng

Chî lấy không trâ.

Trôi theo dòng đời

Thân con điêu tàn

Vì người quên thân

Tim con lạnh giá.

Năm tháng thơ thẩn

Đi tìm đi kiếm

Mục đích con sống

Môi mòn con đợi…

Rồi chuông rộn vang

Hân hoan đất trời

Sứ giâ đưa tin

NGƯỜI gọi con về!

Đường Về Ánh Dương

348

Table of Contents

1. SỰ KHỞI ĐẦU .....................................................................................

2. ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI ...........................................................................

3. LINH HỒN ........................................................................................

4. PHÂN BIỆT TRÁI PHÂI .............................................................................

5. BÂN NGÃ .........................................................................................

6. SIÊU BÂN NGÃ ....................................................................................

7. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA Ý THỨC ................................................................... 110

8. TRÂI NGHIỆM .....................................................................................

9. TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN ..........................................................................

10. SÁNG TẠO .......................................................................................

11. MỘT THẾ GIỚI CHÌM TRONG BÓNG TỐI ............................................. 195

12. TRÁI ĐẤT MỚI ...................................................................................

13. CHỮA LÀNH CƠ THỂ ...............................................................................

14. CẦU NGUYỆN VÀ ĐỨC TIN .................................................................... 260

15. CHÚA CHA VÀ CHÚA CON ..................................................................... 277

16. SỰ SỐNG VÀ CÁC TẦNG Ý THỨC .......................................................... 294

17. TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH .................................................................... 311

18. CÂU HỎI VÀ TRÂ LỜI..............................................................................